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(सभापतीस्थानी माननीय सभापती) 

जागततक मतिला तिनाच्या शुभेच््ाांबाबत 

 सभापती : मी सदनाचे लक्ष वेध ूइसछितो की, आज जागसतक मसहला सदन 

आह.े आपल्या सवाांछया वतीने जगातील सवव मसहला वगावला आपण शभुेछिा दते 

आहोत. सदनात फक्त एकच मसहला सन्माननीय सदस्या मला सदसत आहते. आज 

सदनात एकच मसहला सन्माननीय सदस्या उपसस्ित आहते. त्यामळेु त्याांना जि काही 

सवचाि व्यक्त किावयाचे असतील ति त्याांनी ते किावेत. 

 डॉ. मसनषा कायांद े: सभापती महोदय, आज आपणा सवाांकडून सकाळपासनू 

जागसतक मसहला सदनाछया शभुेछिा प्राप्त होत आहते. आज आनांदाचा सदवस वाटत 

आह.े वाताविण दखेील िोडे वेगळे आह.े िाज्य चौिे मसहला धोिण आणत आह े

याबाबत दखेील येिे मी आनांद व्यक्त किते. पसहल्या तीन धोिणाांमध्ये ज्या उसणवा 

िासहल्या असतील त्या आपण चौथ्या धोिणामध्ये भरुन काढू या. सभागहृातील सवव 

सन्माननीय सदस्याांछया सांमतीने मी या शभुेछिा सवव मसहला वगावला दतेे. सन्माननीय 

सदस्या डॉ. प्रज्ञा सातव सभागहृात उपसस्ित नाहीत. पिांत ु मला १-२ मसहला 

असधकािी सदसत आहते. समोिछया बाजलूा दखेील काही मसहला आहते. मी त्याांना 

दखेील शभुेछिा दतेे. सवाांचे आभाि मानते. धन्यवाद ! 

 सभापती : आपण मत व्यक्त केल्याबद्दल आभािी आह.े 

---- 
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पृ.शी./मु.शी. : तोंडी उत्तिे 

राज्यातील खाजगी शाळाांच्या शुल्क वाढीवर  

तनयांत्रण ठेवण्याबाबत 

  

(१) * १२४४५ श्री.रतवांद्र फाटक, डॉ.रणतजत पाटील, श्री.सुतनल तशांिे, 

श्री.तवलास पोतनीस : सन्माननीय शालेय तशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

कितील काय :- 

(१) कोिोना काळात पालकाांना शाळेचे शलु्क भिणे शक्य नसल्यामळेु शासनाने 

अध्यादशे काढत शैक्षसणक वषव सन २०२१-२०२२ मध्ये सवद्याथ्याांना १५ टक्के 

शलु्क माफी दणे्याचे सनदशे सदल्याचे माह े सडसेंबि, २०२१ मध्ये वा त्यादिम्यान 

सनदशवनास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, िाज्यातील खाजगी शाळाांछया अवाजवी शलु्क वाढीवि सनयांत्रण 

ठेवण्यासाठी सवभागीय शलु्क सनयामक ससमती व पनुिीक्षण ससमतीची मदुत 

सद्य:सस्ितीत सांपली असल्याने खाजगी स्वयां-अिवसहाय्यीत आसण सवनाअनदुासनत 

शाळा अवाजवी शलु्क वाढ किण्याची शक्यता सनमावण झाली आह,े ह ेखिे आह े

काय, 

(३) तसेच, सदि शलु्क माफीछया आदशेाचे पालन इांग्रजी माध्यमाछया शाळाांकडून 

होत नसनू काही शाळाांनी शलु्क वाढ करुन शलु्क वसलुीसाठी पालकाांना दििोज 

लघसुांदशे पाठवनू शलु्क भिण्यास साांगत आहते, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, सदिहू शैक्षसणक वषव सांपत आले असतानाही िाज्यातील अनेक 

शाळाांनी उक्त सनणवयाची अांमलबजावणी न किता बहुताांश सवद्याथ्याांछया पालकाांकडून 

सांपणूव शैक्षसणक वषावच े शलु्क वसलू केल्याच े सदनाांक ६ फेब्रवुािी, २०२२ िोजी 

सनदशवनास आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उपिोक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी करुन सदिहू सनणवयाची 

अांमलबजावणी करुन शलु्कवाढीवि सनयांत्रण ठेवण्याकिीता कोणती कायववाही केली 

वा किण्यात येत आह,े तसेच, िाज्यातील खाजगी शाळाांछया अवाजवी शलु्क 

वाढीवि सनयांत्रण ठेवण्यासाठी िाज्यात आजतागायत सकती सवभागात सवभागीय 

शलु्क सनयामक ससमती व पनुिीक्षण ससमत्या गठीत किण्यात आल्या आहते, 

(६) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 
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 श्री. बच्चू कडू, प्रा. वर्ाा गायकवाड याांच्याकररता : (१) अांशत: खिे 

आह,े शासन सनणवय सदनाांक १२ ऑगस्ट, २०२१ अन्वये १५ टक्के शलु्क कपात 

किण्याचा सनणवय घेण्यात आला आह.े 

(२) शासन असधसचुना सदनाांक ७ जनू, २०२१ अन्वये सवभागीय शलु्क सनयामक 

ससमत्याांच े व शासन असधसचुना सदनाांक २० फेब्रवुािी, २०२० अन्वये पनूिीक्षण 

ससमतीचे गठण किण्यात आले आह.े 

(३) अांशत: खिे आह.े 

(४) अांशत: खिे आह.े 

(५) शलु्कवाढीवि सनयांत्रण ठेवण्याकिीता महािाष्ट्र शैक्षसणक सांस्िा (शलु्क 

सवसनयमन) असधसनयमातील तितदुीनसुाि कायववाही किण्यात येते. िाज्यात मुांबई, 

पणु,े नासशक, नागपिू व औिांगाबाद या ५ सवभागात सवभागीय शलु्क सनयामक 

ससमत्याांचे गठण किण्यात आले असनू कोल्हापिू, अमिावती व लातिू या ३ सवभागीय 

शलु्क सनयामक ससमत्याांचा असतरिक्त कायवभाि अनकु्रमे पणुे, नागपिू व औिांगाबाद 

या सवभागीय शलु्क सनयामक ससमत्याांकडे सोपसवण्यात आला आह.े 

(६) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

 श्री. िवींद्र फाटक : सभापती महोदय, गेल्या २ वषाांपासनू कोिोनाचे सांकट 

असल्यामळेु शाळाांतील मलुाांना, पालकाांना मोठ्या सांकटाला तोंड द्यावे लागत आह.े 

सिकािने गेल्या वषी सन २०२१-२२ मध्ये सवद्याथ्याांना १५ टक्के शलु्क माफी दणे्याच े

सदनाांक १२ ऑगस्ट, २०२१ िोजी ठिसवले होते आसण त्याबाबतची असधसचूना 

दखेील काढण्यात आली होती. माझे त्या अनषुांगाने २-३ प्रश्न आहते. शासनाने 

महािाष्ट्रातील शाळाांवि शलु्क वाढीवि सनयांत्रण ठेवण्यासाठी सवभागीय शलु्क 

सनयामक ससमत्याांचे गठण केले होते, त्याांनी सकती शाळाांवि वाढीव फीछया बाबतीत 

कािवाई केली होती, शाळाांचे शलु्क कमी किण्याबाबत शासनाने धोिणात्मक सनणवय 

घेतला होता ति त्याची अांमलबजावणी सकती झाली ? महािाष्ट्रातील बहतुेक शाळाांत 

शैक्षसणक वषाांची पणूव फी घेण्यात आली होती. ज्या शाळाांनी शासनाचा धोणात्मक 

सनणवय मान्य न किता सवद्याथ्यावकडून पणूव वषावची फी आकािली असेल अशा 

शाळाांवि शासनाने काय कािवाई केली आह े? 
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 श्री. बछच ू कडू : सभापती महोदय, आपण सकमान १५ ते २० शाळाांवि 

कािवाई केली. काही शाळा न्यायालयात गेल्यामळेु पढुील कािवाई किता आली 

नाही. न्यायालयाने ती कािवाई िाांबसवलेली आह.े ८४४७ शाळाांनी १५ टक्के कपात 

केली आह.े आपल्या शासन सनणवयाछया सांदभावने योग्य पध्दतीने सहभाग घेऊन १५ 

टक्के माफीसांदभावत एकूण १११९२ शाळाांपैकी ८७७४ शाळाांनी माफी सदलेली आह.े 

आपण या बाबतीत बऱ्यापैकी कािवाई किीत आहोत. आपण १५ टक्के कपातीचा 

शासन सनणवय काढला आह.े मात्र बऱ्याच सांस्िा न्यायालयात गेल्यामळेु न्यायालयाने 

साांसगतले की, कोणतीही कडक कािवाई करु नका. या सांस्िाांवि कािवाई केली ति 

.... तसे सनबांध न्यायालयाने घातल्यामळेु आपल्याकडून ती कािवाई िाांबसवण्यात 

आली. 

 डॉ. िणसजत पाटील : सभापती महोदय, माननीय मांत्रयाांनी असतशय 

सकािात्मक उत्ति सदले. त्याांनी त्याांछया कायवकाळात काम केले आह.े आमचे माननीय 

पालकमांत्री आहते. आम्हाला माहीत आह ेकी, स्वत: फोन करुन दखेील याबाबतीत 

त्याांनी दखल घतेलेली आह.े हा प्रश्न महत्त्वाचा आह ेतसा आिटीई अांतगवत २५ टक्के 

गिीब मलुाांचे प्रवेश केले जातात हा प्रश्न दखेील महत्त्वाचा आह.े या मलुाांची िाज्य व  

कें द्र शासनाकडून येणािी दयेके असतात. कें द्र सिकािकडून ४० टक्के येतात आसण 

िाज्य सिकाि ६० टक्के त्याला कााँसरब्यटु किते.३ वषाांपासनू ही िक्कम शासनाकडे 

प्रलांसबत आह.े आपण फी वाढीछया बाबतीत बोलतो तेव्हा दसुिीकडे हहेी पासहले 

पासहजे की, कें द्र शासनाचे सकमान ४० टक्के आले आहते ते तिी त्याांछयापयांत जाऊ 

द्यावेत. आपले ६० टक्के िासहले तिी चालतील, उसशिा सदले तिी ते ति खिोखि सदले 

पासहजेत. पण कें द्र सिकािचे ४० टक्के पैसे त्याांछयापयांत पोहोचत नाहीत, ते आपण 

पोहोचसवणाि का ? सजल्याछया सठकाणी असलेले एज्यकेुशन ऑसफसि दखेील 

त्यातील काही आपल्याला समळेल का यासाठी तगादा लावतात. आलेले पैसे दखेील 

त्याांछयापयांत पोहोच ू दते नाहीत. आपण यासाठी कडक सनदशे द्यावेत. 

सशक्षणासधकािी व गट सशक्षणासधकािी याांछयाबाबत बोलत आह.े आपण या 

शाळाांमध्ये २५ टक्के गिीब मलुाांना प्रवेश दतेो ति बाकीछया सजल्हा परिषदाांतील 

आसण अनदुासनत शाळाांतील गिीब मलुाांना आपण मध्यान्ह भोजन दतेो, सशष्ट्यवतृ्तीची  
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डॉ. िणसजत पाटील .... 

मभूा दतेो, क्रीडा अनदुान दतेो. आपण सवव लाभ या २५ टक्के गिीब सवद्याथ्याांना 

बांधनकािक केले आहते. इांग्रजी शाळाांमध्ये सशकवा, काही आसदवासी जातील, काही 

बाकीची गिीब मलेु जातील. २५ टक्के मलुाांसाठी बाकीचे सवव अनदुान या शाळाांना 

दखेील दणेाि का ? ते दणे्यात यावे असा आमचा आग्रह आह.े 

 श्री. बछच ूकडू : सभापती महोदय, शेवटछया प्रश्नाचा सनसितच तसा सवचाि 

किता येईल. आपण ते सनसितपण ेपाहू. आपण म्हणत आहात की, ४० टक्के सहस्सा 

कें द्र सिकािचा आला तो सदला नाही. मात्र ह े खिे नाही. आपण त्यामध्ये िाज्य 

सिकािचा ६० टक्के सहस्सा टाकून मागछया वषाांपयांत ह ेसवव अनदुान सदले आह.े 

आपल्याला त्या सांदभावतील लागली ति सवव मासहती पटलावि ठेवता येईल.  

 श्री. सवक्रम काळे : सभापती महोदय, माननीय शालेय सशक्षण िाज्य मांत्रयाांनी 

सदलेले उत्ति िोडेसे चकुीचे आह ेअसे म्हणत नाही, पण त्यामध्ये दरुुस्ती व्हावी अशी 

माझी सवनांती आह.े इांग्रजी माध्यमाांछया शाळाांमध्ये म्हणजे सबलाव स्कूल अशा मोठ्या 

शाळाांमध्ये दखेील गिीब सवद्याथ्याांना सशक्षण घेता यावे. मात्र त्याांची फी प्रचांड असत.े 

आपल्याल दखेील ह े ज्ञात आह.े त्यामळेु आपलेच, आमचे आघाडी सिकाि 

असताना माननीय श्री. िाजेंद्र बाब ूदडाव या खात्याचे मांत्री होते, त्याांछया कायवकाळात 

मी, सन्माननीय सदस्य श्री. सतीश चव्हाण, आम्ही त्याांना सवनांती केली होती, इतिही 

सन्माननीय सदस् याांनी सवनांती केली होती, तेव्हा तो सनणवय झाला. दिवषी २५ टक्के 

िाखीव जागा सदल्या जातात. पिांत ुत्याची फी रिईम्बसवमेंट शासनाने केली पासहजे, ती 

३-४ वषे होत नाही. आता आपण पासहले आह ेकी, त्याांचे सवव गसणत कािोनोमळेु 

सबघडलेले आह.े २-४ कोटी रुपयाांछया इमािती उभ्या केल्या आहते, इन्रा उभे केले 

आह.े केिळ िाज्यातनू सशक्षण तेिे सदले जात आह.े आता सन २०२१-२२ सरुु आह.े 

सन २०२१-२२ अखिेपयांत िाज्य सिकािकडून या शाळाांना जे काही दणेे आह ेया 

सवषयी मेष्टा सांघटनेचे अध्यक्ष अनेक वेळा माननीय िाज्यमांत्रयाांना भेटले, माननीय मांत्री 

प्रा. वषाव गायकवाड याांना भेटतात, आम्हाला भेटतात. सन २०२१-२२ अखिेपयांत  

त्याांची दये िक्कम दणे्यासांबांधीची कायववाही िाज्य सिकाि तातडीने पणूव किेल का ?  

आता सन्माननीय सदस्य डॉ. िणसजत पाटील याांनी सचूना केली आह,े ती सचूना २५  
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 ता.प्र.क्र.१२४४५.... 

श्री. सवक्रम काळे .... 

टक्के सवद्याथ्याांसाठी नको. २ पोिाांना जेव ूघालणे आसण ४ मलुाांना उपाशी ठेवणे योग् य 

होणाि नाही. इांग्रजी शाळाांमध्ये मलेु सशकतात. मध्यान्ह भोजन सदले जाते. इांग्रजी 

शाळाांतील दखेील मलुाांना ते दणे्याबाबत िाज्य शासन धोिणात्मक सनणवय घेईल       

का ? 

                   नांति श्री. खचे ....   
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ता.प्र.क्र.१२४४५.... 

 श्री.बछच ू कडू : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी जो शेवटचा प्रश्न 

सवचािला त्याबाबत त े कसे दतेा येईल याचा सनसित सवचाि किण्यात येईल. 

आतापयांत २५ टक्के अनदुान दये होते ते या वषावत १५० कोटी रुपये दणे्यात आले 

आहते. अनदुान सदले नाही असे म्हणता येणाि नाही. 

 सभापती : उववरित िक्कम कधी दणे्यात येईल ते साांगावे. 

 श्री.बछच ूकडू : सभापती महोदय, उववरित िक्कम दणे्याबाबत बजेटमध्ये जशी 

तितदू होईल त्याप्रमाणे सवतिीत किण्यात येईल. 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, गरिबाांछया मलुाांनी कॉन्व्हेंट व दजेदाि 

शाळाांमध्ये सशक्षण घ्याव ेअशी मी अपेक्षा व्यक्त कितो. त्या शाळाांमधील सशक्षकाांच े

पगाि व शाळाांवि होणािा इन्रास्रक्चिल खचव पासहला ति काही शाळाांमध्ये 

गरिबाांछया मलुाांना सशकसवणे अडचणीचे होते. तेिील फी त्याांना पिवडत नाही. त्याांना 

अनदुान दणे्याबाबत मांत्री महोदयाांना सनणवय घ्यावा लागेल. आपण असे साांगत आहात 

की, आम्ही वेगवेगळ्या प्रकािछया सशष्ट्यवतृ्त्या व अनदुान दतेो. खाजगी शाळाांमध्ये 

गिीब मलेु सशक्षण घेत असतील व त्या शाळाांचा सकां वा त्या मलुाांचा यामध्ये काहीही 

दोष नाही. महानगिपासलका, नगिपासलका व सजल्हा परिषदाांछया शाळाांची गणुवत्ता 

वाढसवली असती ति अशा खाजगी शाळाांमध्ये ही मलेु सशक्षणासाठी गेली नसती. 

त्यामळेु २५ टक्के गिीब कुटुांबातील सवद्याथ्याांना अनदुान सकां वा सशष्ट्यवतृ्ती दणे े

आवश्यक आह.े या शाळाांची नावे मोठी असतात यामध्ये कॉन्व्हेंट शाळा आहते, 

तेिील सशक्षकाांचा पगाि अत्यल्प असतो. शाळेच ेनाव मोठे, शाळा मोठी, प्रवेशासाठी 

मोठ्या प्रमाणात धडपड किण्यात येते. तेिे सशकसवणाऱ्या सशक्षकाला सकती पगाि 

असतो याबाबत मांत्री महोदयाांनी मासहती घ्यावी. त्यामळेु सशक्षकाांची काळजी 

घेण्याची आवश्यकता आह.े ज्या सशक्षकाांना अत्यल्प पगाि आह ेअशा सशक्षकाांछया 

आिोग्यासाठी त्याांचा समावेश महात्मा जोसतबा फुले जन आिोग्य योजनेत किावा. 

जणेकरुन त्या सशक्षकाांना आसिवक हातभाि लागले व त्याांना मदत होईल. 
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ता.प्र.क्र.१२४४५.... 

 श्री.बछच ूकडू : सभापती महोदय, २५ टक्के गिीब सवद्याथ्याांना आपण खाजगी 

शाळेमध्ये पाठसवतो. त्याप्रमाणे त्या शाळाांना शासनाकडून अनदुान दणे्यात येते. 

गरिबाांछया मलुाांनी चाांगल्या खाजगी शाळेत सशक्षण घेतले पासहजे. हा प्रश्न िाज्यातील 

साववसत्रक आह.े आपण सवचाि केला ति आमदाि व खासदाि याांची मलेु सजल्हा 

परिषद व नगिपासलकाांछया शाळेत सशक्षण घेत नाहीत. जो सशक्षक त्या शाळेत 

सशकसवतो त्याचेही मलेु तेिे सशक्षण घेत नाहीत. या प्रचांड सवषमतचेी सरुुवात 

आपणच केली आह.े याबाबत आपण सवाांनी पढुाकाि घतेला पासहजे. पसहले असे 

होते की, गावातील सिपांच व पढुाऱ्याांची  मलेु सजल्हा परिषद शाळेत सशकत होती. 

काही श्रीमांताची मलेु त्याच शाळेत सशकत होती. त्यामळेु सजल्हा परिषद शाळाांवि 

काही प्रमाणात सिपांच व गावातील पढुाऱ्याांचे सनयांत्रण िाहत होते. आता असे झाले 

आह ेकी, ज्याला कोणीच सवचािीत नाही त्याांछयासाठी सजल्हा परिषद व नगिपासलका 

शाळाांची व्यवस्िा गले्या २५-३० वषावपासनू सनमावण झाली. त्यामळेु या सिकािी 

शाळाांविील सांपणूव सनयांत्रण सटुलेले आह.े आता काही खाजगी शाळा असतशय 

चाांगल्या आहते. काही खाजगी शाळाांनी सशक्षणाचा धांदा करुन ठेवला आह.े ह े

आपणा सवाांना मान्य आह.े कशा पध्दतीने जनतेची सपळवणकू होते याची तपासणी 

केली ति त्यातनू एक चाांगला प्रयोग महािाष्ट्राला आपण दऊे शकू. सशक्षक आमदाि 

सोडून एकाही आमदािाांनी शाळेसाठी सनधी सदला असे कोठेही सदसनू येत 

नाही.(....अडिळा....) आपण सनधी सदला नाही ति आपली मोठी पांचाईत होईल 

म्हणनू तमु्हाला शाळेसाठी सनधी द्यावाच लागतो. 

 सभापती महोदय, खाजगी शाळेत २५ टक्क्याांचा एक टप्पा िाहील त्याांना 

वेगळी वागणकू सदली ति योग्य होणाि नाही. ७५ टक्के मधील १० टक्के सवद्यािी 

असे आहते की, सटूबटू व मोठ्या मसीसडजमध्ये येणािे आहते. त्याांना आपण मध्याांन्ह 

भोजनाची सखचडी दणेे सरुु केली ति ते सांयकु्तीक ठिेल सकां वा कसे याबाबत तपासणी 

किावी लागले. २५ टक्के गिीब सवद्याथ्याांना सशष्ट्यवतृ्ती दणे्यात येत आह.े खाजगी 

शाळेतील सशक्षकाांना कमी मानधन असते. त्यासाठी सकमान मानधन ठिसवले पासहजे.  
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ता.प्र.क्र.१२४४५.... 

श्री.बछच ूकडू...... 

त्याबाबत कायदा करुन सनणवय घेणे महत्वाचे आह.े एखादी सांस्िा सशक्षकाला चाि 

हजाि पगाि दते असेल ति त्या सांस्िेवि कािवाई होणे महत्वाचे आह.े ज्या सशक्षकाांना 

चाि ते पाच हजाि रुपये असा असतशय कमी पगाि समळत असेल अशा सशक्षकाांना 

महात्मा जोसतबा फुले जन आिोग्य योजनेचा लाभ दतेा येईल काय याबाबत तपासणी 

किण्यात येईल. 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, मांत्री महोदय नेहमी चाांगले प्रबोधन 

कितात. आमदािाांनी कोणत्या शाळेत मलेु घालावी याबाबत त्याांनी भाष्ट्य केले. ते 

असतशय चाांगल्या प्रकािे या खात्याचे काम किीत आहते. जे केले पासहजे त्याबाबत 

आपण साांगत आहात याबाबत आमचे दमुत नाही. गिीब व वांसचताांछया प्रश्नाांवि 

सवचािणा केली ति आपण ते प्रश्न असतशय सजव्हाळ्याने सोडसवतात. त्या सांदभावतील 

सनणवय काय होतो याची मला मासहती नाही.  आता आपण सभागहृात दोन सनणवय 

जाहीि किावेत. ज्या खाजगी शाळाांमधील सशक्षकाांना असतशय कमी पगाि आह.े सात 

ते आठ हजाि रुपयाांवि नोकिी किणािे सशक्षक आहते. या सवव खाजगी शाळाांचा 

आढावा  घेऊन या शाळाांनी सकमान सकती वेतन द्यायला पासहजे याबाबत शासनाने 

सनणवय किावा अशी माझी मागणी आह े त्याबाबता आपण घोषणा किावी की, 

त्याबाबत सनणवय किण्यात येईल. दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, असा सनणवय होईपयांत 

ज्या सशक्षकाांचा पगाि कमी आह ेत्याांना दसुिे कोणतेही उत्पन्न नाही  अशा सशक्षकाांचा 

समावेश महात्मा फुले जन आिोग्य योजनेत किणाि काय ?  ह ेदोन सनणवय घ्यावेत 

अशी माझी सवनांती आह.े 

 श्री.बछच ूकडू : ज्या सशक्षकाांना  पगाि कमी आह ेत्याांना महात्मा फुले जन 

आिोग्य योजनेचा लाभ दणे्यासाठी प्रस्ताव तयाि करुन तो तातडीने आिोग्य 

सवभागाकडे सादि किण्यात येईल. कोणती शाळा कमी पगाि दतेे व त्याांना सकती पगाि 

सदला पासहजे याबाबत पढुील असधवेशनापयांत सनणवय घेण्यात येईल. 
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ता.प्र.क्र.१२४४५.... 

 डॉ.िणसजत पाटील : सभापती महोदय, ताांसत्रक अडचण अशी होऊ शकते की, 

कोणतीही शाळा पगाि दतेाांना सही घेण्याची िक्कम वेगळी असते व प्रत्यक्षात 

समळणािी िक्कम वेगळी असते. आपण सवव सामान्य लोकाांमध्ये वावित असताना 

आपणा सवाांना याबाबी मासहती आहते. जवळपास ८ कोटी लोकाांना महात्मा फुले 

जन आिोग्य योजनेचा लाभ दते आहोत. िाज्यातील सवव कॉन्व्हेंट येिील शाळेतील 

सशक्षकाांची सांख्या एक त ेदीड लाखाछया वि नसेल असा माझा अांदाज आह.े त्यामळेु 

यामध्ये ०.५ टक्के लोकाांचा समावेश केला ति काही तोटा होणाि नाही. त्यामळेु 

सबनशतव या सशक्षकाांना महात्मा फुले जन आिोग्य योजनेत समासवष्ट करुन घेणाि 

आहात काय ? 

 श्री.बछच ूकडू : सभापती महोदय, मी या प्रश्नाांचे उत्ति सदलेले आह.े मानधनाचा 

जो प्रश्न सवचािण्यात आला त्याबाबत पढुील असधवेशनापयांत सनणवय घेण्यात येईल. 

 श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, प्रश्न सकमान वेतन कायद्याचा नसनू 

समान वेतन कायद्याचा आह.े समान काम समान वेतन समळाले पासहजे. शलु्क 

सनयांत्रणाछया सांदभावत सिसकट कपात किण्याऐवजी समान वेतन गसृहत धरुन शलु्क 

सनयांत्रण झाले पासहजे. अन्यिा सांस्िा चालणाि नाही. त्याांना पगाि कोठून दणेाि, 

शाळेची दखेभाल दरुुस्ती शाळेला किता येत नाही. तेिे सशकणािी मलेुच आहते. 

शलु्क सनयांत्रण किताना शाळा लटुायला बसल्या आहते असा सवचाि करु नका. ५ ते 

१० टक्के शाळा लटुायला प्रयत्न किीत असतील. इति सांस्िा असतशय चाांगल्या सरुु 

आहते. शलु्क सनयांत्रणाछया नावाखाली जी तलवाि चालसवण्यात येत आह,े त्यामळेु 

सशक्षकाांछया शोषणाला आपण पिवानगी दते आहात.  माझा प्रश्न असा आह ेकी, 

शलु्क सनयांत्रण किीत असताना सकमान वेतन नव्ह ेति समान वेतनाचा मदु्दा लक्षात 

घेऊन शलु्क सनयांत्रण केले पासहजे. सांस्िेला दखेभाल दरुुस्ती किता आली पासहजे. 

सांस्िेला इति खचव आहते त्यामध्ये लाईट बील आह,े ह ेसवव खचव गसृहत धरुन शलु्क 

सनयांत्रण झाले पासहजे. म्हणनू उछच न्यायालयने साांसगतले की, कािवाई करु नका. 

सिसकट कािवाई िाांबसवली नसल्यामळेु खालछया पातळीवि त्रास सरुु झाला असनू  



08-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) B - 11 

VVK/AKN/KTG प्रिम श्री.काांबळे 12:10 

 

 

ता.प्र.क्र.१२४४५.... 

श्री.कसपल पाटील.... 

तो िाांबसवण्यात यावा. सवव सशक्षकाांना इति ज्या सवलती द्यावयाछया आहते त्या 

सहजपणे दणे्यात येतील काय ? 

 श्री.बछच ूकडू : सभापती महोदय, दोन्ही प्रश्न सनधीशी सांबांसधत आहते, असा 

सनणवय घेताना यासांदभावतील प्रस्ताव मांसत्रमांडळा समोि सादि करुन पाठपिुावा किण्यात 

येईल. सन्माननीय सदस्याांनी उपसस्ित केलेले प्रश्न असतशय महत्वाच े आहते. 

त्याबाबत तपासणी केल्यासशवाय होय उत्ति दणेे योग्य वाटत नाही. या प्रश्नाांची 

तपासणी करुन योग्य वळेी योग्य उत्ति दणे्यात येईल. 

 श्री.असभजीत वांजािी : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.िसवांद्र फाटक 

याांनी जो प्रश्न सवचािला त्याला िोडी बगल दणे्यात आली आह.े हा प्रश्न दसुऱ्या 

रॅकवि गेला आह.े मळू प्रश्न महािाष्ट्र शैक्षसणक सांस्िा (शलु्क सवसनयमन) असधसनयम 

२०११ आपल्या िाज्यात सरुु झाल्यापासनू त्याची कायवप्रणाली कशा पध्दतीने सरुु 

आह ेत्याबाबत आह.े प्रश्न क्रमाांक ५ मध्ये असे नमदू केले आह ेकी, शासनाने चौकशी 

करुन सदि सनणवयाची अांमलबजावणी करुन शलु्क वाढीवि सनयांत्रण ठेवण्याकरिता 

कोणती कािवाई केली आह.े 

        या नांति श्री.बोिले. 
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ता.प्र.क्र.१२४४५....... 

श्री.असभजीत वांजािी....... 

तािाांसकत प्रश्नाछया लेखी उत्तिात असे नमदू केले आह ेकी, "शलु्क वाढीवि सनयांत्रण 

ठेवण्याकरिता महािाष्ट्र शैक्षसणक सांस्िा (शलु्क सवसनयमन) असधसनयमातील 

तितदुीनसुाि कायववाही किण्यात येते. िाज्यात मुांबई, पणुे, नासशक, नागपिू व  

औिांगाबाद या ५ सवभागात सवभागीय शलु्क सनयामक ससमत्याांचे गठण किण्यात 

आले असनू कोल्हापिू, अमिावती व लातिू या ३ सवभागीय शलु्क सनयामक 

ससमत्याांचा असतरिक्त कायवभाि अनकु्रमे पणुे, नागपिू व औिांगाबाद या सवभागीय 

शलु्क सनयामक ससमत्याांकडे सोपसवण्यात आला आह.े" माझा प्रश्न असा आह ेकी, 

नागपिू येिील िेग्यलेुटिी ॲिॉरिटीमध्ये ज्या व्यक्तीची सनयकु्ती किण्यात आली त े

अद्याप रुज ूझालेले नाहीत. मागील अनेक मसहन्याांपाासनू ते पद रिक्त आह.े अनेक 

शाळाांछया शलु्क वाढीच ेप्रस्ताव प्रलांसबत आहते....  

 सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.असभजीत वांजािी याांनी सवचािलेला प्रश्न 

मळू प्रश्नाला धरुन नसला तिी िाज्यमांत्री महोदयाांनी त्यावि उसचत कायववाही किावी.  

 श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.असभजीत वांजािी 

याांछयावि अन्याय होईल. त्याांनी बिोबि प्रश्न सवचािलेला आह.े त्याांचा प्रश्न कायदशेीि 

आह ेआसण या तािाांसकत प्रश्नाशी सनगडीत दखेील आह.े त्यामळेु त्याांछया प्रश्नाचे उत्ति 

समळाले पासहजे. 

 सभापती : ठीक आह.े िाज्यमांत्री महोदयाांनी त्याांछया प्रश्नाचे उत्ति द्यावे. 

 श्री.बछच ूकडू : सभापती महोदय, आपण ५ ससमत्या गसठत केलेल्या असनू 

त्या ससमत्याांकडे तक्रािी दखेील प्राप्त झालेल्या आहते. मुांबई सवभागीय ससमतीकडे 

२३ तक्रािी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी ८ तक्रािींवि सनणवय घेण्यात आला असनू 

१५ तक्रािी प्रलांसबत आहते. सदि ससमतीचे काम कोटावप्रमाणे चालते, ह े आपण 

लक्षात घेतले पासहजे. प्राप्त झालेल्या तक्रािींची सनुावणी घेणे, सांबांसधताना नोटीस 

पाठसवणे आसण त्याांछयाकडून पनु्हा मासहती घेतल्यानांति कायववाही किण्यात येते. 

सन्माननीय सदस्याांचे म्हणणे आह ेकी, कायवभाि िाांबलेला आह.े पिांत ुतसे नाही. 

नागपिू सवभागातील कायवभाि िाांबलेला आह ेअसे आपले म्हणणे असेल ति आपण 

तमुछयासह सवभागीय ससमतीची बैठक घेऊन कायववाही करु.  
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ता.प्र.क्र.१२४४५....... 

 श्री.महादवे जानकि : सभापती महोदय, Association of the 

Management of Unaided Institutions of Rural India, शहि व तालकुा 

स्तिावि काही सांस्िाांना सशष्ट्यवतृ्ती सदली जाते. पिांत ुग्रामीण भागातील कॉलेज असेल 

ति सशष्ट्यवतृ्ती समळत नाही. इति मागासवगीय, सामासजक व शैक्षसणक मागासवगव, 

भटक्या सवमकु्त जाती या सांदभावतील शासन सनणवय आह.े ग्रामीण भागात कॉलेज 

असेल ति अनसुसूचत जाती, अनसुसूचत जमाती व इति मागास प्रवगावतील सवद्याथ्याांना 

सशष्ट्यवतृ्ती समळत नाही, केवळ तालकुा व सजल्याछया सठकाणी सशष्ट्यवतृ्ती समळते. 

शासन या सांदभावत धोिणात्मक सनणवय घेणाि आह ेकाय ? 

 सभापती : मी आपल्याला साांग ूइसछितो की, सदि तािाांसकत प्रश्नावि चचाव 

सरुु होऊन आता २० समसनटे झालेली आहते. आता आपण पढुील तािाांसकत प्रश्न 

चचलेा घऊे.  

 श्री.प्रवीण पोटे-पाटील : सभापती महोदय, सांस्िा चालकाांचा सवषय नेहमीच 

चचेत असतो. सवाांना सशक्षण समळाले पासहजे यासाठी सांस्िा स्िापन किण्यात 

आलेल्या आहते. सांस्िा कशासाठी सवकससत झालेल्या आहते ? सांस्िा चालक 

बदमाश आहते, ते पगाि दते नाही, लोकाांची सपळवणकू कितात असे नेहमी 

ऐकावयास समळते. सांस्िा चालक शासनाचे काम कितात. शाळा, कॉलेज सवकससत 

किणे ही शासनाची औकात नाही. मी औकात शब्द वापिलेला आह.े आज सांस्िा 

मोठ्या प्रमाणावि सवकससत होऊन मलुाांना सशक्षण दते आहते. माझे असे म्हणणे आह े

की, सांस्िा चालक बदमाश आहते असे आपल्याला वाटत असेल ति शासनाने 

आजच सवव सांस्िा ताब्यात घेऊन साववजसनक बाांधकाम सवभागाप्रमाणे सांस्िाांना भाडे 

द्यावे, सांस्िेत जेवढे सशक्षक कायवित आहते त्याांना पगाि द्यावा.  

 सभापती : आता आपण पढुील तािाांसकत प्रश्न चचलेा घऊे. 

------- 
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राज्यातील अांशतः अनुिातनत शाळा व तुकड याांवरील अततररक्त तशक्षक व 

तशक्षकेतर कमाचार याांच्या सेवा सांरतक्षत करणेबाबत 

(२) * १२४७७ श्री.तकरण सरनाईक, श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय शालेय 

तशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) िाज्यातील अांशतः अनदुासनत शाळा व तकुड्याांविील असतरिक्त सशक्षक व 

सशक्षकेति कमवचाऱ् याांना अन्य शाळेत समायोसजत करुन सेवा सांिक्षण दणे्याबाबत 

कोणतीच कायववाही न झाल्याचे माह ेजानेवािी, २०२२ छया पसहल्या आठवड्यात 

सनदशवनास आले, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सशक्षक व सशक्षकेति कमवचाऱ्याांना सेवासांिक्षण दणे्याबाबतचा शासन 

सनणवय सनगवसमत किण्याप्रकिणी नागपिू सवभागाछया सशक्षक जनप्रसतसनधींनी शासनास 

सदनाांक ०५/०५/२०२१, सदनाांक २९/०९/२०२१ व सदनाांक २१/१०/२०२१ िोजी 

सनवेदन पाठवनू मागणी केली आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपिोक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय 

आढळून आले, तद्नसुाि अांशतः अनदुासनत शाळा व तकुड्याांविील असतरिक्त सशक्षक 

व सशक्षकेति कमवचाऱ् याांना सेवा सांिक्षण दणेेबाबत कोणती कायववाही केली वा 

किण्यात येत आह,े सदिहू प्रकिणी केव्हापयांत शासन सनणवय सनगवसमत किण्यात येणाि 

आह,े 

(४) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 

श्री.बच्चू कडू, प्रा.वर्ाा गायकवाड याांच्याकररता : (१) नाही. 

(२) व (३) या सांदभावत मागणी किण्यात आलेली असनू प्रस्तावाछया अनषुांगाने 

शासन स्तिावि कायववाही सरुु आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

 श्री.सकिण सिनाईक : सभापती महोदय, िाज्यातील अांशतः अनदुासनत शाळा 

व तकुड्याांविील असतरिक्त सशक्षक व सशक्षकेति कमवचाऱ्याांना सेवा सांिक्षण, सेवा 

सातत्य दणे्याबाबत अद्याप कोणतीही कायववाही न झाल्याचीी बाब माह ेजानेवािी, 

२०२२ मधील पसहल्या सप्ताहात सनदशवनास आलीी ह ेखिे आह ेकाय, असल्यास, 

उपिोक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आल,े  
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ता.प्र.क्र.१२४७७....... 

श्री.सकिण सिनाईक........ 

तद्नसुाि अांशतः अनदुासनत शाळा व तकुड्याांविील असतरिक्त सशक्षक व सशक्षकेति 

कमवचाऱ् याांना सेवा सांिक्षण, सेवा सातत्य, वेतन सनसिती दणे्यात येणाि आह ेकाय ? 

मागील १५ वषावनांति त्याांना वेतन अनदुान समळाले आह,े तेही अांशत: अनदुासनत 

आहते. बिेच सशक्षक सेवासनवतृ्त होत असनू त्याांछया कुटुांबाची पिवड होत आह.े 

सवद्यादानाछया पसवत्र के्षत्रात काम किणाऱ्या मांडळींना सेवा सातत्य, सेवा सांिक्षण, 

वेतन सनसिती दणे्यात येणाि आह ेकाय ? 

 श्री.बछच ू कडू : सभापती महोदय, पसहल्या दोन-तीन प्रश्नाांचे उत्ति "ह े खिे 

नाही" असे आह.े मी साांग ूइसछितो की, आयकु्त सशक्षण सवभाग याांछयाकडून सेवा 

सांिक्षण दणे्याबाबत प्रस्ताव प्राप्त झालेला आह.े आपण त्या प्रस्तावावि १५ सदवसात 

कायववाही किणाि आहोत. 

 डॉ.िणसजत पाटील : सभापती महोदय, सवव प्रकािछया स्टाँडडव ऑपिेसटांग 

प्रोससजि फॉलो करुन शासकीय कमवचाऱ्याची नेमणकू होते. केवळ सशक्षण सवभाग 

नाही ति इति सवव सवभागात ज्यावेळी शासकीय कमवचाऱ्याची नेमणकू होते त्यावेळी 

त्याला सेवा सांिक्षण समळणाि आह ेअसे गहृीत धिले जाते. मग सशक्षकाांसाठी हा 

सनयम कसा काय लाग ूआह ेकी, पटसांख्या कमी झाली आसण सशक्षक असतरिक्त 

ठिला ति त्याला सेवा सांिक्षण समळत नाही. ह ेकसे काय शक्य आह े? आपण १५ 

सदवसात जो सनणवय घेणाि आहात तो सकािात्मक असेल असे आपण सभागहृाला 

साांगावे. 

 सभापती : िाज्यमांत्री महोदयाांनी या सांदभावत ससवस्ति उत्ति सदलेले आह.े 

------ 
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राज्यातील तवनाअनुिातनत व अांशत: अनुिातनत शाळेतील तशक्षक व 

तशक्षकेतर कमाचारयाांना जुनी तनवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत 

(३) * १२१२२ श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रवीण िटके, श्री.प्रतवण िरेकर, 

श्री.तवजय ऊफा  भाई तगरकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.रमेशिािा पाटील, श्री.रमेश 

कराड, डॉ.रणतजत पाटील, श्री.राजेश राठोड, श्री.जयांत आसगावकर, 

श्री.अतभतजत वांजारी, श्री.तवक्रम काळे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.तकशोर 

िराडे : सन्माननीय शालेय तशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) िाज्यातील सन २००५ पवूी सनयकु्त सशक्षक व सशक्षकेति कमवचाऱ् याांना जनुी 

पेन्शन योजना लाग ूकिण्याबाबत शासनाने सवनासवलांब, सवनाअट कायववाही किावी, 

या सशक्षक व सशक्षकेति तसेच सशक्षक सांघटनेकडून होत असलेल्या मागणीची 

अांमलबजावणी केली आह ेकाय, 

(२) तसेच, िाज्यातील सदनाांक १ नोव्हेंबि, २००५ पवुी सेवेत आलेल्या सवनाअनदुान 

व अांशत: अनदुान पिांत,ु सदनाांक १ नोव्हेंबि, २००५ नांति १००% अनदुानावि 

आलेल्या शाळेतील सशक्षकाांना जनुी पेन्शन योजना लाग ूकिण्याबाबत मा.शालेय 

सशक्षण मांत्री महोदयाांछया वेळोवेळी झालेल्या बैठकींमधील सनदशेानसुाि सम्यक 

ससमतीने शासनास अहवाल सादि केला आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकिणी सकती सशक्षक व सशक्षकेति कमवचािी आहते, याची 

मासहती एकसत्रत करुन त् यासाठी आवश्यक असलेल्या सनधीची िाननी करुन 

त्यानसुाि सनधीची तितदू किण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा किण्यात येत 

आह,े 

(४) असल्यास, सदिहू अहवालाछया सशफािसी काय आहते, तसेच सदनाांक     १ 

नोव्हेंबि, २००५ पवुी शासन सेवेत आलेल्या सशक्षकाांना जनुी पेन्शन योजना लाग ू

किण्याबाबत सवचाि पणूव झाला आह ेकाय, 

(५) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ?  

श्री.बच्चू कडू, प्रा.वर्ाा गायकवाड याांच्याकररता : (१) व (२) िाज्यातील सवव 

अनदुासनत, सवनाअनदुासनत, अांशत: अनदुासनत पदाांवि व तकुड्याांवि सदनाांक १ 

नोव्हेंबि, २००५ पवूी सनयकु्त झालेल्या सवव सशक्षक व सशक्षकेति कमवचाऱ्याांना जनुी 
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ता.प्र.क्र.१२१२२....... 

श्री.बछच ूकडू....... 

 

पेन्शन योजना लाग ूकिण्याबाबत, मा.सभापती, महािाष्ट्र सवधानपरिषद याांनी सशक्षण 

सवभाग, सवत्त सवभाग व सवधी व न्याय सवभागाचे ससचव याांची एक सांयकु्त ससमती 

गठीत किण्याचे सनदशे सदले. त्यानसुाि सदनाांक २४ जलैु, २०१९ िोजी अपि मखु्य 

ससचव (शालेय सशक्षण) याांछया अध्यक्षतेखाली “सांयकु्त ससमती” गठीत किण्यात 

आली. या ससमतीने अहवाल शासनास सादि केला असनू सदि ससमतीछया 

अहवालातील सशफािस क्र.२ छया अनषुांगाने आयकु्त (सशक्षण) याांछया 

अध्यक्षतेखाली “सम्यक सवचाि ससमती” गठीत किण्यात आली आह.े सम्यक सवचाि 

ससमतीने अहवाल सादि केला आह.े तसेच शालेय सशक्षण व क्रीडा सवभाग, सदनाांक 

२९ नोव्हेंबि, २०१० िोजीछया शासन सनणवयासवरुध्द मा.उछच न्यायालयात दाखल 

यासचकेस अनसुरुन मा.उछच न्यायालयाछया पणूवपीठाने सदनाांक ३०/०४/२०१९ िोजी 

मागवदशवक सनणवय सदला आह.े त्यासवरुध्द मा.सवोछच न्यायालयामध्ये श्री.प्रसदप 

महल्ले व इति याांनी सवसवध सवशेष अनमुती यासचका दाखल केल्या आहते. प्रकिण 

न्यायप्रसवष्ट आह.े 

(३) व (४) सम्यक ससमतीने सनिीक्षणे नोंदसवलेली आहते. सदि सनिीक्षणे सवचािाधीन 

आहते. 

(५) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

श्री.नागोिाव गाणाि : सभापती महोदय, सदि तािाांसकत प्रश्नाछया लेखी उत्तिात 

सदलेली मासहती सदशाभलू किणािी आह.े सदनाांक २ जलैु, २०१९ िोजी सवधानसभेत 

या सवषयावि लक्षवेधी सचूनेछया माध्यमातनू चचाव झाली होती. त्यावेळी सदु्धा हचे 

उत्ति दणे्यात आले होते. त्यावेळी मांत्री महोदयाांनी जे उत्ति सदले होते त्यावि सध्याच े

माननीय उपमखु्यमांत्री तिा सवत्तमांत्री श्री.असजत पवाि आसण मानननीय श्री.सवजय 

वडेट्टीवाि याांनी जे सवधान केले होते ते मी सभागहृाछया सनदशवनास आणनू दतेो. 

त्याांछया सवधानाची दखल त्याांछया नेततृ्वातील शासनाने आज पयांत घतेली नाही  
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ता.प्र.क्र.१२१२२....... 

श्री.नागोिाव गाणाि....... 

याबद्दल मी प्रिम खदे व्यक्त कितो. त्यावेळी माननीय श्री.असजत पवाि साहबे अस े

म्हणाले होते की, सिकािची सनव्वळ पवाळ काढण्याची भसूमका आह.े उछच 

न्यायालयाच ेकाही सनणवय सदल्यानांति त्या सांदभावत मागव काढण्यासाठी या सभागहृाने 

कायद े बदलले, सवधयेके आणली, नवीन अध्यादशे काढले आसण आता 

न्यायालयाछया सनणवयाचा आधाि घेऊन सदनाांक १ नोव्हेंबि, २००५ पवूी अांशत: 

अनदुासनत आसण सवनाअनदुासनत सनयकु्त झालेल्या सशक्षक कमवचाऱ्याांना जनुी पेन्शन 

योजना नाकािली, नवीन पेन्शन योजना लाग ू केली. कािण, सिकािने शांभि टक्के 

अनदुान सदले नाही. त्या सशक्षक कमवचाऱ्याांचा दोष काय आह,े असा प्रश्न माननीय 

असजत पवाि साहबेाांनी तत्कालीन सिकािला सवचािला होता. मी आज तोच सवचाित 

आह.े  

       यानांति श्री.साांगळे.... 
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ता.प्र.क्र.१२१२२.... 

श्री.नागोिाव गाणाि.... 

माझा पसहला प्रश्न असा आह ेकी, अांशत: अनदुासनत आसण सवनानदुासनत शाळाांमध्ये 

सदनाांक १ नोव्हेंबि, २०१५ पवूी सनयकु्त झालेल्या सशक्षक व सशक्षकेति कमवचाऱ्याांना 

शासनाने १०० टक्के अनदुान न सदल्यामळेु त्याांना जनु्या पेन्शन योजनेपासनू वांसचत 

िहावे लागले. त्याांना तातडीने जनुी पेन्शन योजना लाग ूकिण्याचा सनणवय शासनाकडून 

आज जाहीि केला जाणाि आह े का ? िाजस्िान सिकािने सदनाांक २४ फेब्रवुािी, 

२०२२ िोजी त्याांछया िाज्यातील सवव शासकीय कमवचािी व सशक्षक कमवचाऱ्याांना 

जनुी पेन्शन योजना लाग ू किण्याचा सनणवय जाहीि घेतला. आपल्या िाज्याचा 

अिवसांकल्प सदनाांक ११ माचव, २०२२ िोजी सभागहृामध्ये सादि केला जाणाि आह.े 

माझा दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, शासनाने अिवसांकल्प सादि किीत असताना त्यात 

याच प्रकािचा सनणवय घेऊन महािाष्ट्रातील शासकीय, सनमशासकीय कमवचािी, 

सशक्षक व सशक्षकेति कमवचाऱ्याांना जनुी पेन्शन योजना लाग ूकिण्याचा सनणवय घोसषत 

केला जाणाि आह ेका ? 

 श्री.बछच ूकडू : सभापती महोदय, या सांदभावत सम्यक सवचाि ससमती गठीत 

किण्यात आली होती. सदि ससमतीचा अहवाल शासनाकडे प्राप्त झालेला आह.े हा 

सवषय फाि मोठा आह.े दोन वषाांचा कालावधी पासहल्यास सिकािछया बजेटबाबत 

आपल्या सवाांना माहीत आह.े या गोष्टीचा शासनावि सकती आसिवक भाि पडणाि 

आह े? सदि अहवाल शासनाछया सवचािाधीन आह.े या सवव गोष्टींचा सवचाि करुन 

शासनाकडे प्राप्त झालेल्या अहवालानसुाि पढुील कायववाही केली जाईल.  

 डॉ.सधुीि ताांबे : सभापती महोदय, जनुी व नवी पेन्शन योजना सकां वा अशांत: 

अनदुासनत पेन्शन योजना असो, नवीन पेन्शन योजनेबाबत कमवचाऱ्याांना कोणताही 

सवश्वास वाटत नाही. याचे कािण असे आह ेकी, त्यामधील िक्कम शेअि बाजािामध्ये 

गुांतसवण्यात येत आह ेवगैिे. महत्त्वाची बाब अशी आह ेकी, सदि पेन्शन योजनेमये 

कुटुांब सनवतृ्तीवेतन योजनेची ससुवधा नाही. या सांदभावत सम्यक ससमतीचा अहवाल 

शासनाकडे प्राप्त झालेला आह.े माझा मांत्री महोदयाांना प्रश्न आह ेकी, मध्य मागव म्हणनू  
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ता.प्र.क्र.१२१२२.... 

डॉ.सधुीि ताांबे.... 

कें द्र शासनाने सदलेल्या कुटुांब सनवतृ्ती वेतन आसण गॅ्रज्यएुटी अशा २ गोष्टी िाज्य 

शासनाकडून सदिहू कमवचाऱ्याांना सदल्या जाणाि आह ेका ? 

 श्री.बछच ूकडू : सभापती महोदय, ही बाब तपासनू सनणवय घेऊ. 

 डॉ.िणसजत पाटील : सभापती महोदय, शासनाकडे सम्यक ससमतीचा 

अहवाल प्राप्त झालेला आह.े हा अहवाल गोपनीय स्वरुपाचा नाही की, तो सदनाला 

सकां वा िाज्याला समजता कामा नये. आम्हाला सदु्धा समजले पासहजे की, सम्यक 

ससमतीछया अहवालामध्ये काय आह.े सभापती महोदय, माझी अशी धािणा आह े

की, सम्यक ससमतीचा अहवाल सकािात्मक आह.े एखादा कमवचािी २००५ पवूी 

सनयकु्त झाला आह ेव आपल्याकडे अनदुान नसल्यामळेु आपण त्याला पेन्शनपासनू 

वांसचत ठेवले असे होऊ शकत नाही. ३-४ मसहन्याांपासनू हजािो सशक्षक उपाशी िाहून 

आझाद मैदानावि आांदोलन किीत आहते. २-३ आठवडयाांपवूी सम्यक ससमतीचा 

अहवाल शासनाकडे प्राप्त झालेला आह.े िाज्यातील सवव सशक्षक अपेक्षनेे वाट बघत 

आहते की, सदि प्रकिणी या असधवेशनामध्ये सनणवय झाला पासहजे. सभापती महोदय, 

मी आपल्या माफव त मांत्री महोदयाांना साांग ूइसछितो की, मांत्री महोदयाांना या बाबतीत 

सवव माहीत असल्यामळेु त्याांनी याबाबत तातडीने सनणवय जाहीि किावा. शासनाने 

एसटी महामांडळाला याच कािणासाठी ५०० कोटी रुपये सदलेले आहते. त्यामळेु 

शासनाने सशक्षकाांसाठी अशा प्रकािे कायववाही किावी. याचे कािण असे आह ेकी, 

२-३ वषाांमध्ये िाज्यातील हजािो सशक्षक सेवासनवतृ्त होणाि आहते. ही बाब सवचािात 

घेता मांत्री महोदयाांनी सदनामध्ये सकािात्मक सनणवय जाहीि किावा अशी मी त्याांना 

सवनांती कितो.  

 श्री.बछच ूकडू : सभापती महोदय, मी िोडया वेळापवूी सदनाला साांसगतले 

होते की, सदि अहवाल सवचािाधीन आह.े आमचा सवभाग या बाबतीत सकािात्मक 

आह.े आम्ही आपल्या भावनाांशी सनसितपणे सहमत आहोत.  
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ता.प्र.क्र.१२१२२... 

 सभापती : मांत्री महोदय, आपण अशा प्रकािे उत्ति दऊे नये. मी आपल्याला 

मागवदशवन कितो. आपल्या सवभागाकडे सदि अहवाल सादि झाला असल्यास आज, 

उद्या सकां वा पढुील आठवडयात हा अहवाल कॅसबनेटसमोि ठेवावा. त्यानांति 

कॅसबनेटची पिवानगी घऊेन त्याबाबत "होय" सकां वा "नाही" असे साांगनू तो अहवाल 

सादि किावा.   

 श्री.बछच ू कडू : सभापती महोदय, आपण सदलेल्या सनदशेानसुाि सदि 

कायववाही केली जाईल.   

 सभापती : ठीक आह.े 

 श्री.सवक्रम काळे : सभापती महोदय, जनुी पेन्शन समळावी हाच एक सवषय 

आह.े आम्ही या बाबतीत आपल्याकडे वेळोवळेी आलो आहोत. आपण आम्हाला 

यासांबांधी खपू मदत केली आह.े मी त्याबद्दल आपले आभाि व्यक्त कितो. यापवूी मी 

उपसस्ित केलेल्या प्रश्नासांबांधी आपण आपल्या दालनात बैठक आयोसजत केली 

होती. त्या अनषुांगाने शासनाने सम्यक ससमती गठीत केली होती. आम्ही एक 

वषावपासनू यासांबांधी पणु्याला जाऊन पाठपिुावा किीत आहोत. सदि अहवाल लवकि 

प्राप्त व्हावा यासाठी आम्ही प्रयत्न केले आहते.  

 सभापती : सन्माननीय सदस्य, हा प्रश्न आह ेका ? 

 श्री.सवक्रम काळे : सभापती महोदय, हा प्रश्न असतशय महत्त्वाचा व गांभीि आह.े 

त्यामळेु मी आपले या प्रश्नाकडे लक्ष वेधतो. माझे अनेक सहकािी व सेवासनवतृ्त 

झालेले सशक्षक साडेतीन मसहन्याांपासनू आझाद मैदानावि ऊनामध्ये व िांडीमध्ये 

बसलेले आहते. मला त्याांछयाकडे बघवत नाही, डोळयात अश्र ूउभे िाहतात. अशा 

प्रकािे सशक्षक सेवासनवतृ्त झाल्यावि त्याची काय अवस्िा होत आह ेह ेसदसत आह.े 

आज त्याांना खोि-टोपलां घेऊन कामावि जावे लागत आह.े त्यामळेु आमची 

आपल्याला सवनांती आह ेकी, आपण हा तािाांसकत प्रश्न िाखनू ठेवावा. तसेच आपल्या  
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ता.प्र.क्र.१२१२२.... 

श्री.सवक्रम काळे.... 

दालनामध्ये बैठक घेऊन आपल्याला हा प्रश्न सोडसवण्यासाठी माननीय सवत्त मांत्री व 

माननीय सशक्षण मांत्री याांची आवश्यकता लागणाि आह.े  

 सभापती : मी मांत्री महोदयाांना याबाबतचा अहवाल कॅसबनेटसमोि 

ठेवण्यासाठी साांसगतलेले आह.े   

 श्री.सवक्रम काळे : सभापती महोदय, या सांदभावत सनणवय होण ेगिजेचे आह.े 

माझा असा प्रश्न आह ेकी, असधवेशन सांपण्यापवूी  सदनाांक १ नोव्हेंबि, २००५ पवूी 

सेवेत रुज ू झालेल्या सवव सशक्षक कमवचाऱ्याांना जनुी पेन्शन योजना लाग ू

किण्यासांबांधीचा धोिणात्मक सनणवय शासन घेणाि आह ेका ? माझा दसुिा असा प्रश्न 

आह े की, काही सजल्हयाांमध्ये असधकाऱ्याांछया मनमानी कािभािामळेु व त्याांनी 

सदलेल्या तोंडी आदशेानसुाि सशक्षकाांछया वेतनातनू भसवष्ट्य सनवावह सनधीची होणािी 

कपात बांद किण्यात आली आह.े सवाांना समान न्याय समळण्याछया दृष्टीने अशाप्रकािे 

ज्या सजल्हयाांमध्ये सशक्षकाांछया वेतनातनू भसवष्ट्यसनवावह सनधीची होणािी कपात बांद 

केली आह ेती तातडीने सरुु किण्याबाबत मांत्री महोदय आज सनणवय जाहीि किणाि 

आहते का ?  

 श्री.बछच ूकडू : सभापती महोदय, ज्या असधकाऱ्याांनी सशक्षकाांछया वतेनातनू 

होणािी भसवष्ट्य सनवावह सनधीची कपात बांद केली आह े त्याबाबत मासहती घेऊन 

सांबांसधत असधकाऱ्याांसवरुध्द कािवाई केली जाईल.   

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, हा सवषय असतशय गांभीि असल्यामळेु 

आपण यासांबांधी दखल घेऊन सनदशे सदलेले आहते. सभापती महोदय, आपण सनदशे 

सदल्यानांति शासनाने सम्यक ससमती गठीत केली होती. हा सवव इसतहास आपल्या 

सवाांना माहीत आह.े हजािो सशक्षक आझाद मदैानावि उपाषणाला बसनू आांदोलन 

किीत आहते. या सांदभावत शासनाने २ सदवसाांमध्ये कायववाही किावे असे मांत्री 

महोदयाांना साांसगतलेले आह.े  
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ता.प्र.क्र.१२१२२.... 

 सभापती : मी मांत्री महोदयाांना असे साांसगतलेले नाही. मांत्री महोदयाांनी या 

सांदभावत योग्य वेळी कायववाही किावी असे मी साांसगतलेले आह.े  

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, तो अहवाल तत्काळ यावा व त्यानांति 

या बाबतीत शासनाने लवकि सनणवय घ्यावा याबाबत सदनामध्ये आपण सनणवय 

घ्यावा.   

 सभापती : मी मांत्री महोदयाांना याबाबत स्पष्टपण ेसाांसगतलेले आह.े  

 श्री.जयांत प्र.पाटील : सभापती महोदय, कें द्र शासनाने पेन्शन योजना बांद 

किण्याचा सनणवय घेतला होता का ? दशेामध्ये सकती िाज्याांमध्ये पेन्शन योजना सरुु 

आह े? ह ेसदनाला समजले पासहजे. आपल्या िाज्यात पेन्शन योजना सरुु किायची 

असल्यास कें द्र शासनाने जो सनणवय घेतला होता ती बाब खिी आह ेका ? 

 श्री.बछच ूकडू : सभापती महोदय, ही मासहती सदनाछया पटलावि ठेव.ू  

     -------- 
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राज्यातील सिायक तशक्षक (पररतवक्षाधीन) याांच्या तनयतमत वेतनशे्रणीबाबत 

(४) * १२५८९ श्री.कसपल पाटील, श्री.नागोिाव गाणाि, श्री.प्रवीण दिेकि, श्री.सवजय 

ऊफव  भाई सगिकि, अॅड.सनिांजन डावखिे, श्री.प्रवीण दटके, डॉ.परिणय फुके, 

श्री.सदासशव खोत, श्री.गोसपचांद पडळकि, श्री.िमेशदादा पाटील, श्री.िमेश किाड, 

श्री.सकिण सिनाईक, श्री.बाळािाम पाटील, श्री.सकशोि दिाडे : सन्माननीय शालेय 

सशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) सहाय्यक सशक्षक पदावि कां त्राटी पध्दतीने सशक्षण सेवक सनयकु्त किण्याचा शासन 

सनणवय माह े ऑक्टोबि, २००० मध्ये सनगवसमत किण्यात आला असनू प्रािसमक, 

माध्यसमक व उछच माध्यसमक सशक्षण सेवकाला प्रिमत: अनकु्रमे रुपये ३०००/-, 

रुपये ४०००/-, रुपये ५०००/- इतके मानधन दये होते, त्यानांति त्यात वाढ करून 

अनकु्रमे रुपये ६०००/-, रुपये ८०००, रुपये ९०००/- मानधन दये ठिसवण्यात आले, 

ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, माह ेजलैु, २०२१ मध्ये सनयमावली १९८१ छया तितदुीत सधुािणा 

करुन सशक्षण सेवक ऐवजी सहाय्यक सशक्षक (३ वषावछया परिसवक्षाधीन 

कालावधीसाठी) असे पदनाम दणे्यात आल्याने सदिहू सशक्षकाांना मानधनाऐवजी 

सनयसमत वेतनश्रेणी दणेे कायदशेीिरित्या बांधनकािक आह,े  ह ेखिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, िाज्यातील सशक्षण सेवकाांछया मानधनात वाढ किण्याबाबत अद्याप 

कोणतीच कायववाही झाली नसल्याचे माह ेजानेवािी, २०२२ छया पसहल्या सप्ताहात 

सनदशवनास आले असनू सहाय्यक सशक्षक परिसवक्षाधीन (सशक्षण सेवक) कमवचाऱ्याांना 

वेतनश्रेणी लाग ू करून सहाय्यक सशक्षक परिसवक्षाधीन कालावधी कमी किण्याच े

शासनाछया सवचािाधीन आह,े ह े खिे आह े काय, तसेच सहाय्यक सशक्षक 

परिसवक्षाधीन (सशक्षण सेवक) कमवचाऱ्याांछया परिसवक्षाधीन कालावधीमधील ३ वेतन 

वाढीची मागणी होत आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 
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ता.प्र.क्र.१२५८९.... 

श्री.कसपल पाटील..... 

(४) असल्यास, उपिोक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय 

आढळून आले, तद्नसुाि िाज्यातील सशक्षण सेवकाांछया मानधनात वाढ करून 

सहाय्यक सशक्षकाांना परिसवक्षाधीन कालावधीसाठी मानधनाऐवजी सनयसमत 

वेतनश्रेणी दणेेबाबत कोणती कायववाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ?  

श्री.बच्चू कडू, प्रा.वर्ाा गायकवाड याांच्याकररता : (१) होय. 

(२) ह ेखिे नाही. 

(३) व (४) कोसवड-१९ या सांसगवजन्य िोगामळेु िाज्यात लाग ूकेलेला लॉकडाऊन व 

त्यामळेु िाज्याछया महसलूात झालेली घट सवचािात घेता, िाज्याची आसिवक 

परिसस्िती पवूवपदावि येईपयांत, िाज्यातील सशक्षण सेवकाांछया मानधन वाढीबाबतछया 

प्रस्तावाचा सवचाि किता येणाि नाही. 

 सशक्षण सेवक/ सहायक सशक्षक (परिसवक्षाधीन) याांछया परिसवक्षाधीन 

कालावधीबाबत शासन सनणवय सदनाांक ०७/०२/२०१९ अन्वये केलेल्या तितदुींमध्ये 

सधुािणचेी बाब ततूावस शासनाछया सवचािाधीन नाही.  

(५) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, मांत्री महोदयाांनी िोडया वेळापवूी असे 

साांसगतले होते की, सकमान वेतन कायद्याची अांमलबजावणी झाली पासहजे. यापवूी 

िाज्यातील कां त्राटी असलेल्या सहायक सशक्षक (परिसवक्षाधीन) याांना सशक्षण सेवक 

असे म्हटले जात होते. त्याांना शासनाकडून सदले जात असलेले मानधन सकमान वेतन 

कायद्यामध्ये बसत आह े का ? सदि मानधन सकमान वेतन कायद्यामध्ये बसत 

नसल्यास त्यात सकमान वेतन कायद्यानसुाि वाढ केली जाणाि आह ेका ?  सध्या  
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ता.प्र.क्र.१२५८९.... 

श्री.कसपल पाटील..... 

त्याांची नेमणकू "टीचि ऑन प्रोबेशन" म्हणनू किण्यात आलेली आह.े त्यामळेु त्याांना 

स्केल लाग ूकिणाि आहात का ?  

 श्री.बछच ूकडू : सभापती महोदय, सतन्ही प्रश्नाांमागील मळू उद्दशे असा आह े

की, त्याांना सध्या समळत असलेले मानधन असतशय कमी आह.े मी या गोष्टीला 

सहमत आह.े त्याांना साधािणत: ६ हजाि रुपये, ८ हजाि रुपये, ९ हजाि रुपये मानधन 

समळत आह.े एखादा सशक्षक इति सजल्हयामध्ये नोकिी किण्यासाठी गेल्यास त्या 

िकमेतनू त्याचे भाडे दखेील त्यातनू सनघ ूशकत नाही. या बाबतीत सवव सवचाि करुन 

सन २०२१ मध्ये प्रािसमक सशक्षकाांकरिता १० हजाि रुपये, माध्यसमक सशक्षकाांकरिता 

११ हजाि रुपये आसण उछच माध्यसमक सशक्षकाांकरिता १२ हजाि रुपये मानधन 

वाढसवण्यासांबांधीचा सधुारित प्रस्ताव सवत्त सवभागाकडे पाठसवण्यात आला होता.  

 

       यानांति श्री.गागिे...... 
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ता.प्र.क्र. १२५८९... 

श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, सकमान वेतन कायद्याचा आग्रह मी 

पसहल्या प्रश्नापासनू धिला होता. माझा प्रश्न असा होता की, कां त्राटी सशक्षकाांना, 

किाकिीत सशक्षण सेवकाांना खिे ति सटचि ऑन प्रोबेशन असे म्हटले पासहजे. याांच े

मानधन सकमान वेतन कायद्यात बसते का, हा पसहला प्रश्न आह.े ते बसत नसेल ति 

शासनाने भसूमका स्पट किावी.  

सभापती : सकमान वतेन कायद्यात सशक्षकाांचे सकां वा कां त्राटी सशक्षकाांचे पगाि 

येतील का, असा तमुचा प्रश्न आह,े पण जिी सकमान वेतन कायद्यात ह ेपगाि येत 

नसतील ति तेवढी िक्कम दणे्याबाबत शासनाला सवचाि किायला साांगा.  

श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, सकमान वेतन कायद्यानसुाि प्रािसमक 

सशक्षकाांना २१ हजाि रुपये द्यावे लागतील, ते तमु्ही दणेाि आहात का. कायद्यातील 

तितदूीप्रमाणे ही िक्कम वेतनश्रेणीप्रमाणे समळाली पासहजे. १०-१२ हजाि म्हणजे 

अध्याव पेक्षा कमी िक्कम तमु्ही दणेाि आहात.  

श्री.बछच ूकडू : सभापती महोदय, अशा सशक्षकाांना शासन वेतन दते नसनू 

आपण मानधन दते आह.े तमु्ही म्हटल्याप्रमाणे त्याांना सकमान वेतन दते आहोत की 

नाही ह ेतपासनू पासहले जाईल. त्याची मासहती तमु्हाला दऊे. आपण चाांगला सनणवय 

घेत आहोत. मानधनावि त्याांची सनयकु्ती असल्याचे तपासणे फाि गिजेचे आह.े 

आजछया आज याचे उत्ति समळेल अशी अपेक्षा आपण करु नये. तिीसधु्दा मी साांगतो 

की, सशक्षण सेवकाला ६ हजाि, ८ हजाि असे दणे्यात येत असलेले मानधन त्याला 

पिवडणािे नाही. मानधन वाढसवण्यासाठी आपण सनसित प्रयत्न करु, आपणही सोबत 

िाहावे. येत्या १-२ मसहन्यात कशी वाढ किता ह ेयाचा आम्ही प्रयत्न करु. 

श्री.नागोिाव गाणाि : सभापती महोदय, हा सवषय चकुीछया पध्दतीने चचेला 

आणण्यात आला आह.े शासनाने आसिवक अडचणीमळेु ऑक्टोबि २००० मध्ये 

सशक्षण सेवक ही कां त्राटी पध्दत आणली. त्यानांति सेवाशती सनयमावली १९८१ मध्ये 

सधुािणा झाली. आता कां त्राटी सशक्षण सेवक नसनू सनयसमत सहायक सशक्षक 

परिसवक्षाधीन कालावधीकिीता सनयकु्त केला जातो, म्हणनू माझा प्रश्न आह ेकी, 
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ता.प्र.क्र. १२१२२..... 

श्री.नागोिाव गाणाि..... 

 सनयमावलीतील तितदुीनसुाि जो तीन वषावछया पिीसवक्षाधीन कालावधीकिीता 

सनयकु्त होतो, त्याांना वेतनश्रेणी लाग ूकेली जाईल का ?  

श्री.बछच ूकडू : सभापती महोदय, मी अगोदिच साांसगतले आह ेकी, वेतन नसनू 

त ेमानधनावि आह,े म्हणनू आपण त्याांचे मानधन वाढसवण्याचा प्रयत्न किीत आहोत.  

   ----------- 
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राज्यातील तशक्षक व तशक्षकेतर कमाचारयाांना आश्वातसत  

प्रगती योजना लागू करणेबाबत 

(५) * १२७२९ श्री.सुरेश धस, श्री.कतपल पाटील, श्री.तकरण सरनाईक, 

श्री.जयांत आसगावकर, श्री.अतभतजत वांजारी : सन्माननीय शालेय तशक्षण 

मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) िाज्यातील शासकीय कमवचाऱ् याांना १०, २०, ३० वषावची आश्वाससत प्रगती 

योजना लाग ूकिण्यात आली, पिांत ुसशक्षक व सशक्षकेति कमवचाऱ्याांसाठी १०, २०, 

३० वषावची आश्वाससत प्रगती योजना लाग ूकिणे बाबत अद्याप कोणतीच कायववाही 

झाली नसल्याचे माह ेजानेवािी, २०२२ छया पसहल्या सप्ताहात सनदशवनास आले, ह े

खिे आह ेकाय, 

(२) तसेच, िाज्यातील प्रािसमक सशक्षक वगळता माध्यसमक सशक्षकाांसह इति सवव 

कमवचाऱ्याांना आश्वाससत प्रगती योजना (१०, २०, ३०) लाग ूकिण्यात आली असनू 

सदिहू योजना सजल्हा परिषद शाळेतील प्रािसमक सशक्षकाांना लाग ूकिण्यात आली 

नाही, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपिोक् त प्रकिणी शासनाने चौकशी करुन आश्वाससत प्रगती योजना 

सातव्या वेतन आयोगातील तितदुीप्रमाणे सजल्हा परिषद शाळेतील सशक्षकाांना तसेच 

िाज्यातील इति सशक्षक व सशक्षकेति कमवचाऱ्याांना लाग ू किण्यासाठी कोणती 

कायववाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 

श्री.बच्चू कडू, प्रा.वर्ाा गायकवाड याांच्याकररता : (१) व (२) ह े खिे नाही. 

अद्यापपयांत खाजगी शाळाांतील सशक्षक व सशक्षकेति कमवचाऱ्याांना १०, २०, ३० 

वषावची आश्वाससत प्रगती योजना लाग ू किण्यात आलेली नसनू, त् याबाबतची 

कायववाही चाल ूआह.े 

(३) खाजगी व्यवस्िापनेछया शाळेतील सशक्षक कमवचाऱ्याांना आश्वाससत प्रगती 

योजना लाग ूकिणे व इति बाबींछया अनषुांगाने गसठत अभ्यास गटाचा प्राप्त अहवाल 

तपासण्यात आला असनू अहवालातील काही मदु्दयाांवि आयकु्त (सशक्षण) 

याांछयाकडून मासहती मागसवण्यात आली आह.े तसेच सशक्षकेति कमवचाऱ्याांबाबतचा 

प्रस्ताव सवत्त सवभागास सादि केला असता, त्याांनी काही त्रटुी काढल्या आहते. त्रटुींची 

पतूवता करुन सवत्त सवभागास सादि किण्यात आली आह.े 
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(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

ता.प्र.क्र.१२७२९..... 

श्री.सिेुश धस : सभापती महोदय, माझ्या तािाांसकत प्रश्न क्रमाांक १२७२९ होता 

त्याबाबत एकच म्हणण े आह े की, प्रश्न क्ल्ब किीत असताना माझा प्रश्न सजल्हा 

परिषदछेया सशक्षकाांछया बाबतीत सवचािला होता. सन्माननीय सदस्य कसपल पाटील 

याांनी वेगळा प्रश्न सवचािला असेल. सजल्हा परिषद वगळून टाकले ति माझे काही 

म्हणण े नाही. खाजगी सशक्षण सांस्िेछया सशक्षकाांबिोबि सजल्हा परिषदछेया 

सशक्षकाांनासधु्दा शासनाने सोळांके साहबेाांछया अध्यक्षतेखाली ससमती नेमली आह,े 

सतचा अहवाल आलेला आह.े सजल्हा परिषदछेया सशक्षकाांनासधु्दा १०-२०-३० 

आश्वासीत प्रगती योजना लाग ूकिण्याचा सिकािचा सवचाि आह ेका, ते केव्हा लाग ू

किणाि. 

श्री.बछच ू कडू : सभापती महोदय, तीन लाभाांची योजना आह.े सधुािीत 

योजनेंतगवत आश्वासीत प्रगती योजना १०-२०-३० अशा प्रकािची आह.े हा प्रस्ताव 

आपण सवत्त सवभागाला सादि केलेला आह.े सवत्त सवभागाचे मत आल्यावि पढेु जाण े

महत्वाचे आह.े आपणास मासहती आह े की, सन्माननीय सदस्याांनी सवचािलेल्या 

प्रश्नासांबांधी हा प्रस्ताव आह.े यावि सवत्त सवभागाचे मत घेतल्यासशवाय पढेु जाता यते 

नाही असे मी सन्माननीय सदस्याांना साांग ूइसछितो. या सवव सवभागाांचा िाजा म्हणज े

सवत्त सवभाग आह.े िाजा जशी मांजिूी दईेल तस ेआपण पढेु जाऊ.  

श्री.जयांत आसगावकि (पणुे सवभाग सशक्षक) : सभापती महोदय, शासकीय 

कमवचाऱ्याांना १०-२०-३० आश्वासीत प्रगती योजना लाग ू झाली. पिांत ु सशक्षक 

सशक्षकेति कमवचािी याांना ही योजना लाग ूकेली गेली नाही. मांत्री महोदयाांनी साांसगतले 

की, सवत्त सवभागाची पिवानगी समळाल्यानांति लाग ू होईल. त्यासाठी लागणािे 

प्रसशक्षण सध्या ऑनलाईन सरुु आह,े दोन हजाि शलु्क घेऊन ह े प्रसशक्षण सरुु 

किणािहोते पण ते प्रसशक्षण अद्यापही चाल ूझालेले नाही.  केवळ माध्यसमक सवभाग 

नव्हतेि वरिष्ठ महासवद्यालयातील कमवचाऱ्याांना सधु्दा प्रसशक्षण सदले गेलेले नाही. ही 

बाब या असधवेशनात मांजिू होईल का ?  

श्री.बछच ूकडू : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी सवचािलेल्या प्रश्नावि 

तातडीने कायववाही केली जाईल. 
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ता.प्र.क्र.१२७२९..... 

श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, िाज्यमांत्री महोदयाांनी असतशय उत्त्र 

सदलेले आह,े त्याबद्दल मी स्वागत कितो व असभनांदन कितो. फक्त्  तमु्ही माननीय 

सवत्त मांत्री महोदयाांकडून १०-२०-३० योजन मांजिू करुन घ्यावी अशी सवनांती. तोपयवत 

१२-२४ ची सनवडश्रेणी व वरिष्ठ श्रेणी आह.े प्रसशक्षण घेतल्यासशवाय त्या समळत 

नाहीत. याचे हजािो प्रस्ताव सध्या िाज्य शासनाकडे पडून आहते. कोसवड काळामळेु 

प्रसशक्षण झालेले नाही. बक्षी कसमटीने कोणत्याही प्रसशक्षणासशवाय आश्वासीत प्रगती 

योजना समळते ह ेस्पष्टपणे सशक्षण सवभागाला सनुावणीछया वेळी ऐकवले होते ह ेखिे 

आह ेका, असे असेल ति कोणत्याही प्रसशक्षणासशवाय तातडीने प्रलांसबत प्रस्ताव 

मांजिू किाल का, हा सतसिा प्रश्न आह.े 

श्री.बछच ूकडू : सभापती महोदय, प्रसशक्षण झाले नसेल सशक्षण सवभागाकडून 

िाांबले असेल ति त्यावि तातडीने किण्याचा प्रयत्न करु.  

श्री.कसपल पाटील : अनेक लोक सेवासनवतृ्त झाले आहते पण त्याांना समळालेले 

नाही, ही सशक्षकाांची चकू नसनू प्रशासनाची चकू आह.े  

श्री.बछच ूकडू : सभापती महोदय, जे सेवासनवतृ्त्  झालेले आहते त्याांचे प्रसशक्षण 

घेऊ नय.े पिांत ुजे सेवेत आहते त्याांछया प्रसशक्षणाछया तािखा दणे्यात येतील. 

डॉ.िणसजत पाटील : सभापती महोदय, मांत्री महोदयाांनी आश्वासीत प्रगती 

योजना लवकि लाग ू किण्याबाबत साांसगतले आह.े श्री. कसपल पाटील याांनी 

साांसगतलेली बाब सत्य आह े की, िाजयात असे अनेक सशक्षक आहते की, 

जेसेवासनवतृ्त झालेले आहते सकां वा सनवतृ्तीछया काठावि आहते. त्याांना १२ वषावची 

वरिश्ठ श्रेणी  योजना समळाली काही लोकाांना ती दखेील समळाली नाही. याांना अटी 

घालता येतील, २४ वषावनांति सशक्षकास सनवडश्रेणी समळत नसेल ति, शासन 

प्रसशक्षणही आयोसजत किीत नसेल ति त्याला सडम्ड समळाले ह ेतमु्ही गहृीत का धित 

नाही. नकाशावि नगि िचनाकािाने वेळेवि पिवानगी सदली नाही ति बाांधकाम किा व 

सडम्ड समजावे असे शासनाचे धोिण आह.े तसचे सनवडश्रेणीसाठी २४ वषावनांति सडम्ड 
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समळाली पासहजे. १०-२०-३० होईल तेव्हा होईल. जे वेटींगवि आहते, जे प्रसतक्षेत 

आहते, त्याांना सडम्ड दणे्यासाठी सकािात्मक उत्ति मांत्री महोदयाांनी द्यावे.  

ता.प्र.क्र.१२७२९..... 

 

श्री.बछच ूकडू : सभापती महोदय, याबाबत टाईम बाऊां ड कायवक्रम सनसित 

करुन दणे्यात येईल. तशा प्रकािछया सचूना सांबांसधताांना दणे्यात येतील. 

     -------- 

 

       यानांति श्रीमती नाफडे ..... 
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भांडारा तजल्यातील राज्य पररविन मिामांडळाची  

बससेवा पूवावत सुरु करण्याबाबत 

(६) * १२४२५ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रतवण िरेकर, अॅड.तनरांजन डावखरे, 

श्री.तनलय नाईक, श्री.नागोराव गाणार, श्री.रमेशिािा पाटील, श्री.रमेश 

कराड, श्री.प्रवीण िटके : सन्माननीय पररविन मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

कितील काय:- 

(१) महािाष्ट्र िाज्य परिवहन महामांडळातील कायवित कमवचाऱ्याांछया सांपामळेु भांडािा 

सजल्यातील प्रवाशाांचे हाल झाले असनू प्रवाशाांना शारिरिक, मानससक व आसिवक 

त्रासाला सामोिे जाव ेलागत आह ेतसेच शालेय सवद्याथ्याांनाही एसटी बांद असल्यामळेु 

खाजगी वाहनातनू खसचवक व असिुसक्षत प्रवास किावा लागत असल्याचे माह े

सडसेंबि, २०२१ मध्ये वा त्यादिम्यान सनदशवनास आले, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, गोठणगाव, सांजयनगि, बोंडगाव, सिुबन, किाांडली, तकुुमनािायण, 

केळवद, गविाव, पिसटोला, अिततोंडी, इळदा या गावावरुन केशोिी येिे येणाऱ्या 

शालेय सवद्याथ्याांना एसटी सेवा बांद असल्यामळेु आसिवक व मानससक त्रास सहन 

किावा लागला आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, भांडािा सजल्यातील िाज्य परिवहन महामांडळाछया आगािातील सवव 

बससेवा सरुु किण्याची मागणी स्िासनक लोकप्रसतसनधी व प्रवासी नागरिक व 

सवद्याथ्याांनी शासनाकडे केली आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी करुन भांडािा सजल्यातील िाज्य 

परिवहन महामांडळाची बससेवा पवूववत सरुु किण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा 

किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 

 अॅड. अतनल परब : (१) व (२) परिवहन महामांडळातील कमवचाऱ् याांछया सांपामळेु 

प्रवाशाांना व सवद्याथ्याांना त्रासाला सामोिे जावे लागत आह.े 

(३) होय. 

(४) व (५) उपलब्ध मनषु्ट्यबळानसुाि सजल्यातील वाहतकू सरुु आह.े काही कमवचािी 

हजि झाल्याने भांडािा सवभागातील ८४ बसेसद्वािे ३०५ फेऱ्या चालसवण्यात यते 

आहते. 
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ता.प्र.क्र.१२४२५...... 

 डॉ.परिणय फुके : सभापती महोदय, िाज्य पसहवहन महामांडळाछया सांपामळेु 

मागील अनेक सदवसाांपासनू भांडािा सजल्हयासह सांपणूव महािाष्ट्रात बस सेवा बांद आह.े 

बस सेवा बांद असल्यामळेु भांडािा सजल्हयात केवळ ३०५ फेऱ्या होत आहते. पवूी या 

फेऱ्याांची सांख्या २४०० इतकी होती. यामळेु स्िासनक सवद्याथ्याांना शाळा-कॉलेजमध्ये 

जाण्यासाठी त्रास होत आह.े हा प्रवास त्याांना खसचवक व असिुसक्षत आह.े  माझा 

स्पेसससफक प्रश्न असा आह े की, बस सेवा सनयसमत सरुु होईपयांत शासन या 

सवद्याथ्याांना शाळा-कॉलेजमध्ये येण्याजाण्याकरिता भत्ता दणेाि का ? तसेच, 

बसेसछया या २४०० फेऱ्या पवुववत कधी सरुु होणाि आहते ? 

 ॲड असनल पिब : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य डॉ.परिणय फुके याांनी 

जी वस्तसुस्िती माांडलेली आह,े ती खिी आह.े   त्याचे कािण असे आह ेकी, सदनाांक 

२८.१०.२०२१ पासनू िाज्य पसहवहन मांडळाचे कमवचािी बेमदुत सांपावि गेलेले 

आहते.  यामळेु एसटी बसेसची सेवा बऱ्याच अांशी सवस्कसळत झालेली आह.े  

सन्माननीय सदस्याांनी ज्या गावाांचा उल्लेख केलेला आह,े या गावाांमधनू जे सवद्यािी 

शाळाांमध्ये जातात, कमवचािी कामावि येत नसल्यामळेु एसटीची सेवा त्या सवभागात 

दणे्याकरिता आम्ही कुठेतिी कमी पडत आहोत.  पिांत ु हळूहळू एसटीचे कमवचािी 

कामावि येत आहते. मी सचूना केलेली आह ेकी, एसटीछया ज्या आता िोडयाफाि 

सेवा सरुु झालेल्या आहते, याछयात ज्या बसेस शाळाांसाठी द्यायछया आहते, त्याांना 

प्राधान्याने सरुु किण्यात येईल, हळूहळू बसेस सेवा पवुववत किण्याचा प्रयत्न चाल ू

आह.े आता जवळपास या सवभागामध्ये १५५० कमवचािी कायवित होते.  पिांत ुसध्या 

केवळ २७ चालक, ३७ चालक-वाहक, ७५ याांसत्रकी कमवचािी एवढाच १४३ 

कमवचािी वृांद कामावि येत आह.े मी आता सवव असधकाऱ्याांची बैठक घेऊन त्याांना 

रुट अलाईनमेंट बदलायला साांसगतलेली आह.े  शाळाांछया बसेसना प्राधान्य दणे्यात 

येणाि आह.े शाळेत मलुाांना पोहोचसवण्याकरिता ज्या बसेस आहते, त्याांना त्याप्रमाण े

रुट अलाईनमेंट चेंज दखेील किण्याकरिता प्राधान्य दणे्यात येणाि आह.े मलुाांना  
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ता.प्र.क्र.१२४२५...... 

ॲड असनल पिब..... 

शाळाांकरिता बसेस कशा पध्दतीने उपलब्ध करुन दतेा येतील, याकरिता आमचा 

प्रयत्न चाल ूआह,े मला वाटते या प्रयत्नाांना काही सदवसात यश येईल. 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, सन्माननीय परिवहन मांत्रीमहोदयाांनी येिे 

प्रवाशाांची गैिसोय होते, फेऱ्या होत नाहीत, ह ेकबलू केलेले आह.े गैिसोय कशामळेु 

होते,ति एसटी कमवचाऱ्याांचे आांदोलन सरुु आह.े ह े आांदोलन अजनूही अधवनग्न 

अवस्िेत आजही सरुु आहचे.  मला वाटते सवसलनीकिण आसण इति जो काही सवषय 

आह,े त्यातनू सामोपचािाने मागव काढून हा सवषय सांपसवण्याची आवश्यकता आह.े  

कािण शासन एका बाजनेू एसटी चाल ूकिण्याचा प्रयत्न किीत आह,े दसुऱ्या बाजलूा 

त्याकरिता अत्यांत तोकडा प्रसतसाद समळत आह.े लोकाांना आजही त्याांछया 

आांदोलनामळेु कमवचाऱ्याांबाबत सहानभुतूी आह.े  माझी सवनांती अशी आह ेकी,  या 

सठकाणी जी काही वस्तसुस्िती आह,े त्या सांदभावत शासनाने जि सनवेदन या एसटीछया 

आांदोलनासांदभावत केले ति बिे होईल. शासन याबाबत नेमके काय किणाि आह,े ह े

स्पष्ट झाले पासहजे. कमवचािी आांदोलन िाांबवायला तयाि नाही. प्रवाशाांचे हाल होत 

आहते. शासन आपल्या भसूमकेवि ठाम आह.े यातनू काहीतिी सवुणवमध्य काढणे 

आवश्यक आह.े  

 ॲड असनल पिब : सभापती महोदय, सन्माननीय सविोधी पक्ष नेते याांनी हा जो 

मदु्दा माांडलेला आह,े त्याबाबत शासनाची भसूमका मी वािांवाि जाहीि केलेली आह.े  

तिी दखेील सभागहृाछया पटलावि शासनाची असधकृत भसूमका यावी, याकरिता मी 

ह े बोलत आह.े  सदवाळीछया अगोदि ज्यावळेी एसटी कमवचाऱ्याांनी आम्हाला 

आांदोलन आसण बेमदुत उपोषण किणाि, अशी नोटीस सदली होती. ही नोटी एक लाख 

कमवचाऱ्याांछया ज्या १९ यसुनयन्स आहते, त्या यसुनयन्सछया कृती ससमतीने सदली 

होती. याछयामध्ये त्याांच ेजे मळूत: प्रश्न होत ेकी, मागील जो त्याांचा किाि झालेला 

आह,े या किािामध्ये ज्या अटींची पतुवता झालेली नाही, त्या अटींची पतुवता किण्यात 

यावी, असे त्याांना म्हटले होते. मी त्याच सदवशी त्याांछयासमवेत पणूव सदवस बसनू  
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ॲड असनल पिब...... 

चचाव करुन त्याांचे जे मलूत: तीन प्रश्न होते, ज्याछयामध्ये त्याांचा जो डी.ए.होता, जो 

शासनाछया डी.ए.बिोबि शासनाचा डी.ए.जेवढा असावा, तेवढा डी.ए.कमवचाऱ्याांना 

समळावा, अशी प्रमखु मागणी होती.  ज्यावेळी शासनाचा डी.ए.१७ टक्के होता, 

त्यावेळी एसटी कमवचाऱ्याांचा डी.ए. १२ टक्के होता.  त्यापवूी या बैठकीछया एक 

आठवडापवूी शासकीय कमवचाऱ्याांछया डी.ए.मध्ये वाढ होऊन तो डी.ए.२८ टक्के 

इतका झाला होता.  आम्ही त्या बैठकीमध्ये १२ टक्क्याांवरुन तो डी.ए.सिळ २८ 

टक्कयाांवि आणला, ती तफावत दिू करुन टाकली होती. दसुिी तफावत होती, ती 

म्हणजे तो त्याांछया इन्क्रीमेंटबाबत होती. दोन आसण तीन टक्के शासकीय 

कमवचाऱ्याांना इन्क्रीमेंट समळत होते, त्याप्रमाणे दोन –तीन टक्के इन्क्रीमेंट शासकीय 

कमवचाऱ्याांप्रमाणे केलेले आह.े  याच बिोबि त्याांचे जे दसुिे भत्ते होते, या भत्त्याछया 

बाबत दखेील शासकीय कमवचाऱ्याांछया हाऊसिेण्टचा जो सवषय होता, तोही एसटी 

कमवचाऱ्याांछया एचआिएप्रमाणे किण्यात आलेला आह.े ह े तीनही मदु्द े त्या कृती 

ससमतीछया बैठकीमध्ये आम्ही त्या सदवशीच सोडसवले होते.  पिांत ुऐन सदवाळीछया 

सदवशी एका यसुनयन ने आम्हाला नोटीस सदली की, आम्ही सांपावि जात आहोत. ऐन 

सदवाळीत लोकाांचे हाल होऊ नये, सवव मागण्या मान्य झालेल्या असताना लोकाांच े

हाल होऊ नये आम्ही सिकाि म्हणनू कोटावत गेलो.  कोटावने साांसगतले की, आपल्याला 

बेमदुत सांपावि जाता येणाि नाही. पिांत ु ज्यावळेी कोटावत आम्ही हा प्रश्न माांडून 

कां टेम्प्टकरिता गेलो होतो.  त्याांनी नोटीस सदलेली आह.े कोटावने आदशे दऊेनही ह े

लोक सांपावि जात आहते. अशा सस्ितीत हा सवलीनीकिणाचा मदु्दा ज्यावेळी आला, 

त्यावेळी सवव कामगािाांनी त्या सवलीनीकणाछया मदु्दयाला उत्स्फुतव प्रसतसाद दऊेन 

हळूहळू सदवाळीपासनू डेपो जसे बांद होत गलेे होते. सरुुवातीला ५० डेपो बांद झाले, 

त्यानांति ही सांख्या १५० वि गेली. त्यानांति २५० डेपो पणूवपणे ठप्प झाले. यावेळी सवव 

आांदोलन आझाद मैदानावि एकवटले होते. सवलीनीकिणाछया मदु्दयावि त्याांची 

मागणी जोि धिायला लागली, अशा वेळी त्याांछया मागणीचे, त्या आांदोलनाचे नेततृ्त्व  
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ॲड असनल पिब...... 

आपल्या सदनाचे सन्माननीय सदस्य श्री. सदाभाऊ खोत, सन्माननीय सदस्य 

श्री.गोपीचांद पडळकि याांनी केलेले आह.े ज्यावेळी हा मदु्दा कोटावछया समोि गेला, 

त्यावेळी कोटावने असा सनणवय सदला की, या मदु्दयाछया बाबत सवलीनीकिणाचा मदु्दा 

हा काही एका सदवसात सोडसवता येणािा नाही. याकरिता या मदु्दयाविती िाज्य 

शासनाने सत्रसदस्यीय ससमती नेमावी, जेणेकरुन त्याांनी १२ आठवडयाछया आतमध्य े

सवलीनीकिण शक्य आह ेकी नाही याबाबतीतील आपली भसूमका माननीय मखु्यमांत्री 

महोदयाांछया मान्यतेसकट कोटावला सादि किावी.  १२ आठवडे हा कालावधी जास्त 

असल्यामळेु, हा कालावधी जवळपास ३ मसहन्याांचा होतो.  ज्यावळेी आम्ही 

आांदोलकाांशी चचाव किीत होतो, त्यावेळी उपिोल्लेसखत सन्माननीय सदस्याांशी 

दखेील आम्ही चचाव करुन आम्ही एक फॉम्यूवला तयाि केला.  जोपयांत 

सवलीनीकिणाचा मदु्दा सनसित होत नाही, तोपयांत या कामगािाांना एक वाढ द्यायची, 

अशा प्रकािचा सनणवय त्या बैठकीत घेण्यात आला.  ती वाढ कोणत्याही प्रकािचा 

किाि न होता, पिांत ुती वाढ मळू त्याांचया वेतनामध्ये समासवष्ट किण्यात येईल.  ज्या 

कामगािाांना एक ते दहा वषे झालेली आहते, त्याांना ५ हजाि रुपये, ज्या कामगािाांना 

दहा-ते वीस वष ेझालेली आह,े त्याांना ४ हजाि रुपये, ज्या कामगािाांना वीस व त्यापेक्ष 

असधक वषे झालेली आहते, त्याांना २.५ हजाि रुपये इतकी वाढ त्याांना दणे्यात 

आलेली आह.े सरुुवातीची वाढ आसण ही आताची वाढ धरुन दोन टप्प्यात त्याांना 

वाढ दणे्यात आलेली आह.े  त्याांछया पगािामध्ये त्याांची जी काही वाढ अपेसक्षत होती, 

बऱ्याचशा वेळी पसहल्या टप्प्यात जे कामगाि होत,े त्याांछयामध्ये जास्त असांतोष होता.  

कािण बाहिे जे सचत्र साांगण्यात येत होते की, या कामगािाांना १२ हजाि रुपये पगाि 

आह.े तसे नसनू या कामगािाांना पगाि १८००० रुपये पगाि असनू १२००० रुपय े

त्याांचा बेससक होता.  या बेससकमध्ये वाढ करुन बाकीछया िाज्याांमध्ये जेवढा पगाि 

समळतो, त्या िाज्याांछया बिोबिीने आणण्याची भसूमका आम्ही त्या समटींगमध्ये घेतली 

होती.  त्या बैठकीमध्ये साधािणत: बाकीची िाज्ये, त्यापेक्षाही काही इति िाज्याांपेक्षा  
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ॲड असनल पिब....... 

जास्त दणे्याची अशी भसूमका घेतली होती.   आता ही जी वाढ दणे्यात येत आह,े 

आता या सवसलनीकिणाछया मदु्दयाचे काय होत आह,े ह ेपाहून बैठका घऊेन आपण 

सांप मागे घेतल्यानांति यातील प्रश्न सोडसवता येतील, अशी भसूमका शासनाने घेतली 

होती.  पिांत ु कमवचाऱ्याांनी सवसलनीकिणाछया मदु्दयावि कमवचाऱ्याांनी हकेेखोिीची 

भसूमका घेतलेली आह.े  त्याांनी सांप मागे घेतलेला नाही. िाज्यातील जनतेला त्रास 

होत आह,े त्याकरिता वािांवाि मी त्याांछयापढेु अपील किीत आह.े  आमछयासमोि 

गेल्या काही सदवसाांपासनू एक प्रश्न पढेु आलेला आह.े  ज्यावेळी हा सांप कोटावने 

बेकायदशेीि ठिसवलेला आह.े   सांपाछया बाबतीत सवव कोटावने त्याांछया सविोधात 

सनकाल सदलेला आह,े असे असताना दखेील सांप बेकायदशेीि रित्या चाल ूआह.े  

याकरिता मोठया प्रमाणात एसटी कमवचाऱ्याांवि कािवाई झालेली आह.े काही 

सदवसाांपवूी माझ्याकडे अशी मागणी केली गलेी की, या कािवाईमळेु कमवचािी 

कामावि येत नाहीत,आपण ही सवव कािवाई मागे घ्यावी. यापवूी चाि वेळा मी 

कमवचाऱ्याांविील कािवाई मागे घेतो, अशा प्रकािचे आश्वासन दऊेन दखेील कमवचािी 

कामावि आलेले नाहीत.  दोन सदवसाांपवूी मी वेगवेगळया सवव कमवचाऱ्याांवि कािवाई 

झालेली आह,े त्याांछयावि म्हणजेच ज्या कमवचाऱ्याांवि कािवाई झालेली नाही, त्याांनी 

कामावि यावे. ज्या कमवचाऱ्याांवि सनलांसबत केलेले आह,े त्याांचे सनलांबन मी माग े

घेतलेले आह,े ज्या कमवचाऱ्याांना बडतफीची नोटीस गेलेली आह,े पिांत ुत्याांना बडतफव  

केलेले नाही.  अशा लोकाांविील केसेस दखेील मी मागे घेतलेल्या आहते.  प्रश्न असा 

आह ेकी, ज्याांची सेवा समाप्त झालेली आह,े त्याांछया बाबतीत मी असे साांसगतलेले 

आह ेकी, आमछयाकडे त्याांना अपील किावे लागते.   

 

यानांति श्री.सोनावणे...... 
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ॲड. असनल पिब.... 

त्या असपलाछया माध्यमातनू त्याांना पनुि कामावि घेतले जाईल.  

 सभापती : प्रश्नोत्तिाछया तासाचे महत्व लक्षात घेऊन प्रश्नोत्तिाछया तासाची 

वेळ ५ समसनटाांसाठी वाढसवण्यात येत आह.े  

 ॲड. असनल पिब : सभापती महोदय, िाज्य शासनाचे सवव कमवचाऱ्याांप्रती 

सहानभुतूीचे धोिण आह.े परिवहन सवभागाकडून एकाही कमवचाऱ्याचे नकुसान केले 

जाणाि नाही. कमवचािी सवसलनीकिणाछया मागाववि ठाम आहते. सवसलनीकिणाचा 

सनकाल आलेला आह.े सवसलनीकिणाचा रिपोटव शकु्रवाि, सदनाांक ११ माचव, २०२२ 

िोजी माननीय न्यायालयाला सादि किणाि आहोत. सदिहू अहवाल सवसधमांडळाछया 

पटलावि ठेवला जाणाि आह.े वेगळ्या पध्दतीने चचेसाठी आम्ही तयाि आहोत. सवव 

लोकाांशी चचाव केली जात आह.े या सवषयाछया अनषुांगाने िाज्य शासनाने एक ससमती 

नेमली होती. त्याांनी अहवाल सदलेला असनू, त्यामध्ये असे म्हटले आह े की, 

सवसलनीकिण शक्य नाही. कमवचाऱ्याांनी लवकिात लवकि कामावि याव,े असे माझ े

सवव कमवचाऱ्याांना कळकळीचे आवाहन आह.े मी कािवाईछया बाबतीत त्याांना 

साांसगतले आह.े त्याांछया काही मागण्या आहते. सशस्तआवेदन पध्दत आह.े त्यावि 

चचाव केली जाणाि आह.े कमवचाऱ्याांछया पगािामध्ये तफावत आह.े दोन कामगािाांना 

सदल्या जाणाऱ्या पगािामध्ये तफावत आह,े अशा प्रकािची मानससकता सनमावण 

झालेली आह.े यासांदभावत चचअेांती कोणाविही अन्याय होणाि नाही, अशा पध्दतीचा 

मागव काढला जाणाि आह.े कमवचािी कामावि आला ति त्याांना नोटीसेस सदल्या 

जातील, त्याांना कामावरुन कमी केले जाईल, त्याांचे इन्क्रीमेंट कमी केले जाईल सकां वा 

पसहल्या ग्रेडवि कामावि घेतले जाईल अशा प्रकािछया अफवा पसिसवल्या जात 

आहते. अशा पद्धतीची िाज्य परिवहन मांडळाची कोणतीही भसूमका नाही. पनुि 

एकदा माननीय सभापती महोदयाांछया माध्यमातनू मी िाज्यातील सवव एसटी 

कमवचाऱ्याांना कळकळीचे आवाहन कितो की, जनतेचे, सवद्याथ्याांचे, महासवद्यालयात  
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ॲड. असनल पिब.... 

जाणाऱ्या सवद्याथ्याांचे फाि मोठे नकुसान होत असल्यामळेु त्याांनी कामावि येऊन चचाव 

किावी आसण प्रश्न सोडवावेत. याबाबतीत कोणीही आपल्यापैकी कमवचाऱ्याांचे नेततृ्व 

 करुन जबाबदािी घेत असेल आसण त्याांना कामावि घेण्याची तयािी असेल ति... 

माझी तयािी आह.े  

 सभापती : सदिहू प्रश्न िाज्याछयादृष्टीने असतशय महत्वाचा आह.े याचा त्रास 

सवद्याथ्याांना आसण वयोवधृ्द लोकाांना होत आह.े सणासदुीचे सदवस आह.े आपण सवव 

लोकप्रसतसनधी ग्रामीण भागातनू येत आहोत. हा प्रश्न सटुला पासहजे. या 

सवषयासांदभावत सन्माननीय सदस्य सववश्री गोपीचांद पडळि, सदाभाऊ खोत याांनी 

पढुाकाि घेतल्याच े मी पासहले आह.े हा प्रश्न सोडसवण्यासाठी सवधानसभा आसण 

सवधानपरिषदतेील सन्माननीय सदस्याांची एकसत्रतपणे कसमटी नेमण्याची गिज आह.े 

कसमटीने कामगाि प्रसतसनधींची भेट घ्यावी सकां वा त्याांना भेटण्यासाठी आमांत्रण द्याव े

आसण हा प्रश्न मागी लावावा अशी माझी प्रामासणक अपेक्षा आह.े  

 श्री. सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, एका बाजलूा शासनाकडून असे 

साांसगतले जाते की, कमवचाऱ्याांनी कामावि हजि व्हावे आसण दसुऱ्या बाजलूा एक 

परिपत्रक काढलेले आह.े त्या परिपत्रकात असे म्हटले आह ेकी, बेकायदशेीि सांपात 

सहभागी असलेल्या िाज्य परिवहन कमवचाऱ्याांना हजि करुन घेऊन िाज्य परिवहन 

मांडळाची वाहतकू पवूववत झाल्यावि पढुील कािवाई किण्यात यावी. कामावि 

आल्यानांति कािवाई केली जाणाि आह.े असे गोपनीय पत्र आह.े मला यासांदभावत 

माननीय परिवहन मांत्री महोदयाांना अशी सवनांती किावयाची आह ेकी,.... 
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 ॲड. असनल पिब : सभापती महोदय, मी सन्माननीय सदस्य श्री.सदाभाऊ 

खोत याांना साांग ूइसछितो की, ह ेपत्र बनावट स्वाक्षिीने सनगवसमत झालेले आह.े याचा 

खलुासा महामांडळाने केलेला आह.े  

 श्री. प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, मी आपला मनापासनू आभािी आह.े 

सवद्याथ्याांछया प्रवासी वाहतकुीछया सवषय असतानाही त्याछया अनषुांसगक  

श्री. प्रवीण दिेकि..... 

कमवचाऱ्याांछया सांपाबद्दल तपशीलवाि उत्ति दणे्यासाठी माननीय परिवहन मांत्री 

महोदयाांना वेळ सदल्याबद्दल मी आपला आभािी आह.े सवसलसनकिण होणािच नाही. 

माननीय न्यायालयाने साांसगतले आह.े यासांदभावत लवकिच सभागहृाछया पटलावि  

अहवाल सादि केला जाणाि आह.े त्यानसुाि त्यावि चचाव केली जाणाि आह.े पिांत,ु 

आज या सवषयाछया अनषुांगाने मागव तिी काढला पासहजे, असे मला साांगावयाचे आह.े  

 सभापती : माननीय सविोधी पक्षनेत्याांना साांग ूइसछितो की, कसमटी सनयकु्त 

केली जाणाि आह.े  

 श्री. प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, कसमटी होऊ... िोज माणसे मित आहते.  

 सभापती : माननीय परिवहन मांत्री महोदयाांनी लवकिात लवकि कसमटी 

नेमावी अशी माझी सचूना आह.े  

श्री. प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, कसमटी केव्हा सनयकु्त केली जाणाि आह.े  

ॲड. असनल पिब : सभापती महोदय, माझी ति तयािी आह.े यासांदभावत 

माननीय सविोधी पक्षनेत्याांनी पढुाकाि घ्यावा, अशी माझी त्याांना सवनांती आह.े माझी 

केव्हाही तयािी आह.े  

सभापती : मी या सवषयाछया अनषुांगाने सनदशे दते नाही. शासनाने माझ्या 

सचूनेचा सवचाि किावा. सवधानसभेतील २८८ सन्माननीय सदस्य असधक 
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सवधानपरिषदतेील ७८ सन्माननीय सदस्याांची भावना आह.े कसमटी सनयकु्त किावी. 

दोन्ही सदनातील सन्माननीय सदस्याांची एकसत्रतपणे कसमटी नेमावी.  

श्री. गोपीचांद पडळकि : सभापती महोदय, सदनातील सवव सन्माननीय 

सदस्याांसमवेत चचाव करुन हा प्रश्न सामसुहकपणे सोडसवला पासहजे. या सवषयाछया 

अनषुांगाने २६ नोव्हेंबि, २०२१ िोजी माननीय सभापती महोदयाांसमवते चचाव केलेली 

आह.े  

सभापती : प्रश्नोत्तिाचा तास सांपलेला आह.े 

     ---------- 

 

   तनयम २८९ अन्वये तिलेल्या सचूनाांसांबांधी  

सभापती : आज मांगळवाि, सदनाांक ८ माचव, २०२२ िोजी सववश्री प्रवीण दिेकि, 

सवजय ऊफव  भाई सगिकि, डॉ. परिणय फुके, सववश्री सिेुश धस, प्रसाद लाड, सदाभाऊ खोत, 

सवनायकिाव मेटे, गोपीचांद पडळकि, ॲड. सनिांजन डावखिे, डॉ. िणसजत पाटील, सववश्री 

सनलय नाईक, नागोिाव गाणाि, प्रवीण दटके, िमेश पाटील, सव.प.स. याांनी सकाळी ९.३४ 

वाजता "शेतकऱ्याने सवष प्राशन करुन केलेली आत्महत्या" या सवषयाबाबत म.सव.प. 

सनयम २८९ अन्वये सचूना सदलेली असनू, त्यावि चचाव झालेली असल्यामळेु मी ही सचूना 

अमान्य किीत आह.े   

यानांति आज मांगळवाि, सदनाांक ८ माचव, २०२२ िोजी सववश्री प्रवीण दिेकि, सवजय 

ऊफव  भाई सगिकि, डॉ. परिणय फुके, सववश्री सिेुश धस, सदाभाऊ खोत, प्रसाद लाड, सववश्री 

सवनायकिाव मेटे, डॉ. िणसजत पाटील,  सववश्री सनलय नाईक, गोपीचांद पडळकि, नागोिाव 

गाणाि, िमेश पाटील, प्रवीण दटके,  सव.प.स. याांनी सकाळी १०.१४ वाजता "ओबीसी 

आिक्षण" या सवषयाबाबत म.सव.प. सनयम २८९ अन्वये सचूना सदलेली असनू, त्यावि 

चचाव झालेली असल्यामळेु मी ही सचूना अमान्य किीत आह.े  
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यानांति आज मांगळवाि, सदनाांक ८ माचव, २०२२ िोजी सववश्री प्रवीण दिेकि, सवजय 

ऊफव  भाई सगिकि, डॉ. परिणय फुके, सववश्री सिेुश धस, प्रसाद लाड, सदाभाऊ खोत, 

सवनायकिाव मेटे, डॉ. िणसजत पाटील,  सववश्री सनलय नाईक, नागोिाव गाणाि, ॲड. 

सनिांजन डावखिे, सववश्री गोपीचांद पडळकि, िमेश पाटील, प्रवीण दटके, सव.प.स. सव.प.स. 

याांनी सकाळी १०.५३ वाजता "१९९३ छया बाम्बस्फोटाबाबत" या सवषयाबाबत म.सव.प. 

सनयम २८९ अन्वये सचूना सदली आह.े आजछया सदवसाची कामकाजपसत्रका पाहता 

सविोधी पक्षाकडून याच सवषयाछया अनषुांगाने म.सव.प. सनयम २६० अन्वये स्वीकृत 

झालेला प्रस्ताव कामकाजपसत्रकेत दशवसवण्यात आलेला आह.े या प्रस्तावाविील चचेत 

सन्माननीय सदस्याांना आपले सवचाि माांडता येतील. त्यामळेु सदिहू सचूना अमान्य किीत 

आह.े  

 

    ----- 
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ई-कुबेर प्रणालीद्वारे वेतनाचे प्रिान करण्याबाबत करावयाची 

घोर्णा 

 

सभापती : सवव सन्माननीय सदस्याांना कळसवण्यात येते की, सवत्त सवभागाछया 

सदनाांक ११ माचव, २०२० िोजीछया शासन सनणवयानसुाि आहिण व सांसवतिण 

असधकािी याांछयाकडून सेवािव प्रणालीतनू सादि होणाऱ्या वेतन दयेकाांची तसेच, 

अन्य दयेकाांची प्रदाने ई-कुबेि बल्क पेमेंट प्रणालीद्वािे िेट माननीय सदस्य, त्याांच े

स्वीय सहाय्यक व वाहनचालक याांछया बाँक खात्यात जमा किावयाची आह.े  

सदि सनणवयाछया अांमलबजावणीकरिता आवश्यक फॉमव व कागदपत्रे सादि 

किण्याबाबत सवव सन्माननीय सदस्याांना परिपत्रकाद्वािे कळसवण्यात आलेले आह.े 

तिीही काही सन्माननीय सदस्याांनी अद्यापही ह ेफॉमव भरुन सदलेले नाहीत. कृपया 

सन्माननीय सदस्याांनी परिपत्रकासोबतचा फॉमव भरुन त्यात नमदू आवश्यक 

कागदपत्राांसह या ससचवालयातील ह-१  ( माननीय सदस्याांचे वेतन व भत्त े) कक्षाकडे 

लवकिात लवकि सादि किावेत. जेणेकरुन ई-कुबेि प्रणालीद्वािे त्याांछया वेतनाच े

प्रदान किणे शक्य होईल.  

 

    -------- 
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पृ.शी./मु.शी. :  कागदपते्र सभागहृासमोि ठेवण े 

सभापती : आजछया कामकाजपसत्रकेत अनकु्रमाांक-२ वि "कागदपत्र े

सभागहृासमोि ठेवणे" या शीषवकाांतगवत दशवसवण्यात आलेली पढुील कागदपते्र 

सभागहृाछया पटलावि ठेवण्यात आल्याचे मी घोसषत कितो.   

१) "मुांबई लोखांड व पोलाद कामगाि मांडळ याांचे सन २०१६-२०१७, सन 

२०१७-२०१८ व सन २०१८-२०१९ या वषाांचे अनकु्रमे सत्तचेाळीसावा, 

अठे्ठचाळीसावा व एकोणपन्नासावा वासषवक अहवाल"  

२) "लातिू आसण उस्मानाबाद सजल्हा मािाडी व असांिसक्षत कामगाि मांडळ 

याांचा  सन २०१९-२०२० या वषावचा एकोणतीसावा वासषवक अहवाल"  

३)  "कापड बाजाि व दकुाने मांडळ याांचे सन २०१६-२०१७ व सन २०१७-

२०१८ या वषाांचे अनकु्रमे सेहचेाळीसावा व सत्तचेाळीसावा वासषवक अहवाल"  

४)  "अहमदनगि मािाडी व असांिसक्षत कामगाि मांडळ याांचा सन २०१८-

२०१९ या वषावचा वासषवक अहवाल"   

५) "नासशक मािाडी व असांिसक्षत कामगाि मांडळ याांचे सन २०१६-२०१७ 

व सन २०१७-२०१८ या वषाांचे अनकु्रमे बत्तीसावा व तहेतीसावा वासषवक अहवाल"   

६) "सक्लअरिांग ॲण्ड फॉिवसडांग असांिसक्षत गोदी कामगाि मांडळ याांचा सन 

२०१८-२०१९ या वषावचा अठ्ठावीसावा वासषवक अहवाल"  

७) "जळगाव मािाडी व असांिसक्षत कामगाि मांडळ याांचे सन २०१७-२०१८, 

सन २०१८-२०१९ व सन २०१९-२०२० या वषाांचे वैधासनक लेखापरिक्षण व 

कामकाज अहवाल"  

८) "सकिाणा बाजाि व दकुाने मांडळ याांचा सन २०२०-२०२१ या वषावचा 

एकावन्नावा वासषवक अहवाल"  
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९) "जालना सजल्हा मािाडी व असांिसक्षत कामगाि मांडळ याांचा सन २०१७-

२०१८ या वषावचा एकोणतीसावा वासषवक अहवाल"  

 

सभापती....... 

१०) "सोलापिू सजल्हा मािाडी व असांिसक्षत कामगाि मांडळ याांचे सन २००९-

२०१०, सन २०१०-२०११, सन २०११-२०१२, सन २०१२-२०१३, सन २०१३-

२०१४, सन २०१४-२०१५, सन २०१५-२०१६, सन २०१६-२०१७, सन २०१७-

२०१८, सन २०१८-२०१९, सन २०१९-२०२० व सन २०२०-२०२१ या वषाांचे 

अनकु्रमे एकवीसावा, बावीसावा, तेवीसावा, चोवीसावा, पांचवीसावा, सव्वीसावा, 

सत्तावीसावा, अठ्ठावीसावा, एकोणतीसावा, तीसावा, एकतीसावा व बत्तीसावा  

वासषवक अहवाल"  

११) "पणुे सजल्हा सिुक्षा िक्षक मांडळ याांचा सन २०१८-२०१९ या वषावचा 

सोळावा वासषवक अहवाल"  

१२) "ित्नासगिी सजल्हा सिुक्षा िक्षक मांडळ याांचीे सन २०१४-२०१५, सन 

२०१५-२०१६ व सन २०१६-२०१७ या वषाांचे वासषवक अहवाल"  

१३) "औिांगाबाद सजल्हा सिुक्षा िक्षक मांडळ याांचीे सन २०११-२०१२, सन  

२०१२-२०१३, सन  २०१३-२०१४, सन  २०१४-२०१५, सन  २०१५-२०१६, 

सन  २०१६-२०१७, सन  २०१७-२०१८ व सन  २०१८-२०१९ या वषाांचे अनकु्रम े

दहावा, अकिावा, बािावा, तेिावा, चौदावा, पांधिावा, सोळावा, सतिावा वासषवक 

अहवाल"  

१४) "धळेु सजल्हा सिुक्षा िक्षक मांडळ (अांतगवत जळगाव, धळेु व नांदिूबाि 

सजल्ह)े याांचे सन २०१६-२०१७, सन २०१७-२०१८ व सन २०१८-२०१९ या 

वषाांचे वैधासनक लेखापरिक्षण व कामकाज अहवाल" सभागहृासमोि ठेवतो. 
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----- 

 

 

 

  पृ.शी./मु.शी. : आश्वासनाांची यादी तसेच आश्वासनाांविील शासकीय 

                                        कायववाहीचे सवविण सभागहृासमोि ठेवण.े 

श्री. सांजय बनसोडे ( सांसदीय कायव िाज्यमांत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने "सवधानपरिषदछेया सन २०२१ छया सतसऱ्या (सहवाळी) असधवेशनात 

सदनाांक २२ सडसेंबि, २०२१ ते सदनाांक २८ सडसेंबि, २०२१ या कालावधीत माननीय 

मांत्री/माननीय िाज्यमांत्री महोदयाांनी सवधानपरिषद सभागहृात सदलेल्या एकूण ३३ 

आश्वासनाांची यादी, तसेच सन २०२१ चे सतसिे (सहवाळी) असधवेशन सांस्िसगत 

झाल्यानांति, पतूवता किण्यात आलेल्या एकूण ६३ आश्वासनाांछया पतूवतेची सवविणपते्र 

यादीसह" सभागहृासमोि ठेवतो. 

सभापती : आश्वासनाांछया पतूवतेची सवविणपते्र यादीसह सभागहृासमोि 

ठेवण्यात आला आह.े 

 

(पे्रस : येिे आश्वासनाांची यादी व सवविणपत्र िापावे.) 

 

 

----- 

  



08-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) G - 48 

SGS/AKN/KTG प्रिम श्रीमतीनाफडे 13:00 

 

 

पृ.शी./मु.शी. : सनयम ९३ अन्वये सचूना 

 

 सभापती : आज माझ्याकडे मांगळवाि, सदनाांक ८ माचव, २०२२ िोजी म.सव.प. 

सनयम ९३ अन्वये ४ सचूना प्राप्त झालेल्या आहते. त्या मी अमान्य किीत आह.े  

  

------ 
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पृ. शी. : िाज्याछया हक्काचे पाणी अन्य िाज्याला दणे्याबाबत सविोध  

   किावा अशी सववत्र होत असलेली मागणी  

मु. शी. : िाज्याछया हक्काचे पाणी अन्य िाज्याला दणे्याबाबत सविोध  

किावा अशी सववत्र होत असलेली मागणी या सांबांधी सववश्री    

सवक्रम काळे, शसशकाांत सशांद े अमोल समटकिी, ससतश 

चव्हाण, अब्दलु्लाखान दिुावणी, असनकेत तटकिे, सांजय दौंड, 

अरुण लाड, सव.प.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना 

           श्री. सवक्रम काळे (औिांगाबाद सवभाग सशक्षक) : सभापती महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने सनयम १०१ अन्वये पढुील तातडीछया व साववजसनक महत्त्वाछया 

बाबीकडे सन्माननीय जलसांपदा मांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसछितो आसण त्याबाबत त्याांनी 

सनवेदन किावे, अशी सवनांती कितो. 

"सवपलुतेछया खोऱ्यातनू तटुीछया खोऱ्यात दषु्ट्काळी भागात पाणी वळसवणे ह े

नदी जोड प्रकल्पाचे मखु्य तत्व असल्याचे मानले जाणे, त्यासाठी दषु्ट्काळी भाग 

एकाच िाज्यातील िाज्याांतगवत असो सकां वा दोन िाज्यातील असो तिासप, या तत्वाला 

कें द्र शासनाने सतलाांजली दऊेन फक्त दोन सकां वा जास्त िाज्यातील पाणी वळसवण्यात 

येणाि असेल ति, नदी जोड प्रकल्पाांना कें द्र शासनाकडून सनधी सदला जाईल अशी 

भसूमका कें द्र शासनाने घेतली असल्याचे सदनाांक १ फेब्रवुािी, २०२२ िोजी वा 

त्यादिम्यान सनदशवनास येणे, त्यानसुाि पाि-तापी-नमवदा या नदीजोड प्रकल्पाला कें द्र 

शासनाने सनधी दणे्याची तयािी दशवसवणे, पिांत ु पाि-तापी-नमवदा सलांक प्रकल्पात 

महािाष्ट्र िाज्याछया नाि-पाि खोऱ्यातील १५ टीएमसी पाणी गजुिातमध्ये १२०० 

सक.मी.अांतिावि उत्तिेकडे वळसवण्यात येणाि असल्याचे सनदशवनास येणे, तसेच 

महािाष्ट्र िाज्याछया याच पाण्यावि गजुिात मध्ये मुांबईछया धतीवि धोलेिा नावाांच े
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आांतििाष्ट्रीय शहि उभारुन त्याचा आकाि पिदशेातील शाांघाय शहिाछया पाचपट  

 

श्री. सवक्रम काळे.... 

आसण सदल्लीछया दपु्पट किण्याची भसूमका तसेच दशेभिातील सांपणूव उदयोग व 

व्यापाि याच भागात कें द्रीत किण्याचा मानस असल्याचे सनदशवनास येणे, त्यासाठी 

हातभाि लावण्यास कोणाचाही सविोध नसणे, पिांत ुमहािाष्ट्राने पाि-तापी-नमवदा सलांक 

प्रकल्पासाठी पाण्याचा हक्क अन्य िाज्याला सदल्यास सगिणा खोऱ्यातील 

कळवण,सटाणा, दवेळा, मालेगाव, नाांदगाव, चाांदवड, येवला आसण जळगाव सजल्हा 

कायमस्वरुपी दषु्ट्काळी िाहण्याची शक्यता असण,े महािाष्ट्राछया हक्काचे पाणी अन्य 

सक  दणेाि का, असा सनमावण झालेला प्रश्न  त्यामळेु िाज्याछया हक्काच ेपाणी अन्य 

िाज्याला दणे्याबाबत सविोध किावा अशी सववत्र होत असलेली मागणी, त्यामळेु 

िाज्याछया सहताचा सनणवय घेण्याची आवश्यकता व त्याबाबत शासनाची भसूमका." 

श्री. जयांत पाटील ( जलसांपदा व लाभके्षत्र सवकास मांत्री ) : सभापती महोदय, 

लक्षवेधी सचूनेसांबांधीछया सनवेदनाछया प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित 

केल्या असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाछया पटलावि ठेवतो. 

सभापती : सनवेदन सभागहृाछया पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

                                  सनवेदन 

                      ( प्रेस : येिे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 

 

 

 

        यानांति श्री. बोडे.... 
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 सभापती : लक्षवेधी सचूनाांवि चचाव सरुु होण्यापवूी मी आपल्या सनदशवनास 

आणनू दऊे इसछितो की, आपण प्रश्न जास्त डेव्हलप करु नका. माननीय जलसांपदा 

मांत्री बदु्धीमान आहते.  त्यामळेु आपण पॉई ांटेड प्रश्न सवचािावा.  तसेच सवधानसभा 

आसण सवधानपरिषदछेया सनयमात १० समसनटाांछया वि सकां वा दोन-तीन प्रश्नाांपिुतीच 

लक्षवेधी सचूनेवि चचाव किता येते.  त्यामळेु आपण मयावसदत वेळेत प्रश्न सवचािावेत. 

 श्री.सवक्रम काळे : सभापती महोदय, राज्याच्या जलसंपदा विभागाला 

अवतशय चांगले मंत्री महोदय लाभलेले आहते.  मी तयांचे मनापासनू अवभनंदन 

करतो.  राज्याच्या इवतहासामध्य ेपवहलयांदाच अशा प्रकािचे माननीय जलसांपदा मांत्री 

लाभलेले आहते.  त्याांनी िाज्यातील प्रत्येक सजल्यात जाऊन आपल्या सवभागाछया 

अांतगवत जे प्रकल्प सरुु आहते त्याांचा ससवस्ति आढावा घतेला. जे प्रकल्प वषावनवुष े

पणूव झालेले नाहीत ते पणूव किण्याछया दृष्टीने काय पावले उचलता येतील या बाबतीत 

महािाष्ट्रात पसहल्याांदा कृती आिाखडा तयाि किण्याचे काम माननीय जलसांपदा मांत्री 

श्री.जयांत पाटील याांनी केल्याबद्दल मी त्याांचे असभनांदन कितो.  

 सभापती महोदय, मिाठवाड्याला सातत्याने दषु्ट्काळाला सामोिे जावे लागते. 

आपल्याला माहीत आह ेकी, लातिू येिे िेल्वेने पाणी आणावे लागले होते.  या वषी 

त्या भागात चाांगला पाऊस झाला आह.े मिाठवाड्यातील आम्हा लोकाांची सातत्याने 

२१ टीएमसी पाण्याची मागणी आह.े  कालच आमचे नेते माननीय श्री.शिदचांद्रजी 

पवाि साहबे उस्मानाबाद तालकु्याछया दौऱ्यावि आले होते.  त्याांनी तिेनू माननीय 

जलसांपदा मांत्रयाांना फोन करुन, या २१ टीएमसी पाण्याचा कधी सनणवय होणाि आह े

आसण ह े पाणी कधीपयांत समळणाि या बाबत सवचािणा केली.  हा प्रकल्प 

मिाठवाड्याची असस्मता असलेला प्रकल्प आह.े माझे वडील स्व.वसांतिाव काळे 

याांनी अनेक पाणी परिषदा घेतल्या. त्या काळात ह ेपाणी आणण्यासाठी प्रयत्न झाले 

होते.  पिांत ुमळुात तटुीछया खोऱ्यातील पाणी सदु्धा आपल्याच िाज्याला समळाले 

पासहजे, अशी माझी मागणी आह.े  माझा या लक्षवेधी सचूनेतील मखु्य गाभा असा 

आह ेकी, िाज्य सिकािने ह ेपाणी गजुिात िाज्याला दणे्याचा जो घाट घातलेला आह े

ती अत्यांत खदेजनक बाब आह.े आपल्या शेजािी गजुिात िाज्य असले तिी  
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श्री.सवक्रम काळे.... 

आपल्याकडे जास्त पाणी असेल तिच दसुऱ्या िाज्याला पाणी दणे्यास हिकत नाही.  

मी स्पेसससफक सवचाितो की, आपल्या िाज्य सिकािने गजुिात िाज्याला पाणी दणे्याचा 

सनणवय घेतला आह ेकाय, असल्यास, सकती टीएमसी पाणी दणे्यात येणाि आह े? या 

िाज्याचा नागरिक म्हणनू िाज्य सिकािने ह ेपाणी दऊे नये, या दृष्टीने िाज्य सिकाि 

कोणता धोिणात्मक सनणवय घेणाि आह,े तसेच तटुीछया खोऱ्यातील पाणी 

महािाष्ट्रातील सवसवध प्रदशेात आणण्याछया दृष्टीने जो प्रकल्प अहवाल तयाि झाला 

आह ेत्याची अांमलबजावणी िाज्य सिकाि कधी किणाि आह े?  

 श्री.जयांत पाटील : सभापती महोदय, गजुिात िाज्याबिोबि २०१७-१८ छया 

दिम्यान या सवषयी चचाव किण्यात आली होती.  गजुिात िाज्याची दमणगांगा-सपांजाळ 

ही पसहली आांतििाज्य योजना आपल्याकडे आह.े  तसेच दसुिी पाि-तापी-नमवदा  

योजना आह.े पाि-तापी-नमवदा योजनेंतगवत महािाष्ट्राछया कायवकक्षेत एकच धिण 

असनू, उववरित चाि धिणे गजुिात िाज्यात आहते.  हा एकूण ४७ टीएमसीचा प्रकल्प 

आह.े  महािाष्ट्रातील १५ टीएमसी आसण गजुिात िाज्यातील ३२ टीएमसी पाणी 

घेऊन झिी येिे धिण बाांधण्याचे प्रस्तासवत आह.े  ह े सवव पाणी त्याांना नमवदछेया 

नेटवकव मध्ये ऊकाई धिणात नेण्याचा गजुिात िाज्याचा प्रस्ताव आह.े  त्या 

प्रस्तावानसुाि आपल्या िाज्याछया १५ टीएमसीचा वाटा आांतििाज्य प्रकल्पात दतेा 

येईल. त्याांनी ऊकाई धिणातनू विछया भागात १५ टीएमसी पाणी उपलब्ध करुन द्यावे, 

असे िाज्य सिकािने त्याांना साांसगतले आह.े पिांत ु त्यावि कोणतेही एकमत झालेले 

नाही.  मळुात िाज्य सिकािने कोणतेही पाणी गजुिात िाज्याला दणे्याची तयािी 

दाखसवली नाही आसण दाखसवणाि सदु्धा नाही.  आपला प्रयत्न हाच आह े की, 

आांतििाज्य प्रकल्प मांजिू झाला ति १५ टीएमसी पाणी तापीछया तटुीछया खोऱ्यात 

नेता येईल.  त्याांचे जे नेटवकव  आह ेत्यातनू ऊकाई धिणापयांत पाणी नेले ति ऊकाई 

धिणातनू आपल्या सहश्श्याचे  पाणी महािाष्ट्राला पित द्यावे, असे सचुसवले होते.  पिांत ु

गजुिात िाज्याने त् यास तयािी दाखसवली नाही.  यावि नांति कोणतीही चचाव झालेली  
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श्री.जयांत पाटील..... 

नाही.  त्यामळेु आपल्या िाज्याने गजुिात िाज्याला प्रस्ताव दणे्याचा प्रश्नच उद्भवत 

नाही.   

 सभापती महोदय, दसुिी योजना दमणगांगा-सपांजाळ आह.े  महािाष्ट्र आसण 

गजुिात िाज्याछया सीमवेि भगूड धिण करुन त्या धिणातनू ७ टीएमसी पाणी खािगील 

येिे आणावयाचे आह.े  खािगीलचे १३ टीएमसी पाणी पनु्हा बेिीज करुन सपांजाळला 

आणायचे प्रस्तासवत आह.े  सपांजाळचे पनु्हा ११ टीएमसी असे एकूण ३१ टीएमसी 

पाणी भगूड, खािगील, सपांजाळ या धिणाांना जोडून मुांबईपयांत आणण्याची दमणगांगा-

सपांजाळ योजना आह.े  भगूड धिणाछया सेंटिला पाण्याचे सडव्हीजन आह.े  एका 

बाजलूा गजुिात आसण दसुऱ्या बाजलूा आपले महािाष्ट्र िाज्य आह.े  त्यातील पाणी 

खाली दसक्षणलेा आणण्याचा आपल्या िाज्याचा प्रस्ताव आह.े  ती नदी जोड योजना 

असावी असा आपला प्रयत्न होता.  पिांत ु पढेु या अनषुांगाने फािशी काही प्रगती 

झालेली नाही.  

 श्री.अांबादास दानवे : सभापती महोदय, माननीय जलसांपदा मांत्री श्री.जयांत 

पाटील याांनी सदनाांक १५/१०/२०२० िोजी एक बैठक घेतली होती. माझ्या 

मासहतीप्रमाणे पाि-गोदाविी वळण योजना क्रमाांक-३ आसण ४ छया बाबतीत साडेसात 

वषे उलटून दखेील अद्यापपयांत त्याचा डीपीआि तयाि झाला नाही.  मिाठवाड्याला 

द्यावयाचे ३ टीएमसी आसण असतरिक्त समळू शकणािे ४.५ टीएमसी अशाप्रकािे एकूण 

७.५ टीएमसी पाणी गोदाविी खोऱ्यास समळण्यासाठी पाठपिुावा सरुु होता.  वास्तसवक 

पाहता हा आांतििाज्य प्रकल्प आह.े  पाि-गोदाविीला पाणी दणे्याऐवजी या सठकाणी 

तटुीछया तापी खोऱ्याचा उल्लेख केला गेला आह.े  गोदाविी खोऱ्याचे असतरिक्त पाणी 

दणे्याछया बाबतीत शासन सातत्याने अनेक आश्वासने आसण वचने दतेे.  पिांत ु

अजनूपयांत गोदाविी खोऱ्यात पाणी येऊ शकलेले नाही.  या अनषुांगाने सिकाि योग्य 

ती कायववाही किणाि काय ? 

       नांति श्री.काांबळे...... 
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श्री. जयांत पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी सवचािलेला प्रश्न 

योग्य आह.े िाज्य सिकािने या प्रकल्पाांचा प्रकल्प अहवाल तयाि किण्यासाठी 

सदल्लीछया शासकीय सांस्िेला काम सदले होते. त्याांचा अहवाल अांसतम टप्प्यात आह.े 

आता आपण पाि, गोदाविी नदी जोड योजनेचा डीपीआि तयाि होऊन 

एसएलटीसीकडे तपासणीसाठी सदलेला आह.े एसएलटीसीछया तपासणीनांति पाि, 

गोदाविी नदी जोड प्रकल्पातनू इकडे गोदाविी खोऱ्यात पाणी वळसवण्याचे काम आह,े 

त्याछया योजना आपल्याला सरुु किता येतील. एसएलटीसीचा  अहवाल झाल्यावि 

मांसत्रमांडळाछया मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव येईल आसण त्यानांति त्याची पढुील पावले 

पडतील. आमछया सिकािने या सवव म्हणजे सवशेषत: गोदाविी खोऱ्यामध्ये पाणी 

आणण्याछया सवव योजनाांना प्रचांड गती सदलेली आह.े वळण योजनेचे बिेसचे प्रकल्प 

वन भागाांत होते, त्याांना दखेील गती सदलेली आह.े नागपिूछया वन कायावलयात 

दखेील बिेच प्रयत्न करुन तेिील पिवानग्या आणत आहोत. त्याचबिोबि या 

प्रकल्पातनू गोदाविी खोऱ्यामध्ये पाणी वळसवण्यासाठी वैतिणा, मकुणे यामध्ये एक 

सभांत, धिण बाांधायचे होते. त्यामध्ये पवूी एक टीएमसी पाणी रान्सफि किण्याची 

योजना धरुन तेिे डॅमचे सडझाईन केले होते. आमचे सिकाि आल्यानांति ते सवव िद्द 

करुन ११ टीएमसी पाणी रान्सफि किण्याची ॲसबसलटी असणाऱ्या धिणाचे सडझाईन 

करुन घेतले. आता त्याचे टेंडि सनघालेले आह.े मला खात्री आह ेकी, पढुछया वषव-

दीड वषाांत आपण वैतिण, मकुणे यामधील सभांत, धिण बाांध ूशकलो ति आपल्याला 

११ टीएमसी पाणी गोदाविी खोऱ्यात डायव्हटव किण्याची ॲसबसलटी येईल. पिांत ुमुांबई 

शहिाछया पाण्याची त्यातील कसमटमेंट आह.े मुांबई शहि रिसायकसलांगचे प्रयोग 

वाढसवत नाही आसण रिसायकसलांग करुन मुांबई शहिाची पाण्याची गिज कमी होत 

नाही तोपयांत आपल्याला ते सवव पाणी डायव्हटव किता येणाि नाही. कािण धिण 

एकदाच होत असते. त्यामळेु सडझाईन करुन आता त्याछया बाांधकामाला लवकि 

सरुुवात होत आह.े ह ेएक आमछया महासवकास आघाडीचे मेजि ॲसचव्हमेंट आह.े 

पढुील दीड-दोन मसहन्याांत ते काम सरुु होईल. ते लहान आह.े पढुील वषव-दीड-दोन 

वषाांत आम्ही ते काम पणूव करु. त्यावेळी गोदाविी खोऱ्यात आमची १० ते ११  
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श्री. जयांत पाटील .... 

टीएमसी पाणी डायव्हटव किण्याची ॲसबसलटी असली तिी सकमान सरुुवातीला आम्ही 

४ टीएमसी पाणी, जे मुांबईछया गिजेला सोडून आह ेते, आम्ही इकडे डायव्हटव किणाि 

आहोत.  

सभापती : खपू चाांगले आह.े 

श्री. जयांत पाटील : सभापती महोदय, एसएलटीसीचा मांसत्रमांडळाचा प्रस्ताव 

आला की कदासचत या मसहन्या-दीड मसहन्याांत आम्ही मांसत्रमांडळाची मान्यता घेतली 

की त्याचे टेंडि सकां वा काम सरुु किण्याचे काम करु. महािाष्ट्र सिकािने तापी खोऱ्यात, 

खासकरुन गोदाविी खोऱ् यात पाणी डायव्हटव करुन पवूेकडे वळसवण्याचे काम 

महत्त्वाचे मानले आह.े आमछया सिकािने, माननीय मखु्यमांत्रयाांनी सवशेष बैठक 

यासाठी घेतली आह.े माननीय मखु्यमांत्रयाांनी दखेील आदशे सदले आहते की, 

कोणत्याही परिसस्ितीत वळण बांधाऱ्याांना प्राधान्य द्यावे. मोठ्या प्रमाणात पाणी 

वळसवण्यासाठी आपण ह े किावे. दमणगांगा, सपांजाळ धिण योजना पणूव झाल्यावि 

आपल्याला १० टीएमसी पाणी वैतिणतेनू गोदाविी खोऱ्यात .... मी मघाशी साांसगतले 

आह.े वैतिणेत खालनू सलफ्ट करुन पाणी आणत आहोत. त्यामळेु मला खात्री आह े

की, याला मोठ्या प्रमाणात गती येईल. दमणगांगा, सपांजाळ हा प्रकल्प िाज्य सनधीतनू 

घेणाि आहोत. पाि, तापी, नमवदा या गजुिात िाज्याछया नदीजोड प्रकल्पाांना १५ 

टीएमसी पाणी दणे् याचा प्रश्न उद्भवत नाही. जि ते काहीच किीत नसतील ति शेवटी  

जे झिीचे धिण आह ेते बाांधनू तिेे १५ टीएमसी पाणी, जे सतकडे जात आह,े त्याचा 

वेगळा सवसनयोग किण्याचा भसवष्ट्यात आपल्याला सवचाि किावा लागले. गजुिातला 

आपण साांसगतले आह ेकी, १५ टीएमसी पाणी तमु्हाला दऊे शकत नाही. आम्ही 

तमुछया नदीजोड योजनेत सहभागी झालो ति कें द्र सिकािचे गजुिातला दखेील भिपिू 

पैसे समळणाि आहते आसण त्यामळेु १५ टीएमसी पाणी आम्हाला त्याांनी उकाई 

धिणातनू द्यावे, ही आपली सातत्याने भसूमका आह.े 
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श्री. जयांत प्र. पाटील : सभापती महोदय, माननीय मांत्रयाांनी सदलेले उत्ति मी येिे 

२० वषाांपासनू ऐकत आह.े माझी हिकत आह.े मुांबईला पाणी पासहजे. आम्ही 

सभागहृात अनेक वेळा बोललो होतो की, सचपळूणचे पाणी उचलनू मुांबईमध्ये 

आणावे. फक्त दीडशे सक.मी. पाईपलाईन टाकायची आह.े ते पाणी आणले ति बाकी 

मुांबईला येणािे पाणी तमु्ही मिाठवाड्याला द्याव.े आम्ही ह ेअनेक वषे येिे बोलत 

आहोत. त्याचा अभ्यास त्याांनी किावा. माननीय मांत्री त्याच ेउत्ति दते नाहीत. माननीय 

मांत्री याचा सवचाि कितील काय ? सचपळूणच ेलाखो सलटि पाणी जात आह,े ते यिेे 

आणावे. 

श्री. जयांत पाटील : सभापती महोदय, कोकणातनू खालनू पाणी मुांबईपयांत 

आणण्याचा आपला प्रस्ताव आह.े आपल्याल ग्रॅसव्हटीने जे पाणी येईल ते जास्त 

सकफायतशीि होईल, कायम स्वरुपाचे होईल. वरुन येणािे पाणी ह ेग्रॅसव्हटीने टनेलछया 

माध्यमातनू येणाि आह.े आपण जो प्रस्ताव साांगत आहात तो प्रस्ताव आपल्याकडे 

इतका ॲडव्हान्स स्टेजला गेलेला नाही, जेवढ्या ॲडव्हान्स स्टेजला ह ेप्रकल्प गेले 

आहते. मिाठवाड्याला पाणी कमी पडू न दतेा यातील पाणी मिाठवाड्याला दणेे असे 

सवव पयावय खलेु आहते. फक्त आपल्याला तेिे धिणे बाांधनू पाणी अडसवले पासहजे. 

धिणे असस्तत्वात नाहीत. तेिे धिणे बाांधली पासहजेत. ते मोठे प्रकल्प आहते आसण 

ते किण्यासाठी .... 

श्री. जयांत प्र. पाटील : सभापती महोदय, तमुची भावना आह.े तमु्ही बोगदा 

टाकलेला आह.े ते उचलनू तेिे लावावे. 

श्री. जयांत पाटील : सभापती महोदय, तमु्ही खालछया बाजचूे म्हणत आहात. 

मी विछया बाजचूे म्हणत आह.े दमणगांगा, सपांजाळबाबत म्हणत आह.े 

श्री. सतीश चव्हाण : सभापती महोदय, मी माननीय मांत्री श्री. जयांत पाटील 

याांचे असभनांदन कितो. हा किाि गजुिात सिकािबिोबि किावा असा भाित सिकािचा 

दखेील दबाव आह.े बिोबि आह ेका ? गजुिात सिकाि दखेील दबाव आणत आह.े 

िाज्य शासनाने सनणवय घतेला आह ेकी, आपण किािातनू बाहिे पडायच ेआह.े आपण   
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श्री. सतीश चव्हाण .... 

गोदाविीमध्ये सकती पाणी जाणाि आह ेह ेसाांसगतले आह.े माझे फक्त दोन प्रश्न आहते. 

प्रस्तासवत दोन योजना आहते. मुांबईला व गोदाविीला पाणीपिुवठा अशा त्या दोन्ही 

योजनाांचा खचव सकती आह े? डीपीआि तयाि झाल्यानांति हजािो कोटी रुपये याला 

लागणाि आहते. सकती वषाांत पणूव होणाि आह ेअसे आपण नांति म्हणणाि आहोत.  

कािण २१ टीएमसी पाण्याचा प्रश्न मागछया २५ वषाांपासनू प्रलांसबत आह.े आपण २१ 

टीएमसी पाणी उचला होण्यासाठी तितदू किीत आहोत. मात्र सकती वषे लागणाि 

आहते ह ेअजनू माहीत नाही. त्यामळेु याही प्रस्तावाचे तसेच होणाि का अशी मला 

भीती आह.े त्यामळेु आपण या दोन्ही योजनाांना सवशेषत: नाि व गोदाविीमध्ये पाणी 

येणाि आह े यासाठी एकूण खचव सकती होणाि आह े या सांदभावत अांदाजे साांगावे.  

आपण ते काम सकती वषाांत पणूव किणाि आहात ? 

श्री. जयांत पाटील : सभापती महोदय, या दोन योजनाांचे पाणी नासशक 

सजल्यातील डोंगिाछया खाली बिेच आह.े तेिनू पाणी उचलणे आसण आपल्याला 

पवूेकडे वळसवणे यासाठी मोठा खचव आह.े सिकािने त्यासाठी वळण बांधािे ज्यातनू 

फक्त पाणी डायव्हटव किणे आसण सोप्यारित्या ग्रॅसव्हटीने येणे याला प्राधान्य सदले आह.े 

आपण कोणत्याही परिसस्ितीत पसहल्याांदा त्याला प्राधान्य सदले आह.े बिेचसे बांधािे 

आता पणूवत्वाला आले आहते सकां वा कामे सरुु किीत आहोत. दमणगांगा, सपांजाळ हा 

आांतििाज्य प्रकल्प आह,े त्याचा साधािणपणे अांदासजत खचव ३१ अब्ज घनफूट 

पाण्यासाठी ३८६७ कोटी रुपये आह.े नाि, पाि, सगिणा यासाठी ५६०४ कोटी रुपय े

आहते. साडे दहा अब्ज घनफूट पाणी आह.े पाि, गोदाविी यासाठी २७४४ कोटी 

रुपये आहते. ३.४२ टीएमसी पाणी आह.े दमणगांगा, वैतिणा, गोदाविी ७.१३ टीएमसी 

पाणी आह.े ३२९२ कोटी रुपये खचव आह.े दमणगांगा, एकदिे, गोदाविी ५ टीएमसी 

पाणी असनू ७८५कोटी रुपये खचव आह.े साधािणपणे असे मोठे आकडे आहते. 

                  नांति श्री. खचे ....  
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श्री.जयांत पाटील...... 

  सभापती महोदय, यासाठी प्राधान्य दणेे आवश्यक आह,े मिाठवाड्यासाठी 

पाण्याची सकां मत सकती आह े ह े आपणाला मोजण्याची आवश्यकता आह.े 

मिाठवाड्यात पाण्याचे मोठे दसुभवष्ट्य आह.े वळण बांधाऱ्याबाबत वैतिणा व मकुण े

धिणाबाबत मी साांसगतले आह.े सहजासहजी पाणी वळव ू शकतो असे प्रकल्प 

किण्यात आले आहते. माांजिपाळा हा वळणबांधािा असतशय चाांगला झाला आह.े 

पाांजिपाळा वळण बांधािा सक्सेसफूल झाला असनू त्याांचा खपू फायदा झाला आह.े 

पाणी वळसवण्यासाठी वळण बांधािे उपयकु्त आहते. एकधिे डॅमधनू पाणी सलफ्ट किण े

तेिनू ते वाघाड डॅम सकवा आळांदी डॅममध्ये वळसवणे. तसेच गांगापिूपयांत पाणी 

आणावयाचे असेल ति ह ेपाणी सलफ्ट करुन वळसवण्यात येत आह.े त्यामळेु सकां मत 

वाढणाि यामध्ये दमुत नाही. जे सोपे व स्वस्त आह ेते पाणी अगोदि वळसवण्यासाठी 

िाज्य सिकाि प्राधान्य दते आह.े जसे प्रोजेक्ट डेव्हलप होतीत तसे त ेहातात घेऊन 

पाणी वळसवणे गिजेचे आह.े 

 श्री.अमिनाि िाजिूकि : सभापती महोदय, मी सववप्रिम माननीय मांत्री श्री जयांत 

पाटील याांचे असभनांदन कितो. मिाठवाड्यासाठी माननीय मांत्री श्री.जयांत पाटील, 

माननीय मांत्री श्री.अशोक चव्हाण व माननीय मांत्री श्री.धनांजय मुांडे याांनी महत्वाची 

बैठक घेतली. पैनगांगमेध्ये ४० टीएमसी पाणी व गोदाविीमध्ये २४ टीएमसी पाणी 

उपलब्ध करुन सदले त्यामळेु मी मांत्री महोदयाांचे प्रिम असभनांदन कितो. अशा प्रकािे 

एकूण ६४ टीएमसी पाणी उपलब्ध करुन सदले. या पाण्यातनू पैनगांगा नदीवि सात 

बांधािे बाांधण्यात येणाि आह ेअसे मांत्री महोदयाांनी साांसगतले आह.े गोदाविी खोऱ्यावि 

२२ बांधािे बाांधण्यात येणाि आहोत. मिाठवाड्याछया बाभळी बांधाऱ्यातनू हजािो 

टीएमसी पाणी तेलांगणा िाज्यात वाहून जाते त्यामळेु असा सनणवय घेण्यात आला. मांत्री 

महोदयाांना माझी सवनांती आह ेकी, ६४ टीएमसी पाण्याचे पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र 

कधी दणे्यात येईल व ह ेप्रकल्प कधीपयांत सरुु किण्यात येतील ? 

 श्री.जयांत पाटील :  सभापती महोदय, या प्रकल्पाांसाठी पाणी उपलब्धतछेया 

प्रमाणपत्रा सांदभावत माननीय मांत्री श्री. अशोक चव्हाण व माझी चचाव पिवा झाली  
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श्री.जयांत पाटील.... 

आह.े त्याची प्रोसेस सरुु आह.े कदासचत पढुील आठ ते दहा सदवसात आपण 

सनष्ट्कषावप्रत येऊ. त्यानांति ते प्रकल्प लवकि सरुु किावेत असा शासनाचा प्रयत्न आह.े 

नाांदडे व सहांगोली सजल्यातील प्रकल्पाांना गती समळाली ति तिेील लोकाांना खपू 

मोठ्या प्रमाणात सदलासा समळणाि आह.े 

 श्री.सांजय दौंड : सभापती महोदय, नाि-पाि खोऱ्यातील १५ टीएमसी पाणी 

गजुिातमध्ये १२०० सकलोमीटि अांतिावि उत्तिेकडे वळसवण्यात येणाि यासांदभावत ही 

लक्षवेधी सचूना सन्माननीय सदस्याांनी माांडली आह.े माझा प्रश्न असा आह े की, 

गजुिात सिकािची सदल्लीमध्ये स्वतांत्र यांत्रणा आह.े  कें द्र सिकािकडून नदीजोड 

प्रकल्पाांचे प्रस्ताव तयाि किणे, त्याचा पाठपिुावा किणे, यासाठी सदल्लीत अधीक्षक 

असभयांता स्तिावि स्वतांत्र कायावलय उभािण्यात आले आह.े त्या माफव त पाठपिुावा 

करुन तेिील प्रकल्प मागी लावण्यात येत आहते. सबब महािाष्ट्र शासनाने 

सदल्लीमध्ये स्वत:ची सिकािी स्वतांत्र यांत्रणा सदल्लीत स्िापन किावी जेणेकरुन 

िाज्यातील प्रकल्प लवकि पणूव होतील. 

 सभापती महोदय, पाि नदी महािाष्ट्रातनू उगम पावनू गजुिात िाज्यात जाते व 

तेिनू समदु्राला जाऊन समळते. या नदीचे एकूण पाणलोट के्षत्र १६४८ चौिस 

सकलोमीटि असनू त्यापैकी महािाष्ट्राचे पाणलोट के्षत्र ७७३ चौिस सकलोमीटि आह.े 

गजुिात िाज्याचे ८७५ चौिस सकलोमीटि आह.े सचतळे आयोगानसुाि महािाष्ट्रात ५० 

टीएमसी पाणी व गजुिात िाज्याला ५६.६ टीएमसी पाणी समळायला हवे अस े

असताना महािाष्ट्राछया वाट्याचे पाणी लगतछया तापी व गोदाविी खोऱ्यात न 

वळसवता अन्य िाज्याकडे कें द्र सिकािछया खचावतनू वळसवण्यात येते ह ेयोग्य आह े

काय ? दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, महािाष्ट्र जलसांपदा सवभागाने उपसा क्रमाांक ३ व 

४ हा डीपीआि तयाि करुन ३.५ टीएमसी पाण्याचा उपसा करुन गोदाविी खोऱ्यात 

वळसवण्याची व्यवस्िा केली असनू ही योजना सधुारित केल्यास ८ ते ९ टीएमसी 

पाणी गोदाविी खोऱ्यात पाि खोऱ्यातनू आणण ेशक्य असनूही त्याबाबत महािाष्ट्र 

शासन तातडीने कािवाई का किीत नाही ? 
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 श्री.जयांत पाटील : सभापती महोदय, ३ टीएमसी ऐवजी ९ टीएमसी पाणी होऊ 

शकते असा दावा केला आह.े त्यामध्ये वेगवेगळ्या धिणातनू जेवढे पाणी सलफ्ट करु 

तेवढे ते वाढणाि आहते. त्यामळेु कमीत कमी उांचीवरुन सलफ्ट किण्याची क्षमता आह े

व कमीत कमी खचावत जी कामे होतील ते तीन ते साडेतीन टीएमसी पाणी आह.े 

खालनू  आणखी पाणी उचलले ति खालछया स्तिावि जास्त धिणे तयाि करु शकतो 

व तेिनू पाणी उचल ूशकतो. सफसजसबलीटी रिपोटव पाहून सनणवय घेणे आवश्यक आह.े 

    --------- 
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पृ.शी. : अवकाळी पाऊस व गािसपटीमळेु नागपिू सजल्यातील  

    सवसवध तालकु्यातील शेतसपके व फळबागाांचे झालेल्या  

    नकुसानीची भिपाई समळणे 

मु.शी. : अवकाळी पाऊस व गािसपटीमळेु नागपिू सजल्यातील  

    सवसवध तालकु्यातील शेतसपके व फळबागाांचे झालेल्या  

    नकुसानीची भिपाई समळणे  यासांबांधी श्री.चांद्रशेखि  

    बावनकुळे, सव.प.स.,याांनी सदलेली लक्षवधेी सचूना. 

 श्री. चांद्रशेखि बावनकुळे (नागपिू स्िासनक प्रासधकािी सांस्िा ) : सभापती 

महोदय, मी सनयम १०१ अन्वये पढुील तातडीछया व साववजसनक महत्त्वाछया 

बाबीकडे आपल्या अनमुतीने सन्माननीय मदत व पनुववसन मांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसछितो 

आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, अशी सवनांती कितो. 

 "िाज्यात नकुत्याच अवकाळी पाऊस व गािसपटीमळेु नागपिू सजल्यातील 

काटोल, सावनेि, कळमेश्वि, िामटेक, पािसशवनी आदी तालकु्यात समुािे ६ हजाि ४५ 

हके्टि के्षत्राविील शेतसपके व फळबागाच ेनकुसान झालेले असनु त्यामध्ये ८१७९ 

शेतकऱ्याांचा समावेश असणे, सांपणूव नकुसानभिपाईपोटी शासनाकडे ५ कोटी ६६ 

लक्ष रुपये इतक्या सनधीची मागणी किण्याांत आलेली असणे, सोबतच वधाव 

सजल्यातील ८ हजाि हके्टि क्षेत्र बासधत झाल्याने जवळपास ३ कोटी ७७ लक्ष 

रूपयाांची मागणी केलेली असणे, सोबतच िस्ते व पलुाांछया दरुूस्तीबद्दल झालेल्या 

बैठकीत सनदशे सदलेले असणे, मात्र अद्यापही शासनाने मदतीबाबत कुठलीही 

कायववाही केलेली नसण,े नागपिू सजल्यातील नैससगवक आपत्ती सांदभावतील ३ लक्ष 

४९ हजाि ५८२ शेतकऱ्याांचे २ लक्ष ८४ हजाि हके्टि क्षेत्र बासधत झालेले असण े

त्यात २२६ कोटी ६३ लक्ष रूपये नकुसान भिपाईचा समावेश असणे, हा प्रस्ताव 

शासनाकडे प्रलांसबत असणे, शासन या सांदभावतील प्रस्तावाला मांजिुी प्रदान किणाि 

की नाही असा सांभ्रम सनमावण होत असणे, त्यामळेु शेतकऱ्याांना  नकुसानीपोटी 

आत्महत्याांसशवाय पयावय उपलब्ध नसणे, बैठक घेऊन ही प्रश्न सनकाली सनघत नसण,े 

याबाबत ठोस कायववाहीची आवश्यकता असणे, त्यामळेु मागील व नवीन नकुसान  
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श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे.... 

भिपाई प्रस्तावाला मांजिुी दऊेन सनधी उपलब्ध किण्याची आवश्यकता व त्याबाबत 

शासनाने किावयाची कायववाही व शासनाची प्रसतसक्रया." 

 श्री.सवजय वडेट्टीवाि ( मदत व पनुववसन मांत्री) : सभापती महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीछया सनवेदनाछया प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाछया पटलावि ठेवतो. 

 सभापती : सनवेदन सभागहृाछया पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

सनवेदन 

( प्रेस : येिे सोबतचे सनवेदन िापावे ) 
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 श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे (नागपिू स्िासनक प्रासधकािी सांस्िा) : सभापती 

महोदय, पवूव सवदभावतील पाच सजल्यासांदभावत ही लक्षवेधी सचूना असनू त्याबाबत  

माझी एक चकू झाली आह.े २२६ कोटी ६३ लक्ष रुपये अशी िक्कम नमदू केली 

आह.े त्याऐवजी १३२० कोटी रुपये नमदू किायला पासहजे होते. अशा प्रकािे लक्षवेधी 

सचूनेमध्ये ही सधुािणा किायची आह.े पवूव सवदभावत गािपीट व अवकाळी पावसामळेु 

१३२० कोटी रुपयाांचे नकुसान झाले. माझ्याकडे सवभागीय आयकु्त याांचे १ ते ६५ पत्र 

आहते. ही मासहती मी मांत्री महोदयाांना आपल्या माध्यमातनू पाठसवतो. पवूव 

सवदभावतील शेतकऱ्याांना नकुसान भिपाईचे १३२० कोटी रुपये सकती सदवसात 

सवतिीत किण्यात येतील. येणाऱ्या बजेटमध्ये यासवषयी तितदू किण्यात येईल काय ? 

सकती सदवसात हा सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात येईल याबाबत मांत्री महोदयाांनी 

खलुासा किावा. 

 श्री.सवजय वडेट्टीवाि : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.चांद्रशेखि 

बावनकुळे याांनी पवूव सवदभावतील अवकाळी पावसामळेु शेतीचे नकुसान झाले 

त्यासांदभावत लक्षवधेी सचूना माांडलेली आह.े िाज्यामध्ये सवसवध सठकाणी अवकाळी 

पाऊस झााला. आपणा सगळयाांना मासहती आह े की, या सवव मदतीसाठी 

एसडीआिएफचे सनकष ठिलेले असतात त्या सनकषाप्रमाणे ती मदत दणे्यात येते. 

मध्यांतिी ३ जनू २०२१ िोजी सनसगव चक्रीवादळामळेु व अवकाळी पावसामळेु सन 

२०२०-२१ मध्ये झालेल्या नकुसानीसाठी १४० कोटी रुपये दणे्यात आले. नागपिू 

सवभागात पिू आला होता, त्यावेळी १२२ कोटी रुपये शेतकऱ्याांना सदले. जनू त े

ऑक्टोबि, २०२० मध्ये असतवषृ्टी झाली ६५ समलीमीटि पेक्षा जास्त पाऊस पडला 

त्यामळेु ४३७४ कोटी रुपयाांची मदत त्यावेळी किण्यात आली. फेब्रवुािी ते मे २०२० 

मध्ये गािपीट व अवेळी पाऊस झाला त्यावेळी एसडीआिएफछया सनकषानसुाि २४७ 

कोटी रुपयाांची मदत किण्यात आली. सन २०२०-२१ मध्ये शेतकऱ्याांना एकूण 

४८८४ कोटी रुपयाांची मदत किण्यात आली. सन २०२१-२२ मध्ये तोके्त चक्री 

वादळ आले,अवेळी पाऊस येऊन गािपीट झाली. जलैु, ऑगस्ट व सप्टेंबि मसहन्यात 

असतवषृ्टी झाली त्यावेळी नकुसान भिपाईसाठी एकूण ५४९६ कोटी रुपयाांची मदत  
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श्री.सवजय वडेट्टीवाि.... 

किण्यात आली. अशा प्रकािे  १०,३८१ कोटी रुपयाांची मदत शेतकऱ्याांना प्रत्यक्ष 

समळाली आह.े 

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे याांच े असे 

म्हणणे आह े की, हा प्रस्ताव आयकु्ताांनी पाठसवला आह.े या सवषयाबाबत 

मांसत्रमांडळात चचाव झाली व असे प्रस्ताव स्िासनक पातळीवरुन मागसवण्याचा सनणवय 

झाला. त्यामळेु प्रत्येक सवभागवाि प्रस्ताव आले आहते. नागपिू सवभागाकडून १२०४ 

कोटी रुपयाांचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आह.े अमिावती सवभागाकडून २५६ कोटी अशा 

प्रकािे एकूण १४६० कोटी रुपयाांचे प्रस्ताव आले आहते. महािाष्ट्राचा सवचाि केला 

ति मिाठवाड्यात ४८ लाख हके्टिविील सोयाबीन सपकाचे नकुसान झाले होते. त्याांना 

दखेील २६०० कोटी रुपयाांची मदत उपलब्ध करुन दणे्यात आली होती. सन्माननीय 

सदस्य साांगत आहते तो प्रस्ताव आमछयाकडे आला आह.े एसडीआिएफछया 

सनकषात तो प्रस्ताव मोडत नाही. मांसत्रमांडळ बैठकीत याबाबत चचाव झाली आह.े 

त्यावेळी पेंडासमक परिसस्िती होती. िाज्यावि दोन वषे कोिोनाचे सावट असताना 

शेतकऱ्याांना सनकषात बसतात, त्यापेक्षा असधक सनधी दणे्यासाठी सनकष बदली करुन 

मदत केली. 

       या नांति श्री.बोिले.... 
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श्री.सवजय वडेट्टीवाि....... 

आम्ही पवूीछया सनकषात वाढ करुन जवळपास १०,३८१ कोटी रुपयाांची शेतकऱ्याांना 

प्रत्यक्ष मदत सदली. मागील दोन वषावत शेतीसाठी ही मदत दणे्यात आलेली आह.े 

सदि प्रस्ताव आल्यानांति जी िक्कम सनकषात बसेल ती मदत किण्यात येईल आसण 

एसडीआिएफछया सनकषाछया बाहिे असेल ति मात्र मदत किणे कठीण आह,े ह ेमी 

स्पष्टपणे साांग ूइसछितो. आम्ही बघ,ू पाहू वगैिे उत्ति दणे्यापेक्षा जे सनकषात बसेल ती 

िक्कम शेतकऱ्याांना सदली पासहजे. आम्ही त्या दृष्टीने सनसितपणे सकािात्मक सनणवय 

घेऊ. 

 श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे : सभापती महोदय, सवभागीय आयकु्त 

एसडीआिएफछया सनकषात बसत नसेल ति प्रस्तावच पाठव ूशकत नाहीत. सवभागीय 

आयकु्त महािाष्ट्र शासनाछया एसडीआिएफछया सनयमाप्रमाणचे प्रस्ताव पाठसवतात. 

मी मांत्री महोदयाांना साधा, सिळ प्रश्न सवचािलेला आह.े मांत्री महोदयाांनी या सांदभावत 

जी आकडेवािी सदली त्याबद्दल मी त्याांचे असभनांदन कितो. शासनाने शेतकऱ्याांना 

मदत केली, मांत्री महोदय शेतकऱ्याांना मदत किण्याची भसूमका घेत आहते. मांत्री 

महोदय व आम्ही पवूव सवदभावत िाहतो. शेतकऱ्याांचे १३२० कोटी रुपये िकीत 

असतील ति आपण त्यासाठी आग्रही भसूमका घतेली पासहजे. सवभागीय आयकु्ताांनी 

जे प्रस्ताव पाठसवले ते एसडीआिएफछया सनकषात बसणािे आहते. त्यापैकी एकही 

प्रस्ताव एसडीआिएफछया सनकषाछया बाहिेचा नाही. सवभागीय आयकु्ताांनी 

"एसडीआिएफछया सनकषात बसणािे प्रस्ताव" असे नमदू केले आह.े माझी मांत्री 

महोदयाांना सवनांती आह ेकी, आपण पढुील ३ मसहन्यात, २ मसहन्यात, १ मसहन्यात, 

३० जलैु, ३० मे, १५ ऑगस्ट जी तािीख साांगावयाची आह ेती साांगावी. कोणत्या 

तािखछेया आत १३२० कोटी रुपये मदतीचे वाटप किण्यात येणाि आह े? 

 श्री.सवजय वडेट्टीवाि : सभापती महोदय, आमछयाकडे सवव सवभागाकडून 

प्रस्ताव प्राप्त झालेला आह.े अवेळी आसण सांततधाि पडलेल्या पावसामळेु जे नकुसान 

झाले त्या सांदभावतील तो प्रस्ताव आह.े पिांत ुएसडीआिएफचे सनकष काय आहते ? 

 

श्री.सवजय वडेट्टीवाि....... 

६५ मी.मी. पेक्षा जास्त पाऊस असे एसडीआिएफचे सनकष आहते. आम्ही या 
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सांदभावत मासहती घतेलेली आह.े ३,३९९.४० हके्टिचे नकुसान झालेले आह.े 

असधवशेन सांपल्याबिोबि शेतकऱ्याांना जवळपास २९ कोटी ९० लाख रुपये उपलब्ध 

करुन दणे्यात येतील. ह ेसनकषात बसत आह.े मी साांग ूइसछितो की, जानेवािी २००० 

मध्य ेजो पाऊस झाला आसण एसडीआिएफछया सनकषात बसणािा जो सनधी आह ेतो 

असधवशेन सांपल्याबिोबि सकां वा त्यापवूी सदु्धा उपलब्ध करुन दणे्यात येईल. आम्ही 

फाईल मागसवलेली आह.े सदि फाईलवि स्वाक्षिी करुन ती िक्कम शेतकऱ्याांना मदत 

दणे्यासाठी वळती किण्यात येईल. आपण घिाांचे नकुसान वगैिेसाठी मदत दते आहोत. 

आम्ही पनु्हा तपासणी करु. तमु्ही सवदभावतील आहात, मी सदु्धा सवदभावतील आह.े 

सवदभावपेक्षा शेतकऱ्याांना मदत समळत आह.े सजिाईत, बागायती, फळबाग यासाठी 

एसडीआिएफछया सनकषाची जी अट आह ेत्यामध्ये वाढ व्हावी यासाठी आम्ही कें द्र 

शासनाकडे पाठपिुावा किीत आहोत. प्रत्येक पांचवासषवक योजनेत यामध्ये वाढ होण े

अपेसक्षत आह.े मागील १० वषाांपासनू यामध्ये वाढ झालेली नाही. यामध्ये वाढ झाली 

ति आपण सनसितपणे शेतकऱ्याांना असधकची मदत दऊे शकतो. मी साांसगतल्याप्रमाण े

३० कोटी रुपये त्वरित दणे्यात येतील. उववरित सनधीबाबत तपासणी करुन ह ेसनकषात 

बसते, ह ेसनकषात बसत नाही याबाबत आपल्याला लेखी कळसवण्यात यईेल. आम्ही 

जे सनकषात बसते तो सनधी मसहन्याभिात उपलब्ध करुन दऊे.  

 श्री.शसशकाांत सशांद े : सभापती महोदय, लक्षवधेी सचूनेछया सनवेदनात असे 

नमदू केले आह ेकी, "सदि बैठकीमध्ये पावसामळेु िस्त्याांछया नकुसानीबाबत मासहती 

उपलब्ध नसल्याचे सांबांसधतानी मा.मांत्री (मदत व पनुववसन) याांछया सनदशवनास आणले 

होते. तसेच, िस्ते व पलुाांछया दरुुस्तीबाबतचा कोणताही प्रस्ताव शासन स्तिावि 

प्रलांसबत नाही." मी मांत्री महोदयाांछया सनदशवनास आणनू दऊे इसछितो की, ज्याप्रमाण े

सवदभावत पाऊस पडला त्याप्रमाणे िाज्यातील अनेक सजल्यात पाऊस पडला होता. 

माननीय गहृ िाज्यमांत्री श्री.शांभिुाज दसेाई सभागहृात उपसस्ित आहते. सातािा  

 

श्री.शसशकाांत सशांद.े....... 

सजल्यातील पाटण, वाई, महाबळेश्वि भागात मोठ्या प्रमाणावि पाऊस पडला होता. 

पावसामळेु िस्ते खिडून गेले, पलुाची हानी झाली. माननीय सविोधी पक्षनेत्याांनी त्या 

भागाचा दौिा केला होता. पावसामळेु जसमनी खिडून गेलेल्या आहते. त्यावेळी 

माननीय उप मखु्यमांत्री सातािा सजल्याछया दौऱ्यावि आले होते. त्याांनी शासनाछया 
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वतीने ग्वाही सदली होती की, या सांदभावतील प्रस्ताव आमछयाकडे प्राप्त झाल्यानांति 

आम्ही त्वरित सनधी उपलब्ध करुन दऊे. पिांत ुअद्याप िस्ते व इति प्रस्तावासाठी सनधी 

उपलब्ध करुन दणे्यात आलेला नाही. आपल्याकडे अशा प्रकािचा प्रस्ताव प्राप्त 

झालेला आह ेकाय आसण असल्यास त्यासाठी तत्काळ सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात 

येणाि आह ेकाय ? 

 श्री.सवजय वडेट्टीवाि : सभापती महोदय, मी सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकाांत 

सशांद ेयाांना साांग ूइसछितो की, मागील वेळी असतवषृ्टीमळेु जे िस्ते खिाब झाले त्या 

प्रस्तावानसुाि साववजसनक बाांधकाम सवभागाला सनधी उपलब्ध करुन दणे्यासाठी 

आम्ही येणाऱ्या अिवसांकल्पात तितदू किीत आहोत. खिे म्हणजे सनधी सदल्यानांति तो 

बासधत िस्त्याांछया कामासाठी खचव केला पासहजे. पिांत ुपिुामळेु जे िस्ते बासधत झाले 

त्या व्यसतरिक्त दखेील िस्त्याांचे प्रस्ताव पाठसवले जातात. त्यामळेु गफलत होते. सदि 

सनधी आमछया सवभागाछया माध्यमातनू सवतिीत किण्यात यावा, अशी मी उप 

मखु्यमांत्री महोदयाांकडे सवनांती केलेली आह.े तो प्रस्ताव आल्यानांति तपासनू घेण्यात 

येईल आसण त्यासाठी सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात येईल. 

 सभापती : मांत्री महोदय, मी स्वत: सातािा सजल्यातील आह.े माझी 

आपल्याला सचूना आह.े सातािा सजल्यातील दोन सन्माननीय सदस्य सभागहृात 

उपसस्ित आहते. पाटण, वाई व महाबळेश्वि भागात असतवषृ्टीमळेु मोठ्या प्रमाणावि 

नकुसान झालेले आह.े मलाही या सांदभावत कल्पना आह.े सन्मानीय सदस्य 

श्री.शसशकाांत सशांद ेयाांनी या सांदभावत प्रश्न उपसस्ित केल्यामळेु मी आपल्या सोईनसुाि  

माझ्या दालनात बैठक आयोसजत कितो. आपण सवत्तमांत्री महोदयाांना दखेील  

 

सभापती....... 

बैठकीसाठी सनमांसत्रत करु. कािण तितदू झाल्यासशवाय पढुील कायववाही होणाि नाही. 

मी आपल्याला उदाहिण दतेो. महाबळेश्वि-पोलादपिू िस्ता असतवषृ्टीमळेु वाहून गलेा 

होता. माझ्या मासहती प्रमाणे आता त्या िस्त्याचे काम पणूव झालेले आह.े आपण आता 

हा सवषय येिेच िाांबव.ू 

 श्री.प्रवीण दटके : सभापती महोदय, सवभागीय आयकु्ताांनी जो प्रस्ताव 

पाठसवलेला आह े तो एसडीआिएफछया सनयमाप्रमाणे पाठसवलेला आह.े १३२० 

कोटी रुपयाांपैकी केवळ ३०-४० कोटी रुपये समळणाि असतील ति ते शेतकऱ्याांछया 
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तोंडाला पाने पसुण्यासािख ेआह.े आपल्याला वस्तसुस्िती मासहती आह.े आपण या 

सांदभावत बैठका घेतलेल्या आहते. यावषी धानासाठी बोनस समळाला नाही. यावषी 

असतवषृ्टी झाली, धान खिाब झाले. अवकाळी पाऊस पडल्यामळेु शेतकऱ्याांचे मोठ्या 

प्रमाणावि नकुसान झालेले आह.े सवभागीय आयकु्ताांनी पाठसवलेला प्रस्ताव 

एसडीआिएफछया सनयमाप्रमाणे बिोबि असल्यामळेु मांत्री महोदयाांनी सनधी उपलब्ध 

करुन दणे्यासाठी सवत्तमांत्री महोदयाांना सवनांती किावी. तसेच, सदि प्रस्ताव 

एसडीआिएफछया सनयमाप्रमाणे नसेल ति सवभागीय आयकु्ताांवि कािवाई किण्यात 

येणाि आह ेकाय ? 

 श्री.सवजय वडेट्टीवाि : सभापती महोदय, आपण सचूना केल्याप्रमाण े या 

सांदभावत आपल्या दानात बैठक आयोसजत किण्यात यावी. आम्ही यावेळी 

अिवसांकल्पाछया माध्यमातनू िस्त्याांछया कामासाठी ३ हजाि कोटी रुपयाांची मागणी 

केलेली आह े आसण ती मागणी मान्य होईल, असा मला सवश्वास आह.े मी साांग ू

इसछितो की, जानेवािी मसहन्यात पाऊस पडला होता. भाताचे पीक नोव्हेंबि मसहन्यात 

सनघते. भाताचे पीक बासधत झालेले नसनू िब्बी पीक बासधत झालेले आह.े जानेवािी 

२०२२ मध्ये अवकाळी, अवेळी व सांततधाि पाऊस पडल्यामळेु िब्बी सपकाांचे जे 

नकुसान झाले त्या सांदभावत सन्माननीय सदस्य श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे याांनी प्रश्न 

उपसस्ित केलेला आह.े यामध्ये धान उत्पादकाांचे नकुसान झालेले नाही. कािण 

 

श्री.सवजय वडेट्टीवाि....... 

खिीपाचे पसहले पीक साधािणत: ऑक्टोबि ते नोव्हेंबि मसहन्यात सनघते. मी 

सभागहृाचा जास्त वेळ घेत नाही. एसडीआिएफछया सनकषात बसत असेल ति शांभि 

टक्के मदत दणे्यात येईल. 

 श्री.असभजीत वांजािी : सभापती महोदय, असतवषृ्टीमळेु नागपिू सजल्यातील 

१३ तालकु्याांमध्ये जास्त नकुसान झालेले आह.े १० हजािापेक्षा जास्त शेतकऱ्याांच े

हजािो हके्टि शेतीचे नकुसान झालेले आह.े त्यामळेु १३२० कोटी रुपयाांची मागणी 

िास्त आह.े सदि मागणी मान्य किण्यात यावी, अशी आमची सभागहृाछया वतीने 

सवनांती आह.े 

 श्री.सवजय वडेट्टीवाि : सभापती महोदय, तपासनू कायववाही किण्यात येईल. 

------- 
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पृ.शी. : बीड सजल्यातील कायदा व सवु्यवस्िा सबघडलेली 

असणे. 

मु.शी. : बीड सजल्यातील कायदा व सवु्यवस्िा सबघडलेली 

असणे यासांबांधी सववश्री सवनायक मेटे, प्रवीण दिेकि, 

सवजय ऊफव  भाई सगिकि, प्रसाद लाड, अॅड.सनिांजन 

डावखिे, सव.प.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना. 

 श्री.सवनायक मेटे (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सनयम १०१ अन्वये पढुील तातडीछया व साववजसनक महत्त्वाछया बाबीकडे 

सन्माननीय गहृमांत्रयाांचे लक्ष वेध ू इसछितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, 

अशी सवनांती कितो. 

"बीड सजल्हयामध्ये कायदा व सवु्यवस्िा सांपणूवपणे सबघडलेली असणे, 

पोसलसाांचा आसण कायद्याचा कोणताही धाक िासहलेला नसणे, बीड सजल्हा पोलीस 

असधक्षक याांचे पोलीस यांत्रणेवि कोणतेही सनयांत्रण नसणे, परिणामी बीड सजल्हयामध्ये 

गाँगवॉि भडकणे, सजल्हासधकािी कायावलयामध्ये सत्ताधािी लोकाांनी गोळ्या झाडणे, 

मािामािी किणे, सजवे मािण्याचा प्रयत्न किणे, यामध्य े माजी मांत्री व सवद्यमान 

लोकप्रसतसनधी याांछया कुटुांबामध्ये आप-आपसात गाँगवॉि भडकणे, त्यामळेु दोन 

इसमाांना गोळ्या घालनू जखमी किणे, त्यामळेु ते औिांगाबाद येिे रुग्णालयामध्ये 

उपचाि घेत असणे, यामळेु सांपणूव बीड सजल्हयामध्ये दहशत, सभती सनमावण होणे, या 

प्रकिणाकडे पोसलस याांनी बघ्याची भसूमका घणेे, सजल्हा पोलीस असधक्षक याांनी 

तपास व्यवसस्ित न किणे, दोन्ही बाजीूछया गनु्हगेािाांना वाचवण्याचा प्रयत्न किणे 

आसण अटकेपासनू त्याांना वाचवणे व कायद्याचा अनादि किणे, कोणतेही पिुावे न 

शोधणे आसण सजल्हासधकािी याांनी या प्रकिणाबाबत काहीही प्रसतसक्रया न दणेे आसण 

सजल्हासधकािी कायावलयामधील CCTV चाल ूआहते की नाही याकडे जासणवपवूवक 

दलुवक्ष किण,े सवव बीड सजल्हा सनिाधाि आसण िाम भिोसे होणे, त्याचबिोबि दििोज 

बीड शहिामध्ये सदवसा गोळ्या झाडण्याचे प्रकाि वाढणे, खनू बलात्काि, दिोडे, 

चोऱ्या मािामािी वाढत जाणे आसण बीड सजल्हयामध्ये सत्ताधािी पक्षाचचे लोक क्लब 
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श्री.सवनायक मेटे....... 

चालवत असणे, गटुखा, मटका दारु असे अवैध धांद े किणे, काही पदासधकािी 

सक्रकेटवि सट्टा लावत असण,े बकुी म्हणनू िाजसिोसपणे धांदा कित असणे, या अवैध 

धांदयाांवि पोलीसाांचे कोणतेही सनयांत्रण नसण,े िाजिोजसपणे पोलीस यांत्रणा 

मोठ्याप्रमाणात भ्रष्टाचािामध्ये गुांतणे, गनु्हगेािाांना, अवधै धांदवेाल्याांना साि दणेे, 

काही लोकाांछया मजीप्रमाणे वागत िाहणे, यामळेु बीड सजल्याची कायदा व 

सवु्यवस्िा सांपणूवपणे ढासळलेली असणे, याबाबत जनतेमध्ये भीती पसिणे, याांची 

गांभीि दखल शासनाने घऊेन यावि त्यावि शासनाने तात्काळ किावयाची कािवाई व 

उपाययोजना." 

 श्री.शांभिुाज दसेाई (गहृ िाज्यमांत्री (ग्रामीण)) : सभापती महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीछया सनवेदनाछया प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाछया पटलावि ठेवतो/ठेवते. 

  सभापती : सनवेदन सभागहृाछया पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

 ( प्रेस : येिे सोबतचे सनवेदन िापावे ) 

---------- 
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 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय, सदि लक्षवेधी सचूनेछया माध्यमातनू 

सत्ताधािी मांडळी कायदा व सवु्यवस्िा कशा प्रकािे मोडीत काढण्याचे काम किीत 

आह ेह ेमी साांग ूइसछितो. 

        यानांति श्री.साांगळे....... 
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श्री.सवनायक मेटे ... 

सभापती महोदय, सदि लक्षवेधी सचुनेला धातिूमातिू उत्ति सदलेले आह.े बीडमध्ये 

कोठेही गाँगवाि नाही.... 

 सभापती : मी सदि लक्षवेधी सचूना वाचली आह.े मी सवधानसभछेया 

कामकाजावि लक्ष ठेवनू असतो. बीड सजल्हयातील कायदा व सवु्यवस्िा या 

सवषयासांबांधी मांत्री महोदयाांनी काल सवधानसभेमध्ये ससवस्ति उत्ति सदलेले आह.े 

त्यामळेु त्या व्यसतरिक्त आपल्याला दसुिा प्रश्न सवचािावयाचा असल्यास आपण तो 

सवचािावा.  

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय, काल सवधानसभेमध्ये यासांबांधी चचाव 

झाली त्यावेळी सन्माननीय आमदाि महोदया.... 

 सभापती : आपण या सांदभावत कोणाछयाही नावाचा उल्लेख करु नये.  

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय, या सांदभावत सन्माननीय आमदाि महोदया  

कशा प्रकािे असिुसक्षत आहते ? त्यावरुन मोठा गदािोळ झाला. सभापती महोदय, 

सत्ताधािी पक्षामध्ये कायवित असलेल्या एका कुटुांबामळेु सांपणूव बीड सजल्हा व शहि 

दहशतीखाली आह.े २५ तािखलेा सदि घटना घडली. त्या घटनेसांबांधी सवव 

वतवमानपत्राांमधनू हडे लाईन्समध्ये बातम्या आलेल्या आहते.  

 सभापती : मी सन्माननीय सदस्याांना साांग ूइसछितो की, आपण जे प्रकिण 

साांगण्याचा प्रयत्न किीत आहात, माझ्या बेस्ट ऑफ नॉलेजप्रमाणे सदि प्रकिणी मांत्री 

महोदयाांनी बीड सजल्हयातील पोलीस अधीक्षकाांना िजेवि पाठसवलेले आह.े तसेच 

मांत्री महोदय या सांदभावत बैठक दखेील घेणाि आहते. त्यामळेु आपण या बाबतीत 

सदनाचा जास्त वेळ घऊे नये.  

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय, मळू सवषय असा आह े की, एखाद्या 

व्यक्तीवि जबाबदािी सदल्यानांति तो व्यक्ती जबाबदािीपासनू पळ काढून त्याछया 

सविोधात वागत असल्यास आपण कोणाकडे बघायचे ? माजी लोकप्रसतसनधीछया 

कुटुांबातील लोक सदवसाढवळया सजल्हासधकािी कायावलयामध्ये गोळीबाि किीत  
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श्री.सवनायक मेटे....... 

आहते. तिेे सीसीटीव्ही नाहीत. सदि प्रकिणी १७-१८ लोकाांचा समावशे असताना 

त्यापैकी फक्त एका व्यक्तीला अटक किण्यात आली. सदि प्रकिणी भा.द.सव. कलम 

३०७ समवेत अनेक कलमे लावण्यात आली आहते. दोन्ही बाजछूया तक्राि 

अजवदािाांनी तक्रािीमध्ये असे नमदू केलेले आह ेकी,.... 

 सभापती : सन्माननीय सदस्याांनी स्पेसससफक प्रश्न सवचािावा. सनयमानसुाि 

सन्माननीय सदस्याांना २ उप प्रश्नाांपेक्षा जास्त उप प्रश्न सवचािता येत नाहीत.  

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय, आपण येिे मला िाांबव ूशकतात. पिांत ु

बीड सजल्हयामधील लोकाांची भीती कोण घालवणाि ? जे लोक सदवसाढवळया दिोडे 

घालत आहते, खनु किायला लागले आहते, मािामाऱ्या व बलात्काि किायला 

लागले आहते...... 

 सभापती : सन्माननीय सदस्य, आपण प्रश्न सवचािणाि आहात की नाही ? 

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय, फक्त जसमनीछया घिगतुी कािणावरुन तिेे 

गोळीबािाची घटना घडली आह.े त्यात १६ ते १७ लोकाांचा समावेश आह.े त्यापैकी 

फक्त एकाच व्यक्ती अटक किण्यात आली. उववरित सवव लोकाांना अटक केली जाणाि 

आह ेका ? सभापती महोदय, बीडमध्ये मसहलेवि चाकू हल्ला, तलवािबाजी, खांडणी, 

बळी अशा सवसवध घटना घडत आहते.  िाजकीय पक्षाचे प्रमखु लोक क्लब, मटके 

तसेच बकुी चालसवत आहते. त्यासांबांधी लक्षवेधी सचूनेछया सनवेदनामध्ये कोणताही 

उल्लेख किण्यात आलेला नाही. आपण त्याांछयावि कोणती कािवाई किणाि आहात 

? तसेच उक्त प्रकिणी उववरित िासहलेल्या लोकाांना कधी अटक केली जाणाि आह े? 

 श्री.शांभिुाज दसेाई : सभापती महोदय, बीड शहिामध्ये सदि घटना घडली 

आह.े एकाच कुटुांबातील दोन व्यक्तींमध्ये जमीन खिेदी-सवक्रीछया व्यवहािामधनू हा 

वाद झाला आह.े लक्षवेधी सचूनेछया सनवेदनामध्ये सांबांसधताांवि कोणत्या 

कलमाअांतगवत गनु्हा दाखल झाला आह ेयाबाबत ससवस्ति उत्ति सदलेले आह.े सदि 

प्रकिणी दोन्ही बाजनेू एकमेकाांसवरुध्द तक्राि किण्यात आली आह.े सदि प्रकिणी ज्या  
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श्री.शांभिुाज दसेाई.... 

व्यक्तीने प्रत्यक्ष गोळीबाि केला होता त्याला पोसलसाांनी अटक केली आह.े इति 

आिोपींचा शोध सरुु आह.े सजल्हासधकािी कायावलय येिील मदु्राांक कायावलयाछया 

परिसिामध्ये हा गनु्हा घडला. तेिील सीसीटीव्ही फुटेज पोसलसाांना समळत नाही. 

तेिील सीसीटीव्ही फुटेज पोसलसाांछया ताब्यातील नाही. सदि सीसीटीव्ही फुटेज 

महसलू यांत्रणेछया ताब्यात असनू त्याांछया परिसिामधील आह.े तिी सधु्दा आमचा 

असा प्रयत्न सरुु आह ेकी, सदि परिसिातील उपसस्ित असलेले काही प्रत्यक्षदशी 

साक्षीदाि याबाबत मासहती साांग ूशकतात. दोन्ही बाजनेू तक्राि केली जाते तेव्हा दोन्ही 

बाजनेू तक्रािींमध्ये काही नावे जाणीवपवूवक नमदू केली जातात. याबाबत खात्री 

किण्याचे काम सरुु आह.े सभापती महोदय, आपण साांसगतल्याप्रमाणे या सवषयी 

माननीय गहृ मांत्री याांनी सवधानसभमेध्ये ससवस्ति उत्ति सदलेले आह.े सन्माननीय 

सदस्य श्री.सवनायक मेटे याांनी ज्या प्रकिणाचा उल्लेख केला आह े त्यात 

सजल्हासधकािी कायावलयामध्ये दोन परिवािाांमध्ये घडलेल्या वादासांबांधी १५ 

सदवसाांमध्ये वरिष्ठ असधकाऱ्याांकडून चौकशी केली जाईल. त्यात जे कोणी दोषी 

आढळून येतील त्याांछयावि कािवाई करु असे माननीय मांत्री महोदयाांनी 

सवधानसभेमध्ये उत्ति दतेाना साांसगतलेले आह.े तेच मी या सठकाणी साांगतो. सदि 

प्रकिणी चौकशी केली जाईल. सभापती महोदय, सदि प्रकिणी सवधानसभेमध्ये ज्या 

सन्माननीय सदस्याांनी प्रश्न उपसस्ित केला होता त्याांछया समवते माननीय गहृ मांत्री 

स्वत: बैठक घेणाि आहते. या सदनामधील ज्या सन्माननीय सदस्याांनी सदि लक्षवेधी 

सचूना माांडलेली आह ेत्याबाबत माननीय गहृ मांत्री याांना सवनांती करुन आपल्याला 

दखेील सदि बैठकीछया वेळी चचलेा बोलासवले जाईल. अशा प्रकािे दोन्ही  

सदनामधील ज्या सन्माननीय सदस्याांनी लक्षवधेी सचूना माांडलेली आह े अशा  

सन्माननीय सदस्याांसमवते माननीय गहृ मांत्री याांछयाकडून बैठक घेतली जाईल.  

 श्री.सिेुश धस : सभापती महोदय, माननीय गहृ मांत्री याांनी बीड सजल्हयातील 

पोलीस अधीक्षकाांना िजेवि जाण्यास साांसगतले. पोलीस खात्यामधील सकती सवसवध 

प्रकाि असावेत याचे उत्तम उदाहिण बीड सजल्हयामध्ये आह.े  
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 सभापती : सन्माननीय सदस्याांनी स्पेसससफक प्रश्न सवचािावा. आपल्याला ही 

लक्षवेधी सचूना लवकिात लवकि पणूव किायची आह.े  

 श्री.सिेुश धस : सभापती महोदय, ही घटना एकाच पोलीस स्टेशनमध्ये 

घडलेली नसनू बीड सजल्हयातील अनेक सठकाणी असे प्रकाि घडले आहते. 

सवुणवकाि समाजाछया दकुाांनामध्ये जाऊन एखाद्या आिोपीला पकडायचे व त्याांना 

साांगायचे की, ५० तोळे, ५५ तोळे सोने द.े दकुानदािाांनी त्यास नाही म्हटले ति तलुा 

उचलनू गनु्हयामध्ये टाकतो. पोलीस अधीक्षकाांना िजेवि पाठसवण्यावि आमच े

समाधान झालेले नाही. बीड सजल्हयामध्ये अशा प्रकािे सवसवध घटना घडलेल्या 

आहते. या सांदभावत माननीय िाज्य मांत्री याांनी चौकशी किावी. तशी चौकशी केली 

जाणाि आह ेका ?  

 सभापती : सन्माननीय सदस्याांनी याबाबत स्पेसससफक नावासह तक्राि 

किावी. त्याची चौकशी किण्यात येईल. 

 श्री.शांभिुाज दसेाई  : सभापती महोदय, होय.  

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, सदि कुटुांबातील गोळीबािाछया सनसमत्ताने 

बीड सजल्हयात गनु्हगेािाांनी हदैोस घातला आह.े याबाबत पोलीस प्रशासन हतबल 

झाले आह.े साटेलोटे केले जात असनू वसलुी सरुु आह.े  त्यामळेु बीड सजल्हयातील 

पोलीस अधीक्षकाांना सक्तीछया िजेवि पाठसवण्यात आले. याबाबत सवधानसभेमध्य े

माननीय मांत्री याांनी उत्ति सदलेले आह.े सभापती महोदय, आपले वरिष्ठाांचे सभागहृ 

आह.े माझी मांत्री महोदयाांना सवनांती आह ेकी, सदि प्रकिणी पोलीस अधीक्षकाांना 

फक्त िजेवि पाठवनू चालणाि नाही. सन्माननीय सदस्य श्री.सिेुश धस याांनी वणवन 

केलेली गनु्हगेािी आज दखेील िाजिोसपणे सरुु आह.े त्यामळेु सदि प्रकिणी त्याांना 

सनलांसबत केले पासहजे अशी आमची मागणी आह.े सदि प्रकिणी कोणाचा समावशे 

आह ेयाबाबत आम्हाला काही दणेेघेणे नाही. दोन्ही गटाांमधील सांबांसधत आिोपींची 

चौकशी करुन त्याांना टाईमबाऊां ड सकती सदवसाांमध्ये अटक किणाि आहात ? 

सभापती महोदय, मांत्री महोदय िाज्य शासनाछया वतीने सदनामध्ये उत्ति दते असतात. 

मांत्री महोदयाांनी उत्तिात असे साांसगतले की, तेिील सीसीटीव्ही फुटेज पोसलसाांछया  
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श्री.प्रवीण दिेकि.... 

ताब्यातील नाही. ही महसलू यांत्रणचेी जबाबदािी असल्यामळेु आपण त्याांछयाकडे 

सवचािणा किावी. सदि प्रकिणी महसलू मधील जबाबदाि लोकाांसवरुध्द कािवाई 

झाली पासहजे.  

 

        यानांति श्री.गागिे.... 
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श्री.प्रवीण दिेकि ..... 

 सभापती महोदय, बीड सजल्हयात िाजिोसपणे चाल ूअसलेल्या अवैध धांद्याांना 

पायबांद घालण्यासाठी एखादी टीम स्िापन करुन तेिील गनु्हगेािी नष्ट किण्यासाठी 

काय उपाययोजना किणाि आहात ? 

 श्री.शांभिुाज दसेाई : सभापती महोदय, माननीय सविोधी पक्ष नेते याांनी 

सीसीटीव्ही फुटेज कसे उपलब्ध किणाि आहात याबाबत प्रश्न सवचािला आह.े पिांत ु

महसलू यांत्रणेकडून सीसीटीव्ही फुटेज समळण्यासाठी पोसलसाांनी खपू प्रयत्न केला 

आह ेह ेमी साांग ूइसछितो. पण ताांसत्रक अडचणीमळेु त्याांछयाकडे ते  उपलब्ध नाही. 

तपास असधकाऱ्याकडून प्रत्यक्षदशी ां लोकाांचा जाबजबाब घऊेन यामध्ये दोन्ही बाजचू े

सकती लोक सहभागी होते, याचे व्हिेीसफकेशन किण्याचे काम सरुु आह.े माननीय 

सविोधी पक्ष नेते व सन्माननीय सदस्य श्री.सिेुश धस याांनी अशा गैिप्रकािाबाबत 

साांसगतले आह.े 

 सभापती : याबाबत स्पेसससफक तक्रािी घेण्यात याव्यात. 

 श्री.शांभिुाज दसेाई : सभापती महोदय, तशी तक्राि घेतल्यानांति चौकशीच करु. 

पण वेगळा ड्राईव्ह बीड सजल्हयात गहृ सवभागाकडून घेतला जाईल. सवव 

एसडीपीओला तशा सचूना सदल्या जातील. गैिव्यवहािासांदभावत वेगळा ड्राईव्ह 

तातडीने घेतला जाईल. 

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय, सकती सदवसात अटक किणाि, नेमके या 

प्रश्नाचे उत्ति मांत्री महोदयाांनी सदलेले नाही.  मी अजनू काही प्रश्नही सवचािणाि आह.े  

 सभापती : आपण केवळ प्रश्न लवकि सवचािावते.  

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय, मळुात तेिे सजल्हासधकािी कायावलय व 

िसजस्री कायावलयात शेकडो लोक असताना सीसीटीव्ही फुटेज का समळत नाही, 

अनेक लोक तमु्हाला का समळत नाही. याचा अिव तमु्हाला लपुहोल्स ठेवायचे आहते, 

गनु्हगेाि का समळत नाहीत हा पसहला प्रश्न आह.े दसुिा प्रश्न सवचारु इसछितो की, या 

लोकाांवि कलम ३०७  अन्वये व अन्य सवव गनु्ह ेआहते, ज्याांवि गनु्ह ेदाखल आहते 
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श्री.सवनायक मेटे ..... 

 त्याांना तमु्ही सकती सदवसात अटक किणाि. सतसिा प्रश्न असा आह े की, अवैध 

धांद्यामध्ये वाळुचे ठेकेदाि आहते, माजी लोकप्रसतसनधींनी वाळुचे अवैध धांद ेचाल ू

केलेले आहते यामळेु सकमान १०-१२ लोक मतृ झाले आहते. वाळूबाबतही आपण 

स्पेशल ड्राईव्ह घेणाि का?.  

 श्री.शांभिुाज दसेाई : सभापती महोदय, मी उत्ति सदले आह ेकी, सवव अवैध 

व्यवसायाबाबत स्पेशल ड्राईव बीड सजल्हयात घेतला जाईल. यामध्ये वाळूचाही 

समावेश केला जाईल. पिांत ुवाळू बाबत पोलीस व महसलू यांत्रणा याांचेकडून सांयकु्त 

कायववाही किावी लागत.े तशी सांयकु्त टीम करुन त्याबाबतही कािवाई केली जाईल. 

त्याांची अटक पोलीस टाळत आहते अशातला भाग नाही. पिांत ुसकृतदशवनी पिुावा 

असला पासहजे. प्रत्यक्षदशी साक्षीदािाांकडून आम्ही व्हिेीसफकेशन किीत आहोत. 

एवढयावरुन सदस्याांचे समाधान होत नसेल ति सवभागाछया एसडीपीओ याांना या 

केसमध्ये स्वत: मॉनीटि किण्याछया सचूना सदल्या जातील. जे कोणी यामध्ये सहभागी 

असतील त्याांची सनसितपणे चौकशी करुन लवकिात लवकि कािवाई केली जाईल.  

सभापती : मी सभागहृाला साांग ूइसछितो की, लक्षवेधी सचूना क्रमाांक ४ विील चचाव 

िासहलेली आह,े त्याबाबत दपुािी सनणवय घेऊ. लक्षवेधी सचूना क्रमाांक ५ व ६ पढेु 

ढकलत आह.े  

आता सभागहृाची बैठक दपुािी ३.०० वाजेपयवत मध्यांतिासाठी स्िसगत होत 

आह.े  

  (दपुािी ०२.०४ ते दपुािी ३.०० वाजेपयवत मध्यांति.) 

      --------- 
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(मध्यांतरानांतर) 

( सभापतीस्थानी माननीय तातलका सभापती श्री.तवक्रम काळे ) 

 तातलका सभापती : सवव सन्माननीय सदस्याांना माझी सचूना आह े की, 

सभागहृापढेु भिपिू कामकाज असल्यामळेु कोणत्याही सवषयावि आपले म्हणण े

माांडताांना ते "टू सद पॉई ांट "अशाच प्रकािे माांडून  सवव सन्माननीय सदस्याांनी सभागहृाच े

सवव कामकाज पाि पाडण्यास सहकायव किावे. 

मतच््मार सोसायटया व मतच््मार सांघातील मतच््माराांचा आझाि मैिान, 

मुांबई येथे मोचाा आल्याबाबत  

 श्री.जयांत पाटील : सभापती महोदय, माझा पॉई ांट ऑफ इन्फमेशन आह.े सांपणूव 

महािाष्ट्रातनू मसछिमाि सोसायटी व सांघातील लोक आज आझाद मैदानावि आलेले 

आहते.  सध्या सजल्हयातील सागिी सकनािपट्टीवि मसछिमाि सवसवध वादळे, 

टाळेबांदी, मत्स्यदषु्ट्काळ आसदमळेु भिडला जात आह.े  याबाबत असलेल्या ज्या 

जाचक अटी व शती आहते, त्यामळेु मसछिमाि अडचणीत आलेला आह.े  शासनाने 

लाग ू केलेल्या जाचक अटी व शती ांमळेु १२० पेक्षा उछच अश्वशक्ती असलेल्या 

नौकाांचा सडझेल कोटा मांजिूीस स्िसगती सदलेली असल्यामळेु त्याांना शासनाकडून 

सडझेल पितावा समळत नाही. अशा सवसवध मागण्याांसाठी आज सदनाांक ०८ 

माचव,२०२२ िोजी आझाद मैदान,मुांबई येिे भव्य धिणे त्याांनी धिलेले आह.े शासनाने 

त्याकडे लक्ष द्यावे, ही मी या सनसमत्ताने सवनांती किीत आह.े 

 तातलका सभापती : शासनाने याची नोंद घ्यावी. 

 श्री.उदय सामांत : ठीक आह.े  होय. 

----------------- 
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पृ.शी. : िाज्यात सिावसपणे सरुु असलेल्या बोगस पॅिॉलॉजी लॅब्स सवरुध्द 

  कडक कािवाई किण्याची सनताांत आवश्यकता 

मु.शी. : िाज्यात सिावसपणे सरुु असलेल्या बोगस पॅिॉलॉजी लॅब्स सवरुध्द 

  कडक कािवाई किण्याची सनताांत आवश्यकता यासांबांधी डॉ.मसनषा 

  कायांद,ेश्री िाजहांस ससांह,सव.प.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना. 

 डॉ.मसनषा कायांद े ( सवधानसभेने सनवडलेल्या ) : सभापती महोदय, मी सनयम १०१ 

अन्वये पढुील तातडीछया व साववजसनक महत्त्वाछया बाबीकडे आपल्या अनमुतीने सन्माननीय 

साववजसनक आिोग्य व कुटुांब कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसछितीे आसण त्याबाबत त्याांनी 

सनवेदन किावे, अशी सवनांती कितो. 

 म ुंबई  शहरामध्ये बोगस पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळाुंची झपाटयाने वाढत 
चाललेली सुंख्या, मध्युंतरीच्या काळात पॅथॉलॉजी प्रयोगशाुंमधील गैरप्रकाराुंना 
आळा घालाण्याकररता महाराष्ट्र वदै्यक पररषदेने कडक भमूमका घेऊन अनके 
पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळाुंची नोंदणीही रद्द केली होती परुंत  या धडक 
कारवाईम ळे गरैप्रकार  करणाऱ्या पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळाुंना शहरात आणण 
राज्यातही चाप बसेल अशी अपेक्षा असणे, परुंत  प्रत्यक्षात आजही म ुंबईमध्ये 
पदवी अहहता नसलेल्या वदै्यकीय तज्ाुंच्या अन पस्थथतीमध्ये अनेक 
पॅथॉलॉजी लॅब चालववल्या जात असल्याच ेननदशहनास येत असणे, राज्यभरात 
स मारे १३ हजार पॅथलॅब असनू यातील ८ हजार पॅथलॅब अवधै असणे, म ुंबई 
आणण आज बाज च्याच पररसरातील स मारे दीड हजार पॅथलॅब अवधैपणे 
चालववले जात असल्याबाबतची माहहती महाराष्ट्र असोमसएशन ऑफ 
पॅ्रस्टटमसुंग पॅथॉलॉस्जथट ॲण्ड मायक्रोबायोलॉस्जथट  असोमसएशने देणे, काही 
लॅब या पॅथॉलॉस्जथट नसताना स रु असणे हे रुगणाुंच्या दृष्ट्टीन े अत्युंत 
धोकादायक असणे, राज्यात करोनासारख्या महामारीत या पॅथॉलॉजी लॅबने 
गरज नसताुंना रुगणाुंच्या अनेक चाचण्या केलेल्या असणे, रुगणाुंच्या कोणत्या 
चाचण्या कराव्यात यावर क णाचहेी ननयुंत्रण नसणे, प्रमाणणत लॅबची 
पामलकेकड े आजही नोंद नसणे, म ुंबई पररसरात बेकायदा लॅबची सुंख्या 
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झपाटयाने वाढून दीड हजाराुंवर जाणे,  रुगणाुंच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्या 
बोगस पॅथॉलॉजीबाबत सखोल चौकशी होणे गरजच ेअसणे, याकड ेशासनाच े
होत असलेले अक्षम्य द लहक्ष, याबाबत शासनाने गाुंभीयाहने लक्ष घालनू 
राज्यात सराहसपणे स रु असलेल्या बोगस पॅथॉलॉजीलॅब्स ववरुध्द कडक 
कारवाई करण्याची ननताुंत आवश्यकता, याबाबत शासनाची प्रनतक्रक्रया व 
भमूमका.  

श्री.िाजेंद्र पाटील यड्रावकि ( साववजसनक आिोग्य व कुटुांबकल्याण िाज्यमांत्री ) : सभापती 

महोदय, लक्षवेधी सचूनेसांबांधीछया सनवेदनाछया प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित 

केल्या असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाछया पटलावि ठेवतो. 

 तातलका सभापती : सनवेदन सभागहृाछया पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

सनवेदन 

( प्रेस : येिे सोबतचे सनवेदन िापावे ) 

---------- 
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 डॉ.मसनषा कायांद े : सभापती महोदय, सामान्य रुग्णाांछया जीवाशी सांबांसधत 

असलेली ही लक्षवधेी सचूना आह.े या लक्षवधेी सचूनेचा सवषय गांभीि आह.े  या 

लक्षवेधी सचूनेछया माध्यमातनू मी सभागहृाला अवगत करु इसछिते की, पणूव 

महािाष्ट्रात खासकरुन मोठया शहिाांमध्ये आसण िोटया शहिाांमध्ये दखेील बोगस 

पॅिॉलॉजी लॅबॉिेटिीजचे जाळे फोफावलेले आह.े  त्यामध्ये अधववट सशकलेले, कोणी 

सडप्लोमाधािक, कोणी साधािण ससटवसफकेट धािक, तसेही नसलेले, जे ऑिॉिाईज्ड 

ससग्नेटिी आहते, अस े दखेील व्यक्ती तेिे उपसस्ित नसताना अशा प्रकािछया 

पॅिॉलॉजी लॅबॉिेटिीज चालसवल्या जातात.  खासकरुन कोिोनाचे सांकट तीव्र 

असताना वाटेल तशा भावाने सगळया चाचण्या सववसामान्य रुग्णाांना किायला 

लावणे, असे प्रकाि घडत होते. अमकु चाचणी किावी, तमकु चाचणी किावी, असा 

आग्रह धिणे ह ेदखेील घडत होते. यामध्ये हजािो रुपये गिीब नागरिकाांकडून लबुाडले 

जात होते.  या सवव चाचण्याांचे जे रिपोटव आहते, त्याछयामध्ये दखेील सांसदग्धतता 

असणािच ! कािण लॅबच जि बोगस आह,े ति त्या रिपोटववि तिी कसा सवश्वास 

ठेवणाि, हा रिपोटव घेऊन डॉक्टिाांकडे रुग्ण जातो, त्यावेळी डॉक्टि तिी त्यावि काय 

सनदान करुन औषधोपचाि किणाि ?  

 सभापती महोदय, ही लक्षवेधी सचूना सदनाांक ०५ माचव,२०२० िोजी दखेील 

या सभागहृात आली होती. त्यावेळी आश्वासन सदले होते की, यावि पणूवपणे कां रोल 

आणला जाईल.  सांबांसधत लोकाांवि गनु्ह ेदाखल होतील.  मागील वेळेसची लक्षवेधी 

सचूना व त्याविील चचाव आसण उत्तिे लेखी स्वरुपात माझ्याकडे आहते. आज िोजी 

या लक्षवेधीला दोन वष ेपणूव झालेली आह,े तिीही यावि शासन कोणताही अांकुश 
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आण ूशकलेले नाही.  माझा प्रश्न असा आह ेकी, या लेखी उत्तिामध्ये ससमती स्िापन 

झाल्याचे सलसहलेले आह.े आता ही ससमती स्िापन झालेली आह,े ही ससमती कधी 

स्िापन झाली ? या ससमतीचा अहवाल कधी येणाि आह े ? ज्याप्रमाणे शासन 

डॉक्टिवि दखेील बोगस असल्यास त्याांछयावि फौजदािी गनु्ह े दाखल किते, 

त्याप्रमाणे या बोगस पॅिॉलॉजी लॅबवि फौजदािी गनु्ह े दाखल केली जात आहते              

का ? असतील ति अशी सकती सांख्या आह ेकी, त्याांछयावि फौजदािी गनु्ह ेदाखल 

करुन त्याांछयाकडून दांड वसलू करुन त्याांना गजाआड टाकलेले आह ेका ? 

 श्री.िाजेंद्र पाटील-यड्रावकि : सभापती महोदय, सद्य:सस्ितीत िाज्यात 

पॅिॉलॉजी लॅबची नोंदणी कुठेही किण्यात येत नाही. पॅिॉलॉजी लॅबची नोंदणी केली 

असली पासहजे. पिांत ु पॅिॉलॉजी लॅबची नोंदणी शॉप ॲक्टअांतगवत होत असते.  

त्यामळेु शासन साववजसनक आिोग्य सवभागाछया माध्यमातनू २९ जलैु,२०२१ िोजी 

वैद्यकीय प्रयोगशाळेचे सनयांत्रण आसण सनयमन किण्यासांदभावत मागवदशवक तत्त्वे तयाि 

किण्यासाठी आयकु्त याांछया अध्यक्षतेखाली ही ससमती नेमलेली आह.े येणाऱ्या तीन 

मसहन्याांमध्ये या ससमतीचा अहवाल आल्यानांति कािवाई केली जाईल. 

 श्री.भाई सगिकि : सभापती महोदय, सन २०२० मध्ये ही लक्षवेधी सचूना 

माांडली गलेी होती, असे सन्माननीय सदस्याांनी साांसगतलेले आह.े मागील आठ 

वषावपासनू मी दखेील यावि आवाज उठसवत आह.े पवूी ज्यावेळी कााँगे्रसचे सिकाि 

असताना माननीय श्री.पथृ्वीिाज चव्हाण ह े मखु्यमांत्री महोदय होते.  या बोगस 

लॅबसांदभावत त्यावेळीही उत्ति आले होते की, आम्ही त्यावि कािवाई करु, आम्ही 

पिवानगी दऊे.  याकरिता पिवानगी सदली जात नाही. डॉ.सशांद ेनावाचे व्यक्ती त्यावेळी 

होते, त्यावेळी याबाबत मी लक्षवेधी सचूना सभागहृात उपसस्ित केली होती. तो 

डॉ.सशांद े२०० सठकाणी सहया दते होता.  सडसजटल सही दऊेन ते रिपोटव सदले जात 

होते.  यामध्ये एकाला चकूुन एड्स दाखसवला गेला होता.  त्याने पनुवचाचणी केली 

असता त्यामध्ये आढळून आले की, त्याला एड्स नव्हता.  दिम्यान जीव दणे्यापयांत 

त्याछयावि वेळ आली होती. ही गांभीि बाब आह.े  माझी सवनांती आह ेकी, ह ेजे काही 

आह,े त्यावि आठ वषाांपासनू यावि कािवाई का झाली नाही ? या बोगस पॅिॉलॉजी 
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लॅबची लॉबी आह,े ही लॉबी प्रभावशाली आह.े  आपण येिे सकतीही याबाबत चचाव 

केली तिी त्याचा काही उपयोग होत नाही. अजनू दोन वषाांनी जिी हा सवषय उपसस्ित 

झाला तिीही हचे उत्ति येईल. माझी शासनाला सवनांती आह ेकी,  

 सभापती महोदय, मी याबाबत तीन प्रश्न सवचाितो की, या लॅबची नोंदणी केव्हा 

किण्यात येईल ? नोंदणी केली जात नाही, असे शासनच म्हणते म्हणजे शासनच 

याबाबत हतबल आह.े शासन म्हणते की, या लॅबची नोंदणी शॉप ॲक्टअांतगवत 

नोंदणी होते. याबाबत कायदा केव्हा किण्यात येणाि आह े? जोपयांत यावि फौजदािी 

कािवाई होत नाही, त्याांना शासन होत नाही, तोपयांत याला आळा बसणाि नाही. 

ज्याप्रमाणे बोगस डॉक्टिाांवि कािवाई केली जाते, त्याचप्रमाणे महापासलका आसण 

पोलीस याांछया माफव त कायदा करुन बोगस लॅब बांद केल्या पासहजेत.  याकरिता 

कायदा केव्हा किण्यात येणाि आह े? ससमतीचा रिपोटव वगैिे सवव ठीक आह.े  याकरिता 

पिवानगी सदल्यासशवाय अशा प्रकािछया बोगस चाचण्या किता येणाि नाही, अस े

सनसित केले पासहजे. कोणीही डीएमएलटीचे ससटवसफकेट घेतले की, त्याांना रिपोटव दतेा 

येते.  कोिोना काळात ति या लॅब्ज वाल्याांनी सववसामान्याांना लटुण्याचे काम केलेले 

आह.े यावि कायदा केव्हा किण्यात येणाि आह े? याविील कायदा करुन बोगस लॅब 

कधी बांद किण्यात येणाि आह े? 

 तातलका सभापती : मला वाटते की, हा सवषय सांवेदनशील आह.े  माननीय 

मांत्रीमहोदय श्री.िाजेश टोपे ह े सवव सन्माननीय सदस्याांचे म्हणणे ऐकून एकदाच 

ससवस्ति उत्ति दतेील.  

 श्री.असभसजत वांजािी : सभापती महोदय, पिांत ुकेवळ महािाष्ट्र असोससएशन 

ऑफ पॅ्रक्टीससांग पॅिॉलॉसजस्ट ॲण्ड मायक्रोबायोलॉसजस्ट असोससएशन याांछयावि 

जबाबदािी दऊेन चालणाि नाही.  माननीय मांत्रीमहोदयाांनी जे उत्ति सदलेले आह ेकी, 

याबाबत एक ससमती गसठत केलेली आह.े माझे असे म्हणणे आह ेकी, त्याछयामध्ये 

िॅण्डमली फ्लाई ांग स्क्वॉडसािखी अिेंजमेंट किायला पासहजे. कािण एकाच व्यक्तीने 

एका वेळी दोन वेगवेगळया लॅबॉिेटिीजमध्ये दोन वेगवेगळया एजन्सीला बोलावनू 

चाचणी केली ति त्याचे रिपोटव वेगवेगळे येतात.  म्हणनू अशा प्रकािच ेबोगस रिपोटव 
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आल्यानांति त्याचे चकुीचे सनदान होते.  मुांबई,पणुे, नागपिू, औिांगाबाद या व तत्सम 

मोठमोठया शहिाांमध्ये बोगस ससटवसफकेट इश्य ू होत आहते. यावि आळा 

घालण्याकरिता आपले जे नॅशनल मेडीकल कौसन्सल आह,े ते पसहले मेसडकल 

कौसन्सल ऑफ इांसडया होत,त्याची दखेील प्रत्येक शहिामध्ये शाखा आह,े त्याांछया 

माध्यमातनू त्याांचे फ्लाई ांग स्क्वॉड असले ति त्याांछयावि सनयांत्रण िाहील आसण 

त्याछयावि आळा बसले. 

 श्री.असनकेत तटकिे : सभापती महोदय, हा प्रश्न रुग्णाांचा सजव्हाळयाचा आह.े  

कोसवडछया कालखांडामध्ये आिोग्य सवभागाने चाांगले काम केलेले आह.े  जरुि काही 

पॅिॉलॉजी लॅब वा हॉसस्पटलने असतरिक्त चाजव केलाही असले, मात्र सवाांनाच एका 

मापदांडामध्ये तोलनू चालणाि नाही.  
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श्री. असनकेत तटकिे...... 

ऑनलाईन पध्दतीने आता औषधे सकां वा वदै्यकीय ससुवधा सदल्या जातात. याच 

धतीवि ऑनलाईन पध्दतीने मेसडकल रिपोटव तयाि केले जातात. यासांदभावत   

सनयमावली सकां वा सनकष ठिसवले जाणाि आहते काय ? कोसवडची आिटीपीसीआि 

चाचणी केल्यानांति त्याचा रिपोटव पॉसझसटव्ह असलेल्या पेशांटला सनगेसटव्ह 

असल्याचा रिपोटव समळत होता आसण सनगेसटव्ह असलेल्या पेशांटला पॉसझसटव्ह 

असल्याचा रिपोटव समळत होता. याचा अनभुव काही सन्माननीय सदस्य तसेच 

माननीय तासलका सभापती महोदयाांना दखेील आलेला आह.े ऑनलाईन पध्दतीने 

धोिण अवलांसबले जाईल सकां वा कसे असा माझा प्रश्न आह.े  

 डॉ. िणसजत पाटील : सभापती महोदय, सदिहू लक्षवेधी सचूना असतशय 

महत्वाची आह.े िाज्यात ज्या सठकाणी मोठी हॉसस्पटल्स आहते, अशा सठकाणी 

सॅम्पल कलेक्शन सेंटसव आहते. त्या सठकाणी पॅिॉलॉसजचा बोडव सदसत नाही. त्या 

सठकाणी कलेक्शन सेंटसव आहते. ह ेकलेक्ट केलेले सॅम्पल कोणत्या लॅबला जात े

आसण कोठून रिपोटव येतात याचा ठावसठकाणा नसतो. सन्माननीय सदस्य श्री. भाई 

सगिकि याांनी यासांदभावत मासहती सदलेली आह.े डीजीटल स्वाक्षिीवि एखादा 

महत्वाचा रिपोटव म्हणजे सहस्टो पॅिॉलॉजीचा रिपोटव जि कॅन्सि आह ेसकां वा नाही याचा 

रिपोटव जि तमु्हाला डीलीटल स्वाक्षिीने समळत असेल ति शासनाकडून िेग्यलुटिी 

ॲिॉरिटचे काम कुठे तिी कमी पडत आह ेअसे मला वाटते. ज्या सठकाणी जबाबदािी 

सनसित किायची ठिली ति केवळ कोणाकडे पिवाना होता की नव्हता यापेक्षा त्याची 

जबाबदािी सनसित किण्यासाठी सांबांसधत व्यक्तीच सापडणाि नाही, अशी परिसस्िती 

उद्भवनूये म्हणनू सदनाांक २९ जलैु, २०२१ िोजी ससमती स्िापन झाली होती. या 

ससमतीला त्याांचे काम किण्यासाठी भिपिू वेळ सदलेला आह.े त्यामध्ये कमीत कमी 

स्केल्टांन तिी करुन दणे्याची गिज होती. सदिहू लक्षवेधी सचूना चचेला आल्यामळेु 

आसण त्याची अपॉसचवसनटी घेत ताबडतोब याछया िेग्यलुिीटी ॲिॉरिटीछया 

गाईडलाईन तयाि केल्या जातील काय असा माझा प्रश्न आह.े  
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 डॉ. मसनषा कायांद े : सभापती महोदय, सदिहू लक्षवेधी सचूना असतशय 

महत्वाची आह.े मी स्वत: डीएमएलटीधािक आह.े टेसक्नसशअला स्वाक्षिी किण्याचा 

असधकाि नसतो. ज्याांनी एमडी पॅिॉलॉजी केलेले आह,े त्याांनाच स्वाक्षिी किण्याचा 

असधकाि असतो. आज कोणीही कोठेही प्रयोगशाळा सरुु किीत आह.े हा सवषय 

अत्यांत गांभीि आह.े सोनोग्राफी सेंटसवला लायसन्स लागते. तमु्ही कोणती तपासणी 

करित आहात, त्यासाठी कोणते लायसन्स लागते, यासाठी लायसन्स लागते सकां वा 

कसे या सठकाणाहून सरुुवात होते. ससमती करुन तीन मसहन्याांचा कालावधी उलटून 

गेलेला आह.े त्याांचा अहवाल आलेला नाही. सदिहू लक्षवेधी सचूनेछया अनषुांगाने 

मांत्री महोदय कायदा आणतील काय ?  

 तातलका सभापती ( श्री. तवक्रम काळे ) : मी मांत्री महोदयाांना साांग ूइसछितो 

की, सदिहू लक्षवेधी सचूनेछया अनषुांगाने सवव सन्माननीय सदस्याांछया भावना 

असतशय तीव्र आहते. सदिहू लक्षवधेी सचूना असतशय महत्वाची आह.े कोसवडछया 

काळात अनेक सठकाणी धांदा सरुु झालेला होता. रिपोटवबाबत बोलनू मी सदनाचा 

बहुमलू्य वेळ घेऊ इसछित नाही. या सवषयाछया अनषुांगाने ससमती स्िापन केलेली 

आह.े आपल्या यांत्रणेसशवाय आसण माननीय मांत्री महोदय जे नॉम्सव सनसित किणाि 

आहते त्याचे पालन सांबांसधत लॅब किते सकां वा कसे आसण त्याांछयाकडे आवश्यक ती 

पायाभतू सोयी ससुवधा आहते की नाही यासांदभावत मापदांड सनसित किण्याची गिज 

आह.े यानांतिच सांबांसधत लॅबला पिवानगी सदली जावी अशा प्रकािचे धोिण िाज्यात 

आणले जाईल काय अशी माझी सचूना आह.े  

 श्री. भाई सगिकि : सभापती महोदय, सदिहू लक्षवधेी सचूनेछया अनषुांगाने मांत्री 

महोदय कायदा आणतील काय ?  

 श्री. िाजेश टोपे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्या डॉ. मसनषा कायांद,े 

सन्माननीय सदस्य सववश्री असभसजत वांजािी, भाई सगिकि, डॉ. िणसजत पाटील, 

माननीय तासलका सभापती आसण इति सन्माननीय सदस्याांनी त्याांचे मौसलक सवचाि, 
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काही सचूना आसण काही प्रश्न सवचािले आहते.  यासांदभावत मी सदनाला ससवस्तिपण े

मासहती दणेाि आह.े  

 

श्री. िाजेश टोपे.... 

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्या डॉ. मसनषा कायांद ेआसण सन्माननीय 

सदस्य श्री. भाई सगिकि याांनी महत्वपणूव अशी लक्षवेधी सचूना उपसस्ित केलेली 

आह.े ही लक्षवेधी सचूना असतशय गांभीि असनू, त्याबद्दल कोणताही वाद नाही. मी 

सधु्दा या लक्षवधेी सचूनेछया अनषुांगाने सब्रसफां ग घेताना सवचाि किीत होतो की, 

एवढ्या वषावत आपण त्याची िेग्यलुिीटी बॉडी का केली नाही सकां वा का झाली नाही 

आसण ती किायलाच पासहजे. आज शॉप ॲक्टखाली कोणीही पॅिॉलॉजीछया लॅब 

उघडू शकतो. याचे िसजस्रेशन व्हायला पासहजे, अशी सवाांची अपेक्षा आह.े लॅबमध्ये 

काम किणािे कोण असतात ? लॅबमध्ये पॅिामसेडकलचा स्टाफ असतो. लॅब अससस्टांट, 

टेसक्नसशअन्स, इक्यपुमेंटला प्रोसेस किण्यासाठी मसशन असते. आपले सॅम्पल प्रोसेस 

किणािी यांत्रणा असत.े डीएमएलटीचे कमवचािी असतात आसण ते प्रोसेस 

व्यवसस्ितपणे कितात सकां वा कसे, त्यानांति जो रिपोटव येतो त्याला सससग्नचि किताना 

इांटिसप्रटेशन प्रॉपि करुन एमडी पॅिॉलॉजीछयाच कमवचाऱ्याांनी स्वाक्षिी केली पासहजे, 

अशी कायवपध्दती आह.े माननीय सवोछच न्यायालयाने यासांदभावत सनणवय सदलेला 

आह.े  एमडी पॅिॉलॉजी सकां वा सडप्लोमा झालेले पोस्ट गॅ्रज्यएुशनछया लोकाांनीच 

रिपोटववि स्वाक्षिी केली पासहजे.  

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य डॉ. िणसजत पाटील असे म्हणाले की, 

कोणत्याही परिसस्ितीत डीलीटल स्वाक्षिी चालत नाही. मुांबईत िाहून एक एमडी 

पॅिॉलॉजीने त्याांचा रिपोटव जालन्यात पाठवनू सांबांसधत रिपोटविवि स्वाक्षिी किावी. पण 

असे चालत नाही आसण ते चाल ूनये अशा माननीय सवोछच न्यायालयाने सचूना 

सदलेल्या आहते. सनयांत्रण आसण ससनयांत्रण किण्यासाठी कोणताही सवषय नाही. 

प्रायव्हटे लॅब मशु्रमुींग म्हणतो मग कसेही आसण कोठेही त्या सरुु आहते. त्यामळेु 

प्रायव्हटे लॅब मोठ्या पध्दतीने सनमावण होत आह.े दिाछया बाबतीत कोणीही कसा 
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आकारित आह.े इक्यपुमेंट वापिले जाते. वाहनाचे आयषु्ट्य ह ेसाधािणपणे दहा वष े

असते. पण या इक्यपुमेंट कधी कधी खपू जनु्या होऊन जातात. त्या कॅसलब्रेटेड 

नसतात. म्हणजे त्याांछयाकडून िााँग इन्फॉमेशन येऊ शकते. या गोष्टीवि दखेील 

कोणाचेही सनयांत्रण नाही. ह ेखिे आह.े या सवव गोष्टींवि तातडीने आसण तत्पितेने लक्ष  

श्री. िाजेश टोपे..... 

दणे्याची गिज आह.े या सवषयाछया अनषुांगाने कसमटी सनमावण केलेली असनू, त्याांना 

स्पष्ट सचूना सदलेल्या आहते. याबाबत माननीय िाज्य मांत्री महोदयाांनी मासहती सदलेली 

आह.े मी त्याांना एक मसहन्यापेक्षा जास्त कालावधी दणेाि नव्हतो. पण त्याांनी सवनांती 

केली की, आम्हाला तीन मसहन्याांचा कालावधी सदला ति आम्ही पिफेक्ट करु. ति 

आजपासनू तीन मसहन्याच आत मी स्वत: याबाबतचा आढावा घेत यासांदभावतील 

सांपणूव िेग्यलुटिी फां क्शनींग म्हणजे त्याला ससनयांत्रण किणािी, सनयांत्रण किणािी पणूव 

कायवपध्दती तयाि किण्याची आवश्यकता आह.े सवव सन्माननीय सदस्याांनी कायदा 

किावा म्हणनू आग्रही भसूमका घेतलेली आह.े या सवषयाछया अनषुांगाने दोन कायद े

आज असस्तत्वात आह.े सन्माननीय सदस्य डॉ. िणसजत पाटील याांना कें द्र शासनाचा 

कायद्याची इथ्यांभतू मासहती आह.े सक्लसनकल एस्टाब्लीशमेंट ॲक्ट आह.े हा कें द्राने 

कायदा केला असनू, सवव िाज्याांनी तो जसाछया तसा अांमलात आणावा म्हणनू सवनांती 

केली होती. पण अनेक दवाखान्याांना तो मान्य केला नाही. यामध्ये खपूच जाचक 

अटी आहते. यामध्ये अमकुच दि घेण्यात यावे, दि दशवनी भागावि लावण्यात यावेत, 

दोन खाटाांमधील अांति सकती हवे अशा अटी आहते. यामध्ये फाि बािकाईने लक्ष 

दऊेन अटी तयाि केलेल्या आहते. सक्लसनकल एस्टाब्लीशमेंट ॲक्टछया सांदभावत दोन 

ते तीन बैठका झालेल्या आहते. पण तो जसाछया तसा स्वीकारु नये असे अनेक 

मोठ्या आसण लहान हॉसस्पटल आसण नससांग होमचे म्हणणे आह.े महािाष्ट्र िाज्याचा 

बॉम्बे नससांग होम ॲक्ट आह.े बॉम्बे नससांग होम ॲक्टछया सांदभावत दवाखान्याछया 

सांदभावत ससनयांत्रण आह.े त्यामध्ये ससनयांत्रण किण्यासाठी पॅिॉलॉजीचा चॅप्टिचा 

अांतभावव किता आला ति तत्पिनेतेन काम किता येईल आसण जनू मसहन्याछया 

अखिेीपयांत अमेंडमेंट आणनू ते किता येऊ शकेल. तत्पवूी आम्ही जीआिछया 
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माध्यमातनू कायववाही करु सकां वा आवश्यकता वाटली ति असधसचूना सनगवसमत केली 

जाईल. यासांदभावतील ससनयांत्रण त्वरित व्हावे अशी शासनाची मानससकता आह.े 

सन्माननीय सदस्य डॉ. मसनषा कायांद ेया डीएमएलटीधािक आहते. डीएमएलटीचे 

कोसेस सरुु किणाऱ्या अनेक सांस्िा आहते. म्हणजे फॅक्टिी आहते. पॅिामेसडकल 

कॉन्सील मी मेडीकल एज्यकेुशन मांत्री असताना सरुु केले होते. एमएमसीमध्ये  

श्री. िाजेश टोपे.... 

डॉक्टिाांचे िसजस्रेशन होते. िाज्यात प्रत्येक एमबीबीएस डॉक्टि सकती आहते, त्याांचा 

िसजस्रेशन नांबि असतो आसण त्यासशवाय तो पॅ्रसक्टस करु शकत नाही.  

 

 

 

 

 

        यानांति श्री. बोडे.... 
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श्री.िाजेश टोपे.... 

तशाचप्रकािे कोणी कोणत्याही सांस्िेतनू डीएमएलटी केल्यास त्याच े िसजस्रेशन 

पॅिामेडीकल कौसन्सलमध्ये झालेच पासहजे.  िसजस्टि पॅिामेडीकल कौसन्सलमध्ये 

नोंदणी केलेल्या लॅब टेसक्नशीयन याांनाच लेबॉिेटिीमध्ये काम किण्यास सांधी सदली 

पासहजे.  नववी, दहावी सशकलेला मलुगा ब्लड सॅम्पल घेऊन त्या इसक्वपमेंटवि काम 

किण्यास लागला ति ते योग्य नाही.  अशा प्रकािे पॅिामेडीकल स्टाफची नोंदणी व्हावी.  

त्या सठकाणी नोंदणीकृत असलेल्या लोकाांनीच पॅिॉलॉजी लेबॉिेटिीमध्ये काम किावे.  

जे इसक्वपमेंट वापिायचे आहते त्या सांदभावत प्रॉपि कॅसलब्रेशन असावे, ते आऊटडेटेड 

कधी होतील, ऑब्सोल्यटु कधी होतील ते ठिवावे.  त्याचे पणूव सनयांत्रण व सांसनयांत्रण 

किावे.  तसेच जो कोणी चकेुल त्याछयावि त्वरित कािवाई व्हावयास पासहजे.  या 

दृसष्टकोनातनू पॅिामेडीकल कौसन्सलमध्ये िसजस्टि असलेल्या टेसक्नशीयनवि कािवाई 

करु शकते, पिांत ु जे िसजस्टि नाहीत त्याांछयावि कािवाई किण्याचा कौसन्सलला 

असधकाि नाही.  िसजस्टि नसलेल्या डॉक्टिाांवि दखेील कािवाई किण्याचा असधकाि 

एमएमसीला नाही.  त्यामळेु या बाबतीत कािवाई किण्यासाठी या सवव गोष्टी 

किण्याची आवश्यकता आह.े 

 सभापती महोदय, लेबॉिेटिीछया दिाांमध्ये ससुतू्रीकिण असणे गिजेचे आह.े 

खाजगी लॅबमध्ये कोणी काहीही दि माग ूशकतात.  ए, बी आसण सी प्रकािछया तीन 

पॅिॉलॉजी लॅब असतात. पसहल्या प्रकािछया लॅबमध्ये ब्लड, यिुीन तपासण्यात येते. 

दसुऱ्या प्रकािछया लॅबमध्ये हामोन्सची तपासणी किण्यात येते.  तसेच सतसऱ्या 

ॲडव्हान्स पॅिॅलॉजी लॅबमध्ये कॅन्सि सकां वा सहस्टोपॅिॉलॉजीचे रिपोटव दणे्यात येतात.  

अशाप्रकािे या तीन पॅिॉलॉजी लॅबची वेगवेगळी सनयमावली अस ूशकते. या सवव 

बाबतीत काम किणे गिजेचे आह.े  शासनाने आयकु्त, आिोग्य सवभाग याांछया 

अध्यक्षतेखाली ससमती घसटत केली असनू त्यामध्ये १८ सदस्य आहते.  या 

ससमतीमध्ये डीएमएलटीची सांघटना, एमडी पॅिॉलॉजीस्टची सांघटना, मायक्रो 

बॉयलॉजीअसोससएशनची इत्यादी सवसवध सांघटनाांना प्रसतसनसधत्व सदलेले आह.े  

सवाांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानांति आयकु्त, आिोग्य सवभाग तीन मसहन्याांछया आत या 
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श्री.िाजेश टोपे.... 

सांदभावतील अहवाल सादि कितील. या अनषुांगाने काहीच काम झालेले नाही असे 

नाही. या सवषयी प्रािसमक अहवाल प्राप्त झालेला आह.े पिांत ु त्या अहवालावरुन 

सभागहृ, लोकप्रसतसनधी आसण जनतेला जो परिणाम पासहजे तो समळणाि नाही. 

त्यामळेु तीन मसहन्यात या अनषुांगाने सवव गोष्टी परिपणूव केल्या जातील.  गिज पडली 

ति बॉम्बे नससांग होम ॲक्टमध्ये एक स्वतांत्र चॅप्टि टाकून व सधुािणा करुन त्यास 

कायद्याचे स्वरुप सदलेच जाईल.  तत्पवूी अध्यादशे सकां वा शासन सनणवयाछया रुपाने 

तीन मसहन्याछया आत कायदा लाग ूकिता येईल, ह ेमी आश्वाससत करु इसछितो. 

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.असभजीत वांजािी याांनी फ्लाई ांग 

स्क्वॉड स्िापन किण्याबाबत चाांगली सचूना केली आह.े  कािण या गोष्टींवि 

स्क्वॉडछया माध्यमातनू सतत लक्ष सदले पासहजे.  त्यामळेु फ्लाई ांग स्क्वॉडछया 

बाबतीत सजेशन फॉि ॲक्शन एवढेच साांगतो.  सन्माननीय सदस्य डॉ.िणसजत पाटील 

याांनी उपसस्ित केलेल्या सडजीटल ससग्नेचि आसण िेग्यलेुटिी ऑिॉरिटीछया बाबतीत 

मी भाष्ट्य केले आह.े  तसेच सन्माननीय सदस्या डॉ.मसनषा कायांद े याांनी कायदा 

किण्याबाबत मागणी केली.  मी या बाबतीत सदु्धा भाष्ट्य केले आह.े  या अनषुांगाने 

अद्याप गनु्ह ेदाखल झालेले नाहीत.  या कायद्याची सभती वाटावी आसण कोणीही 

मनषु्ट्याछया जीवनाशी व आिोग्याशी खळूे नये म्हणनू, आवश्यक त्या सवव बाबी 

त्यामध्ये अांतभूवत होतील.  या सवव बाबी आम्ही सनसितपण ेकरु ह ेखात्रीपवूवक साांगतो. 

 तातलका सभापती : या लक्षवेधी सचूनेला मांत्री महोदयाांनी ससवस्ति उत्ति 

सदलेले आह.े  पिांत ुमी एक सचूना करु इसछितो की, तीन मसहन्यानांति ससमतीचा 

अहवाल येणाि आह.े  अहवाल आल्यानांति ज्या सन्माननीय सदस्याांनी या लक्षवधेी 

सचूनेछया चचेत भाग घतेला आह ेत्याांछया समवेत माननीय सभापतींछया दालनात 

एक बैठक आयोसजत किावी.  जेणेकरुन सन्माननीय सदस्याांछया सचूना घेऊन पढेु 

जाता येईल. 
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 श्री.िाजेश टोपे : सभापती महोदय, आपली सचूना मान्य आह.े  या 

सभागहृाछया सन्माननीय सदस्याांची एक बैठक आयोसजत किण्यात येईल.  त्या 

बैठकीत ज्याांना इनपटुस ्द्यायचे असतील ते दतेील. 

 

----------- 
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तवशेर् उल्लेखाच्या सचूनाांबाबत 

 

 तातलका सभापती : आज मांगळवाि, सदनाांक ८ माचव, २०२२ िोजी मान्य 

केलेल्या म.सव.प.१०१-अ अन्वये सवशेष उल्लेखाछया सचूना सभागहृाछया पटलावि 

ठेवण्यात आल्याचे मी घोसषत किीत आह.े 

----------- 
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पृ.शी./मु.शी. : सन २०२१-२०२२ छया खचावछया पिुवणी 

सवविणपत्रावि चचाव 

 

तातलका सभापती (श्री.तवक्रम काळे) : पिूक मागण्याांविील चचेचा 

आजचा दसुिा व शेवटचा सदवस आह.े कायवक्रमपसत्रकेवि दशवसवलेल्या मांत्रयाांछया 

पिूक मागण्याांवि आज चचाव घेण्यात येईल. पिूक मागण्या आसण त्याखालील बाबी 

यासांबांधी मासहती सदस्याांना पत्रक भाग-दोन द्वािे वेगळी प्रसतृ किण्यात आली आह.े 

प्रत्येक सदस्याने भाषण किताना बाब क्रमाांक आसण पिूक सवविणपत्राचा पषृ्ठ क्रमाांक 

साांगण्याची कृपा किावी. चचाव सांबांसधत बाबी पिुतीच मयावसदत असनू मळू मागणीवि 

चचाव किता येणाि नाही ह ेआपणास सवसदत आह.े कायवक्रम पसत्रकेविील दशवसवलेल्या 

मांत्रयाांछया पिूक मागण्याांविील चचाव व उत्ति आजच पणूव किावयाचे आह ेह ेसदस्याांनी 

कृपया ध्यानात घ्यावे. 

शीर्ाक : सवसवध मांत्रयाांछया सवभागाांछया पिुवणी मागण्या. 

तातलका सभापती :  खालील मांत्रयाांछया सवभागाांछया पिुवणी मागण्या 

एकसत्रतपणे चचेस घेण्यात येतील:- 

१) उद्योग, खसनकमव, मिाठी भाषा मांत्रयाांछया सवभागाछया पिुवणी मागण्या 

क्रमाांक - के-७, झेडएफ-२ 

२) जलसांपदा व लाभके्षत्र सवकास मांत्रयाांछया सवभागाची पिुवणी मागणी 

क्रमाांक - आय-५ 

३) ऊजाव मांत्रयाांछया सवभागाछया पिुवणी मागण्या क्रमाांक - के-६, के-११ 

४) नगि सवकास मांत्रयाांछया सवभागाछया पिुवणी मागण्या क्रमाांक - एफ-२, 

एफ-५ 

५)  इति मागास बहुजन कल्याण, खाि जसमन सवकास, आपत्ती व्यवस्िापन, 

मदत व पनुववसन मांत्रयाांछया सवभागाछया पिुवणी मागण्या क्रमाांक - सी-५, 

सी-६, झेडजी-२, झेडजी-३ 
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तातलका सभापती..... 

 

६) वैद्यकीय सशक्षण, साांस्कृसतक कायव मांत्रयाांछया सवभागाछया पिुवणी 

मागण्या क्रमाांक - एस-१, झेडडी-२ 

७) उछच व तांत्रसशक्षण मांत्रयाांछया सवभागाछया पिुवणी मागण्या क्रमाांक - 

डब्ल्य-ू२, डब्ल्य-ू३ 

८) पाणी पिुवठा व स्वछिता मांत्रयाांछया सवभागाची पिुवणी मागणी क्रमाांक - 

वाय-२ 

९) आसदवासी सवकास मांत्रयाांछया सवभागाची पिुवणी मागणी क्रमाांक - टी-५ 

१०) वस्त्रोद्योग, मत्स्यव्यवसाय बांदिे मांत्रयाांछया सवभागाची पिुवणी मागणी 

क्रमाांक - डी-९ 

११) मसहला व बालसवकास मांत्रयाांछया सवभागाची पिुवणी मागणी क्रमाांक 

- एक्स-१ 

 

    आता सन्माननीय सदस्य श्री.प्रवीण दटके याांनी भाषणास सरुुवात किावी. 
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 श्री.प्रवीण दटके (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदय, सन २०२१-

२०२२ छया पिुवणी मागण्याांवि बोलण्यासाठी सांधी सदल्याबद्दल मी आपला आभािी 

आह.े 

 सभापती महोदय, नगि सवकास सवभागाची बाब क्रमाांक-१२ व १३, पषृ्ठ 

क्र.१२ व १३ वि मी बोलत आह.े  नागपिू महानगिपासलकेछया कामाांसाठी जवळपास 

७०० कोटी रुपयाांची मागणी किण्यात आली होती.  मी माननीय नगि सवकास 

मांत्रयाांछया सनदशवनास आणनू दतेो की, नागपिूला उप िाजधानीचा दजाव असल्यामळेु 

नागपिू महापासलका के्षत्रात मलूभतू सोयीससुवधा सनमावण किण्यासाठी सवधानसभेच े

सवद्यमान माननीय सविोधी पक्ष नेते श्री.दवेेंद्र फडणवीस ह ेमखु्यमांत्री असताना दिवषी 

नागपिू महानगिपासलकेला सकमान ५० कोटी रुपये समळत होते.  पिांत ुमागील दोन 

वषावत ते समळाले नाहीत. दिवषी शासनाकडून १०० कोटी रुपये,  एनआयटीकडून 

१०० कोटी रुपये आसण नागपिू महानगिपासलकेकडून १०० कोटी रुपयाांचा ससमेंट 

िोडचा प्रस्ताव असायचा. पिांत ु हा प्रस्ताव सदु्धा दोन वषावत झालेला नाही. माझी 

माननीय नगि सवकास मांत्रयाांना सवनांती आह ेकी, त्याांनी पिुवणी मागण्याांमध्ये हा सनधी 

अांतभूवत किावा. 

 माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस ह ेमखु्यमांत्री होते तवे्हाची १५७ कोटी रुपयाांची 

कामे अद्याप प्रलांसबत आहते. त्या कामाांचे वकव  ऑडवि झाले असनू ती कामे अधववट 

सस्ितीत आहते. ही कामे पावसाळ्यापवूी पणूव किणे आवश्यक आह.े यामध्ये नाले, 

नाल्याछया सभांती, िस्ते, भसूमगत नाले इत्यादी कामाांचा समावेश आह.े  पिांत ु सनधी 

प्राप्त न झाल्यामळेु ही कामे अधववट सस्ितीत आहते. या कामाांसाठी सदु्धा पिुवणी 

मागणीत तितदू किावी, अशी माझी मागणी आह.े  

 सभापती महोदय, माननीय उप मखु्यमांत्री श्री.असजतदादा पवाि ह ेनागपिूला 

आले होते. त्याांनी नागपिू येिील सवव पक्षाछया लोकप्रसतसनधींना आश्वासन सदले होते.  

ते नागपिूछया प्रश्नाांबाबत दोन बैठका घेणाि होते, पिांत ुकोसवड परिसस्ितीमळेु त्या 

बैठका होऊ शकल्या नाहीत.  माननीय उप मखु्यमांत्रयाांनी नागपिू येिील 

सजल्हासधकािी कायावलयाछया इमाितीचे नवीन बाांधकाम किण्यात येईल असे 
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श्री.प्रवीण दटके..... 

आश्वासन सदले होते. पिांत ु ते अजनू पणूव झालेले नाही.  माननीय उपमखु्यमांत्री ह े

शब्दाचे धनी आहते. मी आपल्या माध्यमातनू त्याांना सवनांती कितो की, नागपिूछया 

सजल्हासधकािी कायावलयाछया इमाितीचे बाांधकाम त्वरित पणूव किण्याछया अनषुांगाने 

कायववाही किावी. 

 सभापती महोदय, मागणी क्र.५, बाब क्र.४३ वि मी बोलत आह.े सवदभावत 

गोंडवाना प्राणी सांग्रहालय उभािण्यात आल्याची आपल्या सवाांना कल्पना आह.े त्या 

प्राणी सांग्रहालयाला सहांदहुृदयसम्राट बाळासाहबे ठाकिे याांचे नाव सदले आह.े माननीय 

मखु्यमांत्री श्री.उद्धवजी ठाकिे याांनी नामकिण कायवक्रमात घोषणा केली होती की, 

सदिहू प्राणी सांग्रहालयात गोंडवाना िीम पाकव चे काम सरुु किण्यात येईल. पिांत ु

अजनूपयांत या िीम पाकव चे कोणतेही काम सरुु झालेले नाही. या कामासाठी बजेट 

अलोकेट झाले नाही. नागपिू ह ेआसदवासी लोकाांचे प्रमखु सठकाण आह.े नागपिू ह े

गोंड िाजाची िाजधानी आह,े तेिे बलुांदशहाांचा वाडा आह.े माननीय मखु्यमांत्रयाांनी 

गोंडवाना प्राणी सांग्रहालयाछया नामकिण कायवक्रमात जो शब्द सदला होता तो ते 

सनसित पणूव कितील, असा मला सवश्वास आह.े माझी सांबांसधत मांत्री महोदयाांना सवनांती 

आह ेकी, या कामासाठी पिुवणी मागण्याांमध्ये सनधीची तितदू किावी. 

 सभापती महोदय, आसदवासींचे दवैत सबिसा मुांडा याांचा ५० फूट पतुळा त्या 

सठकाणी उभािला जाणाि होता.  पिांत ुत्या पतुळ्यासाठी पिुवणी मागण्याांमध्ये कुठेही 

तितदू नाही.  माझी सवनांती आह े की, भगवान सबिसा मुांडा याांछया पतुळ्यासाठी 

पिुवणी मागण्याांमध्ये तितदू किावी. 

 सभापती महोदय, साववजसनक बाांधकाम सवभागाची पिुवणी मागणी क्र.१७, 

बाब क्र.१६ वि मी बोलत आह.े शासकीय सनवास इमाित बाांधकामासाठी सनधीची 

तितदू किण्यात आली आह.े  आपल्या िाज्याच ेमाजी मखु्यमांत्री स्व.वसांतिाव नाईक 

याांछया शतकपतूी सनसमत्त त्याांछया नावे नागपिू शहिात भव्य सभागहृ बाांधण्यासाठी 

त्यावेळी २० कोटी रुपयाांचे ॲलोकेशन झाले होते.                 नांति श्री.काांबळे..... 
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श्री. प्रवीण दटके .... 

आपण श्रध्दाांजली, आदिाांजली म्हणनू ते एक मोठे सभागहृ वसांतिाव दशेपाांडे 

सभागहृाछया धतीवि यसुनव्हससवटीछया जागेवि बाांधणाि होतो. आजपयांत २० कोटी 

रुपये आले, ते पनु्हा गलेे. एका महान नेत्याला श्रध्दाांजली म्हणनू या २० कोटी 

रुपयाांछया व्यसतरिक्त अजनू काही सनधी लागणाि असेल ति तो या पिुवणी 

मागण्याांमध्ये अांतभूवत करुन स्व. मखु्यमांत्री माननीय वसांतिाव नाईक याांछया नावाच े

सभागहृ झाले पासहजे.  

 सभापती महोदय, वैद्यकीय सशक्षण व आिोग्य सवभाग बाब क्रमाांक ४१, पषृ्ठ 

क्रमाांक ३६ - जनऔषधी हा एक सवषय आह.े कें द्र व िाज्य सिकाि याांनी मोठ्या 

प्रमाणात याची प्रचसलत पध्दतीप्रमाणे मोठे काम किण्याची व्यवस्िा केली आह.े पण 

जनऔषधी कें द्र सवव वैद्यकीय दवाखान्याांमध्ये, शासनाछया दवाखान्याांमध्ये, मेसडकल 

कॉलेजमध्ये अजनुपयांत त्याप्रमाणे सरुु झालेले नाहीत. शासकीय रुग्णालयाांत 

जनऔषधी कें द्र सरुु किण्याकरिता वैद्यकीय सशक्षण सवभागाने सनसवदा क्रमाांक 

२०५५, सदनाांक २ माचव, २०१९ ला काढली होती. कोसवड काळात जनऔषधी 

कें द्राांछया माध्यमातनू गोिगिीब रुग्णाांना सदवसिात्र  सेवा उपलब्ध  झाली. जनऔषधी 

कें द्राांमळेु िाज्यातील आांतिरुग्ण व बायरुग्ण रुग्णालयाांछया आवािातच औषधे अत्यांत 

स्वस्त दिात समळत होती. कें द्र सिकाि वैद्यकीय सशक्षण सवभाग, सांशोधन 

सांचालनालयामाफव त मोठ्या प्रमाणात शासनाच ेह ेध्येय िाबसवण्याचा प्रयत्न किीत 

आह.े माझी या सांदभावत आपल्याला सवनांती आह.े सभागहृात माननीय वैद्यकीय 

सशक्षण मांत्री उपसस्ित आहते. त्याांनी त्याांछया सवव मेसडकल कॉलेजमध्ये जनऔषधी 

कें द्राांछया बाबतीत तितदू किावी एवढीच माझी सवनांती आह.े  

 सभापती महोदय, ऊजाव सवभागाचा एक सवषय आह.े ऊजाव सवभाग बाब 

क्रमाांक २१, पषृ्ठ क्रमाांक २१ - कृषीपांप ग्राहकाांना वीज शलु्कामध्ये सवलत 

दणे्याकरिता ४९० कोटी १५ लाख रुपयाांची असतरिक्त तितदू कण्यासाठी पिुवणी 

मागणी किण्यात आली होती. ती या कोणत्याही पिुवणी मागण्याांमध्ये सदसत नाही.  
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श्री. प्रवीण दटके .... 

हा शेतकऱ्याांवि अन्याय आह.े गोिगिीब शेतकिी असतवषृ्टी वगैिे या गोष्टींमळेु आधीच 

त्रासला आह.े आता कनेक्शन कापण्याचे काम सरुु आह.े आत्महत्या होत आहते. 

आपल्यासािख्या सजग माननीय सभापतींछया माध्यमातनू शासनाला सवनांती आह े

की, ही पिुवणी मागणी त्याांनी त् यामध्ये अांतभूवत किावी. आपण मला बोलण्यास सांधी 

सदल्याबाबत मी आपला आभािी आह.े धन्यवाद ! 

----  
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 श्री. निेंद्र दिाडे (नासशक स्िासनक प्रासधकािी सांस्िा) : सभापती महोदय, सन 

२०२१-२०२२ छया पिुवणी मागण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

 सभापती महोदय, उद्योग सवभाग, बाब क्रमाांक २५, पषृ्ठ क्रमाांक २३ - येवले 

शहिामध्ये पैठणीचे गाव आह.े मी आज मसहला सदनासनसमत्त साांग ूइसछितो की, ह े

पैठणीचे शहि असल्यामळेु तेिे लहान लघ ूउद्योग आहते. त्याांना िेशमाचा पिुवठा 

चेन्नई व मद्रास येिनू होतो. माझी सवनांती आह ेकी, त्या शहिात ५० एकि जमीन 

घेऊन या सांदभावतील उद्योग सरुु किावा. शासनाने ज्या जसमनी सांपासदत केल्या आहते, 

त्याचा मोबदला लवकिच समळावा.  

 सभापती महोदय, नगिसवकास सवभाग, बाब क्रमाांक १३, पषृ्ठ क्रमाांक १३ – 

नगििचनेछया सांदभावतनू येवले शहि फाि मागासलेले आह,े तिी त्यासाठी 

अिवसांकल्पात ५०० कोटी रुपयाांची तितदू करुन तेिे सशुोभीकिण, गटािी व िस्त े

ससुवधा किण्यासाठी दरुुस्ती किावी.  

सभापती महोदय, माननीय पाणीपिुवठा मांत्री उपसस्ित आहते. पाणीपिुवठा 

सवभाग, बाब क्रमाांक ५०, पषृ्ठ क्रमाांक ४७ – किांजवन ते येवला या गावाांना पाटाद्वािे 

पाणी येते. त्या पाटाांमळेु पाण्याचे जास्त सजिण होते. त्यामळेु आम्हाला ८-१५ सदवस 

पाणी समळत नाही. आपल्या माध्यमातनू आम्हाला ही योजना समळाली ति बिे होईल 

अशी मी सवनांती कितो आसण मला बोलण्यास सांधी सदल्याबद्दल आपले आभाि 

माननू मी माझे भाषण पणूव कितो. 

---- 
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 श्री. अमोल समटकिी (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदय, सन 

२०२१-२०२२ छया पिुवणी मागण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

 सभापती महोदय, नगिसवकास सवभाग, बाब क्रमाांक १२, पषृ्ठ क्रमाांक १२ - 

िाज्यात अकोला महानगिपासलका दखेील अत्यांत महत्त्वाची महानगिपासलका 

समजली जाते. मागछया काळात १३९ बेकायदशेीि ठिाव घेतले होत,े त्यासाठी 

सभागहृात अकोला महानगिपासलकेसवरुध्द वािांवाि लक्षवेधी सचूना माजी 

सन्माननीय सदस्य श्री. गोपीसकसन बाजोरिया याांनी लावली होती. सभागहृाने या 

प्रकािाला दखेील िोडे गाांभीयावने घ्यावे. फौजदािी प्रकिण दाखल किण्याचा 

शासनाचा आदशे असताना दखेील शासनाछया आदशेाला केिाची टोपली 

दाखसवण्याचे काम वािांवाि अकोला महानगिपासलका आयकु्ताांकडून होत आह.े ५२ 

ओपन स्पेसचा अहवाल आह.े सांस्िाचालकाांना ५२ ओपन स्पेस सदले गलेे, ज्याांवि 

व्यवसाय सशकवणी वगव लावले गेले. मी सवनांती किीत आह ेकी, ५२ ओपन स्पेस 

बेकायदशेीिरित्या सदले आसण १३९ बेकायदशेीि ठिाव घेतले, यावि गाांभीयावने 

कािवाई व्हावी.  

 सभापती महोदय, वैद्यकीय सशक्षण सवभाग, बाब क्रमाांक ४१, पषृ्ठ क्रमाांक ३६ 

- अकोला येिे शासकीय वैद्यकीय महासवद्यालय आह.े सवलासिाव दशेमखु साहबे 

मखु्यमांत्री असताना लातिूनांति अकोला येिे शासकीय वैद्यकीय महासवद्यालयाची 

स्िापना झाली होती. आता त् यामध्ये प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्रयोगशाळा 

तांत्रज्ञ आदी पद े भिण्याबाबत कायववाही व्हावी. सवसवध शासकीय वैद्यकीय 

महासवद्यालय व रुग्णालयाांचा पिुवठा व सामग्री याविील खचावसाठी शक्य असेल ते, 

जी काही मागणी आह ेती .... पिुक मागणी या सनसमत्ताने मी किीत आह.े अकोला 

येिे पांतप्रधान आिोग्य सिुक्षा योजनेंतगवत सपुिस्पेशासलटी रुग्णालयाछया इमाितीच े

बाांधकाम पणूव करुन त्यामध्ये डॉक्टि, नसव व इति कमवचािी याांची भिती दखेील व्हावी 

अशी माझी पिुवणी मागण्याांछया माध्यमातनू सवनांती आह.े  
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श्री. अमोल समटकिी .... 

 सभापती महोदय, पाणीपिुवठा सवभाग, बाब क्रमाांक ५०, पषृ्ठ ४७ - महािाष्ट्र 

शासनाने कोिोनाछया काळात दखेील पाणीपिुवठा सवषय गाांभीयावने घेतला आह.े 

अकोला सजल्यामधील अकोट तालकु्यातील ६४ खडेी पाणीपिुवठा योजना असेल 

सकां वा खाांबोऱ्याची ६० गाव पाणीपिुवठा योजना असेल यावि दखेील माननीय 

पाणीपिुवठा मांत्री श्री. गलुाबिाव पाटील याांनी गाांभीयवपवूवक लक्ष द्यावे अशी मागणी 

मी कितो.  

 सभापती महोदय, जलसांपदा सवभाग, बाब क्रमाांक १९, पषृ्ठ क्रमाांक १९ -  

महािाष्ट्र कृष्ट्णा खोिे सवकास महामांडळाांतगवत पिू सनयांत्रण प्रकल्पाछया १३ कामाांसाठी 

सनधी मांजिू किण्याची मागणी या पिुवणी मागण्याांद्वािे मी किीत आह.े मौजे पोही, 

तालकुा मसुतवजापिू, सजल्हा अकोला गावछया शांभि टक्के पनुववसनाबाबत पोही 

ग्रामपांचायत याांनी सनवदेनासोबत ठिाव सादि केलेला आह.े सदि गावचे अांशत: 

ऐवजी पणूवत: पनुववसन किण्याचा प्रस्ताव कायवकािी सांचालक, सवदभव पाटबांधािे 

सवकास महामांडळ, नागपिू याांछया सदनाांक ३०.१०.२०१८ छया पत्रान्वये  शासनास 

प्राप्त झाला आह.े शासनाने पोही गावछया शांभि टक्के पनुववसनाछया प्रस्तावाला 

तातडीने मान्यता द्यावी अशी मी मागणी किीत आह.े 

 सभापती महोदय, मदत व पनुववसन सवभाग, पषृ्ठ क्रमाांक ५, बाब क्रमाांक ५ - 

िाज्यात माह े जनू ते सप्टेंबि, २०२० सपकाांचे नकुसान झालेल्या शेतकऱ्याांना त्या 

नकुसानाछया सांदभावत नकुसानभिपाई अद्याप समळालेली नाही. त्यामळेु मी पिुवणी 

मागण्याांछया माध्यमातनू शेतकऱ्याांछया सहताछया दृष्टीने सवषय माांडत आह.े अकोला 

सजल्यातील गािपीटग्रस्त शेतकिी आह.े बलुढाणा, वासशम, अमिावती, वधाव, भांडािा, 

गोंदया या सवदभावतीलच शेतकऱ्याांना नव्ह े ति सांपणूव महािाष्ट्रातील शेतकऱ्याांना 

आपले सिकाि या माध्यमातनू सदलासा दईेल असे मला प्रामासणकपण ेवाटत आह.े 

 सभापती महोदय, साववजसनक बाांधकाम सवभाग, पषृ्ठ क्रमाांक १६, बाब क्रमाांक 

१६ – अकोला सजल्यातील अकोट-अकोला ४५ सक.मी. महामागावचे गले्या ४  
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श्री. अमोल समटकिी .... 

वषाांपासनू कााँसक्रटीकिण सांि गतीने सरुु आह.े दवे्हिी फाटा ते िांव्हदाळा, अडसळू 

फाटा, चौिा बाजाि, बळेगाव फाटा, पाटसलू िेल्वे येिे िस्त्याांची दिुवस्िा झाली 

असल्याने अनेक अपघात वािांवाि घडत आहते. अकोला-हदै्राबाद िाष्ट्रीय महामागव 

क्रमाांक १६१ चे काम किण्यात आले आह.े पिांत ुमहामागव प्रासधकिणाने साांडपाणी 

वाहून नेण्याकरिता कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही. मी या सवव पिुवणी 

मागण्याांविील सवचाि आपल्या सहमतीने माांडत आह.े मला बोलण् यास वेळ 

सदल्याबाबत धन्यवाद मानतो आसण येिेच िाांबतो. 

---- 

         नांति श्री. खचे .... 
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 श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे (नागपिू स्िासनक प्रासधकािी सांस्िा) : सभापती 

महोदय, सन २०२१-२२ छया पिुवणी मागण्याांवि चचाव किण्यासाठी मी उभा आह.े 

 सभापती महोदय, ऊजाव सवभागाछया बाब क्रमाांक २१,२२,२३,२४ व २५ वि 

मी बोलणाि आह.े हा मी एकच सवषय माांडणाि आह ेकािण इति अनेक सन्माननीय 

सदस्याांना बोलायचे आह.े काल मी सभागहृात हा सवषय माांडला होता. शेतकऱ्याांच े

वीज कनेक्शन कापण्यासाठी आिोप प्रत्यािोप होत आहते. शेतकऱ्याांमळेु वीज 

कां पन्या डबघाईस आल्या. शेतकऱ्याांकडे सवजेची दयेके िकीत असल्यामळेु आमछया 

कां पन्या  डुब त आहते. शेतकऱ्याांकडून वसलुी किावीच लागेल. सभापती महोदय, मी 

काही आकडेवािी सादि किणाि आह.े या आकडेवािीवरुन आपल्या लक्षात येईल. 

सन २०१४ पयांत माननीय उप मखु्यमांत्री श्री.असजत पवाि ह ेऊजाव मांत्री होते. त्यावेळी 

१४ हजाि कोटी रुपयाांची िसकत िक्कम शेतकऱ्याांकडे  होती. भाितीय जनता पक्षाच े

सिकाि आल्यावि त्यावेळी सविोधी पक्षात असलेल्या माननीय श्री.असजत पवाि, 

माननीय  श्री.सदलीप वळसे-पाटील, माननीय श्री.सनुील तटकिे याांनी सवाांनी 

खालछया व विछया सभागहृात सवनांती केली होती की, शेतकिी अडचणीत आह,े 

मिाठवाडा, सवदभव, उत्ति महािाष्ट्र, पसिम महािाष्ट्रातील शेतकऱ्याांकडे मोठ्या 

प्रमाणात िकबाकी आह ेव ती आता वसलू केली ति प्रचांड अडचणी सनमावण होतील 

म्हणनू वसलूी किण्यात आली नाही व ४२ हजाि कोटी रुपये िकीत झाले. १४ हजाि 

कोटी रुपयाांवरुन ही िकबाकी ४२ हजाि कोटी रुपयाांपयांत गेली. माननीय मांत्री श्री. 

गलुाबिाव पाटील याांचा नेहमी आग्रह असायचा की, जळगाांव सजल्यात कोणाछयाही 

शेतावि वीज कमवचािी यणेाि नाही याची काळजी घ्यावी. ४४ लक्ष शेतकऱ्याांना पाच 

वषे वीज दऊेन एकाही शेतकऱ्याांचे वीज कनेक्शन कापण्याचे काम आमछया 

सिकािने केले नाही. सन २००५ ते २०१५ या काळात उत्ति महािाष्ट्र, पसिम 

महािाष्ट्र, सवदभव व मिाठवाडा या भागातील शेतकऱ्याांनी जवळपास पाच लाखापेक्षा 

जास्त शेतकऱ्याांनी सडमाांडचे पैसे भिले होते तिी त्याांना वीज कनेक्शन समळत नव्हती. 

सन २००५ ते २०१५ या काळातील पाच लक्षापेक्षा जास्त शेतकऱ्याांना वीज 

कनेक्शन दणे्याचे काम आमछया सिकािछया काळात किण्यात आले. आता अस े

साांगण्यात येते की, मागील सिकािछया चकुीमळेु व मागछया सिकािने शेतकऱ्याांकडून  
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श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे... 

पैसे वसलू न केल्यामळेु या कां पन्या डबघाईस आल्या. त्यामळेु शेतकऱ्याांकडून आम्ही 

सवजेची दयेके वसलू किीत आहोत. 

 सभापती महोदय, १४ हजाि कोटी रुपयाांवरुन ४२ हजाि कोटी रुपयाांपयांत 

िकबाकी गेली. महापािेषण कां पनीचा ताळेबांद मी वाचनू दाखसवतो. सन २०१७-१८ 

मध्ये ८१५ कोटी रुपयाांचा नफा या कां पनीला झाला होता. सन २०१८-१९ मध्ये ७४५ 

कोटी रुपयाांचा नफा झाला होता. सन २०१९-२० मध्ये आमचे सिकाि गेले व 

महासवकास आघाडीचे शासन आले त्यावेळी ४९३ कोटी रुपयाांचा नफा या कां पनीला 

झाला होता. मी आता महाजनको जनिेशन कां पनीची मासहती दतेो. सन २०१७-१८ 

मध्ये जनिेशन कां पनीला ७०० कोटी रुपयाांचा नफा झाला होता. सन २०१८-१९ मध्ये 

३३४ कोटी रुपयाांचा नफा झाला होता. सन २०१९-२० मध्ये १२६ कोटी रुपयाांचा 

नफा झाला होता. महासवतिण कां पनीचा आता खपू गवगवा किण्यात येत आह.े सदि 

कां पनी डुबली व ती आम्हाला सरुु ठेवणे कठीण झाले आह.े आता  िाज्य अांधािात 

जाणाि, शेतकऱ्याांकडे खपू मोठी िकबाकी सशल्लक आह.े शेतकऱ्याांमळेु कां पन्या 

डुबल्या ह ेनेहमीची वाक्य आता बांद किावे लागतील. प्रगत महािाष्ट्राला अशी वाक्ये 

शोभत नाहीत. वीज कां पन्याांनी कसा कािभाि केला पासहजे ते मी साांगतो. महासवतिण 

ही कां पनी आह.े माननीय मांत्री श्री. अब्दलु सत्ताि याांना सवचारु इसछितो की, आमछया 

सिकािछया पाच वषावछया काळात आपल्या मतदािसांघातील शेतकऱ्याांचे वीज 

कनेक्शन कधी कापण्यात आले होते काय ? १४ हजाि कोटी रुपयाांवरुन ४२ हजाि 

कोटी रुपये िकीत झाले होते. शेतकऱ्याांना वीज सदल्यामळेु कधीही कां पन्या डुबत 

नाहीत. शेतकऱ्याांना वीज सदल्यावि िाज्याचा जीडीपी वाढतो, िाज्याचे उत्पन्न वाढत,े 

िाज्य नफ्यात येते. शेतकऱ्याांची वीज कनेक्शन तोडण्याचा आता आग्रह सरुु आह.े 

सवधानसभेत काल असे साांगण्यात आले की,ह े मागील सिकािचे पाप आह.े ह े

कोणाचेही पाप नाही. कां पन्या कधीही शेतकऱ्याांमळेु डुबत नाहीत. या कां पन्या 

भ्रष्टाचािामळेु डुबत आहते. या कां पन्यामधील भ्रष्टाचाि िाांबवा. पढुील काळात कोठे 

काय सरुु आह ेयाची ससवस्ति मासहती मी मांत्री महोदयाांना दणेाि आह.े   
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श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे... 

तमुचे सीएमडी २३ ते २४ मोबाईल काडव कसे वापितात ते मी मोबाईलछया  काडव व 

नांबिसह साांगणाि आह.े महासवतिण कां पनीबाबत आमचा चाांगला अभ्यास आह.े सन 

२०१७ मध्ये महासवतिण कां पनीने शेतकऱ्याांना वीज पिुवठा केला होता. त्यावषावत या 

कां पनीने ४४२ कोटी रुपये नफा कमसवला होता. सन २०१८-१९ मध्ये ही कां पनी ८४६ 

कोटी रुपये नफ्यात होती. सन २०१९-२० मध्ये सदि कां पनी २०८ कोटी रुपये नफ्यात 

होती. या सतन्ही कां पन्याचा हा पिफामवन्स आह.े 

 सभापती महोदय, ह ेशासन शेतकऱ्याांछया नावाने बोटे मोडत आह,े सोलापिू 

सजल्यात २००० कोटी रुपये िकीत आहते. सातािा सजल्यात ३००० कोटी रुपय े

िकीत आहते. काही मागवदशवन लागले ति आम्ही किण्यास तयाि आहोत. माझा 

असा दावा आह े की, शेतकऱ्याांना या सिकािने नागव ू नये, पांढिपिू सािख्या 

आत्महत्या होऊ दऊे नका. महासवतिण कां पनीमळेु आत्महत्या झाली असे आपणाला 

शोभणािे नाही. हा ताळेबांद मी मांत्री महोदयाांना सभापती महोदयाांछया माध्यमातनू 

पाठवनू दतेो. सिकािला माझी सवनांती आह ेकी, आघाडी सिकािछया काळात १४ 

हजाि कोटी रुपये िकबाकी होती. आमछया सिकािछया काळात ४२ हजाि कोटी 

रुपयाांची िकबाकी होती असे साांगनू सिकाि चालत नाही. पिुवणी मागण्याविील 

उत्तिाछया वेळी असे जाहीि किा की, यानांति आम्ही शेतकऱ्याांची वीज कनेक्शन 

कापणाि नाही. या कां पन्या आमछया सिकािछया काळात नफ्यात होत्या. या कां पन्या 

चाांगल्या नफ्यात चालवाव्या. यासाठी चाांगले तज्ज्ञ सनयकु्त किा. या कां पन्या नफ्यात 

आणनू पनु्हा शेतकऱ्याांना वीज द्या. माझा दावा आह ेकी, एकही पैसा शेतकऱ्याांकडून 

घेतला नाही व पणूव पाच वष े शेतकऱ्याांना वीज सदली तिी कां पन्या डुबत नाहीत, 

कां पन्यामधील भ्रष्टाचाि बांद किा. शेतकऱ्याांचे जेवढे कनेक्शन कापण्यात आले तवेढे 

आजछया आज पनु्हा जोडण्यात यावेत. यानांति वीज कमवचाऱ्याला शेतावि जाऊ दऊे 

नका. पिवा काही शेतकऱ्याांनी आत्महत्या केल्या तसा प्रकाि पनु्हा होऊ नये याची 

काळजी सिकािने घ्यावी. पिुवणी मागण्याछया सनसमत्ताने मी ही मागणी कितो.  

------ 
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 श्री.जयांत प्र.पाटील (सवधानसभेने सनवडलेले) सभापती महोदय, सन २०२१-

२२ छया पिुवणी मागण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

 सभापती महोदय, बाब क्रमाांक ३९ पान क्रमाांक ४३ वि मी बोलणाि आह.े 

गडसचिोली सजल्यातील सजुागडसह सांपणूव सजल्यातील आसदवासी लोकाांना हद्दपाि 

किण्यात येत आह.े त्यामळेु आसदवासी लोकाांचा पािांपारिक िोजगाि कशा प्रकािे 

वाचसवणाि ते साांगा ? गडसचिोली सजल्याांसाठी पाचवी अनसुचूी लाग ूआह.े येिे पेसा 

कायदा आह.े पेसा कायद्याने ग्रामसभलेा भिपिू असधकाि सदले आहते. तेिील 

ग्रामपांचायती व स्िासनक आसदवासी जनतेला वन उत्पन्नातनू भिपिू पैसा समळतो. 

अशा सस्ितीत जवळपास १४९८० हके्टि ही खाण पिूक कामासाठी व २० हजाि 

हके्टि म्हणजे एक लाख एकिपेक्षा जास्त जसमनीविील जांगल तोडले जाणाि आह.े 

एकीकडे आपण म्हणतो की, जांगल कमी आह,े त्यामळेु खाजगी जागेवि ३५ कलम 

लावनू ती जमीन सांपासदत कितो. गडसचिोली हा भाग नक्षलवादी व आसदवासी आह.े 

तेिे असलेल्या आसदवासी माणसाचे उत्पन्न बांद करुन शासकीय यांत्रणेचा वापि करुन 

आसदवासी समाजाला हद्दपाि करुन गावातनू बाहिे काढण्यात येत आह.े अशा प्रकािे 

मोठ्या प्रमाणात आसदवासी लोकाांवि अन्याय होत आह.े 

        या नांति श्री.बोिले... 
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श्री.जयांत प्र.पाटील......... 

माझे सहकािी श्री.जिात ेयाांछया नेततृ्वाखाली आसदवासी लोकाांनी त्यासाठी सविोध 

केला. उत्पन्न चाांगले असताना त ेकेव्हा समळेल ह ेआम्हाला मासहती नाही. तेिील 

शासकीय यांत्रणेने ज्याांनी आांदोलन केले त्याांछयावि खोट्यानाट्या केसेस करुन गनु्ह े

दाखल केलेले आहते. गडसचिोली शहिात दखेील तीच परिसस्िती आह.े गडसचिोली 

शहिातील िस्त्याांछया रुां दीकिणाचे काम सरुु आह.े तेिील िोटी-मोठी दकुाने 

काढण्यासाठी आमचा सविोध नाही. पिांत ुपलीकडे असलेले पक्के बाांधकाम तसेच 

ठेऊन िोटे गाळे काढण्याचे काम होत आह.े या सनसमत्ताने माझी आह ेकी, प्रिम 

तेिील पक्के बाांधकाम काढावे आसण त्यानांति झोपड्या हटसवण्यात याव्यात. 

गडसचिोली नगिपासलकेकडे बिीच सिकािी जागा आह.े त्याांना पयावयी जागा दणे्यात 

यावी, अशी माझी मागणी आह.े त्यासाठी सविोधी केला ति सांबांसधतावि केसेस 

दाखल केल्या जातात. शासनाने यामध्ये लक्ष घालावे, अशी माझी सवनांती आह.े  

 सभापती महोदय, खाि जमीन सवकास सवभागाछया पषृ्ठ क्र.५विील बाब क्र.३ 

वि मी बोलणाि आह.े मी िायगड सजल्यातील गांभीि बाब सभागहृाछया सनदशवनास 

आणनू दऊे इसछितो. मी आपल्याकडे िेकॉडव दतेो. माझे सहकािी श्री.सत्यसवजय 

शांकि पाटील याांनी ही मासहती गोळा केलेली आह.े जवळपास ८०० कोटी रुपयाांची 

खोटी सबले काढण्यात आलेली आहते. त्याांची नावे, सबले काढल्याचे िेकॉडव उपलब्ध 

आह.े सभापती महोदय, मी मघाशी आपल्या माफव त मांत्री महोदयाांसमवते चचाव केली. 

त्याांनी साांसगतले की, आपण सदि सवषय सभागहृाछया िेकॉडववि माांडावा. मी आपल्या 

माध्यमातनू ती मासहती मांत्री महोदयाांकडे दतेो. या प्रकिणाची एसआयटी माफव त 

चौकशी झाली पासहजे. शासनाकडे खाि जमीन सवकासाठी सनधी नाही. माननीय 

श्री.सदवाकि िावते साहबे मांत्री होते. खाि जमीन सवकासासाठी आवश्यक तो सनधी 

सदला जात नाही. समदु्राचे पाणी शेतात सशिते. सांबांसधतानी काम न किता ८०० कोटी 

रुपयाांची सबले काढलेली आहते. सदि कामे सातत्याने ४-५ कां पन्याांनाच दणे्यात 

आलेली आहते. या प्रकिणी चौकशी किण्यात यावी, अशी माझी मागणी आह.े 
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 सभापती महोदय, नगिसवकास सवभागाछया पषृ्ठ क्र.१४ विील बाब क्र.१४ वि 

मी बोलणाि आह.े मी मागील ७-८ वषाांपासनू असलबाग नगिपासलकेतील मसुस्लम 

समाजाछया सामासजक सभागहृाचे आिक्षण काढण्याची मागणी किीत आह.े ती 

फाईल नगिसवकास सवभागाकडे गेलेली आह.े मी नगिसवकास मांत्री महोदयाांची अनेक 

वेळा भेट घेतली. तेिे िोटी उदूव शाळा आह.े आम्ही त्या शाळेचे समाज मांसदिात 

रुपाांति किण्यासाठी प्रयत्न किीत आहोत. ती शाळा बाजािपेठेत आह.े तेिे लोक 

अवैध धांदा किीत आहते. त्यामळेु त्या परिसिातील वाताविण चाांगले िाहत नाही. मी 

स्वत: १०-१२ वेळा फाईल घेऊन मांत्रालयात सफिलो. पिांत ुअद्याप त्याचा सनकाल 

लागत नाही. या सांदभावत न्याय समळेल, अशी मला अपेक्षा आह.े    

 सभापती महोदय, आपण एमएमआिडीएमध्ये असलबाग, पेण, खालापिू, 

कजवत क्षेत्राचा समावेश केलेला आह.े त्यासाठी सनधीचे वाटप कशा प्रकािे किण्यात 

येणाि आह े? जो नवीन भाग समासवष्ट झालेला आह ेतेिे पायाभतू ससुवधा सनमावण 

किण्यासाठी एमएमआिडीएछया धतीवि प्रयत्न केले पासहजते. सम प्रमाणात नाही 

पिांत ु तेिे सकमान २५ ते ३० टक्के सनधीचे वाटप झाले पासहजे. आता आम्ही 

एमएमआिडीए क्षेत्रात आलेलो आहोत असे तिेील जनतलेा वाटले पासहजे. 

 सभापती महोदय, बांदिे सकास सवभागाछया पषृ्ठ क्र.८ विील बाब क्र.८वि मी 

बोलणाि आह.े मरुुड तालकु्यातील मौजे सभऊि येिे मसछिमाि जेट्टी बाांधण्यासाठी 

सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात यावा, अशी माझी मागणी आह.े  

 सभापती महोदय, मी पाणी पिुवठा व स्वछिता सवभागाछया बाब क्र.४७ व 

५० वि बोलणाि आह.े सवभागाकडे सनधी उपलब्ध आह.े कें द्र शासनाकडून दखेील 

मोठ्या प्रमाणावि सनधी उपलब्ध होतो. १० टक्के लोकवगवणीची अट आह.े िायगड 

सजल्हा परिषदनेे लोकवगवणी नांति भिण्यासाठी मभुा सदलेली आह.े जनतेने प्रिम 

लोकवगवणी भरुन ती सडपॉझीट केली पासहजे. लोकवगवणीची िक्कम मेंटेनन्ससाठी 

ठेवण्यात आलेली आह.े सदि योजना कें द्र व िाज्य शासनाछया माध्यमातनू  
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िाबसवण्यात येते. पाईप लाईनछया कामासाठी सनधी घेतला जातो. पाईप लाईन टाकली 

जाते. पिांत ु पढुील काम केले जात नाही. त्यामळेु पैसे वाया जातात. शासनाने या 

सांदभावत चौकशी किावी. शासनाने लोकवगवणी घतेल्यासशवाय काम सरुु किण्यासाठी 

पिवानगी दऊे नये. मी ससवस्ति बोलत नाही. मी मांत्री महोदयाांना व्यसक्तश: भेटून 

मासहती दईेन. अशा प्रकािे कोणीही बेकायदशेीि काम करु नये. लोएस्ट काम असताना 

हाईस्टसाठी पिवानगी सदली असेल ति ते चकुीचे नाही. मी कॉन्रॅक्टछया भानगडीत 

पडत नाही. तमुचे व माझे सांबांध चाांगले असल्यामळेु मी तमु्हाला भेटून मासहती दणेाि 

आह.े ते िेकॉडववि येता कामा नये. मी मांत्री महोदयाांछया आदशेानसुाि िेकॉडववि 

आणले. पिांत ुमखु्य कायवकािी असधकािी ते चकुीचे असल्याचे साांगत होत,े असे होता 

कामा नये. मध्यांतिी चक्रीवादळामळेु मोठ्या प्रमाणावि नकुसान झाले होत.े मखु्यमांत्री 

महोदयाांनी स्वत: पाहणी नकुसानग्रस्त भागाची केली होती. आम्ही सदु्धा तमुछया 

बिोबि होतो. चक्रीवादळामळेु पडलेली झाडे व कचिा आपण अद्याप उचल ूशकलो 

नाही. सवभागाकडे स्वछितेसाठी सनधी आह.े मखु्यमांत्री महोदयाांची प्रकृती ठीक 

नसल्यामळेु मी जास्त बोलणाि नाही. शासनाने यामध्ये लक्ष घालनू कें द्र शासनाकडून 

प्राप्त झालेला सनधी कशा प्रकािे खचव होईल यासाठी प्रयत्न किावा. शासनाकडे सनधी 

नाही अशी परिसस्िती नाही.  

 सभापती महोदय, असलबाग येिे मोठ्या प्रमाणावि पयवटक येतात. मुांबई येिे 

आल्यानांति पिदशेी पयवटक असलबाग येिे येतात. असलबागला पयवटनाचा "ब" दजाव 

दणे्यात यावा. तिेील पयवटनाचा ओघ सवचािात घेऊन तिेे प्रािसमक ससुवधा कशा 

प्रकािे उपलब्ध करुन दतेा येतील यासाठी प्रयत्न झाले पासहजेत.  

 सभापती महोदय, मी खाि लाँड सांदभावतील भ्रष्टाचािाचा मदु्दा माांडलेला आह.े 

शासनाने या मदु्याची दखल घ्यावी. मी या सांदभावतील कागदपते्र आपल्या माध्यमातनू 

शासनाकडे दतेो. या प्रकिणी उछच स्तिीय चौकशी करुन पनु्हा असे होणाि नाही याची 

काळजी घ्यावी, अशी मागणी करुन मी माझे दोन शब्द सांपसवतो.  

------ 
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 श्री.असभसजत वांजािी (नागपिू सवभाग पदवीधि) : सभापती महोदय, सन 

२०२१-२२ छया पिुवणी मागण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े  

 सभापती महोदय, मखु्यमांत्री महोदय सभागहृात उपसस्ित आहते. मी मखु्यमांत्री 

महोदयाांचा जास्त वेळ घेणाि नाही. मखु्यमांत्री महोदयाांनी पाच समसनटे िाांबावे, अशी 

माझी सवनांती आह.े मी आपल्याला सवनांती करु इसछितो की,..... 

 श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे : सभापती महोदय, मला महत्वाची बैठक आह.े 

आपण मला त्या बैठकीसाठी उपसस्ित िाहण्याची पिवानगी द्यावी. आपण सववच 

मला सहकायव किीत आहात त्याबद्दल मी आपला आभािी आह.े  

 श्री.असभजीत वांजािी : सभापती महोदय, उछच व तांत्र सशक्षण सवभागाछया पषृ्ठ 

क्र.७ विील बाब क्र.४ वि मी बोलणाि आह.े िाज्यातील सवसवध सवभागात अनेक 

कमवचािी वेगवेगळ्या पदावि काम कितात. िाज्यात ३६ हजािाांपेक्षा जास्त वाचनालये 

आहते. गाव, शहि, तालकुा स्तिावि वाचनालये आहते. आपण सनयमाप्रमाणे "अ", 

"ब", "क", "ड" अशा प्रकािे वाचनालयाांची वगववािी कितो. वाचनालयात काम 

किणािी व्यक्ती ६ तास काम किते. एखाद्या व्यक्तीने ६ तास काम केल्यानांति त्याला 

सकती पगाि समळाला पासहजे ? िाज्यातील ग्रांिालयात ग्रांिपाल सांवगावचे पद आह.े  

        यानांति श्री.साांगळे....... 
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"अ" ग्रेडमधील वाचनालयामध्ये काम किणाऱ्या व्यक्तीला दिमहा ३ हजाि रुपय े

पगाि आह.े "ब" ग्रेडमधील वाचनालयामध्ये काम किणाऱ्या व्यक्तीला २६६७/- 

रुपये पगाि आह.े "क" ग्रडेमधील वाचनालयामध्ये काम किणाऱ्या व्यक्तीला २ हजाि 

रुपये पगाि आह ेआसण "ड" ग्रेडमधील वाचनालयामध्ये काम किणाऱ्या व्यक्तीला 

१२५०/- रुपये इतका पगाि आह.े सदनामध्ये होत असलेल्या चचेछया माध्यमातनू 

अनेक वेळा सकमान वतेन कायद्याचा उल्लेख केला जातो. िोजांदािीवि काम किणाऱ्या 

व्यक्तीला दखेील एका मसहन्यामध्ये ९ ते १० हजाि रुपये समळत असतात. पिांत ुअनेक 

वषाांपासनू िाज्यात असलेल्या ग्रांिालयाांमध्ये काम किण्याची ज्या व्यक्तीवि 

जबाबदािी सदली आह े त्याला आपण उपाशी ठेवले आह.े "ड" ग्रेडमधील 

वाचनालयामध्ये काम किणािा व्यक्ती १२५०/- रुपयाांछया पगािामध्ये आपल्या 

कुटुांबाचा उदिसनवावह कसा करु शकेल ? याबाबत आपण सवाांनी सवचाि किावा अशी 

माझी मागणी आह.े सभापती महोदय, माझ े अनेक मदु्द े आहते. पिांत ु पिुवणी 

मागण्याांवि अनेक सन्माननीय सदस्याांना आपापले सवचाि व्यक्त किायचे असल्यामळेु 

मी त्यावि जास्त बोलणाि नाही.  

 सभापती महोदय, ऊजाव सवभाग, बाब क्रमाांक २१ ते २५ मध्ये सववसामान्य 

व्यक्ती व शेतकऱ्याांकरिता शासनाने अनेक योजना घेतल्या आहते. या सांदभावत 

सन्माननीय सदस्य श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे याांनी उल्लेख केला आह.े नागपिूसािख्या 

अनेक शहिाांमध्ये अनेक वषाांपासनू िस्त्याांवि सवजेचे खाांब असल्यामळेु वाहतकुीला 

मोठा अडिळा होतो. परिणामी अनेकवेळा अपघात होत असतात. िस्त्याांविील 

सवजेचे खाांब इतित्र हटसवण्यासाठी सदनामधील अनेक सन्माननीय सदस्याांनी सवशेष 

अनदुान समळण्यासांबांधी मागणी केली होती. पिांत ुअद्याप तो प्रश्न प्रलांसबत आह.े मी 

माननीय मांत्री याांना सवनांती कितो की, त्याांनी या सांदभावत तितदू किावी.  

 सभापती महोदय, शालेय सशक्षण सवभागासांबांधी साांगायचे झाल्यास... 

 तातलका सभापती : सन्माननीय सदस्य, आजछया पिुवणी मागण्याांमध्ये 

शालेय सशक्षण सवभागाचा समावेश नाही.  
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   श्री.असभजीत वांजािी : सभापती महोदय, ठीक आह.े नगिसवकास सवभाग, 

बाब क्रमाांक - १२, पषृ्ठ क्रमाांक - १२ सांबांधी मी साांग ू इसछितो की, पिुवणी 

मागण्याांमध्ये महापासलका के्षत्राांमध्ये पायाभतू सवकासाांछया ससुवधाांकरिता ७०० कोटी 

रुपये, नगिपरिषदाांना वैसशष्टयपणूव कामाकरिता सवशेष अनदुान दणे्यासाठी ५०० कोटी 

रुपये तसेच नव्याने स्िापन झालेल्या नगि पांचायतींना नागिी ससुवधा पिुसवण्यासाठी 

२०० कोटी रुपयाांची तितदू किण्यात आली आह.े माझी या सनसमत्ताने सवनांती आह े

की, एखाद्या सवधानसभा के्षत्रात सकां वा शहिामध्ये काम किीत असताना सवधानसभा 

के्षत्रसनहाय सकां वा वॉडव सनहाय न्याय समळाला पासहजे. अन्यिा सौंदयीकिण सकां वा 

नासवन्यपणूव योजनाांसाठी एखाद्या सवधानसभा के्षत्रासाठी सांपणूव सनधी सदला जातो व 

उववरित सवधानसभा के्षत्र उपेसक्षत िाहतात. त्यामळेु ज्या शहिाांमध्ये अशी योजना मांजिू 

झाली आह ेत्याच सठकाणी सवधानसभा क्षेत्रसनहाय सनधीचे वाटप झाले पासहजे अशी 

माझी मागणी आह.े एवढे बोलनू मी माझे दोन शब्द पणूव कितो.  

     ------------ 
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 श्री.असनकेत तटकिे (िायगड-ित्नासगिी-ससांधदुगुव स्िासनक प्रासधकािी सांस्िा): 

सभापती महोदय, सन २०२१-२०२२ छया पिुवणी मागण्याांवि माझे सवचाि व्यक्त 

किण्यासाठी मी उभा आह.े  

 सभापती महोदय, जलसांपदा सवभाग, पषृ्ठ क्रमाांक – १९, बाब क्रमाांक – २० 

सांबांधी मी साांग ूइसछितो की, महाड येिील कुां भ ेव कोिेिे प्रकल्प तसेच पोलादपिू 

येिील कालीवली, धारिवली ह े प्रकल्प अद्याप अपणूव आहते. तसेच ित्नासगिी 

सजल्हयातील खडे तालकु्यामधील पोईनाि प्रकल्प अपणूव आह.े सदि प्रकल्प पणूव 

होण्यासाठी शासनाने सनधीची तितदू किावी अशी माझी आपल्यामाफव त शासनाला 

सवनांती आह.े  

 सभापती महोदय, महाड व पोलादपिू येिे झालेल्या असतवषृ्टीमळेु नद्याांमधील 

गाळ काढण्यासाठी जलसांपदा सवभागाने सनधी सदला आह.े मी त्याबद्दल जलसांपदा 

सवभागाच ेसवशेष आभाि मानतो. ही बाब फक्त महाड व पोलादपिूपिुती मयावसदत नाही 

ति कोकणामधील पिू िेषेमध्ये येणाऱ्या गावाांमध्ये असलेल्या नद्याांमधील गाळ 

काढण्यासांबांधी शासनाने सवचाि करुन त्याकरिता सनधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी 

मी शासनाला सवनांती कितो.  

 सभापती महोदय, साववजसनक बाांधकाम सवभाग, बाब क्रमाांक - १६  छया 

सांदभावत मी सदनाला साांग ूइसछितो की, आज जागसतक मसहला सदन आह.े आपण 

नेहमी िाजमाता सजजाऊ याांचा आदशव घेऊन काम किीत असतो. िायगडला 

स्विाज्याची िाजधानी सांबोधले जाते. अनेक सशवभक्त, शांभभूक्त, गडाांची मासहती 

असलेले तज्ज्ञ व महनीय व्यक्ती िायगडला वषावकाठी भेट दते असतात. सभापती 

महोदय, मी आपल्या माफव त शासनाचे एका गोष्टीकडे लक्ष वेध ू इसछितो. तेिे 

शासकीय सवश्रामगहृ नाही. शासनाने िायगडकरिता शासकीय सवश्रामगहृासाठी 

मान्यता दऊेन त्याकरिता सनधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी मी शासनाकडे मागणी 

कितो. 
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श्री.असनकेत तटकिे... 

 सभापती महोदय, नगिसवकास सवभाग, बाब क्रमाांक – १२, पषृ्ठ क्रमाांक - १२ 

छया सांदभावत मी सदनाला साांग ूइसछितो की, सधुागड ही नव्याने नगिपांचायत सनमावण 

झाली आह.े पिांत ुतेिे प्रशासकीय इमाित नाही. तेिील प्रशासकीय इमाितीसाठी व 

असधकािी वगावकरिता आवश्यक असलेल्या ससुवधाांसाठी नगिसवकास सवभागाने 

सनधीची उपलब्धता किावी अशी मी शासनाला सवनांती कितो.  

 सभापती महोदय, मरुुड नगिपासलका जवळपास १०० वषाांपवूीची आह.े ही 

नवाबकालीन नगिपासलका आह.े तेिे नगिपासलकेची जागा आह.े नगिपासलकेने तिेे 

मसहलाांसाठी कायवशाळा बाांधली होती. पिांत ु१५ वषाांमध्ये त्या कायवशाळेची दिुावस्िा 

झाली आह.े आम्ही त्यासांबांधी नव्याने आिाखडा तयाि किीत आहोत. त्याकरिता 

५० लाख रुपयाांछया सनधीची आवश्यकता आह.े माझ्या मसु्लीम भसगनींसाठी 

शासनाने सदि सनधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी मी सवनांती शासनाला कितो.  

 सभापती महोदय, कौशल्य सवकास, िोजगाि सवभाग, बाब क्रमाांक – ५१, पषृ्ठ 

क्रमाांक - ४८ छया सांदभावत मी सदनाला साांग ूइसछितो की, अलीकडछया काळात 

िायगड व ित्नासगिी सजल्ह ेह ेउद्योग व कािखानदािीसाठी नावारुपाला येत आहते. 

पिांत ुतिेे काही बेससक गोष्टी आवश्यक आहते. आयटीआयसांबांधी सवचाि किता तिेे 

इलेक्रीक, मॅकेसनक तसेच वेल्डि अशा प्रकािे फक्त ३-४  जनेु रेड सरुु आहते. तिेे 

नव्याने बांदिे होत आहते, मोठया प्रमाणात कािखानदािी होत आह.े अशा परिसस्ितीत 

तेिील उद्योगाांना स्कील डेव्हलपमेंटछया दृष्टीने कशा प्रकािची गिज लागणाि आह े? 

ही बाब सवचािात घेऊन तेिे आणखी रेड वाढसवण्यासांबांधी शासनाने सवचाि किावा 

अशी मी शासनाला सवनांती कितो.  

 सभापती महोदय, मरुुड तालकु्यात अांजमुन इस्लाम नावाची सांस्िा जवळपास 

१०० वषाांपासनू कायवित आह.े तेिे आयटीआय प्रसशक्षण कें द्र आह.े तेिील इमाित 

पडीक अवस्िेत आह.े शासनाने त्याकरिता सनधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी मी 

आपल्या माफव त शासनाला सवनांती कितो. 
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श्री.असनकेत तटकिे... 

 सभापती महोदय, आपण मला पिुवणी मागण्याांवि बोलण्यासाठी सांधी सदली 

त्याबद्दल मी आपले आभाि मानतो व माझे दोन शब्द पणूव कितो, धन्यवाद.        

     ----------- 
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 श्री.अांबादास दानवे (औिांगाबाद तिा जालना स्िासनक प्रासधकािी सांस्िा) : 

सभापती महोदय, सन २०२१-२०२२ छया पिुवणी मागण्याांवि माझे सवचाि व्यक्त 

किण्यासाठी मी उभा आह.े  

 सभापती महोदय, मी माझे मदु्द े िोडक्यात माांडणाि आह.े महसलू व वन 

सवभाग, बाब क्रमाांक – ३ सांबांधी मी वािांवाि मागणी किीत आह ेकी, मिाठवाडयातील 

वन्य प्राण्याांना हाताळण्यासाठी िॅसपड िेस्क्य ु यसुनटची आवश्यकता आह.े सवसवध 

गावाांमध्ये सचत्ते, वाघ व अन्य वन्य जनाविे येत असतात. अनेक गावाांमधील 

सवसहिींमध्ये वन्य प्राणी पडत असतात, तेिनू त्याांना बाहिे काढत असताना त्याांछया 

सजवाला मोठा त्रास होत असतो. त्यामळेु नागपिूछया धतीवि मिाठवाडयात एक िॅसपड 

िेस्क्य ुयसुनट असावे अशी मी आपल्यामाफव त शासनाकडे मागणी कितो.  

 सभापती महोदय, सांभाजी नगि येिे किोडीला क्रीडा सवद्यापीठ सनमावण झाले 

आह.े शासनाने त्याकरिता सनधीची तितदू किावी अशी मी मांत्री महोदयाांना सवनांती 

कितो.  

 सभापती महोदय, बाब क्रमाांक १६ ते १८ छया सांदभावत मी सदनाला साांग ू

इसछितो की, सांभाजी नगि येिे ३ बाजनेू रिांग िोड झाला आह.े पिांत ुउत्ति बाजछूया 

हिसलू सावांगी त ेदौलताबाद रिांग िोडच ेकाम अनेक वषाांपासनू प्रलांसबत आह.े पिुवणी 

मागण्याछया माध्यमातनू शासनाने त्याकरिता तितदू किावी अशी मी शासनाला 

सवनांती कितो.      

 सभापती महोदय, उद्योग सवभाग, बाब क्रमाांक २० व २१ छया सांदभावत मी 

सदनाला साांग ूइसछितो की, सांभाजी नगि शहिामध्ये सचखलदािा एमआयडीसी एरिया 

आह.े सदि एमआयडीसी एरियामध्ये ३० वषाांपासनू नवीन िस्ते झालेले नाहीत. 

शासनाने त्याकरिता तितदू किावी. सौि ऊजाव प्रकल्पाला मोठया प्रमाणात प्रसतसाद 

समळत आह.े पिांत ुसौि ऊजाव प्रकल्पाांची आवश्यक तेवढी सांख्या नाही. शासनाने सौि 

ऊजाव प्रकल्पासाठी जास्तीत जास्त तितदू किणे आवश्यक आह.े  
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श्री.अांबादास दानवे... 

 सभापती महोदय, उछच व तांत्र सशक्षण सवभाग, बाब क्रमाांक ४५ छया सांदभावत 

मी सदनाला साांग ू इसछितो की, सदनाांक २२ सप्टेबि, १९२३ िोजी मिाठवाडयात 

सववप्रिम सांभाजी नगिमध्ये ज्ञान व सवज्ञान महासवद्यालयाची स्िापना झाली होती.         

        यानांति श्री.गागिे...... 
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श्री.अांबादास दानवे ...... 

मिाठवाडा मकु्तीसांग्रामातील ह ेऐसतहाससक सठकाण आह.े मिाठवाडयातील अनेक 

सवद्यािी येिे सशक्षण घणे्यासाठी येत असतात. त्याला मगुलकालीन ऐसतहाससक 

वािसा लाभला आह.े पिांत ुया इमाितीला १०० वषे पणूव झालेले आहते. सातत्याने 

या इमाितीसाठी सिकािछया वतीने सहकायव केले पासहजे ही भसूमका सातत्याने माांडली 

आह.े या बाबीमध्ये उछच सशक्षण सवभागाचे ग्रांिालय येतात. याांछया अनदुानात 

सकत्येक वषावपासनू वाढ झालेली नाही. मला असे वाटते की, हा प्रश्न आपण चाांगल्या 

प्रकािे जाणता. ग्रांिालयाचे अनदुान असतशय नाममात्र आह.े ३० हजाि, ९६ हजाि 

असे अनदुान आह.े,  ब वगव, क वगव, ड वगव यामध्ये दजाववाढ झाली पासहजे व 

अनदुानात वाढ झाली पाहीजे अशी आपल्यामाफव त सवनांती कितो. 

 सभापती महोदय, साांस्कृसतक कायव मांत्री महोदय सभागहृात उपसस्ित आहते. 

मी आपल्यामाफव त त्याांना सवनांती कितो की, मोठा वेरुळ महोत्सव  दिवषी होत होता. 

या सनसमत्ताने ७-८ वषव सहांदसु्िानात पिदशेी पयवटक मोठया प्रमाणावि येत होते. हा 

वेरुळ महोत्सव नव्याने सरुु किण्यात यावा. यासाठी पिुवणी मागण्याांमध्ये तितदू 

किावी अशी सवनांती आह.े जयसहांद, जयमहािाष्ट्र.     

   ------- 
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 श्री.िमेशदादा पाटील (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदय, सन 

२०२१-२२ छया पिुवणी मागण्याांवि मी बोलत आह.े मत्स्यव्यवसाय सवभाग, बाब 

क्रमाांक ९ मध्ये मागणी क्रमाांक डी ९, पान क्रमाांक ९ मध्ये मत्स्यव्यवसाय सशषवक 

क्रमाांक २४०५ लेखाशीषावखाली अपऱु्या स्वरुपाचे आह.े कोकण सकनािपट्टीवि सात 

सजल्ह ेआहते. चक्रीवादळामळेु मसछिमाि बाांधवाांचे खपू मोठया प्रमाणावि नकुसान 

झालेले आह.े वादळामळेु मसछिमािाांची जाळी, बोटी, घिे, सकुी मासळी असे याांच े

खपू मोठया प्रमाणावि नकुसान झालेले आह.े कािण गेल्या दोन वषावत तीन मोठमोठी 

वादळे येऊन गेली. सनसगव चक्रीवादळ, क्वाि वादळ, तौके्त वादळ येऊन गेले. पिांत ु

तटुपुांजी मदत मसछिमाि बाांधवाांना केली गेली. खिे म्हणजे २१०० कोटीची मदत 

आम्ही मासगतली होती. पण मत्स्यव्यवसाय सवभागाने केवळ ६५ कोटी रुपये फक्त 

सदलेले आहते. आमछयाकडे समुािे २० हजाि मसछिमाि नौका समदु्रात मासेमािी 

किीत असतात. त्यामळेु सदलेली ही मदत अपिुी आह.े आमचे म्हणणे आह ेकी, येत्या 

अिवसांकल्पात जास्त तितदू करुन द्यावी. जेणेकरुन मसछिमािाांचे प्रश्न सटुतील.  

 सभापती महोदय, कें द्र शासनामाफव त शेतकऱ्याांकिीता सकसान के्रडीट काडव 

योजना सबगिव्याजी िाबसवली जाते. त्याचप्रमाणे मसछिमािाांना त्याच धतीवि सकसान 

के्रडीट काडव समळाले पासहजे. ह ेकाडव सदले ति २-३ मसहन्याछया दषु्ट्काळात तात्पिुती 

मदत समळेल. पिांत ुमत्स्यव्यवसाय सवभाग व मांत्री महोदयाांमाफव त मसछिमािाांना के्रडीट 

काडव समळत नाही. या सवभागाने बाँकाांकडे साांसगतले ति आम्हाला सनसित फायदा 

होईल. आमची सवनांती आह ेकी, कें द्र सिकािछया धतीवि या मसछिमािाांना दखेील ह े

काडव समळाले पासहजे. याकिीता मांत्री महोदयाांनी जास्त प्रयत्न किावते. मसछिमाि 

बाांधवाांना जनू व जलैु या दोन मसहन्याछया मासेमािी बांदी कालावधीत तासमळनाडू व 

आांध्रप्रदशे िाज्याछया धतीवि महािाष्ट्र िाज्यात प्रत्येक मसछिमाि बाांधव व भसगसनांना 

पाच हजाि रुपये खावटी योजना चाल ूकिावी. ही खावटी योजना अनेक वषाांपासनू 

तासमळनाडू, मध्यप्रदशे व आांध्रप्रदशेमध्ये आह.े मत्स्यव्यवसाय मांत्री महोदयाांना 

अनेकदा साांगनू व पत्र दऊेन अजनूपयवत खावटी योजना येिे चाल ू केलेली नाही, 

आपणास सवनांती आह ेकी, ही खावटी योजना त्विीत महािाष्ट्रात चाल ूकिावी. नाही 

ति मसछिमाि बाांधव व भसगनींना उपासमािीची वेळ येते, या योजनेतनू त्याांना सनसित 
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श्री.िमेशदादा पाटील..... 

 मदत होईल. मसछिमाि बाांधवाांना ३०० कोटी रुपयापेक्षा मोठया प्रमाणात सडझले 

पितावा पासहजे आह,े याकिीता आम्ही वषावनवुषे झगडत असतो. असलबागछया 

लोकप्रसतसनधींकडे आम्ही याबाबत पाठपिुावा कितो, याबाबत तितदू केली पाहीजे. 

मांत्री महोदयाांनी आता याकिीता ७०० कोटीची तितदू किावी यामळेु मागील 

िकबाकी व पढुील काळात याचा उपयोग होईल. महािाष्ट्रात ओएनजीसी व 

मत्स्यव्यवसाय सवभागामाफव त मागील १० वषावपासनू सेसेसमक सव्ह े सरुु झालेला 

आह.े हा सेसेसमक सव्ह े म्हणजे खोल समदु्रात जाऊन ओएनजीसी तेल 

शोधण्याकिीता सड्रल किते. या ड्रीलमळेु आजबूाजचूे मासे नष्ट होतात. मसछिमाि 

बाांधवाांना मासेमािी किता येत नाही. यामळेु मागील १० वषे आमचे मोठया प्रमाणावि 

नकुसान झालेले आह.े आम्ही वािांवाि कें द्र व िाज्य शासनाला याबाबत साांसगतले 

आह ेपिांत ुदोन्ही सिकाि लक्ष दते नाही. कें द्र सिकाि साांगते की, महािाष्ट्राछया हद्दीत 

मत्स्यउद्योग सरुु आह,े त्यामळेु आपण त्याांना साांगावे. आम्ही वािांवाि साांगतो. आमच े

जवळपास ५० कोटीचे नकुसान झालेले आह,े आम्ही नेहमीच त्याांना सवनांती किीत 

आहोत. प्रत्येक सजल्हयात मत्स्यव्यवसाय सवभागासाठी सजल्हा सनयोजन 

सवभागामाफव त मसछिमािाांना आवश्यक त्या सोयीससुवधा उपलब्ध करुन दणे्यासाठी 

जास्तीत जास्त आसिवक तितदू किावी. शेतकऱ्याांना आपण ज्याप्रमाण े ३३ हजाि 

कोटी कजव माफ केले, त्याचप्रमाणे मत्स्यशेतीसाठी एनसीडीसी कडून आम्ही कजव 

घेतो व होडया बाांधतो. या होडयाांवि कजव आह,े शेतकऱ्याांप्रमाणे आमछया 

होडयाविील कजव माफ किावे अशी सवनांती आह.े  

 सभापती महोदय, िाज्य शासनाकडे मुांबई कोळीवाडा मसछिमाि भवन 

उभािण्याची सवनांती केलेली आह,े अनेक वषे सवनांती करुनही आम्हाला जागा 

समळाली नाही. मी आपणास साांग ूइसछितो की, आसदवासी सवकास सवभागाची बाब 

क्रमाांक ४३, टी ५ पान क्रमाांक ३९, महािाष्ट्र िाज्य अनसुसूचत जमातीछया बाांधवाछया 

खावटी योजनेसाठी वाढीव आसिवक तितदू किण्यात यावी. आसदवासी पाडे  याकिीता 

असलेल्या आसदवासी जमाती ससमतीचे आम्ही सदस्य आहोत. सांपणूव महािाष्ट्रात 



08-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) U - 125 

PNG/AKN/KTG प्रिम श्री.साांगळे 16:10 

 

 

श्री.िमेशदादा पाटील ..... 

 आम्ही सफिलो आह,े सव्ह ेकेला आह.े आसदवासीसाठी फक्त २५ टक्के खावटी मांजिू 

केलेली आह.े टीएसपी व ओटीएसपीछया लोकाांना खावटी समळत नाही. अजनू ७५ 

टक्के लोकाांना खावटी समळाली नाही. आमची सवनांती आह े की, ही खावटी 

समळसवण्यासाठी येत्या आसिवक वषावत त्याची तितदू किावी. एवढे बोलनू मी िाांबतो. 

     ---------- 
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 श्री.अरुण लाड (पणुे सवभाग पदवीधि) : सभापती महोदय, कौशल्य सवकास 

सवभागाछया पिुवणी मागण्याांवि मी बोल ू इसछितो. या सवभागाकिीता सनधी कमी 

आह.े आपल्या दशेात फक्त २० टक्के कौशल्ययकु्त आहते व ८० टक्के कौशल्य 

नसलेल्याांची सांख्या आह.े त् याांछयामध्ये कौशल्य आणण्यासाठी ३ मसहने ते ९ 

मसहन्याांपयवत प्रसशक्षण दणे्याबाबत व ३ ते ९ हजाि रुपये पगाि सकां वा मानधन 

दणे्याबाबत मागील असधवेशनात साांसगतले होते पण यावि कोणतीही कायववाही 

झाली नाही. कौशल्य सवकासासाठी अजनू काही झालेले नाही. शासकीय तांत्रसनकेतन 

दणे्याबाबत साांसगतले जाते पण त्यास कमी सनधी सदला जातो. एवढया सनधीत तमु्ही 

फक्त पसु्तकी कौशल्य आण ूशकता पण पॅ्रक्टीकल कौशल्य आणण्यासाठी त्याला 

टेक्नीकल नॉलेज व प्रॅक्टीकल सदले पासहजे. कौशल्यमकु्त असलेल्याांना कौशल्ययकु्त 

किण्यासाठी िोडी धडपड केली केली पासहजे. याकिीता कमी सनधी आह,े गावोगावी 

सकां वा सवभागवाि कायवशाळा उपलब्ध केल्या पासहजेत. पॅ्रक्टीकल्स करुन घेतली 

पासहजेत यातनू त्याांछयामध्ये कौशल्य येऊ शकते. 

सभापती महोदय, एखाद्या वकीलाकडे स्टेनोग्राफि काम किीत असेल ति २० 

समसनटाछया कामाला ३ हजाि रुपये पेमेंट घेतो. कौशल्याचे सशक्षण घेतल्यासशवाय 

कौशल्य प्राप्त होत नाही. म्हणनू याकिीता जास्त सनधीची तितदू किण्यात यावी. तसेच 

सवभागवाि तांत्रसशक्षणाछया शाळा सनघाव्यात अशी माझी सवनांती आह,े धन्यवाद. 

     -------- 
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 श्री.सदाभाऊ खोत (सवधानसभेने सनवडलेले): सभापती महोदय, सन २०२१-

२०२२ छया पिुवणी मागण्याांवि बोलण्याकररता मी उभा आह.े  

 सभापती महोदय, मी पाणीपरुिठा विभागािर माझे विचार मांडणार आह.े 

सभागहृात पाणीपरुिठा मंत्री उपवथित आहते.  लेखाशीर्ष क्रमाांक २२१५, बाब 

क्रमाांक ५०, पषृ्ठ क्रमाांक ४७, पिुवणी मागणी क्रमाांक वाय-२ यावि मी बोलणाि आह.े 

 सभापती महोदय, पाणीपिुवठा सवभागामध्ये ज्या ०५ कोटी रुपयाांपयांतछया 

ज्या योजना आहते, त्या सजल्हापरिषद स्तिावि मांजिू किण्याबाबतचा सनणवय घेतलेला 

आह.े  पिांत ुयामध्ये लोकवगवणीची अट दहा टक्क्याांची आह.े या कोिोनाछया काळात 

ग्रामपांचायती दहा टक्क्याांची लोकवगवणी गोळा करु शकत नाही. ग्रामपांचायतीमध्ये 

तेवढी दहा टक्के लोकवगवणी गोळा होत नाही. सवव सदस्य या मताशी सहमत होतील, 

अशी मला आशा आह.े लोकवगवणीची अट िद्द केली ति या पाणीपिुवठा योजना पणूव 

होतील. दसुऱ्या बाजलूा ज्या योजना पवूी मांजिू केलेल्या आहते. सकां वा दोन 

मसहन्याांपवूी मांजिू झालेल्या आहते, त्या योजनाांछया एस्टीमेटला नव्याने मांजिूी द्यावी 

लागेल कािण स्टीलचे भाव आता जवळ जवळ ९०,०००छया आसपास गेलेले 

आहते.  आपल्या पवूीछया अांदाजपत्रकामध्ये ४५,००० रुपये स्टीलचा भाव गसृहत 

धिलेला आह,े त्यामळेू त्या योजना अपणूव िाहण्याचा धोका सनमावण झालेला आह.े 

पाईपचे भाव वाढलेले आहते. दसुिा महत्त्वाचा मदु्दा असा आह ेकी, आपण स्वछि 

समशन अांतगवत शांभि सदवसाांचा धडक कायवक्रम ग्रामीण स्वछिता सवभागाने िाज्यात 

िाबसवलेला आह.े बीड,औिांगाबाद, नाांदडे, सोलापिू अशा इति दहा सजल्हयाांमध्ये 

जवळ जवळ ८६ टक्के कामे झालेली नाहीत. याबाबत योग्य त्या सचूना सांबांसधताांना 

दऊेन ती कामे पणूव करुन घेणे गिजेचे आह.े  

 सभापती महोदय, जलसांपदा सवभाग, लेखाशीषवक ४७११, बाब क्रमाांक १९, 

पषृ्ठ क्रमाांक १९ याबाबत मला एक महत्त्वाची सचूना किायची आह.े  या िाज्यात 

पाणी वापि सांस्िा मोठया प्रमाणात स्िापन झालेल्या आहते. या सांस्िाांछया 

माध्यमातनू कॅनॉलचे पाणी दणे्यात येते, त्या सठकाणी अनेक बोगस पाणी वापि सांस्िा  
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श्री.सदाभाऊ खोत..... 

दखेील स्िापन झालेल्या आहते, यामळेु पाणीवापिाबाबत शेतकऱ्याांवि अन्याय होत 

आह.े   आपण या सठकाणी योग्य त्या सचूना द्याव्यात, अशी मी सवनांती कितो.   

 दगु्धसवकास सवभाग, लेखाशीषव २४०४, बाब क्रमाांक ७, पषृ्ठ क्रमाांक ७ यामध्य े

ऊसाछया एफआिपीप्रमाणे िाज्याछया दधु उत्पादकाकरिता एफआिपीचा कायदा 

लवकि आणण्यात येईल, त्याबाबत ससमती गसठत केलेली होती, तिीही याबाबतचा 

कायदा अद्याप झालेला नाही. दधु उत्पादक शेतकऱ्याांछया दृष्टीने तो कायदा होण े

अत्यांत महत्त्वाचे आह.े  

 ऊजाव सवभाग, लेखाशीषवक २८० बाब क्रमाांक २१ यावि मी ससवस्ति बोलणाि 

नाही. कािण की, सन्माननीय सदस्य श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे याांनी ससवस्ति माांडणी 

केलेली आह.े िाज्यात कशा पध्दतीने शेतकऱ्याला वीज माफी दतेा येऊ शकते, 

कोिोनाछया काळात मदत किता येऊ शकते कािण या सवव कां पन्या पवूी नफ्यात 

होत्या. आता लगचे दोन वषावत त्या कां पन्या तोटयात का गेल्या ? त्याचे कािण 

भ्रष्टाचाि हचे आह.े आता ऐन उन्हाळा सरुु झालेला आह.े  पीके वाळायला लागलेली 

आहते. चािा-टांचाई सनमावण होण्याचा धोका आह.े अशा काळात शेतकऱ्याांना 

सदलासा दणेे गिजेचे आह.े  कोणत्याही शेतकऱ्याची वीज कापण्यात येऊ नये. कोिोना 

काळातील दोन वषावची तिी शेतकऱ्याला वीज सबल माफी दणेे गिजचेे आह.े ऊजाव 

िाज्यमांत्री महोदय सभागहृात उपसस्ित आहते. त्याांनी याबाबतचे शासनाचे धोिण 

जाहीि केले ति बिे होईल.  शासन शेतकऱ्याचे वीज सबल कनेक्शन तोडणाि नाही, 

हा सांदशे आपण जि महािाष्ट्रातील जनतेला सदला ति आम्ही आपले सनसिपण े

असभनांदन करु.  मला कळत नाही की, सिकािला याचे गाांभीयव का वाटत नाही ? 

सविोधात होता त्यावेळी आपण मोचचे मोचेच काढत होता ! आपण त्यावेळी असेही 

साांगत होता की, शेतकऱ्याांचे याांना काही कळत नाही. आता आपण सत्तवेि आलेला 

आहात. आपल्याला कळायला लागले की प्रत्येकाने एण्डोसल्फान सपऊनच मेले 

पासहजे.  आता कुठेतिी िोडी आपल्याला दया-माया येऊ द े! ऊजाव िाज्यमांत्री महोदय, 

या अनषुांगाने हा जिी बाहिेचा प्रश्न असला तिीही त्यावि लक्ष द्यावे.   
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श्री.सदाभाऊ खोत...... 

जयससांगपिूमध्ये कां त्राटी वीज कमवचािी सशिोळ तालकु्यामध्ये कामावि असताना 

सवजेचा शॉक लागनू मिण पावला. तो विच अडकून पडला होता. त्याचे कुटुांब 

याकरिता आांदोलन किीत आह.े गेली दीड वषावपासनू त्याछया कुटुांसबयाांना नकुसान 

भिपाई समळालेली नाही. याबाबतची तपशीलवाि मासहती मांत्रीमहोदयाांना दतेो.  

याबाबत शासनाने योग्य तो सनणवय घ्यावा. 

 सभापती महोदय, इति मागास व बहुजन कल्याण सवभाग, लेखाशीषव २२२५, 

बाब क्रमाांक २५, पषृ्ठ क्रमाांक ५२ वि मी बोलत आह.े  धनगि समाजासाठी अनेक 

योजना पवूीछया सिकािने जाहीि केलेल्या होत्या.   त्याकरिता मोठया प्रमाणात सनधी 

सदलेला होता.  आता त्या सवव योजना बांद आहते. त्याांछया शेळी-मेंढी महामांडळाला 

मोठा सनधी सदला नाही. त्या समाजाछया मलुाांना चाांगल्या शाळाांमध्ये इांग्रजी माध्यम, 

नामाांसकत शाळाांमध्ये प्रवेश दणे्याकरिता शासनाने योजना आणलेली आह.े  ती 

योजना फसलेली आह.े कािण नामाांसकत शाळाांमध्ये ७०-७५ हजाि रुपयाांमध्ये 

ॲडसमशन दऊे शकत नाही. कािण या शाळाांचा खचव जास्त आह.े  नामाांसकत 

िेससडेसन्शयल स्कूलमध्ये त्याांना ७०-७५ हजाि रुपयाांमध्ये ॲडसमशन दणेे पिवडत 

नाही.  कािण जेवण, शाळा, कपडे, सशक्षण, िाहणे त्याांना इतक्या पैशाांमध्ये त्या 

नामाांसकत शाळाांना पिवडत नाही.  शासनाने ही िक्कम वाढसवणे आवश्यक आह.े 

नामाांसकत शाळाांऐवजी इति शाळाांमध्ये त्याांना प्रवेश समळाला ति त्याांना चाांगले 

सशक्षण समळणाि नाही. याबाबत शासनाने योग्य सनणवय घ्यावा. 

 सभापती महोदय, दसुिा मदु्दा असा आह ेकी, इति मागास बहुजन कल्याण 

सवभागाछया माध्यमातनू ज्या आश्रम शाळा चालसवल्या जातात, भटक्या सवमकु्त 

जातीछया आश्रम शाळा दखेील चालसवल्या जातात. तेिे स्वयांपाकी, मसहला 

अधीक्षक, चौकीदािाांछया जागा रिक्त आहते. या महत्त्वाछया जागा आहते, त्या 

तातडीने भिणे गिजचेे आह.े  त्याबाबत योग्य ती कािवाई व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त 

कितो आसण माझे दोन शब्द पणूव कितो.  

--------- 
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 श्री.सांजय दौंड (सवधानसभेने सनवडलेले): सभापती महोदय, सन २०२१-

२०२२ छया पिुवणी मागण्याांवि बोलण्याकररता मी उभा आह.े  

 सभापती महोदय, बाब क्रमाांक ३५, पान क्रमाांक ३९ वि मी बोलणाि आह.े  

िाष्ट्रीय पशधुन सवमा योजनेकरिता १,२८,९३,००० रुपये एवढी तितदू केलली आह.े 

ही तितदू अत्यांत तटुपूांजी आह.े िाज्यातील गाई, म्हशी, शेळया,मेंढया याांची सांख्या 

बघता िाज्यातील बळीिाजाछया पशधुनाला जीवनाची हमी दणे्याकरिता िाष्ट्रीय 

पशधुन योजनेत आसिवक तितदुीची वाढ करुन कमीत कमी पाच कोटी रुपयाांची तितदू 

किावी, एवढी माझी सवनांती आह.े   

 सभापती महोदय, पषृ्ठ क्रमाांक ४७, बाब क्रमाांक ५० यावि मी बोलणाि आह.े  

िाज्याचे पाणीपिुवठा मांत्री महोदय सभागहृात उपसस्ित आहते.  मी जवळपास १५ 

वषे सजल्हापरिषदमेध्ये काम केलेले आह.े पाणीपिुवठा योजनेंतगवत वेगवेगळी नाव े

दऊेन योजना मांजिू कितो.  जलस्विाज्य, जलजीवन योजना िाष्ट्रीय पेय जल, सवशेष 

घटक योजनेंतगवतही अनेक पाणीपिुवठा योजना मांजिू केल्या जातात.  पिांत ुआजही 

ग्रामीण भागात जि पासहले ति तेिे पाण्याची अवस्िा दयनीय आह.े  गाव तेच, योजना 

अनेक सवसवध नावाांखाली योजना मांजिू केल्या जातात.  तिीही आजही गावां, वाडया, 

ताांडे तहानलेली आहते.  माझी शासनाला नम्र सवनांती आह ेकी, शासनाने याबाबत 

ऑसडट केले पासहजे. ज्या गावाांमध्ये अशा अनेक योजना मांजिू झाल्या, त्याचे कामही 

पणूव झालेले आह,े असे असताना त्या सांबांसधत गावाांना पाणी का समळत नाही, यामध्ये 

शासनाने गाांभीयावने लक्ष दणेे गिजेचे आह.े   

यानांति श्री.सोनावणे...... 
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श्री. सांजय दौंड.... 

शासनाकडून योजना मांजिू केल्या केल्यानांति सामान्य प्रशासन सवभागाकडून 

प्रमाणपत्र घेतले जाते. पिांत,ु अनेक सठकाणी अनेक वेळा सांबांसधत असधकािी चकुीचा 

स्पॉट सनवडतात आसण साांगतात की, या सठकाणी सोसव चाांगला आह.े अशा प्रकािे 

कोणाछया तिी आग्रहाखाति योजना िाबसवल्या जात आहते. त्यामळेु माझी अशी 

सवनांती आह ेकी, या योजना चाांगल्या पध्दतीने िाबसवल्या पासहजेत आसण शासनाचा 

सनधी अनाठायी खचव होता कामा नये, एवढीच माझी प्रामासणक अपेक्षा आह.े  

 सभापती महोदय, बाब क्रमाांक-२४, पषृ्ठ क्रमाांक-२२. मिाठवाडा आसण 

सवदभावतील कृषी पांपाांना वीज जोडणी दणेे. सभागहृात माननीय ऊजाव मांत्री उपसस्ित 

नाहीत.  

 सभापती महोदय, एचयडुीएस योजनेंतगवत माननीय मांत्री महोदयाांनी अनेक 

वेळा सनधी सदलेला आह.े या योजनेची कामे पणूव झालेली नाहीत. सन्माननीय सदस्य 

श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे याांनी साांसगतले की, आमचे शासन असताना शेतकऱ्याांना 

वीज कनेक्शन समळाले. मी त्याांना साांग ूइसछितो की, ही योजना आपल्याच काळात 

मांजिु झालेली आह.े आजही सांबांसधत ठेकेदाि कामे किीत नाहीत. बीड, औिांगाबाद 

सकां वा मिाठवाड्यामध्ये या योजनेंतगवत कामे पणूव झालेली नाहीत. आम्हाला िात्री 

उसशिापयांत िाांबनू रान्सफॉमवि घ्यावे लागले आहते. एचयडुीएस योजनेंतगवत सांबांसधत 

ठेकेदाि काम पणूव किीत नसल्यामळेु त्याला काळ्या यादीत टाकावे अशी सवनांती 

किीत आह.े 

सभापती महोदय, बाब क्रमाांक-२७, पषृ्ठ क्रमाांक-२४. सौि ऊजेची योजना 

आह.े शेतकऱ्याांना सौिपांप बससवण्यासाठीची योजना मागील सिकािछया सरुु झाली 

होती. आपल्याला वीज समळत नाही. ही योजना पनुि सरुु किण्याची गिज आह े

आसण त्यासाठी असधकछया सनधीची तितदू करुन शेतकऱ्याांना सौिपांप बसवनू 

दणे्यासाठीचा सनणवय घ्यावा, अशी मी सवनांती किीत आह.े  
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सभापती महोदय, बाब क्रमाांक-५४, पषृ्ठ क्रमाांक-५१. सवमकु्त जाती, भटक्या 

जमाती, इति मागासवगव, सवशेष मागासप्रवगावतील घटकाांना सवत्तीय सहाय्य दणेे. 

यासाठी २० कोटी २५ लक्ष रुपयाांची तितदू केलेली आह.े मी यवतमाळ सजल्यात  

श्री. सांजय दौंड.... 

दौिा केला होता. त्या सठकाणी अनेक लोकाांना घिे नसल्याचे त्यावळेी माझ्या 

सनदशवनास आले होते. त्यामळेु २० कोटी २५ लक्ष रुपयाांऐवजी ३० कोटी रुपयाांछया 

सनधीची तितदू किावी, अशी माझी सवनांती आह.े एवढे बोलनू मी माझे पिुवणी 

मागण्याांविील भाषण सांपसवतो. धन्यवाद.  

 

     ------ 
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 श्री. िणसजत ससांह पाटील (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदय, सन 

२०२१-२०२२ छया पिुवणी मागण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े  

 सभापती महोदय, नगिसवकास सवभाग. बाब क्रमाांक-१२, पषृ्ठ क्रमाांक-१२. 

गेल्या ५ वषावछया काळात अनेक नवीन नगिपांचायती आसण नगिपरिषदा सनमावण 

किण्यात आलेल्या आहते. या अनषुांगाने "अ" वगव नगिपासलकेतील िस्त्याांसाठी ७५ 

लाख रुपये, "ब" वगव नगिपासलकेतील िस्त्याांसाठी ५० लाख रुपये, "क" वगव 

नगिपासलकेतील िस्त्याांसाठी ३० लाख रुपये आसण नगिपांचायतीमधील िस्त्याांसाठी 

२५ लक्ष रुपयाांची तितदू केलेली असनू, या तितदुीमध्ये वाढ किावी, अशी माझी 

आग्रही मागणी आह.े   

 सभापती महोदय, बाब क्रमाांक-१४, पषृ्ठ क्रमाांक-१४. नासवन्यपणूव योजनेसाठी 

५ ते ७ कोटी रुपयाांची तितदू केलेली आह.े सन २०११ मध्ये जनगणना झालेली 

आह.े त्यानांति जनगणना झालेली नाही. यामध्ये वाढ किावी, अशी माझी मागणी 

आह.े त्यामध्ये सिकाि पक्ष आसण सविोधी पक्ष असा भेदभाव न किता सववच 

नगिपरिषदा आसण नगिपासलकाांना भिघोस अनदुान द्यावे अशी माझी सवनांती आह.े 

िाज्यात गेल्या ५ ते ७ वषावत १५० पेक्षा असधक नगिपासलका स्िापन झालेल्या 

आहते. त्याांचा सवकास आिाखडा लवकिात लवकि करुन घ्यावा जेणेकरुन आज 

त्या सठकाणी असतक्रमण होणाि आसण भसवष्ट्यात त्यासाठी रिझव्हशेन केले जाणाि 

आसण त्यानांति पनु्हा ते सनष्ट्काससत किावे लागणाि असल्यामळेु असे उद्योग किीत 

बसण्यापेक्षा त्याांचा सवकास आिाखडा लवकिात लवकि व्हावा अशी अपेक्षा आह.े 

यामध्ये ग्रामपांचायत टू नगिपासलका सकां वा नगिपरिषदते रुपाांति झालेले आह ेअशा 

सांबांसधत कमवचाऱ्याांना दखेील सामावनू घ्यावे अशा प्रकािची सवनांती किीत आह.े  

 सभापती महोदय, बाब क्रमाांक-१३, पषृ्ठ क्रमाांक-१४. सोलापिू शहिाला पाणी 

समळावे म्हणनू उजनी पाणी पिुवठा योजना िाबसवली जात आह.े ह ेकाम अद्यापी 

अपणूव आह.े ते काम पणूव किण्यासाठी अजनू ४८ कोटी रुपयाांची आवश्यकता आह.े  
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 सभापती महोदय, बाब क्रमाांक-१२, पषृ्ठ क्रमाांक-१२. माळसशिस 

तालकु्यातील नवीन स्िापन झालेल्या माळुांगश्रीपिु, अकलजू, नातपेतुे नगिपासलका 

व नगिपांचायतीछया कामासाठी भिघोस सनधीची तितदू किावी, अशी माझी मागणी  

श्री. िणसजत ससांह पाटील.... 

आह.े किमाळा नगिपरिषदचेी इमाित डबघाईला आलेली आह.े त्यासाठी दखेील 

भिघोस सनधीची तितदू किावी, अशी माझी मागणी आह.े  

 सभापती महोदय, उद्योग, ऊजाव व कामगाि सवभाग, बाब क्रमाांक-२५, पषृ्ठ 

क्रमाांक-२३. किमाळा तालकु्यातील किमाळा शहिातील एमआयडीसीला पाणी, 

िस्त्याांची अवस्िा असतशय दयनीय झालेली आह.े या मलूभतू ससुवधा दणे्याची 

आवश्यकता आह.े जणेेकरुन त्या सठकाणी उद्योग व कामगाि वाढीला चालना 

समळण्यास एक प्रकािे मदतच होणाि आह.े हायवेला टेंभणुी नावाचे एक गाव आह.े 

त्या सठकाणी एमआयडीसी स्िापन झालेली आह.े त्या सठकाणी उद्योग येत आहते. 

पण त्या सठकाणी जागा कमी पडण्याची शक्यता सनमावण झाल्यामळेु नवीन जागा कशी 

आिसक्षत किता येईल याबाबत शासनाने सवचाि किण्याची आवश्यकता आह.े  

 सभापती महोदय, बाब क्रमाांक-४, पषृ्ठ क्रमाांक-६. बाशी तालकु्यात नाझिी व 

भोगावती नदीमध्ये असतवषृ्टी झाली होती. त्या दोन्ही गावालगत असलेल्या जसमनी 

अक्षिश: खिडून गेलेल्या आहते. तेिील सांबांसधत लोकाांना अद्यापही नकुसानभिपाई 

समळाली नाही. त्याांना नकुसानभिपाई समळावी अशी आमची आग्रही मागणी आह.े 

एवढे बोलनू मी माझे पिुवणी मागण्याांविील भाषण सांपसवतो. धन्यवाद.   

 

    ------ 

  



08-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) W - 135 

SGS/AKN/KTG प्रिम श्रीमतीनाफडे 16:30 

 

 

 श्री. बाळािाम पाटील (कोकण सवभाग सशक्षक) : सभापती महोदय, सन २०२१-

२०२२ छया पिुवणी मागण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े  

 सभापती महोदय, नगिसवकास सवभाग. बाब क्रमाांक-१३, पषृ्ठ क्रमाांक-१३. पनवेल 

तालकुा के्षत्रातील ससडको परिसिात कळांबोली, खािघि, कामोठे, खाांदा कॉलनी, नवीन 

पनवेलमध्ये गेल्या २० ते २५ वषावपासनू ५२५ ते ५५० कमवचाऱ्याांनी सािीछया 

आजािाछया काळात अखांडपणे आपली सेवा सनयसमतपणे बजावलेली आह.े सन २०१८ 

साली पनवेल महानगिपासलकेकडे या सांबांसधत कमवचाऱ्याांना ससडकोन हस्ताांतरित केले 

होते. त्याांना अद्यापही कायस्वरुपी सेवा किण्याची सांधी समळाली नाही. स्वछिता, सफाई, 

घांटागाडी आसण स्मशानभसूमत काम किणाऱ्या  कमवचाऱ्याांना पनवेल महानगिपासलकेत 

कायमस्वरुपी नोकिी दणे्यात यावी, अशी माझी मागणी आह.े अशा कमवचाऱ्याांना समान 

काम आसण समान वेतन या कायद्याछया अनषुांगाने लाभ द्यावा अशी माझी मागणी आह.े 

 सभापती महोदय, बाब क्रमाांक-१४, पषृ्ठ क्रमाांक-१४. िाज्यातील महत्वाचे प्रोजेक्ट 

पनवेल, ऊिण आसण नवी मुांबई, िायगडछया पट्टयात आहते. त्यामळेु हजािो कोटी रुपयाांच े

प्रकल्प त्या सठकाणी सरुु केले जाणाि आहते. पण तेिील शेतकऱ्याांनी वषावनवुषे आपल्या 

जसमनी कसलेल्या आहते, साांभाळून ठेवलेल्या आहते. त्याांछया जसमनी त्या प्रकल्पासाठी 

सांपासदत किीत असताना शासनाकडून जसमनींछया िेडी िेकनिचा दि हा सनम्म्यापेक्षा कमी 

आणनू एका बाजलूा नागिी ससुवधा उभ्या किायछया आसण दसुऱ्या बाजलूा वषावनवुषे ज्या 

शेतकऱ्याांनी आपल्या जसमनी जतन केलेल्या आहते, अशा शेतकऱ्याांछया जसमनी 

कवडीमोल भावात या प्रकल्पासाठी घेतलेल्या आहते. सवकास व्हावा याबद्दल कोणाचेही 

दमुत नाही. सवकास होत असताना शेतकऱ्याांना त्याांछया जसमनीचे सनधावरित मलू्य समळाले 

पासहजे अशी मी पिुवणी मागणीछया दृष्टीकोनातनू शासनाला सवनांती किीत आह.े  

सभापती महोदय, बाब क्रमाांक-२६, पषृ्ठ क्रमाांक-२३. खनीकमव सवभाग. 

सद्य:सस्ितीत िायगड सजल्यातील ससडकोबासधत स्िासनक प्रकल्प किताना खान 

व्यावसायीकाांना गौन खनीज पट्टा मांजिु किीत असताना नवीन सनयमामध्ये ५ वषावचा 

कालावधी आह.े  
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        यानांति श्री. बोडे.... 
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श्री.बाळािाम पाटील.... 

ससडको प्रकल्पग्रस्ताांनी या खदानींछया माध्यमातनू कोट्यवधी रुपयाांचे कजव अांगावि 

घेऊन उद्योग स्िासपत केलेला आह.े  १९८१-८४ छया शेतकिी लढ्याछया 

आांदोलनात जे हुतात्मे झाले त्याांछया हौतात्म्यातनू ह ेखनीकमव महामांडळ दणे्याचा 

सनणवय झाला.  पिांत ुपाच वषाांछया कालावधीत त्या शेतकऱ्याांचा व्यवसाय बाजलूा 

िाहीला असनू, उलट त्याांछया अांगावि कोट्यवधी रुपयाांचे कजव होत आह.े माझी 

सवनांती आह ेकी, या लोकाांना सवशेष बाब म्हणनू ही कालमयावदा ५ वषाांऐवजी  २० 

वषे करुन द्यावी. 

 सभापती महोदय, आसदवासी सवकास सवभागाची बाब क्र.४३, पषृ्ठ क्र.३९ वि 

मी बोलत आह.े  आश्रमशाळेतील सशक्षक, सशक्षकेति सांवगावचे वेतन चाि ते पाच 

मसहने उसशिाने होत असल्यामळेु सशक्षक, सशक्षकेति कमवचािी याांना खपू 

हालअपेष्टाांना सामोिे जावे लागत आह.े  माझी सवनांती आह ेकी, लेखाशीषव १९४८ 

अांतगवत येणाऱ्या शाळाांचे वेतन ह े वेळेवि किण्यासाठी वासषवक वेतनाची तितदू 

किण्यात यावी.  तसेच चाि मसहन्याांपासनू िकीत असलेले वेतन दणे्याची व्यवस्िा 

किण्याछया दृसष्टकोनातनू त्याांना प्लॉन टु नॉनप्लॅनमध्ये वगव किावे, अशी मी या पिुवणी 

मागण्याांविील चचेछया सनसमत्ताने मागणी कितो. 

सभापती महोदय, आसदवासी सवकास सवभागाची बाब क्र.३९, पषृ्ठ क्र.४३ वि 

मी बोलत आह.े   आसदवासी सवद्याथ्याांना फीची प्रसतपतूी दणे्यात येते.  वास्तसवक 

पाहता ही प्रसतपतूी जनू मसहन्यात समळणे क्रमप्राप्त आह.े जेणेकरुन त्या आश्रमशाळा 

आसण सवद्याथ्याांना त्या फीचा उपयोग वषवभिासाठी होऊ शकेल.  पिांत ुही प्रसतपतूी 

सवद्याथ्याांना माचव मसहन्याछया अखिेीस प्राप्त होते.  त्यामळेु त्याांना त्या िकमेचा वापि 

योग्यप्रकािे किता येत नाही.  माझी मागणी आह ेकी, ही तितदू जनू मसहन्यामध्ये प्राप्त 

करुन दणेे आवश्यक आह.े 

सभापती महोदय, उछच व तांत्रसशक्षण सवभागाची बाब क्र.४५, पषृ्ठ क्र.४२ वि 

मी बोलत आह.े   वरिष्ठ महासवद्यालयातील प्राध्यापकाांना सातवाा वतेन आयोग लाग ू

करुन दोन वषे होत आहते.  पिांत ु याच महासवद्यालयामध्ये कायवित असलेल्या 
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श्री.बाळािाम पाटील.... 

अधववेळ प्राध्यापकाांछया बाबतीत शासनाने अजनू कोणताही सनणवय घेतलेला नाही.  

तिी वरिष्ठ महासवद्यालयातील अधववेळ प्राध्यापकाांना सातवा वेतन आयोग लाग ू

किण्यासाठी सनधीची तितदू किण्यात यावी, अशी माझी मागणी आह.े 

सभापती महोदय, मुांबई सवद्यापीठ ह े दशेातील मोठे सवद्यापीठ आह.े पिांत ु

ददुवैाची बाब अशी की, या सवद्यापीठाांतगवत असलेल्या बहुताांश महासवद्यालयाांना 

क्रीडा सशक्षक सकां वा क्रीडा सांचालकाांची तितदू नाही. माझी या चचेछया सनसमत्ताने 

सवनांती आह े की, उछच व तांत्रसशक्षण सवभागाने या बाबीची दखल घेत मुांबई 

सवद्यापीठाछया कायवके्षत्रात क्रीडा सांचालकाांछया जागा त्वरित भिण्याछया अनषुांगाने 

कायववाही किावी. 

सभापती महोदय, बाब क्र.५३, पषृ्ठ क्र.५० वि मी बोलत आह.े  १९६० साली 

महािाष्ट्र िाज्याची सनसमवती झाली तेव्हा मुांबईमध्ये मिाठीचा टक्का ५२ टक्के होता.  

पिांत ुआज ४० वषावनांति िाज्याछया िाजधानीमध्ये मिाठीचा टक्का २२ टक्क्याांवि 

आला आह.े  दशेातील सवव भासषकाांचे भाषा भवन मुांबई सकां वा नवी मुांबई परिसिात 

आह.े पिांत ुददुवैाने आजपयांत महािाष्ट्राछया िाजधानीमध्ये मिाठी भाषा भवन स्िापन 

झालेले नाही.  मिाठी भाषा भवनाचे उद्घाटन झाले ह ेखिे असले तिी या कामाला 

पासहजे तवेढी गती समळालेली नाही.  या कामाला गती समळणे आवश्यक आह.े  

मिाठी भाषेला असभजात भाषचेा दजाव समळण्यासाठी िाज्य सिकािचे मोठ्या 

प्रमाणावि प्रयत्न सरुु आहते.  आपल्या सवाांछया दृष्टीने ही आनांदाची आसण 

असभमानाची बाब आह.े पिांत ुमिाठी भाषचेे सांवधवन, जतन ज्या मिाठी माध्यमाांछया 

शाळाांछया माध्यमातनू होते त्या मिाठी माध्यमाांछया शाळाांना मात्र पिुवणी 

मागण्याांमध्ये कुठेही स्िान सदल्याचे सदसनू येत नाही.  मिाठी भाषा आसण सतचे सांवधवन 

व्हावे, सतची उन्नती व्हावी, भसवष्ट्यात सतची वाढ व्हावी म्हणनू मिाठी भाषेचे सशक्षण 

सक्षमरित्या दणे्यासाठी िाज्यात कायवित असलेल्या मिाठी माध्यमाछया शाळाांना 

आसिवकदृष््टया सक्षम बनसवण्यासाठी पिुवणी मागण्याांत तितदू केली नसली तिी  
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श्री.बाळािाम पाटील.... 

सकमान येत्या अिवसांकल्पामध्ये या शाळाांना आसिा द्यावा, एवढीच मागणी मी 

पिुवणी मागण्याांविील चचेछया माध्यमातनू कितो. 

धन्यवाद. 

---------- 
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 श्री.िाजहांस ससांह (मुांबई स्िासनक प्रासधकािी सांस्िा) : सभापती महोदय, सन 

२०२१-२०२२ छया पिुवणी मागण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े  

 सभापती महोदय, नगि सवकास सवभागाची बाब क्र.१२, पिूक मागणी क्रमाांक-

२ वि मी बोलत आह.े  

सभापसत महोदय, मुांबई महानगिपासलका एसशया की सबसे बडी 

महानगिपासलका ह ैसजसका बजट ४५ हजाि किोड रुपये ह.ै  इस ४५ हजाि किोड 

रुपये की महानगिपासलका में भ्रष्टाचाि की नसदयाां बह िही ह.ै  सपिले २५ सालों स े

केवल पिेू मुांबईकि को ही नहीं, केवल महािाष्ट्र को ही नहीं तो पिेू दशे को यह बात 

पता ह ैसक आज वहाां पि सकसकी सत्ता ह.ै वहाां पि सशवसेना की सत्ता ह.ै 

(सत्ताधािी बाजचूे काही सन्माननीय सदस्य खाली बसनू एकाच वेळी बोलतात.) 

सभापती महोदय, आपण मला सांिक्षण द्यावे.  सपिले २५ सालों में २१ हजाि 

किोड रुपये के िास्ते बने. पिेू मुांबई शहि में २ हजाि सकलोमीटि के िास्तों के सलए २१ 

हजाि किोड रुपये २५ सालों में खचव सकए गए ह.ै तिी सदु्धा मुांबईत पाऊस पडला की 

त्या िस्त्यावि खड् डे पडतातच.  पाऊस पडल्यानांति सांपणूव मुांबई तुांबते.  मी मिाठीत 

बोल ूशकतो.  आपण माझे म्हणणे एकावे.   मुांबई में जब वषाव होती ह ैतो सािी मुांबई 

पानी से लबालब भि जाती ह.ै सब्रमस्टोवॅड योजना लायी गई. 

(सत्ताधािी बाजचूे काही सन्माननीय सदस्य खाली बसनू एकाच वेळी बोलतात.) 

 श्री िाजहांस ससांह : सभापसत महोदय, मैं नगि सवकास सवभाग की बाब क्रमाांक 

१२ पि बोल िहा हूां. मुांबई महानगिपासलका को पिूक माांग में सकतनी िकम चासहए 

उसके बािे में मैं आगे अपनी बात कहने वाला हूां. 

 तातलका सभापतत : सम्माननीय सदस्य श्री िाजहांस ससांह जी, आप बाब 

क्रमाांक औि पषृ्ठ क्रमाांक बताईए.  

 श्री. िाजहांस ससांह : सभापती महोदय, बाब क्र.१२, पिूक मागणी क्रमाांक-२ वि 

मी बोलत आह.े ह ेमी सरुुवातीलाच साांसगतले आह.े  
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 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.िाजहांस ससांह याांनी 

पिुवणी मागण्याांवि बोलताना सरुुवातीलाच नगि सवकास सवभागाछया बाब 

क्रमाांकाांवि बोलत असल्याचे साांसगतले.  त्याांना सभागहृाचा अनभुव आह.े  त्याांनी 

२०-२५ वषे मुांबई महानगिपासलकेत सविोधी पक्ष नेते म्हणनू काम केलेले आह.े  

त्यामळेु कृपया त्याांछया भाषणात व्यत्यय आणता कामा नये.  मुांबई 

महानगिपासलकेचा सवषय आल्यानांति सत्ताधािी बाजलूा एवढे व्यसित होण्याचे काही 

कािण नाही.  सन्माननीय सदस्याांना त्याांची भसूमका माांडू द्यावी. उत्तिाछया भाषणात 

त्याांनी उपसस्ित केलेल्या मदु्याांवि िाज्य सिकािने स्पष्टीकिण द्यावे.  माझी आपल्याला 

सवनांती आह ेकी, आपण सन्माननीय सदस्य श्री.िाजहांस ससांह याांना सांिक्षण द्यावे. 

 श्री.गलुाबिाव पाटील : सभापती महोदय, माननीय सविोधी पक्ष नेत्याांनी जे 

नमदू केले त्या अनषुांगाने एवढेच साांगतो की, सन्माननीय सदस्य श्री.िाजहांस ससांह 

याांनी सवषय माांडावेत.  पिांत ु सध्या पिुवणी मागण्याांवि चचाव सरुु आह.े पिुवणी 

मागण्याांवि बोलत असताना सन्माननीय सदस्य श्री.िाजहांस ससांह याांनी सिकािला 

मागवदशवक सचूना किाव्यात.  मला माहीत आह ेकी, ते २५ वषे मुांबई महापासलका 

सभागहृात कााँगे्रस पक्षाचे नेते होते.  पिांत ुआता ते पसवत्र होऊन भाजपामध्ये आलेले 

आहते. मला सवव माहीत आह.े  आपल्याकडे पसवत्र किण्याची मशीन आह.े 

(सविोधी बाजचूे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलतात.) 

 सभापती महोदय, मी चाांगलेच बोललो.  मी काहीच वाईट बोललो नाही. 

 

       नांति श्री.काांबळे..... 
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(सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य जागेवि उभे िाहून एकाच वळेी 

बोलण्याचा प्रयत्न किीत असतात.) 

श्री. गलुाबिाव पाटील .... 

वाईट काहीच नाही. 

 तातलका सभापती : माननीय मांत्रयाांनी खाली बसावे. सन्माननीय सदस्याांनी 

भाषण सरुु ठेवावे. 

 श्री. गलुाबिाव पाटील : सभापती महोदय, २० वषे त्याांनी आम्हा दोघाांना 

सविोध केला.  

 श्री िाजहांस ससांह : सभापसत महोदय, "ये तो अभी झाांकी ह.ै"  इनका भ्रष्टाचाि 

इतना बडा ह ैसक सबकी पीडा बहुत तेज होगी.  मुांबई में बिसात हुई तो मुांबई में पानी 

भि गया. अब तक नाले सफाई के नाम पि इस मुांबई शहि में ३ हजाि किोड रुपये के 

भ्रष्टाचाि हुए. नाले सफाई के नाम पि सब्रमस्टोवॅड नामक एक प्रोजेक्ट आया. १,२०० 

किोड रुपये का प्रोजेक्ट आज ५ हजाि किोड रुपये का बन गया. लेसकन अभी तक 

मुांबई के नाले पिेू नहीं बने. उसके कसमशन के पैसे कहाां गए?  अब लोगों को पीडा 

होती ह.ै लोगों को ददव होने लगता ह.ै मुांबई महानगिपासलका सजसका बजट ४५ हजाि 

किोड रुपये ह,ै उसके नाले की सफाई औि नाले बनने में......... 

(सत्ताधािी पक्षातील काही सन्माननीय सदस्य बसनू बोलण्याचा प्रयत्न किीत 

असतात.) 

 सभापती महोदय, सकती पैसे लागणाि आहते ? नांति मुांबई महानगिपासलकेला 

गिज आह.े मी त्याबाबत बोलणाि आह.े मी सरुुवातीला काय झाले आह ेते बोलत 

आह ेति तमुचे पोट कशासाठी दखुत आह े? 

 श्री. असभसजत वांजािी : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी स्पेसससफक 

बोलावे. 

(सत्ताधािी पक्षातील काही सन्माननीय सदस्य बसनू बोलण्याचा प्रयत्न किीत 

असतात.) 
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 श्री. प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, आपण सन्माननीय सदस्याांना सांिक्षण 

द्यावे. 

 तातलका सभापती : सन्माननीय सदस्याांनी खाली बसावे. 

 श्री िाजहांस ससांह : सभापसत महोदय,  कोिोना काल में इन लोगों ने अपने लोगों 

को जम्बो कोिोना सेंटि दनेे का काम सकया. ६,४०० किोड रुपये इन्होंने सबगि 

अस्िायी ससमसत के अनमुसत के कोिोना काल में, दो साल में सनकालने का काम 

सकया. ६,४०० किोड रुपये का भ्रष्टाचाि ह.ै  अगि शासन इनकी इन्क्वॉयिी किें तो 

अछिे से अछिा जेल जाएगा. औि आगे ससुनए.  अस्िायी ससमसत अध्यक्ष के घि पि 

इन्कम टैक्स की िेड चल िही ह.ै उसके बावजदू ३५ भ्रष्ट कॉन्रैक्टि के यहाां पि िेड चल 

िही िी. उसके दो सदन के बाद सदनाांक ७ माचव को महानगिपासलका में प्रशासक बैठने 

वाला िा. सदनाांक २ माचव को ढाई हजाि किोड रुपये का प्रस्ताव लाया गया. साधक-

बाधक चचाव सकए सबना उसे पास किने का काम सकया गया.  उसके बाद सदनाांक ७ 

माचव को साढे तीन हजाि किोड रुपये का प्रस्ताव लाकि आध ेघांटे में उसे पास किने 

का काम सकया गया ह.ै मैं आपके माध्यम से सिकाि से कहना चाहूांगा सक इसकी पिूी 

इन्क्वॉयिी की जाए. पिुक मागणीवि सकती पैसे लागणाि आहते ह ेमी नांति साांगणाि 

आह.े आता ह े ऐकावे. महानगिपासलकेला पैसे द्यावे लागणाि आहते. सभापसत 

महोदय, इसकी पिूी इन्क्वॉयिी होनी चासहए.  

 तातलका सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री. असनकेत तटकिे याांनी बोलावे. 

 श्री. असनकेत तटकिे : सभापती महोदय, आपण मला वेळ सदल्याबद्दल मी 

आभािी आह.े  

 श्री. प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. िाजहांस ससांह 

याांना बोल ूद्यावे. 

 तातलका सभापती : सन्माननीय सदस्याांना भाषणासाठी १० समसनटे सदली 

आहते. 
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 श्री. असनकेत तटकिे : सभापती महोदय, ज्येष्ठ सनरुपणकाि, महािाष्ट्र भषूण 

पिमपजू्य नानासाहबे धमावसधकािी याांचे शतक महोत्सवी वषव आपण साजिे किीत 

आहोत. सदनाांक १ माचव, २०२२ पासनू त्याांचे शतक महोत्सवी वषव .... 

(सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य जागेवि उभे िाहून बोलण्याचा प्रयत्न 

किीत असतात.) 

 श्री. सवनायक मेटे : सभापती महोदय, आमचा वेळ दखेील सन्माननीय 

सदस्याांना द्यावा. 

 तातलका सभापती : मी त्याांना सांधी दतेो. 

 श्री. असनल तटकिे : सभापती महोदय, ज्येष्ठ सनरुपणकाि, पिमपजू्य 

नानासाहबे धमावसधकािी याांचे शतक महोत्सवी वषव आह.े 

 श्री. प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. िाजहांस ससांह 

याांचे बोलणे झाल्यावि सन्माननीय सदस्याांना सांधी द्यावी. 

 तातलका सभापती : सवाांना वेळ सदला आह.े आपण बोलल्यामळेु मी त्याांना 

पनु्हा वेळ सदला आह.े ठीक आह.े आता एकदा सन्माननीय सदस्याांनी बोलावे. 

 श्री. िाजहांस ससांह : सभापती महोदय, आपण वळे सदल्याबद्दल मी आभािी 

आह.े कोिोना काळात ८ हजाि कोटी रुपयाांचा भ्रष्टाचाि केला आह.े मास्क, 

फेससशल्ड, कोसवड सेंटि सवव पास करुन घेतले. ....(अडिळा).... मला सांिक्षण द्यावे. 

हॉटेल व्यावसासयकाांना ....  हॉटेल वालों को प्रॉपटी टैक्स पचास प्रसतशत माफ सकए. 

मुांबई शहि की जनता को,  मिाठी माणसे असे म्हणत आहते, त्या मिाठी माणसाला 

एकाही पैशाची मदत नाही. सािे फाईव्ह स्टाि होटेल को पचास प्रसतशत प्रॉपटी टैक्स 

माफ किने का काम सकया. लेसकन जो मुांबई की जनता...  मिाठी जनतेछया नावावि 

ह ेसनवडून आले आहते, त्याांना एक पैशाचाही प्रॉपटी टॅक्स माफ केलेला नाही.   एक 

पैसे का भी टैक्स माफ नहीं सकया. फाईव्ह स्टाि होटलों को प्रॉपटी टैक्स माफ सकया 

गया. मिाठी, मिाठी की बात किते ह.ै ह ेलोक मिाठी माणसाची कधीही मदत किीत 

नाहीत. सभापसत महोदय, ये ३३०० बस खिीद िह ेह.ै  
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(सत्ताधािी पक्षातील काही सन्माननीय सदस्य बसनू बोलण्याचा प्रयत्न किीत 

असतात.) 

 श्री. गलुाबिाव पाटील : सभापती महोदय, ह ेकाय आह,े आता आम्हाला 

दखेील बोल ूद्यावे. 

 तातलका सभापती : सन्माननीय सदस्याांनी खाली बसावे. सन्माननीय सदस्य 

श्री. असनकेत तटकिे याांनी बोलावे.    

 श्री. असनकेत तटकिे : सभापती महोदय, ज्येष्ठ सनरुपणकाि, महािाष्ट्र भषूण, 

पिमपजू्य नानासाहबे धमावसधकािी याांचे .... 

 श्री. सदवाकि िावते : सभापती महोदय, माझा हिकतीचा मदु्दा आह.े आपण 

पिुवणी मागण्याांवि चचाव किीत आहते, त्यामध्ये बाब क्रमाांक साांगतो. बाब क्रमाांक 

कामाकरिता असते. पिुवणी मागण्यात तितदू असते, त्या तितदुीमध्ये काही कमतिता 

असेल, मागणी असले, एखाद्या भागात त्या सांदभावतील काम झाले नसले .... 

 श्री. गलुाबिाव पाटील (बसनू) : *** 

(सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य जागेवि उभे िाहून बोलण् याचा प्रयत्न 

किीत असतात.) 

 श्री. प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, आमचा आक्षेप आह.े सभागहृातील 

सन्माननीय सदस्य आहते. मुांबई महानगिपासलकेतील नगिसेवकाांनी त्याांना सनवडून 

मुांबईकिाांचे प्रसतसनधीत्व सदले आह.े ज्येष्ठ माननीय मांत्री म्हणत आहते की, *** त्याांनी 

शब्द मागे घ्यावेत अशी आमची मागणी आह े नाही ति सभागहृाचे कामकाज 

चालणाि नाही. सन्माननीय सदस्याांचा अपमान आम्ही सहन किणाि नाही. आमछया 

सन्माननीय सदस्याांचा त ेअपमान किीत आहते. *** असे ते कसे म्हण ूशकतात ? 

(सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य जागेवि उभे िाहून बोलण् याचा प्रयत्न 

किीत असतात.) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

*** आदशेानसुाि सवलोसपत मजकूि 
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 तातलका सभापती : ते वक्तव्य तपासनू कामकाजातनू काढून टाकण्यात 

येईल. सवषय सांपला आह.े सन्माननीय सदस्याांनी खाली बसावे.  

 श्री. असनकेत तटकिे : सभापती महोदय, मी आभािी आह.े आपण मला 

सतसऱ्याांदा बोलण्याची सांधी सदली आह.े ज्येष्ठ सनरुपणकाि, महािाष्ट्र भषूण, पिमपजू्य 

नानसाहबे धमावसधकािी याांचे शतक महोत्सवी वषव सरुु आह.े मी आपल्या माध्यमातनू 

शासनाला सवनांती किीत आह.े 

 तातलका सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री. सदवाकि िावते बोलण्यासाठी 

उभ ेआहते. सन्माननीय सदस्याांनी खाली बसावे. 

 श्री. सदवाकि िावते : सभापती महोदय, पिुवणी मागण्याांची चचाव ही िाज्य 

सिकािछया अिवसांकल्पातनू येणाऱ्या सनधीसांदभावतील असते. मुांबई महानगिपासलका 

स्वायत्त आह.े सतचा अिवसांकल्प स्वतांत्र आह.े ते अिवसांकल्प तयाि कितात. त्याांची 

सांपणूव िाननी किणािी, ऑसडट किणािी यांत्रणा स्वतांत्र आह.े सनधीछया सांदभावत 

एखादा उल्लेख केला की, आपल्या अिवसांकल्पातनू हा सनधी गेला आसण त्या 

सनधीकरिता एखादी गोष्ट घडली असे माांडले ति एखाद्या मयावदपेयांत ते ठीक आह.े 

               नांति श्री. खचे 
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श्री.सदवाकि िावते.... 

मुांबई महानगिपासलकेचा अिवसांकल्प या सभागहृात स्वतांत्रपणे साांगायचा असेल ति 

या अिवसांकल्पाचा व त्याचा काही सांबांध नाही. माझी अशी सवनांती आह,े सन्माननीय 

सदस्याांनी मुांबई महानगिपासलकेछया अिवसांकल्पाबाबत ज्या बाबी येिे माांडल्या 

आहते. त्या िेकॉडववरुन काढून टाकाव्यात. 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, सदनाचे ज्येष्ठ सदस्य श्री.सदवाकि िावत े

याांनी कामकाजासांदभावत भाष्ट्य केले. सन्माननीय सदस्य श्री. िाजहांस ससांह याांनी भाषण 

किताांना बाब क्रमाांक व पान क्रमाांक व नगि सवकास सवभागावि बोलतो असे 

साांसगतले.  त्या सवभागावि सनधी खचव किीत असताना अनावश्यक खचव कोठे होतो. 

कािण शेवटी हा नागरिकाांछया किातनू पैसा येतो.  महानगिपासलकेचा लेखाजोखा त े

माांडत होते. आसण भसवष्ट्यात त्या सठकाणी कोणत्या बाबींवि तितदू झाली नाही यावि 

ते भाष्ट्य किणाि होते. त्यामळेु यामध्ये आपण ॲन्टीससपेशन किणे असतशय चकुीच े

आह.े सन्माननीय सदस्याांनी नगि सवकास सवभागाची बाब क्रमाांक साांसगतली होती. 

नगि सवकास  सवभागाअांतगवत मुांबई महानगिपासलका येते. मुांबई महानगिपासलकेत 

पैशाचा अपव्यय कसा होतो ह ेशासनाछया सनदशवनास आणत होते. अनावश्यक खचव 

करुन जेिे गिजेचे आह ेतेिे किीत नाही ह ेत्याांना साांगायचे होते. ते मदु्याांवि बोलत 

होते. त्यामळेु त्याांछया भाषणातील कोणताही भाग कामकाजातनू काढण्यात येऊ नये. 

असे केले ति त्याांछयावि अन्याय होईल. 

 श्री.सदवाकि िावते : सभापती महोदय, यानांति सविोधी पक्षाचा प्रस्ताव आह,े 

त्यावि भाषण किताांना त्याांना ह ेमदु्द ेमाांडता आले असते. मी पिुवणी मागण्याांबाबत 

साांगत होतो, महानगिपासलकेमध्ये मी अिवसांकल्प माांडलेला आह.े 

 श्री.असनकेत तटकिे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सदवाकि िावत े

याांची मी माफी मागतो. ज्येष्ठ सनरुपणकाि महािाष्ट्र भषूण पिमपजू्य नानासाहबे 

धमावसधकािी याांचे शतक महोत्सवी वषव आपण साजिे कितो. ३ माचव पासनू त्याच े

शतक महोत्सवी वषव सरुु झाले आह.े 



08-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Z - 148 

VVK/AKN/KTG प्रिम श्री.काांबळे 17:00 

 

 

श्री.असनकेत तटकिे.... 

 सभापती महोदय, पाणी पिुवठा व स्वछिता मांत्री महोदयाांना मी सवनांती कितो 

की, त्याांछया माध्यमातनू पिमपजू्य अप्पासाहबे धमावसधकािी, पिमपजू्य सांदीप 

धमावसधकािी याांनी शतक महोत्सवी वषव साजिे किण्याकरिता स्वछिता मोसहम हाती 

घेतली आह.े प्रत्येक गावात त्याांनी स्वछिता कायवक्रम सरुु केला आह.े प्रत्येक गावात 

जाऊन आमचे स्त्री सदस्य स्वछिता किीत आहते. शासनाला मी सवनांती कितो की, 

शतक महोत्सवी वषावछया सनसमत्ताने जी स्वछिता मोसहम सरुु  केली त्याकरिता 

शासनाने हातभाि लावावा व सनधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी मी मागणी कितो. 

पिमपजू्य नानासाहबे धमावसधकािी याांछया कायावचा गौिव या सनसमत्ताने किावा. 

धन्यवाद. 

     --------- 

 तातलका सभापती  (श्री. तवक्रम काळे) : आता िाष्ट्रवादी, सशवसनेा व 

कााँगे्रस पक्षातील सन्माननीय सदस्याांनी भाषण े केली आहते. आता ॲड.सनिांजन 

डावखिे ह ेभाषण कितील. त्यानांति सन्माननीय सदस्य श्री. प्रसाद लाड सभागहृात 

नाहीत. त्यानांति सन्माननीय सदस्य श्री.सवनायक मेटे, सन्माननीय सदस्य श्री.गोसपचांद 

पडळकि व डॅा. िणसजत पाटील  ह ेतीन सन्माननीय सदस्य भाषण कितील. 
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 ॲड. सनिांजन डावखिे (कोकण सवभाग पदवीधि) : सभापती महोदय, सन 

२०२१-२२ छया पिुवणी मागण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

 सभापती महोदय, आपण तासलकेवि बसल्यावि अनेक सन्माननीय सदस्याांना 

न्याय दते आहात. आपण याच खचुीवि सविाजमान िाहा अशी सवव सन्माननीय 

सदस्याांची इछिा िाहील. 

 सभापती महोदय,  ३ माचव २०२२ पासनू अिवसांकल्पीय असधवेशन सरुु झाले 

आह.े पिुवणी मागण्याांमध्ये पाच सवभागाांना प्राधान्य दणे्यात आले आह.े उद्योग, ऊजाव 

कामगाि, सवत्त सवभाग, नगि सवकास सवभाग, महसलू व वन सवभाग. या पिुवणी 

मागण्याांमध्ये पासहले ति कोकणावि अन्याय किण्यात आला आह.े सन्माननीय 

सदस्य श्री. असनकेत तटकिे याांछयाकडून हा सवषय माांडायचा िाहून गेला आह.े 

कोकणाबाबत या शासनाची सावत्र वागणकू सदसनू येते. ठाणे येिे सपुि स्पेशासलटी 

हॉस्पीटल आतापयांत व्हायला पासहज ेहोते. पालघि आसण ठाणे या दोन्ही सजल्याांचा 

लोड ठाणे येिील हॉस्पीटलवि येतो. सपवदांश झाला व जीव वाचवायचा असेल ति 

त्या रुग्णाला जे.जे. हॉस्पीटल व सायन हॉस्पीटलपयांत न्यावे लागते. ठाणे शहिातील 

वाढती लोकसांख्या सवचािात घेता ठाणे येिे सपुि स्पेशासलटी हॉस्पीटल होणे गिजेच े

आह.े  पिुवणी मागण्याांमध्ये याबाबत तितदू असेल असे आम्हाला वाटले होत.े 

ित्नासगिी सजल्यातील मसछिमाि सहकािी सांस्िाांची दणेे प्रलांसबत आहते त्यासाठी 

असतरिक्त तितदू किण्यात आली आह.े त्याप्रमाणे कोकणातील ठाणे,पालघि, 

िायगड, ससांधदुगुव येिील सांस्िाचे प्रलांसबत दयेके आहते ती तातडीने दणे्याची 

कायववाही व्हावी अशी मी मागणी किीत आह.े आपण मला बोलण्याची पिवानगी 

सदली त्याबाबत मी आभाि व्यक्त कितो व िाांबतो. 

     ----- 
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 श्री.गोसपचांद पडळकि (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदय, सन 

२०२१-२२ छया पिुवणी मागण्याांवि माझे सवचाि माांडण्यासाठी मी उभा आह.े 

 सभापती महोदय, मी आपले मनापासनू आभाि मानतो. नवीन सन्माननीय 

सदस्य श्री.िाजहांस ससांह त्याांछया भावना माांडत होते. नगि सवकास सवभागावि ते बोलत 

होते. शासनाकडून महानगिपासलकेला सनधी दणे्यात येतो. काल महानगिपासलकाांछया 

मदुती सांपलेल्या आहते. या मदुती सांपल्यानांति प्रशासकाांची सनयकु्ती किण्यात आली 

आह.े ही बाब गांभीि आह,े सन्माननीय सदस्य ह ेमुांबई महानगिपासलकेबाबत बोलत 

होते. काल ३९० प्रस्ताव व जवळपास सहा हजाि कोटी रुपयाांचे ते बजेट आह.े या 

सहा हजाि कोटी रुपयाांछया बजेटछया कामाांना कोणत्याही सनसवदसेशवाय व स्िायी 

ससमतीछया मान्यतेसशवाय ह ेटेंडि काढण्यात आले आह.े यामध्ये २० रुपयाांची वस्त ू

१०० रुपयाांना घेण्यात आली असनू जवळपास सहा हजाि कोटी रुपयाांछया बजेटमध्ये 

दोन हजाि कोटी रुपयाांचा भ्रष्टाचाि किण्याचा प्लॅन असेल व त्यावि आमच े

सन्माननीय सदस्य बोलत असतील ति त्यावि आपण आक्षपे घेत असाल ति ही बाब 

बिोबि नाही. 

 सभापती महोदय, बाब क्रमाांक ५५ पान क्रमाांक ५२ लेखाशीषव २२२५ वि मी 

बोलणाि आह.े महािाष्ट्रातील धनगि समाजाची आिक्षणाची मागणी होती. एसटीछया 

आिक्षणाची अांमलबजावणी झाली पासहजे. तत्कालीन सिकािने जोपयांत 

आसदवासींछया योजना लाग ूहोणाि नाही तोपयांत आसदवासी समाजाला जे समळते ते 

धनगि समाजाला दणे्याचे मान्य केले. त्यासाठी सन २०१९ छया अिवसांकल्पामध्ये 

१००० कोटी रुपयाांची तितदू केली. सिकािने २२ योजना लाग ू केल्या आहते, 

त्यातील कोणत्याही योजनेवि पैसे खचव केले नाहीत. धनगि समाजातील मलुाांना 

महािाष्ट्रातील इांग्रजी नामाांसकत शाळाांमध्ये प्रवशे दणे्याची योजना यावषी िाबसवली 

आह.े त्या व्यसतरिक्त कोणतीही योजना िाबसवण्यात आली नाही. यासाठी सिकािछया 

माध्यमातनू सनयोजन किणे गिजेचे आह.े ७० हजाि रुपये मलुाांना दणे्यात येतात. या 

िाज्यातील नामाांसकत शाळाांमध्ये प्रवेश समळत नाही. ग्रामीण भागातील शाळेमध्ये 

१५ ते २० हजाि रुपये फी आह ेअशा शाळाांचा समावेश त्यामध्ये किण्यात आला  
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श्री.गोसपचांद पडळकि.... 

आह.ेत्यामळेु यामध्ये मोठा भ्रष्टाचाि होण्याची शक्यता आह.े याचा सवचाि करुन 

शासनाने यामध्ये बदल किावा. 

 सभापती महोदय, मेंढपाळाबाबत शासनाने असा सनणवय घेतला आह े की, 

पावसाळ्याछया सदवसात चाि मसहने मेंढपाळाांना चिाई भत्ता दणे्याचे आश्वासन सदले 

आह.े असे असताना महािाष्ट्रातील मेंढपाळाांना मसहन्याला सहा हजाि रुपये अशा 

प्रकािे चाि मसहन्याचे २४ हजाि रुपये भत्ता सदलेला नाही. धनगि समाजातील 

व्यक्तीला घि नाही त्याांना घिकुल बाांधण्यासाठी सनधी मांजिू केला होता. 

त्यासांदभावतील प्रस्ताव आपणाकडे आले. त्यापैकी एकही घिकुल मांजिू झाले नाही. 

सन २०१९-२०, सन २०२०-२१ व सन २०२१-२२ या तीन वषावची भिपाई सदली 

पासहजे. कािण मागछया वषीचे बजेट जवळपास पाच लाख कोटी रुपयाांछया वि आह.े 

        यानांति श्री.बोिले.... 
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श्री.गोसपचांद पडळकि...... 

िाज्याचे बजेट ५ लाख कोटी रुपयाांपेक्षा जास्त असताना धनगि समाजाला प्रत्येक 

वषी १ हजाि कोटी रुपये सदले जात नाहीत, ही गांभीि बाब आह.े मी शासनाला सवनांती 

कितो की, धनगि समाजाछया २२ योजना त्वरित लाग ूकिाव्यात. सन २०१९-२० 

मधील १ हजाि कोटी रुपये आसण या वषीचे १ हजाि कोटी रुपये मांजिू करुन ते या 

कामावि खचव किण्यात यावेत, अशी माझी सवनांती आह.े 

 सभापती महोदय, मी जलसांपदा सवभागाछया पषृ्ठ क्र.१९ विील बाब क्र.१९ 

वि बोलणाि आह.े माझी जलसांपदा मांत्री महोदयाांना सवनांती आह े की, आमछया 

भागात इांग्रजाांनी िाजेवाडी तलाव बाांधलेला आह.े या तालावामध्ये १ टीएमसी पाणी 

असते. त्या तलावाच े बॅकवॉटि १८ सकलो मीटि मागे गेलेले आह.े आता 

उिमोडीमधनू पाणी येणाि असल्यामळेु बािमाही होणाि आह.े मागील दोन वषे 

तलावाछया साांडव्यातनू पाणी गेलेले आह.े आता हजािो लोक तेिे पयवटनासाठी 

येतात. तेिे जलसांपदा सवभागाची जमीन आह.े जलसांपदा सवभाग व पयवटन सवभागाने 

तेिे चाांगले रिसॉटव तयाि करुन बोटींगची ससुवधा सनमावण किावी. दषु्ट्काळी पट्टयात 

तेिे चाांगले पयवटन कें द्र सवकससत होईल. तसेच, तत्त्कालीन मखु्यमांत्री स्व.वसांतदादा 

पाटील याांनी त्याांछया कायवकाळात िाजेवाडी उजवा कालवा मांजिू करुन त्या 

कालव्याछया कामावि लाखो रुपये खचव केले होते. पिांत ुआता त्या कालव्याचे काम 

बांद आह.े त्या कामावि कोणताही खचव झालेला नाही. सन २०१३ मध्ये मी िाजेवाडी 

कालवा फोडला होता. त्यावेळी कलम ३५३ अनसुाि मला जेलमध्ये जावे लागले 

होते, या गोष्टीचा मला सािव असभमान आह.े शासनाने सनधी मांजिू करुन ती योजना 

लाग ूकिावी, अशी माझी मागणी आह.े  

 सभापती महोदय, टेंभचू ेपाणी आटपाडी तालकु्यात आले ही बाब असतशय 

गांभीि आह.े तत्कालीन सिकािने ८१-१९ असा फॉम्युवला लाग ूकेलेला आह.े शासन 

८१ टक्के िक्कम भिते आसण उववरित १९ टक्के िक्कम लोकाांकडून घ्यावयाची आह.े 

लोकाांनी पैसे भिलेले आहते तिी सदु्धा पनु्हा पैसे भिावेत अशा चकुीछया नोटीसा  
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श्री.गोसपचांद पडळकि...... 

 

दणे्यात आलेल्या आहते. सदि तलावात सन २०१६ मध्ये पाणी आले आसण आपण 

सन २०१५ पासनू पैसे भिण्याची मागणी किीत आहात ह ेचकुीचे आह.े यामध्ये ज्या 

असधकाऱ्याने भ्रष्टाचाि केला त्याांछयावि कािवाई किण्यात यावी, अशी माझी मागणी 

आह.े  

 सभापती महोदय, मी उछच व तांत्र सशक्षण सवभागाछया बाब क्र.४५, पषृ्ठ क्र.४२ 

वि बोलणाि आह.े सशवाजी सवद्यापीठाचे उपकें द्र खानापिू तालकु्यातील खानापिू येिे 

किण्याची मागणी आह.े त्यावेळी तसा प्रस्ताव सादि किण्यात आला होतो. तेिे शांभि 

एकिचा टेबल प्लॉट आह.े खानापिू ह े सजल्यातील इति तालकु्याांसाठी मध्यवती 

सठकाण आह.े शासनाने उप कें द्र मांजिू करुन तत्काळ आवश्यक ती कायववाही किावी, 

अशी माझी मागणी आह.े   

 सभापती महोदय, ऊजाव सवभागाछया बाब क्र.२२, पषृ्ठ क्र.२२ वि मी बोलणाि 

आह.े ६३ केव्हीछया डीपीवि १०० ते १५० केव्हीचा लोड आह.े त्यामळेु २ 

तासापेक्षा जास्त वेळ वीज पिुवठा होत नाही. ज्या सठकाणी अशी परिसस्िती आह े

तेिे त्वरित डीपी मांजिू करुन आवश्यक कामाांची पतूवता किण्यात यावी, अशी माझी 

सवनांती आह.े 

 सभापती महोदय, मी साांस्कृसतक कायव सवभागाछया मागणीवि बोलणाि आह.े 

आटपाडी तालकु्याने महािाष्ट्राछया भमूीला ग.दी.माडगळुकि, व्यांकटेश माडगळुकि, 

शांकििाव खिात, ना.स.इनामदाि याांछया सािख े प्रसतभावांत लेखक, कवी सदलेले 

आहते. आटपाडी तालकु्यात ग.सद.माडगळुकिाांछया नावाने नाट्गहृ, एमपीएससी, 

यपुीएससी पिीके्षचा अभ्यास किणाऱ्या सवद्याथ्याांसाठी लॅब तयाि किण्यात येईल 

अशी घोषणा किण्यात आली होती. पिांत ुअद्याप कायववाही झालेली नाही. शासनाने 

ही मागणी मान्य करुन त्यासाठी सनधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी माझी मागणी आह.े  
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 सभापती महोदय, मी मसहला व बाल सवकास सवभागाछया बाब क्र.४७, पषृ्ठ 

क्र.४४ वि बोलणाि आह.े माझ्या तालकु्यातील श्रीमती लतादवेी बोिाडे ही लढाऊ 

मसहला सवधवा मसहलाांना सन्मान समळावा यासाठी लढा दते आह.े माझी मसहला व 

बाल सवकास मांत्री महोदयाांना सवनांती आह े की, शासनाने सवधवा मसहलाांना 

सवुाससनीचा हक्क समळावा यासाठी कायदा किावा. कािण पतीचे सनधन झाल्यानांति 

त्याांछयावि द:ुखाचा डोंगि कोसळतो. त्याांना सवधवा म्हणनू समाजात जीवन जगण े

मसुश्कल होते, त्याांना पदोपदी अपमान सहन किावा लागतो. श्रीमती लतादवेी बोिाडे 

सवधवा मसहलाांसाठी चाांगला लढा दते आहते. आज जागसतक मसहला सदन आह.े 

शासनाने या सांदभावत योग्य तो सनणवय घ्यावा, अशी माझी सवनांती आह.े 

 सभापती महोदय, माननीय पाणी पिुवठा व स्वछिता मांत्री सभागहृात उपसस्ित 

आहते. माझ्या तालकु्यातील ५४ गावातील पाणी पिुवठा योजनाांचे टेंडि झालेले 

आहते. पवूी जल स्विाज्य, पेयजल, भाित सनमावण योजना िाबसवण्यात येत होती. 

शासनाछया माध्यमातनू गावागावाांमध्ये पाणी पिुवठा योजना िाबसवण्यात येते. मी 

साांग ूइसछितो की, काही गावाांनी १६ टक्के, २० टक्के, १५ टक्के सबलो दिाने काम े

घेतलेली आहते ति काही गावाांनी तीच कामे १५ टक्के, २० टक्के, २५ टक्के अबाऊ 

दिाने घेतलेली आहते. अशा प्रकािे चकुीछया मागावने सनधी खचव होत असेल ति 

शासनाने यामध्ये लक्ष घालनू ही तफावत दिू किावी. जेणे करुन तो सनधी दसुऱ्या 

गावातील सवकास कामासाठी खचव किता येईल. जत तालकु्यातील ४४ गावाांमध्य े

शेतीचे व सपण्याचे पाणी समळत नाही. पांढिपिू येिील चांद्रभागा नदीतनू उक्त ४४ 

गावाांसाठी बािमाही सपण्याछया पाण्याची योजना मांजिू किण्यात यावी. जेणे करुन 

शेतीसाठी नाही ति सपण्यासाठी पाणी समळू शकेल. शासानाने ह ेकाम मांजिू किावे, 

अशी माझी मागणी आह.े मी मागील असधवेशनात ही मागणी केली होती. पिांत ु

अद्याप ही मागणी मांजिू झालेली नाही.  
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श्री.गोसपचांद पडळकि...... 

सभापती महोदय, मी उद्योग सवभागाछया बाब क्र.२५ व पषृ्ठ क्र.२३ या पिुवणी 

मागणीछया माध्यमातनू साांग ूइसछितो की, आटपाडी तालकु्यातील कामत गावातील 

शेतकऱ्याांनी ३५० एकि जमीन दणे्याचे मान्य केले आह.े त्या दृष्टीने सव्ह े दखेील 

झालेला आह.े एमआयडीने शासनाकडे पिीपणूव प्रस्ताव सादि केलेला आह.े शासनाने 

तो प्रस्ताव मान्य किावा. आटपाडी तालकु्यात एमआयडीसी व्हावी. मांत्री महोदयाांनी 

त्याांछया उत्तिाछया भाषणात या सांदभावत उल्लेख किावा, अशी माझी सवनांती आह.े  

 सभापती महोदय, आपण मला बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल मी आपले 

आभाि माननू माझे दोन शब्द सांपसवतो. 

-------- 
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( सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती ) 

 उप सभापती : मी सभागहृाला साांग ू इसछिते की, म.सव.प. सनयम २६० 

अन्वये सविोधी पक्षातफे दणे्यात आलेल्या प्रस्तावाविील चचाव सायांकाळी ५.३० 

वाजता सरुु किावयाची आह.े तत्पवूी पिुवणी मागण्याांविील चचेला मांत्री महोदयाांना 

उत्ति द्यावयाचे आह.े  

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, पिुवणी मागण्याांविील मांत्री महोदयाांच े

उत्ति उद्या घेण्यात यावे. 

 उप सभापती : मघाशी सन्माननीय सदस्य श्री.गोसपचांद पडळकि याांनी उत्ति 

समळत नाही असे साांसगतले. मांत्री महोदयाांना उद्या सवधानसभेत कामकाज आह.े 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, माझे सभापती महोदयाांसमवते बोलणे 

झालेले आह.े माझी आपल्याला सवनांती आह ेकी, आपण उद्या पिुवणी मागण्याांविील 

उत्ति घ्यावे. आमची त्यासाठी सांमती आह.े मी सायांकाळी ५.३० वाजता म.सव.प. 

सनयम २६० अन्वये प्रस्तावािील चचाव सरुु कितो. तत्पवूी दोन-तीन सन्माननीय 

सदस्याांना पिुवणी मागण्याांवि दोन समसनटे मदु्द ेमाांडण्याची पिवानगी द्यावी.  

 उप सभापती : मांत्री महोदय पिुवणी मागण्याांविील चचलेा िोडक्यात उत्ति 

दणेाि आहते.  

 श्री.गलुाबिाव पाटील : सभापती महोदया, पिुवणी मागण्याांविील चचेला 

एकूण ११ सवभागाच ेमांत्री उत्ति दणेाि आहते. सांबांसधत सवभागाचे मांत्री सभागहृात 

उपसस्ित आहते. मांत्री महोदय िोडक्यात उत्ति दतेील. आपण पिुवणी मागण्याांविील 

उत्ति पणूव करुन घ्यावे, अशी माझी सवनांती आह.े 

 उप सभापती : आपण पिुवणी मागण्याांविील चचाव सांपल्यानांति मांत्री 

महोदयाांचे उत्ति घऊे. आता सन्माननीय सदस्य डॉ.िणसजत पाटील याांनी पिुवणी 

मागण्याांवि िोडक्यात आपले म्हणणे माांडावे. 

        यानांति श्री.साांगळे...... 
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 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, आता सन्माननीय सदस्य डॉ.िणसजत 

पाटील भाषण कितील. त्यानांति मांत्री महोदय श्री.गलुाबिाव पाटील याांनी सवव मांत्री 

महोदयाांछया वतीने पिुवणी मागण्याांवि एकसत्रत उत्ति द्यावे.  त्यानांति सायांकाळी ५.४५ 

ते ६.०० वाजेपयांत आपण प्रस्तावाविील चचेला सरुुवात करु.  

 उप सभापती : ठीक आह.े वेळेचे सनयोजन कशाप्रकािे किायचे ? याबाबत 

आपण सवाांनी ठिवावे.  
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डॉ.िणसजत पाटील (अमिावती सवभाग पदवीधि) : सभापती महोदया, मी सन 

२०२१-२०२२ छया पिुवणी मागण्याांवि माझे सवचाि व्यक्त किण्यासाठी उभा आह.े  

 सभापती महोदया, वदै्यकीय सशक्षण सवभागासांबांधी साांगायचे झाल्यास 

अस्िायी सहाय्यक प्राध्यापकाांना शासकीय सेवेत सामावनू घेण्यासांबांधी अनेक 

सदवसाांपासनू आांदोलन सरुु आह.े यापवूीछया असधवेशनामध्ये मांत्री महोदयाांनी 

त्याांछया भाषणामध्ये असे साांसगतले होते की, आम्ही त्याांना सामावनू घेऊ. सदि 

डॉक्टिाांनी किोना काळात मोठे योगदान सदले होते. एमपीएससीची सवव भिती बांद 

असते तेव्हा अस्िायी कमवचािी नेमले जातात. १० ते १५ वषाांपासनू वैद्यकीय 

कॉलेजमध्ये काम किणाऱ्या सहाय्यक प्राध्यापकाांना अद्यापपयांत अस्िायी ठेवण्यात 

आल्यामळेु सवव डॉक्टि मांडळी ससचवाकडे गेल्यानांति त्यावेळी त्याांछयासमवेत 

असतशय गैिवतवणकू किण्यात आली व त्याांना तेिनू बाहिे काढण्यात आले. आज 

सधु्दा ते आांदोलन किीत आहते. सभापती महोदया, माझी आपल्याला सवनांती आह े

की, पिुवणी मागण्याांछया सनसमत्ताने शासनाने त्याांना बोलावनू त्याांचा प्रश्न मागी 

लावावा. नवीन वैद्यकीय महासवद्यालय सरुु केल्यानांति माझ्यासह सवाांना अनभुव येत 

आह ेकी, तेिे ज्यावेळी इांसडयन मेडीकल कौसन्सलची टीम येते तेव्हा आजबुाजछूया 

कॉलेजमधील लोक तेिे प्रसतसनयकु्तीवि पाठसवले जातात. हा तात्पिुता उपाय असतो. 

त्यानांति तेिील सवव महत्त्वाची पद े पनु्हा रिक्त होतात. त्यामळेु एखाद े वैद्यकीय 

महासवद्यालय सरुु किण्यासाठी तिेील सवव पदाांची भिती किण े आवश्यक आह.े 

त्याकरिता वैद्यकीय महासवद्यालय ३ वषे सवलांबाने सरुु झाल्यास काही हिकत नाही. 

वैद्यकीय महासवद्यालयामध्ये जोपयांत सांपणूव पद े भिली जात नाहीत तोपयांत ते 

महासवद्यालय सक्षमरित्या सरुु होऊ शकत नाही. मी ही बाब वािांवाि माांडत आह.े 

िाज्यात शासनाने १५० कोटी रुपये खचव करुन  िाज्यात ४ सपुि स्पेशासलटी रुग्णालय 

सरुु केली आहते. अकोल्यासह सवव सपुि स्पेशासलटी रुग्णालयाांमध्ये एमआिआय 

मशीन व इति मशीन्स असतील. एका बाजलूा अकोला सजल्हयात गिीब लोकाांना 

एमआिआय काढण्यासाठी ५ ते ६ हजाि रुपये खचव किावे लागतात. दसुऱ्या बाजलूा  

२ वषाांपासनू एमआिआय मशीन्स रुग्णालयामध्ये आलेल्या आहते. मला असे वाटत े

की, सदि मशीन्स सडफेक्ट लायसबसलटी सपिीयडमधनू सनघनू जातील. त्यानांति त्याांचा  
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डॉ.िणसजत पाटील...... 

वापि सरुु केल्यानांति जास्त कालावधीसाठी उपयोग दखेील होणाि नाही.  भसवष्ट्यात 

अशी परिसस्िती सनमावण होता कामा नये. अमिावती सवभागामध्ये अमिावती शहिात 

शासकीय वैद्यकीय महासवद्यालय सरुु किण्याची मागणी किण्यात आली होती. 

शासनाने त्याकरिता तत्वत: मान्यता दखेील सदली आह.े मी याबाबत शासनाचे 

आभाि मानतो. सभापती महोदय, शासनाने त्या कामाकरिता गती सदली पासहजे.  

 सभापती महोदया, जलसांपदा सवभाग, पषृ्ठ क्रमाांक – १३, बाब क्रमाांक १९ 

यासांबांधी मी सदनाला साांग ूइसछितो की, अमिावती सवभागातील ५ सजल्हयाांमधील 

उत्ति बाजचूा मोठा भाग खािपाण पट्टयाचा आह.े तेिे लाईफ लाईन समजली जाणािी 

पणुाव नदीवि ५ वषाांमध्ये साखळी बॅिेजेस तयाि झाले असनू त्याांचे काम पणूवत्वास 

आले आह.े त्यापैकी २-३ बॅिेजेसची कामे पणूव झाली आहते. तिेे पाणी दखेील 

अडसवण्यात आलेले आह.े  पिांत ुपणूव झालेल्या बॅिेजेसची सवतिण प्रणाली अद्याप 

सरुु झालेली नाही. नासशकला आसकव टेक्चिल सडझाईनचे सडपाटवमेंट आह.े बांद 

नाल्यातनू सवतिण प्रणाली दणे्याच ेत्याांनी मान्य केलेले आह.े  अशा परिसस्ितीत २ त े

३ वषे पाणी अडवनू ते शेतकऱ्याांछया उपयोगी पडणाि नसल्यास ही बाब योग्य नाही. 

या सांदभावत शासनाने तातडीने काम किावे अशी माझी सवनांती आह.े  

 सभापती महोदया, उछच व तांत्र सशक्षण सवभाग, पषृ्ठ क्रमाांक – ३६, बाब 

क्रमाांक ४२ यासांबांधी मी सदनाला साांग ूइसछितो की, सदि खात्यामध्ये ३ वषाांपासनू 

समुािे ३ हजाि लोक सहाय्यक प्राध्यापकाछया भितीसाठी प्रयत्न किीत आहते. 

त्यापैकी एक हजाि सहाय्यक प्राध्यापक पदाांची भिती दखेील केलेली आह.े उववरित 

२ हजाि उमेदवािाांनी नेटसेट व पीएचडी केलेली असनू ते  सहाय्यक प्राध्यापकाांछया 

भितीची वाट बघत आहते.  

सभापती महोदया, शासनाने चतिुवश्रेणी कमवचाऱ्याांसाठी सातवा वेतन आयोग 

लाग ूकेला असला तिी अद्याप त्याांना वेतन आयोगाचा लाभ समळालेला नाही. या 

सांदभावत त्याांना लवकिात लवकि सातव्या वतेन आयोगाचा लाभ समळाला पासहजे 

अशी मी शासनाला सवनांती कितो. 
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डॉ.िणसजत पाटील...... 

सभापती महोदया, प्रत्येक महासवद्यालयाांमध्ये जेवढे प्राध्यापक काम किीत 

असतात, तवेढेच लोक ताससका बेसससवि काम किीत असतात. पिांत ुत्याांना असतशय 

कमी स्वरुपात मानधन सदले जाते. सभापती महोदया, माझी आपल्या माध्यमातनू 

शासनाला सवनांती आह ेकी, शासनाने यासांबांधी फेिसवचाि करुन ताससका बेसससविील 

मानधनाची िक्कम वाढवनू सदली पासहजे. अमिावती सवभागामधील ५ 

सजल्हयाांकरिता पवूीछया काळी एक सवद्यापीठ स्िापन झाले होते. त्या काळात ५ ते 

६ सजल्हयाांसाठी एक सवद्यापीठ असणे ही बाब पॅ्रक्टीकली होती. सध्या प्रत्येक 

सजल्हयाांमध्ये मोठी महासवद्यालये सनमावण झालेली असल्यामळेु त्याांचे उपकें द्र सनमावण 

होणे गिजेचे झाले आह.े अमिावती सवभागामध्ये अशा प्रकािे एक उपकें द्र झाले 

पासहजे. मांत्री महोदय पिुवणी मागण्याांविील उत्तिामध्ये याबाबत घोषणा कितील 

अशी मी अपेक्षा कितो.  

 सभापती महोदया, नगिसवकास सवभाग, बाब क्रमाांक १२, पषृ्ठ क्रमाांक – १२ 

सांबांधी मी सदनाला साांग ूइसछितो की, अमिावती सवभागामध्ये सचखलदिा नावाच े

सगिीस्िान आह.े त्याकरिता शासनाने प्लॅसनांग ॲिॉरिटी म्हणनू ससडकोला सनयकु्त 

केलेले आह.े तिेील डीपी तयाि झाल्यानांति प्लॅसनांग ॲिॉरिटी म्हणनू ससडकोने 

अद्याप कोणतीही कायववाही केलेली नाही. तिेील स्कायवॉकचे काम दखेील 

िखडलेले आह.े सदि काम नगिसवकास सवभागामाफव त तातडीने केले जाईल अशी मी 

अपेक्षा व्यक्त कितो.  

 सभापती महोदया, तालकुा मखु्यालयात ग्रामपांचायती होत्या. शासनाने  

तालकुा मखु्यालयातील ग्रामपांचायांतीचे नगिपांचायतींमध्ये रुपाांति केले. तेिे मोठया 

प्रमाणात टाऊन प्लॅसनांगची पद ेभिण्यात आली. ही पद ेभित असताना एक्पे्रस वेछया 

मदतीने तेिील सवव डीपी तयाि केले जातील असे अपेसक्षत होते. पिांत ुअद्याप १५० 

नगिपांचायतींचे डीपी तयाि झालेले नाहीत. या सांदभावत एका सन्माननीय सदस्याांनी 

असे साांसगतले होते की, डीपी तयाि झाले नाहीत ति तिेील खलु्या भखूांडावि 

असतक्रमण केले जाते. परिणामी त्याांचे प्लॅसनांग होत नाही. त्यामळेु सवव  
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डॉ.िणसजत पाटील...... 

नगिपांचायतींछया डीपीची कामे तातडीने हाती घ्यावीत अशी माझी मांत्री महोदयाांना 

सवनांती आह.े  

 सभापती महोदया, अकोला महानगिपासलकेमध्य े२० ते २५ वषाांपासनू ८ ते 

१० सशक्षक काम किीत होते. पिांत ुत्याांछयाकडे पिेुशी शैक्षसणक अहवता नसल्यामळेु 

त्याांना कामावरुन काढून टाकण्यात आले. अशा प्रकािे त्याांनी सशक्षण के्षत्रात २० वषे 

काम केल्यानांति आता त्याांना सेवतेनू काढून टाकण्यात आले. यापवूी सदि 

सवषयासांबांधी बैठक घेऊन त्यात असा सनणवय घतेला होता की, साधािणत: त्याांछया 

शैक्षसणक अहवतेनसुाि त्याांना सेवते सामावनू घेण्यात येईल. सभापती महोदया, माझी 

आपल्यामाफव त मांत्री महोदयाांना सवनांती आह े की, अकोला महानगिपासलकेतील 

सांबांसधत ६ सशक्षकाांना न्याय समळाला पासहजे.  

 सभापती महोदया, उछच व तांत्र सशक्षण सवभागाअांतगवत एमसीव्हीसीचे सशक्षक 

काम किीत आहते. शासनाने तातडीने त्याांना आश्वाससत प्रगती योजना लाग ूकिावी. 

सवभाग बदलल्यानांति सदिहू सशक्षकाांना सेवाज्येष्ठतेचा लाभ समळत नाही. त्यामळेु 

सवभाग बदलल्यानांति सदिहू सशक्षकाांना सेवाज्येष्ठतेचा लाभ समळावा अशी मी 

शासनाला सवनांती कितो व माझे दोन शब्द पणूव कितो, धन्यवाद.   

 उप सभापती : सन्माननीय सदस्या डॉ.मसनषा कायांद ेयाांनी पिुवणी मागण्याांवि 

त्याांचे सवचाि व्यक्त किण्यासाठी माझ्याकडे इछिा व्यक्त केली आह.े सदनामध्य े

मसहला सदस्या अल्पमतात असल्या तिी सदनाने बहुमताने आमचा सवचाि किावा. 

     ----------- 
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 डॉ. मसनषा कायांद े (सवधानसभेने सनवडलेल्या) : सभापती महोदया, मी सन 

२०२१-२०२२ छया पिुवणी मागण्याांवि माझे सवचाि व्यक्त किण्यासाठी उभी आह.े 

आपण मला पिुवणी मागण्याांवि माझे सवचाि व्यक्त किण्याची सांधी सदल्याबद्दल मी 

आपले आभाि व्यक्त किते. 

 सभापती महोदया, मत्स्य व्यवसाय सवभाग, पषृ्ठ क्रमाांक – ७, बाब क्रमाांक -८ 

सांबांधी मी सदनाला साांग ूइसछिते की, ित्नासगिी सजल्हयातील बिुांडी गावामध्ये जेटी 

नसल्यामळेु मछिीमाि बाांधवाांना समदु्रामध्ये बोटी नाांगिाव्या लागतात. भितीछया 

वेळी मछिीमािाांना िातीपयांत पाण्यामध्ये जाऊन मासे उतिावे लागतात. त्यामळेु तेिे 

जेटी बाांधण्यात यावी अशी मी शासनाकडे मागणी किीत आह.े  

 सभापती महोदया, वैद्यकीय सशक्षण सवभाग, पषृ्ठ क्रमाांक – ३६, बाब क्रमाांक 

- ४१ सांबांधी मी सदनाला साांग ू इसछिते की, भाितामधनू यकेु्रनमध्ये वैद्यकीय 

सशक्षणासाठी गेलेले अनेक सवद्यािी अडकले होते. त्यावेळी सनमावण झालेली 

परिसस्िती आपण सवाांनी पासहली. त्याबाबत सवव वतवमानपत्राांमधनू मोठे लेख िापनू 

आले होते. आपण सदि सवद्याथ्याांना यकेु्रनमधनू िेस्क्य ुकरुन आणले हा वगेळा सवषय 

आह.े त्यानांति भाित आसण यकेु्रनमधील वदै्यकीय सशक्षणासांबांधी तलुना होऊ 

लागली. यकेु्रनमध्ये नीट पिीक्षा न दतेा वैद्यकीय सशक्षणासाठी प्रवेश समळत 

असल्यामळेु सवद्याथ्याांना हा मागव सोपा वाटतो. या सांदभावत काही मसहन्याांपवूी 

माझ्याकडे एक सशक्षक सांघटना आली होती. त्याांनी माझ्यासमोि असा सवषय 

उपसस्ित केला होता की, यकेु्रन व िसशयामध्ये सवद्यािी वैद्यकीय सशक्षण घेण्याकरिता 

जात असतात. भाितामध्ये खाजगीकिण झाल्यामळेु वैद्यकीय सशक्षण महाग झालेले 

आह.े पिांत ुते सकती महाग असावे ? त्यामळेु सवद्याथ्याांना वैद्यकीय सशक्षण घेण्यासाठी 

यकेु्रनला जाणे पिवडते. तसेच नीट परिके्षछया तडाख्यात आपण अडकता कामा नये 

असे सवद्याथ्याांना वाटत असते. त्यामळेु आपल्याला ही प्रसक्रया सलुभ किता येईल 

का ? यापवूी गिीब घिातील मलेु एमबीबीएस, बीएएमएस, यनुानी सकां वा 

होसमओपॅिीचे सशक्षण घेण्यासाठी जात होती.       

        यानांति श्री.गागिे....    



08-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) CC - 163 

PNG/AKN/KTG प्रिम श्री.साांगळे 17:30 

 

 

डॉ.मसनषा कायांद े..... 

मेडीकल सशक्षण ह े केवळ इसलट वगावसाठी िासहले आहे का, उछचभ्र ूलोकाांसाठी 

िासहले आह ेका. गिीबाांछया मलुाांनी वैद्यकीय सशक्षण घेण्याचा सवचािच नये का. अशी 

परिस्िती ददुवैाने आपल्या दशेात व महािाष्ट्रात सनमावण झालेली आह.े  

 सभापती महोदया, मी दसुऱ्या एका सवषयाबाबत साांगते, मांत्री महोदय उपसस्ित 

आहते, आयवुेदीक डॉक्टि, होमीओपॅिी डॉक्टि याांना शासकीय नोकऱ्यामध्ये 

वेगवेगळया पदाांवि सामावले जाते तेव्हा नेहमी दजुाभाव केला जातो, हा दजुाभाव 

अत्यांत चकुीचा आह.े बीएएमएस डॉक्टिला एक पगाि व एमबीबीएस झाला असेल 

ति वेगळा पगाि सदला जातो. म्हणजे तमु्ही या दोन पॅिीची तलुना करु शकत नाही. 

कोिोना काळात आपण पासहले की, बीएएमएस व होमीओपॅिीक डॉक्टिाांचे मोठे 

योगदान होते. पिांत ुत्याांना मानधन दणे्यात येते तेव्हा एमबीबीएस नाहीत ति केवळ 

बीएएमएस असल्याचे पासहजे जाते. असधकािी वगावकडून सकां वा सवाांकडून बोलले 

जाते की, केवळ बीएएमएस सकां वा केवळ बीएचएमएस ह ेअत्यांत चकुीचे आह,े कािण 

या दोन्ही पॅिीची तलुना होऊ शकत नाही म्हणनू त्याांची मानससकता सबघडत चालली 

आह.े याबाबत आयवुेदीक डॉक्टिाांकडून आमछयाकडे बिीच सनवेदने येत असतात. 

आता कोिोना काळात आपण पासहले आह ेकी, त्या सवाांनी सेवा सदलेली आह.े हा 

सवषय अत्यांत महत्वाचा आह.े ग्रामीण भागात डॉक्टि का जात नाहीत. ह ेसवव सशकून 

येतात, एमबीबीएस होतात पण ग्रामीण भागात जायला कोणी तयाि नाही. केवळ बााँड 

सलहून सदला आह ेतेवढयापिुते जातात. पिांत ुग्रामीण भागात आपण बेसीक गिजाही 

पिुव ूशकत नाही. ग्रामीण भागात वैद्यकीय सशक्षणाची कमतिता आह,े म्हणनू भोंद ू

बाबाांचे सवव फोफावत आह.े प्रॉपि क्वॉलीफायीड डॉक्टि सतकडे जात नाहीत. आज 

ग्रामीण भागात पटकन एखाद्या भोंद ूबाबाकडे लोक जातात सकां वा तांत्रमांत्र  कितात. 

स्वत:ची तब्येत सबघडवनू घेतात व त्याांछया सजवासनशी जातात. एकां दिीत आपण 

वैद्यकीय सशक्षणाबाबत खपू सवचाि केला पासहजे की, ही परिसस्िती का सनमावण झाली 

आह.े यकेु्रनछया माध्यमातनू आज आपणास ह ेसवाांछया लक्षात आलेले आह.े  

  सभापती महोदया, उछच व तांत्र सशक्षण सवभागाछया पान क्रमाांक ४२ व बाब 

क्रमाांक ४५ वि मी बोल ूइसछिते. प्राध्यापकाांची भिती लवकिात लवकि सरुु व्हावी. 

ज्या खपू प्रलांसबत मागण्या आहते त्या सवव शेवटी अिव सवभागाकडे येऊन िाांबतात. 
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डॉ.मसनषा कायांद.े.... 

 नेट, सेट, पीएचडी धािक १८ हजाि उमेदवाि तयाि आहते. पण केवळ १० हजाि 

पगािावि ते सीएचबी तत्वावि नोकिी किीत आहते. सीएचबीचे धोिण आणले 

पासहजे. सवसवध सवभागातील कां त्राटी कमवचा-याांबाबत माननीय सविोधी पक्ष नेते याांनी 

दखेील सवषय उपसस्ित केला आह,े ते लोक ५-१० हजािावि काम किीत आहते. हा 

सवषय एकां दिीत िाज्याछया धोिणाशी सांबांसधत आह.े ते पगाि नसनू मानधन आह.े 

मानधनाचा अिव ऑनिेिीयम होतो. ह ेकोणाला तिी समळायला पाहीजे, ऑनिेिीयम ह े

ऑनििी पेमेंट आह.े जे सेवा किीत आहते ते वयाछया ४५-५० वषावला पोहचलेले 

नाहीत.  They should get Honorarium. त्याांना तो पगािच समळाला पासहजे. 

मानधन ही वेगळी गोष्ट आह.े खिे ति मानधन हा शब्दसधु्दा या ससस्टीममधनू काढून 

टाकला पासहजे अशी माझी मागणी आह.े It shoud be called as salary. पगाि 

कमी असो सकां वा जास्त असो. सववच खात्यात कां त्राटी कामगाि आहते, त ेप्राध्यापक 

असोत, सशक्षक असोत, अजनू शासनाछया कोणत्याही सेवेत असोत. जीएसटी 

कमवचािी जीएसटी भवनात १५-१५ वषव १०-१० हजाि पगािावि काम किीत आहते. 

ते सवव प्रसतसनधी येतात. त्याांछयाकिीता शासनाने सन्मानपवूवक एक धोिण  शासनाने 

आणावे. या सवव कां त्राटी कामगािाांचा बेसीक समसनमम पे काय असला पाहीजे. 

सन्मानपवूवक जीवन जगण्यासाठी कोणत्याही माणसाला, कोणत्याही सेवेत आज 

मुांबईसािख्या शहिात सकां वा ग्रामीण भागात सकमान २५ हजाि रुपये तिी त्याछया 

शैक्षसणक पात्रतेनसुाि समळायला पासहजेत. ही अत्यांत महत्वाची बाब आह.े  

सभापती महोदय, उछच सशक्षणात खपू सजकिीची असलेली व सवद्याथ्याांना 

भेडसवणािी गाईडची समस्या व कमतिता आह.े अनेक सवद्यािी आज पीएचडी छया 

प्रसतके्षत आहते. गाईडची कमतिता आह,े गाईडछया सनयकु्त्या नाहीत. त्याांछया 

आिआिसीछया समटींग नाहीत, या सवव गोष्टी अत्यांत महत्वाछया आहते. आपण मला 

बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल धन्यवाद. 

       ------- 
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 श्री.गलुाबिाव पाटील (पाणीपिुवठा व स्वछिता मांत्री) : सभापती महोदय, सन 

२०२१-२०२२ छया पिुवणी मागण्याांवि शासनाछया वतीने उत्ति दणे्यासाठी मी उभा 

आह.े  

 सभापती महोदय, उद्योग, खसनकमव, मिाठी भाषा, जलसांपदा व लाभक्षेत्र 

सवकास, उजाव आसण नवीन व नवीकिणीय उजाव मांत्री, नगिसवकास, साववजसनक 

बाांधकाम (साववजसनक उपक्रम), इति मागास बहजुन कल्याण, खाि जसमनी सवकास, 

आपत्ती व्यवस्िापन, मदत व पनुववसन मांत्री, वैद्यकीय सशक्षण, साांस्कृसतक कायव, उछच 

व तांत्रसशक्षण, पाणीपिुवठा व स्वछिता, आसदवासी सवकास, वस्त्रोद्योग, 

मत्स्यव्यवसाय, बांदिे, मसहला व बाल सवकास सवभागाछया मागण्याांवि सन्माननीय 

सदस्य श्री.प्रसवण लटके, श्री.निेंद्र दिाडे, श्री.अमोल समटकिी, श्री.चांद्रशेखि 

बावनकुळे, श्री.निेंद्र दिाडे, श्री.जयांत प्र. पाटील, श्री.असभसजत वांजािी, श्री.असनल 

तटकिे, श्री.अांबादास दानवे, श्री.िमेशदादा पाटील, श्री.अरुण लाड, श्री.सदाभाऊ 

खोत, श्री.सांजय दौंड, श्री.िणसजतससांह मोसहते पाटील, श्री.बाळािाम पाटील, 

श्री.िाजहांस ससांह, श्री.सनिांजन डावखिे, श्री.गोसपचांद पडळकि, डॉ.िणसजत पाटील, 

डॉ.मसनषा कायांद ेयाांनी पिुवणी मागण्याांवि उपयकु्त सचूना केलेल्या आहते.  

 सभापती महोदय, मी सभागहृाला खात्री दतेो की, ज्या सन्माननीय सदस्याांनी 

सचूना केलेल्या आहते त्याांना लेखी उत्ति दणे्यात येईल.  

 सभापती महोदय, मी सभागहृाला सवनांती कितो की, ६२५० कोटी ३६ लक्ष 

४० हजाि रुपयाछया पिुवणी मागण्याांना सभागहृाने मान्यता द्यावी.  

 उप सभापती : सन २०२१-२०२२ छया पिुवणी मागण्यावि सभागहृाने 

सवचाि केला आह.े  

      --------- 
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     सभागृिाच्या कामकाजाबाबत 

 उप सभापती : आता सनयम २६० अन्वय ेप्रस्तावावि चचाव माननीय सविोधी 

पक्ष नेते सरुु कितील. मी त्याांना सवचारु इसछित ेकी, आज हा प्रस्ताव पणूव किणाि 

आहात का? 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, ह ेतमुछया सनणवयावि अवलांबनू आह.े 

पण आज सदिहू प्रस्ताव पणूव व्हावा. सवव सन्माननीय सदस्याांची या प्रस्तावावि 

बोलण्याची तयािी आह.े  

       ------  
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पृ. शी. : िाज्यातील कायदा व सवु्यवस्िा सबघडलेली असणे,  

एसटी कमवचाऱ्याांचा सांप समटसवण्यात सिकािला आलेले 

अपयश,   ओबीसी आिक्षणासशवाय सनवडणकुा घेणे, टीईटी 

व अन्य स्पघाव पिीक्षेत झालेले घोटाळे 

मु. शी. : िाज्यातील कायदा व सवु्यवस्िा सबघडलेली असणे,  

एसटी कमवचाऱ्याांचा सांप समटसवण्यात सिकािला आलेले 

अपयश,   ओबीसी आिक्षणासशवाय सनवडणकुा घेणे, टीईटी 

व अन्य स्पघाव पिीक्षेत झालेले घोटाळे या सवषयावि सववश्री 

प्रसवण दिेकि, सवजय ऊफव  भाई सगिकि, प्रसाद लाड, चांद्रशेखि 

बावनकुळे, सिेुश धस, डॉ.परिणय फुके, सदाभाऊ खोत, 

सवनायक मेटे, डॉ.िणसजत पाटील, प्रसवण पोटे पाटील, महादवे 

जानकि, िणसजतससांह मोसहते-पाटील, ॲङ सनिांजन डावखिे, 

सनलय नाईक, चांदभुाई पटेल, गोसपचांद पडळकि, िमेशदादा 

पाटील, िामिाव पाटील, प्रसवण दटके, िामदास आांबटकि, 

िमेश किाड, अमिीशभाई पटेल, सव.प.स. याांचा प्रस्ताव 

श्री. प्रवीण दिेकि (सविोधी पक्षनेता) : सभापती महोदय, मी आपल्या  

अनमुतीने म.सव.प. सनयम २६० अन्वये पढुील प्रस्ताव माांडतो.  

"१९९३ चा बॉम्बस्फोट व २००८ मधील मुांबईवि झालेल्या दहशतवादी 

हल्ल्याचे आघात अद्यापही सवसिले नसताना सदवसाढवळया खनू, बलात्काि, 

चोऱ्या, दिोड्यामळेु सववसामान्य जनता त्रस्त असताना त्यावि कोणताही मागव न 

काढता भ्रष्टाचाऱ्याांना सांिक्षण सदल्यामळेु िाज्यातील कोट्यवधी जनतचेा कायदा व 

सवु्यवस्िेविील उडालेला सवश्वास, महािाष्ट्राच ेआिाध्य दीैवत ित्रपती सशवाजी 

महािाज याांचे जन्मसदनी ५०० नागरिकाांपेक्षा असधकची गदी जमवल्यामळेु हजािो 

सशवभक्ताांवि दाखल झालेले गनु्ह े व त्याचवेळेस सत्ताधािी पक्षाछया प्रवक्त्याांछया 

पत्रकाि परिषदते १५०० नागिीक उपसस्ित असताना एकाही व्यक्तीवि दाखल न 
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 श्री. प्रवीण दिेकि..... 

झालेले गनु्ह,े कायद्याचा वापि स्वतःछया सोयीने केल्याने कोट्यवधी सशवभक्ताांमध्ये 

पसिलेला असांतोष, लोकप्रसतसनधींना गुांडाांकडून समळत असलेल्या धमक्या, िाजकीय 

हस्तके्षपामळेु बड्या िाजकीय नेत्याांसविोधातील गनु्याांछया तपासात आलेली 

सशसिलता, हत्या, अपहिण, दिोडे, घिफोड्या यासािख्या गनु्याांना आळा घालण्यात 

आलेले अपयश, मुांबई, नवी मुांबईसह िाज्यातील मोठ्या शहिातील गनु्यात झालेली 

वाढ, सायबि हल्ल्याांना व गनु्याांना िोखण्यात आलेले अपयश, अांमली पदािव, गटुखा 

व्यापाि, जगुाि, मटका या अवैध धांद्यात झालेली अपरिसमत वाढ, अल्पवयीन मलेु, 

मलुी व मसहलाांविील अत्याचािाछया घटनाांमध्ये झालेली वाढ, मतृ पजूा चव्हाण 

आत्महत्या प्रकिणाछया तपासातील सांिगती, डान्सबाि, पब, सडस्कोिेक, ऑनलाईन 

गसेमांग, सवशेषत: ऑनलाईन लॉटिीमधील भ्रष्टाचािाला आळा घालण्यात आलेले 

अपयश, त्याांछया चालकाांना समळणािे अभय, पोसलसाांवि पडणािा ताण व 

पोसलसाांछया मागण्याांकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, मागासवगीय 

समाजावि होणािे हल्ले व त्याांछयात वाढलेली असिुसक्षततचेी भावना, िाजकीय 

कायवकत,े लोकप्रसतसनधींवि होणािी सडुबधु्दीने कािवाई, िाज्याची कायदा व 

सवु्यवस्िा कोलमडल्यामळेु गोिगिीब जनता, मसहला व सववसामान्याांमध्ये सनमावण 

झालेले असिुसक्षततेचे व सचडीचे वाताविण, तसेच, एसटी कमवचाऱ्याांछया सांपाला 

शांभि सदवसाांपेक्षा जास्त कालावधी होऊन दखेील सांप समटवण्यात सिकािला आलेले 

अपयश, शेकडो कमवचाऱ्याांनी केलेल्या आत्महत्या, मा.न्यायालयाने सिकािवि 

ओढलेले ताशिेे, सांपामळेु िाज्यातील ग्रामीण शहिी भागातील प्रवाशाांना होत 

असलेला अतोनात त्रास, एसटी कमवचािी व कुटुांबीयाांमध्ये सनमावण झालेले सनिाशचे े

वाताविण, तसचे, सिकािछया बेपवाव धोिणामळेु मिाठा व ओबीसी आिक्षण िद्द होणे, 

इति मागासवगव आयोगाचा अांतरिम अहवाल मा.सवोछच न्यायालयाने फेटाळला 

असणे, अहवाल फेटाळत असताना न्यायालयाने साांसख्यकी अभ्यास आसण 

सांशोधनासवनाच अांतरिम अहवाल तयाि केला असल्याचे, अहवालात इति 

मागासवगीयाांछया िाजकीय प्रसतसनसधत्वाबाबत कोणतीही मासहती नसल्याच,े 

स्िासनक स्विाज्य सांस्िासनहाय ओबीसी प्रसतसनसधत्वाची मासहती नसल्याचे तसचे 

कोणत्या कालावधीतील मासहतीछया आधािे हा अहवाल तयाि केला याबाबतही 

स्पष्टता नसल्याचे न्यायालयाने नमदू केले असण,े तसेच, ओबीसी आिक्षणासशवाय 
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श्री. प्रवीण दिेकि..... 

 सनवडणकुा घेण्याचे आदशे सनवडणकू आयोगाला व िाज्य सिकािला सदलेले असणे, 

सिकािछया अनास्िेमळेु ओबीसी आिक्षण गमावण्याची आलेली वेळ, 

सरुुवातीपासनूच सिकािी उदासीनतेमळेु मागासवगव आयोग स्िापन किण्यात व 

आयोगाला कमवचािी व सनधी दणे्यात सिकािकडून होणािी टाळाटाळ, मिाठा व 

ओबीसी समाजासाठी केलेल्या घोषणाांची दोन वषावत न झालेली अांमलबजावणी, 

यामळेु या दोन्ही समाजात शासनाबद्दल सनमावण झालेली तीव्र उद्रकेाची भावना, 

धनगि आिक्षणाछया प्रश्नाबाबत सिकािकडून कोणतीही कायववाही न होणे, 

सांसवधानानसुाि धमावछया आधािे आिक्षण दतेा येत नसताना, मांसत्रमांडळाचा सनणवय 

झालेला नसताना मांत्रयाांनी आिक्षण दणे्याबाबत सभागहृात केलेली घोषणा व 

परिणामी नागरिकात सनमावण झालेली सांसदग्धतचेी भावना, तसेच टीईटी व अन्य स्पधाव 

पिीक्षेत झालेले घोटाळे, स्पधाव पिीके्षसाठी सेवा पिुवठादाि कां पन्याांची सनवड किताना 

झालेल्या असनयसमतता, परिणामी िाज्यातील लाखो उमेदवािाांची नोकिीची सांधी 

सहिावल्यामळेु त्याांछयात सनमावण झालेला असांतोष, याबाबत शासनाने किावयाची 

उपाययोजना सवचािात घेण्यात यावी." 

सभापती महोदय, महािाष्ट्रातील तीन चाि महत्वाछया मदु्दयाांचा अांतभावव 

असलेला हा प्रस्ताव आज चचलेा आला असनू त्यावि सवचाि व्यक्त्  किण्यासाठी 

मी उभा आह.े कोणत्याही िाज्यासाठी अत्यांत महत्वाचा सवषय कायदा व सवु्यवस्िा 

असतो. ज्या िाज्यातील कायदा व सवु्यवस्िा चाांगली, ज्या िाज्यातील औद्योसगक 

वाताविण त्याने चाांगले िाहते. िाज्याछया चाांगल्या वाताविणासाठी हा सवभाग अत्यांत 

महत्वाचा आह ेम्हणनू या चचलेा अनन्यसाधािण असे महत्व आह.े  

उप सभापती : मी सिकािला सवनांती किीत आह े की, प्रस्तावात ज्या 

सवभागाचा उल्लेख आह ेत्या मांत्री महोदयाांनी उपसस्ित िाहावे.  

श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, गहृ सवभागाचे मांत्री महोदय सकां वा 

िाज्यमांत्री महोदय  सभागहृात उपसस्ित सदसत नाही. 

उप सभापती : सभागहृात उपसस्ित मांत्री महोदयाांनी माननीय गहृ मांत्री सकां वा 

िाज्यमांत्री याांना तसा सनिोप द्यावा व त्याांना बोलावनू घ्यावे.  
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श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, पाच समसनटाांकिीता सभागहृ स्िसगत 

किण्यात यावे.  

उप सभापती : मी आता स्वत: यामध्य ेलक्ष घातले आह.े 

श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, तमु्ही यामध्य े लक्ष घातल्याने मी 

आपला आभािी आह.े आपण सभागहृाची गरिमा व प्रसतष्ठा िाखण्याचा प्रयत्न केला 

त्यामळेु मी सभागहृाछया वतीने आपले मनापासनू असभनांदन कितो.  

सभापती महोदया, महािाष्ट्रातील औद्योगीक वाताविण, मसहला 

भसगनींकिीता चाांगले, शाांततेच ेव सिुके्षचे वाताविण असेल, बाहिेची गुांतवणकू येिे 

मोठया प्रमाणावि व्हायची असले ति कायदा  व सवु्यवस्िा व गहृ सवभाग हा अत्यांत 

महत्वाचा आह.े  

सभापती महोदय, पोलीस वाईट नाहीत. गले्या दोन अडीच वषाांमध्य े या 

सिकािकडून कायदा व सवु्यवस्िा ज्या पध्दतीने हाताळणे गिजेचे होत ेददुवैाने ती 

हाताळली गलेी नाही. 

      यानांति श्रीमती नाफडे ....  
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श्री.प्रवीण दिेकि..... 

 पिांत ु या सिकािछया माध्यमातनू ज्या पध्दतीने कायदा आसण सवु्यवस्िा 

हाताळायला पासहजे होती, ती त्या पध्दतीने ददुवैाने हाताळली गेली नाही. 

 सभापती महोदया, पोलीस या सठकाणी चाांगले काम किीत आहते.   महािाष्ट्र 

पोलीस याांना प्रजासत्ताक सदनाचे औसचत्य साधनू िाष्ट्रपती पदक दऊेन गौिसवण्यात 

आलेले आह.े  कें द्रीय गहृमांत्रालयाने  पिुस्कािाकरिता महािाष्ट्रातील पोलीस 

पिकाांची घोषणा केल्यामळेु मला असभमान वाटत आह.े आपल्या िाज्यातील ५१ 

पोसलसाांना हा पिुस्काि समळालेला आह.े  ०४ पोलीस असधकाऱ्याांना उत्कृष्ट 

सेवेकरिता िाष्ट्रपती सवसशष्ट सेवा पदक दऊेन गौिसवण्यात आलेले आह.े  ०७ 

पोसलसाांना शौयव पदक दऊेन गौिसवण्यात आलेले आह.े ४० पोसलसाांना प्रशांसनीय 

सेवेकरिता पदक समळालेले आह.े  आपल्या महािाष्ट्राछया या सभागहृाछया वतीने 

पोलीस असधकािी-कमवचािी याांचे मी मनापासनू असभनांदन कितो.  मी त्याांच े

असभनांदन केल्यामळेु सन्माननीय सदस्य श्री.सदवाकि िावते त्याांछयाकडे सांशयाने पाहू 

नका की, कें द्रीय गहृमांत्रालयाने या या पोसलसाांचे असभनांदन केलेले आह.े  

आपल्याकडे जे जे आपल्याला सल्ला दतेात, तमुचे जे चकुीचे काम ऐकत नाही. 

ज्याांना कें द्र शासन गौिसवत किते, त्याांछयावि आपण बािीक लक्ष ठेवनू असता, ह े

पोलीस प्रशासनाकरिता योग्य नाही. मागील असधवेशनात मी कायदा व सवु्यवस्िेच े

अनेक प्रश्न माांडले होते. गहृ िाज्यमांत्री महोदयाांनी दखेील चाांगल्या प्रकािचे उत्ति सदले 

होते.  त्याांनी िाजकीय भाषण दखेील केले होत.े त्यावेळी माझ्या काही महत्त्वाछया 

प्रश्नाांना उत्तिे आली नव्हती. सभापती महोदया, मी याकरिता आपल्याकडे सवनांती 

किीत आह.े आपण या सभागहृाची गरिमा िाखण्याचा सातत्याने प्रयत्न कित असता.   

 सभापती महोदया, असलकडछया काळात एक सोपी टुम सनघालेली आह.े 

कोणत्याही प्रकािची काही गोष्ट कुठे घडली की, ईडी आसण कें द्राछया नावाने बोटे 

मोडली जातात. िाज्यातील जनतेला या सभागहृाछया माध्यमातनू हा सवषय कळला 

पासहजे. हा िाजकीय सवषय नाही, तिीही याबाबतची मासहती पटलावि येणे आवश्यक 

आह.े   
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श्री.प्रवीण दिेकि...... 

जे जे गनु्ह े झालेले आहते, तेिे भाितीय जनता पाटीचा कुठेही सांबांध नाही, ह े

अधोिेसखत किण्याचा प्रयत्न मी कित आह.े  एका सन्माननीय सदस्याांचे प्रकिण 

झाले, महािाष्ट्राने त्या सठकाणी पासहलेले आह.े १९९३ मध्ये मुांबईतील 

बॉम्बस्फोटाची आठवण होता आजही मुांबईकिाछया काळजाचा ििकाप उडतो.  या 

स्फोटामध्ये ३५७ लोकाांचे मतृ्य ूझाले होते. ९०० छया आसपास लोक या स्फोटामध्य े

जखमी झाले होते. कोटयवधी रुपयाांचे नकुसान मुांबई शहिात झाले होते. अशा वेळी 

तत्कालीन सिकािचे दलुवक्ष झाल्यामळेु बॉम्बस्फोटातील आिोपी दाऊद इब्रासहम 

कासकि मुांबई सोडून पासकस्तानमध्ये पळून जाऊ शकला. याच आिोपीने सन २००८ 

मध्ये मुांबईवि पित हल्ला केला.  सदनाांक २६ नोव्हेंबि,२००८ ही तािीख िाष्ट्रीय 

भावना असणािा दशेातील कोणताही व्यक्ती सवसरु शकत नाही. त्यावेळी दखेील 

१६० लोकाांचे बळी या स्फोटामध्ये गेले होते. या सगळयामागे मास्टिमाई ांड कोण 

होते, ते जगासमोि आलेले आह.े  अशा प्रकािची मासहती आली आसण काही गोष्टी 

उघड होणाि असतील, यामळेु कोणाचा सांबांध प्रस्िासपत होत असेल, त्याकरिता जि 

कोणाला अटक झाली असेल ति सविोधाचे कािण काय आह,े हचे समजत नाही. 

आपल्या मांसत्रमांडळात ती व्यक्ती आह,े म्हणनू आपण बाज ूघेत आहात का आपण 

कोणाची बाज ूघते आहात, टेिि फां डींगछया सांशयाने या प्रकिणात पासहले जात आह.े  

अांडिवल्डवछया मदतीने जमीन बळकासवलेली आह,े बनावट कागदपते्र याबाबत 

केलेली आहते. या सठकाणी आम्ही "नवाब मसलक".....सॉिी...मी नाव घेत नाही. 

त्याकरिता आपण म्हटले की, "कोटावत जाऊ शकतो".  त्याांची जी कािवाई झालेली 

आह.े ती कािवाई कोटावछया आदशेाप्रमाणचे झालेली आह.े  भाितीय जनता पक्षाने, 

ईडी आसण अन्य कें द्रीय यांत्रणा असतील त्याांनी ती कािवाई कोटावछया आदशेानेच 

केलेली आह.े  कें द्रीय एजन्सी सडुबधु्दीने वागत आहते, या आिोपात काडीचेही तथ्य 

नाही.  मला आियव वाटते की, याकरिता सिकाि आांदोलनाला बसले हात.े दस्तिुखदु्द 

िाज्याचे उप मखु्यमांत्री, गहृमांत्री महोदय, अधव मांत्रीमांडळ त्या सठकाणी महात्मा  
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गाांधीजी याांछया  पतुळयासमोि आांदोलनाकरिता बसले होते.  अशा प्रकािछया 

आिोपीछया समिवनािव आांदोलनाकरिता अधव मांसत्रमांडळ बसले होते. महात्मा गाांधी 

आयषु्ट्यभि अांसहसेचे पजुािी म्हणनू काम किीत िासहले होते. महात्मा गाांधींजींनी 

कोणत्याही प्रकािची सहांसा केली नाही.  या महापरुुषाछया पतुळयासमोि महासवकास 

आघाडीचे सिकाि आांदोलन किीत होते.  बॉम्बस्फोटातील आिोपींनी मुांबई उध्वस्त 

केली, शेकडो लोकाांच े प्राण घेतले. आतांकवादी, बॉम्बस्फोटातील आिोपी जे 

जेलमध्ये आहते, ज्याांना आजन्म तरुुां गवास झाला, त्याांछयाशी सांबांध प्रस्िासपत झाले 

म्हणनू ज्याांना कोटावछया आदशेाने अटक झालेली आह,े त्याांछया िक्षणािव जि सिकाि 

पढेु येत असेल याछयापेक्षा मोठी महािाष्ट्राची अधोगती कधीच आम्ही पासहलेली 

नाही. सिकाि कोणाचे समिवन कित आह े? िाजकािणात आसण पक्षात मतभेद अस ू

शकतात.  पिांत ु ज्यावेळी िाष्ट्राछया सिुके्षचा प्रश्न येतो, िाष्ट्रभक्तीचा प्रश्न येतो, 

दशेभक्तीचा प्रश्न येतो, त्यावेळी पक्षाची लेबलां बाजलूा सारुन सवचाि किणे आवश्यक 

आह.े त्यावेळी दखेील अयोग्य पाठिाखण किणे बिोबि नाही. महात्मा गाांधीजी जि 

आज असते ति त्याांनी अशा लोकाांना कठोिात कठोि सशक्षा किा, अशा प्रकािची 

भसूमका सनसितच घेतली असती.  सन्माननीय माजी गहृमांत्री याांछयाबाबत तक्राि 

कोणी केली ? यामध्ये भाितीय जनता पाटीचा काय सांबांध आह े ? त्या सठकाणी 

त्याांछयाच काळातील पोलीस आयकु्ताांनी खांडणीची तक्राि केलेली आह.े  त्याांनीच 

गैिमागावने सनयकु्त केलेल्या वाजे सािख्या असधकाऱ्याने घडवनू आणलेले ॲण्टासलया 

प्रकिण, मनसखु सहिेन हत्या प्रकिण जे होते, ते समोि आणलेले आह.े त्यात माजी 

गहृमांत्री महोदयाांचे नाव घेतले गलेे. त्यामळेु आज त्याांना या सवव गोष्टींना सामोिे जाव े

लागत आह.े  कोणीही काहीही केले तिी न्यायालय सनष्ट्पक्ष असते.  न्यायालयाला 

तथ्य वाटले म्हणनू अशा प्रकािची कािवाई झालेली आह.े  यामध्ये काय भाजपचा 

सांबांध आह े? म्हणजे त्या सठकाणी कें द्रीय यांत्रणाांना बदनाम किायचे आसण आपला 

फोकस दसुिी कडे न्यायचा, अशा प्रकािचे प्लासनांग या सिकािचे असल्याचे सातत्याने 

सदसत आह.े त्यापेक्षा लोकासभमखु कािभाि केला ति बिे होईल.   
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मांत्रीमांडळातील सत्तचेा वापि सबल्डिछया सहताचे सनणवय घेण्याकरिता, वसलूी 

किण्यासाठी, स्वत:छया आमदािाांचे दांड माफ किण्यासाठी किणे योग्य नाही. आपण 

जि तसे काही केले नाही ति कें द्रीय यांत्रणा आपल्याला काहीही करु शकत नाही 

आसण किणािही नाही. यांत्रणेचा गैिवापि केला जात आह,े असा आिोप केला जात 

आह.े  श्री.सांजय िाठोड याांछया बाबत गनु्हाच दाखल झालेला नाही. गैिवापि 

किण्याचा काय प्रश्न येतो ? पोसलसाांचा दबाव असनू दखेील हा गनु्हा दाखल केलेला 

नाही. कोणत्या बेसवि आपण आिोप किीत आहात, हहेी महत्त्वाचे आह.े  ज्यावेळी 

कें द्रीय तपास यांत्रणाांवि अशा प्रकािचे आिोप कित असताना एक बोट कें द्रीय तपास 

यांत्रणाांकडे दाखसवत असताना महािाष्ट्रातील पोलीस बळाचा वापि करुन आपण 

नेमके काय कित आहात, याचा दखेील अांतमुवख होऊन सवचाि किण्याची 

आवश्यकता आह.े   

 सभापती महोदया, आपल्या िाज्यात दशेाचे कें द्रीय मांत्री माननीय श्री.नािायण 

िाणे ह ेआहते, त्याांनी मखु्यमांत्री महोदयाांबाबत वक्तव्य केले, त्याांना तत्काळ अटक 

केली. अनेक सठकाणी त्याांछयावि अनेक गनु्ह ेदाखल केले गेले.  पिांत ुया िाज्याच े

अल्पसांख्याक मांत्री याांनी माननीय श्री.सकिीट सोमैय्या याांना आयटम गलव म्हटले होते.  

 

यानांति श्री.सोनावणे....... 
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श्री. प्रवीण दिेकि........ 

त्याांछया सविोधात कोणत्याही प्रकािची कािवाई केलेली नाही. ह ेआके्षपाहव वाक्य 

आह ेकी नाही ? आज जागसतक मसहला सदवस आह.े काही प्रवक्त्याांनी शब्दप्रयोग 

केलेला असनू, मी त्याचा पनुरुछचाि या सठकाणी किणाि नाही. मसहला भसगनी आसण 

कें द्र शासनाछया प्रती आदि व्यक्त केला पासहजे. माननीय पांतप्रधान श्री. निेंद्र मोदी 

साहबेाांनासधु्दा मी सशव्या दऊे शकतो अशा प्रकािचे वक्तव्य किणाऱ्या लोकाांछया 

सविोधात कािवाई केलेली नाही. एक पक्षाछया नेत्याने मी त्याांना मारु शकतो, सशव्या 

दऊे शकतो, अशा प्रकािचे वक्तव्य केले होते. माननीय गहृ िाज्यमांत्री महोदयाांनी 

त्याांछया सविोधात गनु्हा का दाखल केला नाही ? त्याांछया सविोधात कािवाई का केली 

नाही याचे उत्ति माननीय गहृ िाज्यमांत्री महोदयाांनी त्याांछया उत्तिाछया भाषणातनू 

आम्हाला सदले पासहजे. आपले सिकाि आह ेम्हणनू आपली नेतेमांडळी काही बोल ू

शकतात काय असा माझा प्रश्न आह.े अशा नेते मांडळींना आपण सिांक्षण सदलेले आह.े 

कें द्रीय तपास यांत्रणाांचा गैि वापि केला जातो अशा प्रकािचा उल्लेख केला जातो. 

माननीय गहृसनमावण मांत्री महोदयाांछया बाबतीत जगजाहीि ज्यसुनयि इांसजसनअि 

तनमनुसिेला आणले आसण मािहाण केली होती. यासांदभावत आम्ही तक्राि केली होती 

काय ? माननीय न्यायालयाने एफआयआि दाखल करुन त्याांछया सविोधात कािवाई 

किण्याबाबत साांसगतले होते. अशा वेळी भाितीय जनता पाटीचा कोठे सांबांध आला 

असा माझा प्रश्न आह.े  

 सभापती महोदया, आज मसहला सदवस आह.े आज मसहलाांविील 

अत्याचािाछया प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाल्याचे सदसनू येत आह.े मसहलाांविील 

अत्याचािाचे िाजकीय गनु्येगािीचे प्रसतबींब  सदसनू येत आह.े चौिे मसहला धोिण 

लवकिच आणले जाणाि आह.े माननीय मसहला व बालसवकास मांत्री याांनी 

प्रतापगडावि जाऊन सशवप्रतीमेला पषु्ट्पहाि अपवण केला होता. मी त्याांचे असभनांदन 

कितो. त्याांचा ित्रपती सशवाजी महािाजाांवि सनताांत आदि होता. आज िाज्यात 

मसहला भसगनी सिुसक्षत आहते काय ? कायवकत्याांकडून मसहलाांवि अत्याचाि केला 
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जात आह,े त्याांची अब्र ु लटुली जात आह.े अशा लोकाांना गहृ सवभाग पाठीशी 

घालण्याचा प्रयत्न किीत आहते. पत्रकािपरिषदते सांबांसधत मसहला भसगनींना सशव्या  

श्री. प्रवीण दिेकि........  

सदल्या जात आहते. अशी ित्रपती सशवाजी महािाजाांची नीती होती काय ? आपण 

अशा वेळी ससलेक्टीव्ह कािवाया कशासाठी कितो असा माझा प्रश्न आह.े ित्रपती 

सशवाजी महािाज ह ेशौयावसाठी ओळखले जायचे तसे औदायव ित्रपतींचे ओळखले 

जात होते. याची इसतहासात अनेक उदाहिणे समळतील. त्या काळात स्त्रीयाांना कैद 

किण्यास बांदी होती. उमिसखांडीछया लढाईत िायबागीन सविोधात होती. पिाभव 

झाल्यानांति त्याांना पकडून आल्यानांति सशवाजी महािाजाांनी तीचा आदि आसण 

सत्काि करुन तीला तीछया िावनीत सिुसक्षत सोडले होते. असा सशवाजी महािाजाांचा 

मसहलाांप्रती आदि होता. बेलवडीछया सकल्लेदाि सासवत्रीबाई दसेाई या सवरुध्द 

बाजलूा उभ्या होत्या. पण त्याांचा अपमान किणाऱ्या स्वत:छया सिदािाांना सशविायाांनी 

सशक्षा केली होती. िाजकीय सांघषावत मसहलाांचा अनादाि होणाि नाही याची दक्षता 

सशवाजी महािाजाांनी घतेली होती. यधु्दात केसिससांग मिण पावला. पण त्याांछया 

आईचा आसण पत्नीचा सत्काि करुन, त्याांना पालखीत बसवनू त्याांछया गावी सखुरुप 

नेण्याचे औदायव सशवाजी महािाजाांनी दाखसवले होते. िाजकीय सविोधकाांमध्ये आई, 

मलुाचा, पत्नीचा, बसहनीचा आदि आसण सन्मान, सांिक्षण किण्याचे सशवाजी 

महािाजाांचे धोिण होते. सांभाजीनगि, औिांगाबाद, सटाणा या सठकाणी माननीय कें द्रीय 

िाज्यमांत्री डॉ. भागवत किाड याांछया हस्ते एका शाखचेे उद्घाटन झाले होते. त्या 

कायवक्रमासाठी सत्ताधािी पक्षातील सन्माननीय सदस्य उपसस्ित होते. त्याांछया चलुत 

भावाची पत्नी श्रीमती जयश्री सदलीप बोिमािे याांनी माननीय कें द्रीय िाज्यमांत्री डॉ. 

भागवत किाड व माजी नगिाध्यक्ष श्री. सदनेश पिदशेी याांचा सत्काि केला होता. हा 

िाग मनात धरुन आमदािाांनी आसण त्याांछया कुटुांबीयाांनी श्रीमती जयश्री सदलीप 

बोिमािे याांना लािाबकु्क्याांनी जबि मािहाण केली आसण सशवीगाळ केली होती. 

तसेच त्याांना जीव ेमािण्याची धमकीही सदली होती. हा ित्रपती सशवाजी महािाजाांचा 

आदशव घऊेन आपण पढेु चाललो आहोत काय ? दहा जणाांसवरुध्द वैजापिू पोलीस 
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स्टेशनममध्ये गनु्हा दाखल किण्यात आलेला आह.े गनु्हा दाखल केला पण कािवाई 

काय केली असा माझा प्रश्न आह.े माननीय गहृिाज्यमांत्री सभागहृात मोबाईलवि 

बोलत आहते. सविोधी पक्षनेत्याांचे भाषण सरुु आह.े यावरुन ते सकती गाांभीयव आह ेह े 

श्री. प्रवीण दिेकि........  

सदसनू येत आह.े मी जी उदाहिणे दते आहते, त्याकडे माननीय गहृ िाज्यमांत्री 

महोदयाांना जाणीवपवूवक दलुक्ष किीत आहते. त्याांना अटक केली नाही. ऊलट 

मािहाण झालेल्या मसहलेछया सविोधात ॲरोससटीचा गनु्हा दाखल किण्यात आलेला 

आह.े एकीकडे ित्रपती सशवाजी महािाजाांचे धोिण आसण दसुिीकडे मसहलेला 

लािाबकु्क्याांनी मािहाण केली जात आह.े ित्रपती सशवाजी महािाजाांनी मसहलाांची 

बेअब्र ु किणाऱ्या लोकाांचा कडेलोट केला होता. मसहलेला मािहाण किणाऱ्याला 

ताबडतोब गजाआड किायला हवे होते. त्यामळेु ित्रपती सशवाजी महािाजाांचे आपण 

नाव घेऊ शकतो काय ? ित्रपती सशवाजी महािाजाांछया चिणी मसहला धोिण ठेऊन 

काय उपयोग झाला असा माझा प्रश्न आह.े मसहलेला न्याय द्यावा, अशी माझी 

कळकळीची सवनांती आह.े मी कोणत्याही पक्षाचे नाव घेणाि नाही. पणु्यातील 

सत्ताधािी पक्षातील एक नेत्याछया सविोधात सशवाजीनगि पोलीस स्टेशनमध्ये गनु्हा 

दाखल झाला होता. माननीय उप सभापती महोदया या दखेील पणु्याछयाच आहते. 

२४ वषावछया मलुीला लग्नाचे आसमष दाखवनू बलात्काि केला होता. गभववती 

झाल्यावि तीला जीवेमािण्याची धमकी सदली होती. त्या मसहलेला जबिदस्तीने 

गभवपात किण्यास भाग पाडले होते ह े मला साांगताना असतशय द:ुख होत आह.े 

त्यावेळी शक्ती कायदा किताना सिकािाने सझिो टॉलिन्सची हमी सदली होती. कायदा 

सकतीही कठोि असला तिी त्याची अांमलबजावणी किणाऱ्याांछया इछिा शक्तीवि 

त्याचे यश अवलांबनू असते. सांबांसधत नेत्याछया सविोधात गनु्हा दाखल केला पण 

त्याला अटक का केली नाही असा माझा प्रश्न आह.े अशा प्रकिणात आिोपीला पिुाव े

समटसवण्याची सांधी समळणाि नाही अशी कायद्यात तितदू केली. मग पोसलसाांनी 

कोणाछया दबावापढेु अटक टाळली असा माझा प्रश्न आह.े मसहलाांचा अपमान 

किणाऱ्या स्वत:छया सिदािाांनासधु्दा ित्रपती सशवाजी महािाजाांनी सशक्षा केली होती. 



08-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) EE - 178 

SGS/AKN/KTG प्रिम श्रीमतीनाफडे 17:50 

 

 

तमु्ही तमुछया सिदािाांसविोधात सशक्षा किण्याचे धाडस दाखसवणाि काय असा माझा 

प्रश्न आह.े  

 

 

श्री. प्रवीण दिेकि........ 

 सभापती महोदया, मी यापवूी सभागहृात वसईतील पापडी बाजािात  

आसदवासी मसहला भसगनींना पोसलसाांनी अमानषु मािहाण केली होती. सदनाांक ४ 

जानेवािीला त्यासांदभावत सांबांसधत मांत्री महोदयाांना आसण सवभागाला पत्र सदले होते. 

पिांत,ु आजतागायत मािहाण किणाऱ्या पोसलसाांछया सविोधात कोणतीही कािवाई 

झालेली नाही. मग अशा वेळी मसहला धोिणाछया गप्पा का मािता असा माझा प्रश्न 

आह.े सशवचिणी मसहला धोिण का अपवण केले जाते ?   

सभापती महोदया, गहृ सवभागाने सशवजयांतीचा प्रस्ताव माननीय मखु्यमांत्री 

महोदयाांकडे पाठसवला होता. आदिणीय मखु्यमांत्री महोदयाांनी सशवज्योत दौडीत 

२०० आसण जन्मोष्ठोव सोहळयाकरिता ५०० जणाांना पिवानगी सदली होती. पण 

त्याांना पिवागी सदली काय असा माझा प्रश्न आह.े माननीय मखु्यमांत्री महोदयाांनी हा 

प्रस्ताव मान्य केला होता. पक्षाछया कायावलयात पत्रकािपरिषद झाली त्यासाठी दीड 

हजाि लोक उपसस्ित होती सशवाजी महािाजाांछया सोहळ्यासाठी सनयमाांचे बांधन 

आसण आपल्या पत्रकािपरिषदलेा सनयमाांचे उल्लांघन असा कायदा एका िाज्यात दोन 

न्याय दणेािा अस ूशकत नाही.  

 

      यानांति श्री. बोडे.... 
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श्री.प्रवीण दिेकि.... 

सभापती महोदया, ह े सिकाि कशाप्रकािे आकसाने वागते ह े साक्रीतील 

घटनेवरुन सदसनू येईल.  मी स्वत: साक्रीला गेलो होतो.  साक्री येिे एका मसहलेचा 

ददुवैी मतृ्य ूझाला. आमछया सांवेदना त्या मसहलेसोबत आहते.  पिांत ुत्या मसहलेछया 

मतृ्यचूे भांडिल करुन साक्री नगर पंचायतीमध्य े४० िर्ाांची सत्ता उलिािनू भारतीय 

जनता पक्षाला यश वमळाले म्हणनू भाजपाच्या कायषकतयााना तया मतृयछूया प्रकिणात 

गोवले गलेे.  माझा पोसलसाांछया तपासावि आके्षप नाही.  या गनु्याची सखोल चौकशी 

किण्यास माझी काही हिकत नाही. पिांत ुअशाप्रकािे सडूभावनेने वागणे योग्य नाही. 

  सभापती महोदया, ित्रपती सशवाजी महािाजाांचे आपण सववजण नाव घेतो.  

पिांत ु साांगली सजल्यातील जत येिे ित्रपती सशवाजी महािाजाांछया पतुळ्याछया 

बाबतीत िाजकािण किण्यात आले.  १९६२ साली तत्कालीन सांस्िासनक डफडे याांनी 

ित्रपती सशवाजी महािाजाांचा पतुळा तिेे बससवला होता. १६ वषाांपवूी वाहनाछया 

धडकेत त्या पतुळ्याला तडा गेल्यामळेु तो पतुळा काढण्यात आला होता.  त्या 

सठकाणी नवीन पतुळा पनु:स्िासपत केला जात होता.  सवव लोकाांनी पतुळा ससमतीछया 

अध्यक्ष पदी जगताप नावाछया व्यक्तीची सनवड केली.  पिांत ु यामळेु स्िासनक 

आमदािाांचा इगो दखुावला गेला.  त्याांनी उलट सवचािणा केली की, ित्रपतींचा पतुळा 

असला तिी काय झाले ? 

 श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती महोदया, माझा पॉई ांट ऑफ इन्फमेशन आह.े  

माननीय सविोधी पक्ष नेत्याांचे प्रस्तावाविील भाषण सरुु असताना सभागहृात एकही 

कॅसबनेट मांत्री उपसस्ित नाहीत.  तसेच ससचव दजावचे असधकािी सदु्धा गॅलिीमध्ये 

नाहीत.  मला वाटते या सिकािला महािाष्ट्रातील जनतेछया प्रश्नाांछया बाबतीत 

असजबात गाांभीयव सदसत नाही. 

 श्री.शांभिुाज दसेाई : सभापती महोदया, आतापयांत माननीय कृषी मांत्री 

सभागहृात उपसस्ित होते.  ते पाच समसनटाांसाठी सभागहृाछया बाहिे गेले आहते.  

आम्ही दोघेही माननीय सविोधी पक्ष नेत्याांछया भााषणातील मदु्द ेसटपनू घेत आहोत. 
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 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, आपल्या दोघाांछया प्रामासणकतेवि माझी 

शांका नाही.  पिांत ुसिकाि म्हणनू या गोष्टींकडे जे लक्ष पासहजे ते ददुवैाने सदसत नाही. 

माननीय सभापती याांनी स्वत: या बाबत भावना व्यक्त केली आसण ती बाब 

सिकािसाठी लाांछिनास्पद आह.े  पण या सवषयाचे गाांभीयव सिकािला सदसत नाही.   

 सभापती महोदया, जत मतदािसांघाचे आमदाि श्री.सवक्रम सावांत याांना मान 

सदला नाही म्हणनू त्याांनी ित्रपतींचा पतुळा बससवण्याछया कामामध्ये व्यत्यय 

आणला. वास्तसवक पाहता लोकप्रसतसनधी म्हणनू कायदा व सवु्यवस्िा 

साांभाळण्याची त्याांची जबाबदािी होती. पिांत ु त्याांनी सजल्हासधकाऱ्याांना साांगनू 

ित्रपतींछया पतुळ्यामध्ये व्यत्यय सनमावण केला व या सवषयात पक्षीय िाजकािण  

आणले.  मला वाटते आपल्या िाजकािणातनू ित्रपती सदु्धा सटुत नाहीत. 

 सभापती महोदया, िाज्यातील वाढत्या गनु्हगेािीबाबत मी मागील भाषणात 

साांसगतले होते. त्यानांति दोन वषावत िाज्यातील गनु्हगेािीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली 

आह.े  मुांबई, नवी मुांबईतील गनु्हगेािीची आकडेवािी माझ्याकडे आह.े  त्यावरुन 

आपल्या लक्षात येईल की, ह ेसिकाि िाज्यामध्ये कायदा व सवु्यवस्िा िाखण्यात 

कशाप्रकािे अपयशी ठिले आह.े 

 सभापती महोदया, २०२० मध्ये आयपीसी अांतगवत ३,९४,०१७ गनु्ह ेदाखल 

झाले होते.  या बाबतीत महािाष्ट्र दशेात दसुऱ्या क्रमाांकावि आह.े िाज्याछया दृष्टीने 

ही असभमानाची बाब नाही.  मळुात ही आकडेवािी साांगताना आम्हाला आनांद वाटत 

नसनू, उलट शिम वाटत आह.े  आम्ही ही आकडेवािी साांसगतली ति आपण म्हणता 

की, अशा प्रकािची आकडेवािी साांगनू एकप्रकािे महािाष्ट्राची इभ्रत काढत आहात.  

आम्ही जि आकडेवािी साांग ू नये असे आपल्याला वाटत असले ति आपण या 

गनु्याांची सांख्या कमी किावी.  मसहलाांछया सवनयभांगाचे ९,९६५ गनु्ह ेदाखल असनू 

दशेात महािाष्ट्र दसुऱ्या क्रमाांकावि आह.े  लैंसगक अत्याचािाची २,८३३ गनु्ह े दाखल 

असनू महािाष्ट्र दसुऱ्या क्रमाांकावि आह.े  मानवी तस्किीची १५४ गनु्ह ेदाखल असनू 

महािाष्ट्र पसहल्या क्रमाांकावि आह.े  बलात्कािाची २,०६१ गनु्ह े असनू महािाष्ट्र 

दशेात सतसऱ्या क्रमाांकावि आह.े  सामासजक शाांतता भांग किण्याछया घटना १०,६९५  
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असनू महािाष्ट्र दशेात पसहल्या स्िानावि आह.े डकैती, दिोड्याछया ४७३ घटना 

घडल्या असनू महािाष्ट्र दशेात पसहल्या स्िानावि आह.े  

सभापती महोदया, दशेाची आसिवक िाजधानी असलेल्या मुांबईतील 

गनु्हगेािीची आकडेवािी साांगतो. २०१८ मध्ये दाखल झालेले गनु्ह े३३,१८२ होते, 

२०१९ मध्ये ४१,९५१, २०२० मध्ये ५१,०६८ आसण २०२१ मध्ये ६४,६५६ गनु्ह े

दाखल आहते.  ही वाढती आकडेवािी काय दशवसवते ? २०२१ मध्ये मुांबईतील 

दखलपात्र गनु्याांची सांख्या २६ टक्क्याांनी वाढली. हत्येछया गनु्याांची टक्केवािी १४८ 

वरुन १९२ टक्क्याांवि गेली आह.े मसहला व मलुाांविील गनु्यात २१ टक्क्याांनी वाढ 

झाली आह.े लैंसगक शोषणाछया गनु्याांमध्ये ५९ टक्क्याांनी वाढ झाली आह.े  

बलात्कािाछया गनु्याांत १५ टक्क्याांनी वाढ झाली आह.े तसेच सायबि गनु्याांची 

सांख्या सदवसेंसदवस वाढतच आह.े वषवभिात २,८०० हून असधक सायबि गनु्याांची 

नोंद झाली आह.े  तसेच मालमत्ता सवषयक गनु्याांमध्ये २० टक्क्याांनी वाढ झाली 

आह.े 

सभापती महोदया, पोलीस आयकु्ताांनी गनु्याांत वाढ होण्यामागे कोिोनाच े

कािण सदले. पिांत ु ह े कािण न पटणािे आह.े मागील वषी टाळेबांदी असल्यामळेु 

मागील वषावतील आकडेवािीची या वषावछया आकडेवािीशी तलुना करु नका असे 

पोलीस आयकु्ताांनी साांसगतले होते. पिांत ुएक कािण न पटणािे आह.े  २०२० प्रमाण े

२०२१ छया सरुुवातीला मुांबईत सनबांध होते. २०२० छया जानेवािी ते एसप्रल या चाि 

मसहन्याांची आकडेवािी पासहली ति २०२१ छया चाि मसहन्यात हत्यचेा प्रयत्न, जबिी 

चोिी, बलात्काि, घिफोडी, वाहनचोिी इत्यादी सववच गनु्याांत वाढ झालेली आह.े  

चोिीछया एकूण गनु्याांपैकी केवळ ४० टक्के गनु्याांचा तपास लावण्यात पोसलसाांना 

यश आले.  २०२१ मध्ये ४,५३४ चोिीछया गनु्याांची नोंद झालेली असताना त्यापैकी 

केवळ ८७० गनु्याांचा तपास लागला.  मोटाि वाहन चोिीचा तपास दि ४७ टक्के 

आह.े याचाच अिव ५३ टक्के गनु्याांचा तपासच लागलेला नाही.  ३,२८२ वाहने 
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चोिीला गेली, पिांत ु त्यापैकी केवळ १,५९९ वाहने पित समळसवली.  ही सवव 

आकडेवािी आियव वाढसवणािी आह.े 

सभापती महोदया, २०१९ मध्ये २३६ बािवि कािवाई किण्यात आली. 

२०२० मध्ये ५१ आसण २०२१ मध्ये ७१ बािवि कािवाई किण्यात आली.  दिवषी 

कािवाई किण्याचे प्रमाण वाढत आह.े  २०१९ मध्ये ५१, २०२० मध्ये ६५ आसण 

२०२१ मध्ये ११७ पब व हुक्कापालविवि कािवाई किण्यात आली.   पब, हुक्कापालवि 

आसण डान्सबाि ह े मुांबईतील उपनगिात आजही सिावस सरुु आहते. आपल्याला 

पासहजे असेल ति मी मासहती दईेन.  आपण त्या सठकाणी व्हीजीट द्यावी. आपण 

ज्यावेळी व्हीजीट दणेाि असाल त्या सदवशी ते तयािीत असतात.  कािण आपलेच 

पोलीस त्याांना सनिोप दतेात. त्यामळेु केवळ दाखसवण्यासाठी गनु्ह े दाखल केले 

जातात, असे मला वाटते.  मला आजही आि.आि.पाटील साहबेाांची आठवण येते.  

चाांगल्याला चाांगलेच बोलले पासहजे.  िाज्यात डान्सबाि सरुु असताना त्याांनी 

डान्सबाि बांद किण्याचा धाडसी सनणवय घेतला. डान्सबाि बांद करु नयेत म्हणनू 

मोठमोठ्या लोकाांनी त्याांना आसमषे, प्रलोभने सदली असणाि, पिांत ुआि.आि.पाटील 

साहबेाांनी सवचाि केला असावा की, डान्सबािमळेु मसहलाांची घिेछया घिे उदध््वस्त 

होत आहते, तरुण सपढी उदध््वस्त होत असल्यामळेु त्याांनी डान्सबाि बांद किण्याचा 

सनणवय केला. माझा साांगण्याचा हते ूअसा आह ेकी, िाज्यकत्याांचे काम अशा प्रकािच े

असावयास पासहजे. ते कोणत्याही पक्षाचे असले तिी त्याांछया कामातनू दीघवकाळ 

त्याांची आठवण समाजाला आसण आपल्याला येत िाहीली पासहजे. 

सभापती महोदया, दशेाची आसिवक िाजधानी असलेल्या मुांबईत आज मसहला 

सिुसक्षत आहते काय ? गेल्या वषी मुांबईत मसहला आसण मलुींवि ८८८ बलात्कािाछया 

आसण २,०७६ िेडिाडीछया घटना घडल्या.  दििोज दोन मलुी व मसहलाांवि 

बलात्काि आसण ६९ सवनयभांगाछया घटना घडत आहते. या बाबी माांडण्यास मला 

शिम वाटते. पोसलसाांनी मकु्तपणे कायदा व सवु्यवस्िा िाखण्याची आवश्यकता  आह.े 



08-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) FF - 183 

SJB/AKN/KTG प्रिम श्री.सोनावण े 18:00 

 

 

 

श्री.प्रवीण दिेकि.... 

त्याांना जोखड बाांधनू, बेड्या घालनू या सवव प्रकािाांवि सनयांत्रण आणण्यास साांसगतले 

ति ते सनयांत्रण आण ू शकत नाहीत. त्याांना बेड्या न घालता खलु्या वाताविणात 

मकु्तपणे काम किण्याची मोकळीक द्यावी. 

सभापती महोदया, मी ऑपिेशन मसु्कानबद्दल मांत्री महोदयाांचे आसण मुांबई 

पोसलसाांचे असभनांदन कितो.  आपण या माध्यमातनू हिसवलेल्या मलुाांना शोधण्याछया 

बाबतीत असतशय उत्तम काम किीत आहात. आपण हिसवलेल्या मलुाांचा शोध घऊेन 

त्याांछया पालकाांना स्वाधीन किीत आहात. २०१५ ते २०२१ या कालावधीत आपण 

१५ सवशेष मोसहमा िाबसवल्या. त्यातनू आतापयांत ३,२८२ मलेु, मलुी, मसहला, परुुष 

याांचा शोध घेतला. 

 

     नांति श्री.काांबळे.... 
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त्या कुटुांबाांछया आयषु्ट्यात आनांद सनमावण किण्याचा अत्यांत प्रामासणक प्रयत्न केला 

त्याबद्दल मी पोसलसाांच े असभनांदन कितो, माननीय गहृमांत्रयाांचे दखेील मनापासनू 

असभनांदन कितो. पोसलसाांवि कशाप्रकािे महासवकास आघाडी सिकाचा दबाव आह े

ह े२-४ उदाहिणावरुन मी साांगतो. मुांबई पोसलसाांचा सन २०२१ चा वासषवक अहवाल 

पासहला ति तिेे काही महत्त्वाछया ५ गोष्टींचा उल्लेख आह,े त्यामध्ये पसहले 

उत्तिप्रदशेछया एटीएसने मौलाना कसलम ससद्दीकींना अटक केल्यामळेु आसण सौदी 

सिकािने मक्का, मसदना शहिात सचत्रपट सरुु केल्यामळेु मुांबईत सनदशवने झाली असे 

आह.े पोसलसाांछया रिपोटवमध्ये मोचाव, आांदोलनाांचे घटनाक्रम असतात. दसुिे मसुस्लम 

आिक्षणासाठी िझा अकादमी, एमआयएम व वांसचत बहुजन आघाडीने सनदशवने केली 

असे आह.े सतसिे महम्मद पैगांबि सबल मांजिू किण्याची मागणी केली असे आह.े चौिे 

कें द्र सिकािने लाग ूकेलेल्या तीन कृषी कायद्याांसवरुध्द सकसानबाग, सकसान अलायन्स 

मोचाव व सांघटनाांनी सनदशवने केली असे आह.े पाचवे महम्मद पैगांबिाांबद्दल आके्षपाहव 

सलखाण किणाऱ्यासविोधात कािवाईचा पाठपिुावा किण्यासाठी तेहफूज ए नामसु ए 

रिसालत बोडावची स्िापना किण्यात आली अस ेआह.े या अहवालात दखल घेतली 

आह.े त्याछया खाली कॅप्शनमध्ये कृषी कायद्यासविोधात सकसान मोछयावचे ४ फोटो 

िापलेले आहते.  

 सभापती महोदया, महासवकास आघाडीने आयोसजत केलेला महािाष्ट्र बांद, 

कृषी कायद्यासविोधात वांसचतचा मोचाव, सीएए, एनआिसी सविोधात मुांबईत धिणा 

आांदोलन. माझा मुांबई पोसलसाांना सकां बहुना सिकािला िेट प्रश्न आहते की, महम्मद 

पैगांबि सबल मांजिू किण्याची मागणी केली, ही कायदा व सवु्यवस्िेची घटना आह.े 

हजािो मागण्या िोज सिकािकडे येत असतात. मग त्याचा उल्लेख का केला नाही ?  

दसुऱ्या प्रकिणात तसेच आह.े सबअि बाि, हॉटेल, मॉल सरुु किणाऱ्या सिकािने मांसदिे 

उघडावीत या मागणीसाठी भाजपने मुांबईत आांदोलन केले. म्हणजे हीच सनदशवने 

झाली नाहीत. मी यादी दतेो. सवाांना लोकल प्रवासाची मभूा द्यावी यासाठी भाजपने  
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आांदोलन केले. मजिू, शेतकिी, िोटा सवके्रता, रिक्षाचालक अशा सवव लहान घटकाांना 

कोिोनाचे पॅकेज द्यावे म्हणनू मुांबईत मोठे आांदोलन झाले. वेबससरिज ताांडासविोधात 

मोठे आांदोलन झाले. वाढीव वीज सबलासविोधात सनदशवने झाली. वषवभिात झालेल्या 

हजािो सनदशवनाांची यादी मी आपल्याला दऊे शकतो. मग काही सवसशष्ट आांदोलनाांचा 

उल्लेख सन २०२१ छया वासषवक अहवालात किण्यामागचे कािण काय ते 

समजण्याची आवश्यकता आह.े  

 सभापती महोदया, िाज्यामध्ये भ्रष्टाचािाने कळस गाठलेला आह.े लाचलचुपत 

प्रसतबांधक सवभागाने सदलेल्या भ्रष्टाचािाछया आकडेवािीनसुाि मासहती आह.े मी जे 

सवव बोलत आह े ते आिटीआयखाली माझ्या कायावलयातनू असधकृतपणे मासहती 

आणनूच बोलत आह.े सन २०२० छया तलुनेत सन २०२१ मध्ये िाज्यातील 

भ्रष्टाचािाशी सांबांसधत प्रकिणाांमध्ये १६ टक्क्याांहून असधक वाढ झालेली आह.े 

सिकािी असधकाऱ्याांसवरुध्द सापळ्याची प्रकिणे वाढलेली आहते. भ्रष्टाचािाछया 

प्रकिणाांत महसलू व पोलीस पसहल्या दोन स्िानाांवि आहते. सन २०२० मध्ये 

नोंदसवलेल्या ६६३ प्रकिणाांछया तलुनेत गेल्या वषी भ्रष्टाचािाशी सांबांसधत ७७३ 

प्रकिणे नोंदसवण्यात आली. सन २०२१ मध्ये महसलू भमूी असभलेख आसण नोंदणी 

सवभागातील असधकाऱ्याांचा समावेश असलेली १७८ प्रकिणे आहते. पोलीस 

सवभागातील १७३ प्रकिणे आहते. लाचखोिीछया प्रकिणाांमध्ये ५०-७० लाख 

रुपयाांची लाच महानगिपासलकेछया असधकाऱ्याांछया सांबांसधत घेतली होती, त्यानांति 

५७ लाख रुपयाांची लाच पोलीस असधकाऱ्याांछया सांबांसधत होती, ३६ लाख रुपयाांची 

लाच महसलू सवभागाछया असधकाऱ्याांछया सांबांसधत होती. माझी आपल्याकडे मागणी 

आह.े िाजकीय व्यक्तींना सनवडणकुीछया तोंडावि मालमत्ताांचा तपशील वबेसाईटवि 

टाकावा लागतो. आयएएस, आयपीएस असधकाऱ्याांछया मालमत्ताांचा तपशील 

दखेील वेबसाईटवि प्रससध्द केला जातो. हा महत्त्वाचा सवषय आह.े िाज्य शासनाछया 

असधकाऱ्याांछया तपशील मात्र बांद सलफाफ्यात घेता. मात्र तो कुठेही जाहीि केला जात  
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नाही. भ्रष्टाचाि कमी किायचा असले ति िाज्यातील सवव वगव एक आसण त्याविील 

सवव शासकीय असधकाऱ्याांछया, त्याांछया कुटुांबाछया मालमत्ताांचा तपशील 

वेबसाईटवि टाकण्याचे, प्रकासशत किण्याचे बांधन घालावे आसण उत्तिात ते आपण 

किाल अशी अपेक्षा कितो.  

 सभापती महोदया, ड्रग्ज तस्किी वाढली आह.े मागछया असधवेशनात मी 

अांमली पदािाांछया तस्किी सांदभावत तपशीलवाि बोललो होतो. मी गाांभीयव लक्षात 

येण्यासाठी मुांबई पोसलसाांछया अहवालातील एक आकडेवािी दतेो. अांमली पदािाांचा 

िाज्याला, आसिवक िाजधानी मुांबईला कसा सवळखा पडला आह ेह ेयातनू स्पष्ट होईल. 

गाांजा, हिेॉईन, चिस, कोकेन, एमडी असा जप्त केलेला माल सन २०१९ ला ६९ कोटी 

रुपयाांचा होता. सन २०२० ला २८ कोटी रुपयाांचा होता. सन२०२१ ला १५० कोटी 

रुपयाांछया वि गेला आह.े अांमली पदािाांचा आकडा वाढतच चालला आह.े ३ वषाांत 

दपुटीपेक्षा जास्त वाढ झाली आह.े हा पकडलेला माल आह.े िाज्यभि अांमली 

पदािाांचे एक मोठे िॅकेट व्यसन लावत आह.े ड्रग्ज तस्किी टोळींमध्ये यधु्द सरुु आहते. 

 सभापती महोदया, आपण पोसलसाांछया घिाांची घोषणा केली आह.े िाज्यातील 

दीड लाख पोलीस घिाांपासनू वांसचत आहते. मागछया सिकािछया काळात आसण या 

सिकिछया काळात सकती घिाांची सनसमवती झाली ते मी सिकािला साांगतो. सांपणूव 

िाज्यात सन २०१९ पवूी सरुु झालेली कामे ५१३६ होती, सन २०१९ नांति १५५४ 

होती. सन २०१९ पवूी सरुु झालेल्या ४६०० घिाांचा ताबा फक्त पोसलसाांना दणे्यात 

आला. घोषणा झाल्या.  सन २०२१ छया जनू मसहन्यात माननीय नगिसवकास मांत्री 

श्री. एकनाि सशांद ेयाांनी घोषणा केली की, पोसलसाांना त्याांछया हक्काची घिे समळवनू 

दणे्यासाठी नगिसवकास सवभाग सवशेष धोिण किेल. मात्र त्याचे काय झाले ? तमु्ही 

धोिण किण्यासाठी १० मसहने घेणाि असाल ति पोसलसाांना कधी घिे समळणाि   

आहते ? माननीय गहृमांत्री श्री. सदलीप वळसे-पाटील याांनी सदनाांक २५ जानेवािी,  
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२०२२ ला घोषणा केली की, िाज्यातील पोसलसाांसाठी १ लाख सनवासस्िाने 

बाांधण्याचे आमचे लक्ष्य आह.े सिकाि असस्तत्वात येऊन २ वषाांचा काळ उलटून 

गेला आह.े मात्र तिी सिकाि फक्त घोषणा किीत आह.े  

सभापती महोदया, अजनुही खांडणी वसलुी सरुुच आह.े मुांबादवेी परिसिात 

अांगडीयाचे व्यवसाय आहते. त्याांना इांकम टॅक्सची भीती दाखवनू पोलीस असधकािी 

तेिे खांडणी वसलुी किीत होते. अांगडीया असोससएशनने तक्रि केल्यानांति तमु्हाला 

कािवाई किणे भाग पडले. पण त्यातील पोलीस सनिीक्षक श्री. ओम वांगाटे अजनुही 

फिाि आह.े फिाि आह ेकी तमु्ही फिाि दाखसवले आह े? याांना लगाम घालण्याची 

अत्यांत आवश्यकता आह.े गनु्हगेािाांना अभय, िाजकीय सडुासाठी पोसलसाांचा वापि 

केला जात आह.े मी मागे ऑनलाईन गेमसांदभावत साांसगतले. पिांत ुत्याांछयावि कािवाई 

झाली नाही. मी त्यावि ससवस्ति बोलत नाही. आपण वक्फ बोडावछया मालमत्ताांबाबत 

एसआयटी नेमावी, जेणकेरुन तेिे ज्या वक्फ बोडावछया जागा हडप केल्या आहते 

त्याांची सत्य सस्िती समोि येईल. 

सभापती महोदया, बदल्याांछया सांदभावत अत्यांत वाईट पध्दतीने चचाव होत 

आह.े आपल्यालाही कल्पना असेल की, मांत्रालयामध्ये काही लोक बदल्याांची यादी 

फोडली आसण ठिल्याप्रमाणे बदली केली असे दाखसवण्यासाठी पैसे घेतलेल्याांची 

यादी फोडली का असा प्रश्न समोि आला आह.े माननीय गहृमांत्रयाांनी यादी 

फुटल्याप्रकिणी चौकशीचे आदशे सदले. पिांत ुचौकशी पणूव झाली का, त्यातनू काय 

सनष्ट्पन्न केले याची मासहती सभागहृाला समळण्याची आवश्यकता आह.े मी टीका 

किीत असताना काही प्रश्न आपल्यासमोि माांडत आह.े कष्ट किणािा पोलीस बाांधव 

आह.े परिसिातील मसहला भसगनींछया व्यिा मी आपल्यासमोि माांडत आह.े 

                   नांति श्री. खचे .... 
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पोलीस भितीछया अनेक घोषणा झाल्या आहते. पोलीस भिती कशामध्य ेअडकली 

आह,े िाज्यातील सवव सजल्याांमध्ये पोसलसाांची पद े रिक्त आहते. ही रिक्त पद े

भिण्यासाठी कोणते सनयोजन आह ेयाांचे उत्ति मांत्री महोदयाांनी उत्तिाछया भाषणात 

द्यावे. पोलीस दलात ८७४७ पद ेरिक्त आहते. सवावत जास्त म्हणज े७२३४ रिक्त पद े

पोलीस कॉन्स्टेबलची आहते. ही पद ेभिली ति सवव साधािण मलेु व मलुींना यातनू 

िोजगाि समळेल. रिक्त पद े कधी भिली जातील याचे उत्ति समळाले पासहजे. 

पोसलसाांछया कामाछया वेळा कमी किा. नागपिू, औिांगाबाद येिील मसहला 

पोसलसाांना ८ तास ड्यटूी दणे्याचे आदशे काढले. िाज्यातील सवव मसहला व परुुष 

याांछयाबाबत ह ेधोिण स्वीकािले पासहजे. याबाबत शासनाची नेमकी काय भसूमका 

आह.े ते कळायला पासहजे. पोलीस असधकािी व कमवचािी १२ ते २४ तास ड्यटूी 

कितात. त्याांना ओव्हिटाईम दणे्याचा सनणवय का घेण्यात येत नाही. िाज्यात अनेक 

सण उत्सवात पोलीस बांदोबस्त किीत असतात. या कामासाठी त्याांना असतरिक्त भत्ता 

का दणे्यात येत नाही ? १२ तासाांपेक्षा जास्त काम केले ति मसहन्याला १३०० ते 

१५०० रुपये दणे्यात येतात. म्हणजे एका सदवसाला ३० ते ३५ रुपये दणे्यात येतात. 

आपण कोणत्या जमान्यात आहोत. चहा व नास्ता किायचा असला तिी १०० रुपये 

लागतात. त्यामळेु ३० ते ३५ रुपयाांत काहीही होत नाही त्यामळेु या िकमेत वाढ 

किावी अशी मी मागणी कितो. 

 सभापती महोदया, अनकुां पा तत्वाविील सनयकु्त्या कधी किण्यात येणाि 

आहते. पोलीस बांध ूव भसगनी कतवव्यावि असताना मतृ्य ूपावले आहते, त्याांचे वािस 

आज सनयकु्तीछया प्रसतके्षत आहते. गहृ मांत्री महोदयाांना या सामान्य माणसाांछया 

फाईलला हात लावण्यास कधी वेळ समळणाि ?  कामाछया ताणामळेु पोलीस बांध ू

भसगनींना ब्लड प्रशेि व मधमुेह या आजािाांनी ग्रासले आह.े सेवेत असताना त्याांना 

पोलीस कुटुांब कल्याण आिोग्य योजनेचा लाभ समळतो. ते सेवासनवतृ्त झाल्यावि 

त्याांना लाभ समळत नाही. सनवतृ्तीछया वेळी त्याांना मदतीची गिज असते. 

सेवासनवतृ्तीनांति मोफत उपचाि समळण्यासाठी सिकािने मेडीक्लेम इन्शिुन्सची  
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श्री.प्रवीण दिेकि.... 

पोसलसाांसाठी सोय किावी अशी माझी मागणी आह.े कायदा व सवु्यवस्िेचा सवषय 

माांडत असताना या सवव बाबींकडे सिकािने लक्ष दणे्याची आवश्यकता आह.े 

 सभापती महोदया, आज महािाष्ट्रात एक ज्वलांत सवषय सनमावण झालेला आह.े 

त्यासाठी सन्माननीय सदस्य श्री. सदाभाऊ खोत व सन्माननीय सदस्य श्री. गोसपचांद 

पडळकि याांनी पसहल्या सदवसापासनू असतशय सांवेदनशीलतनेे एस.टी.कमवचाऱ्याांछया 

आांदोलनात भाग घेतला होता. सविोधी पक्षाछया प्रस्तावात परिवहन सवभाग 

एस.टी.कमवचाऱ्याांना न्याय दणे्यासाठी मी जाणीवपवूवक घेतला आह.े  ददुवै असे आह े

की, परिवहन मांत्री व िाज्यमांत्री येिे नाहीत. माजी परिवहन मांत्री सभागहृात आहते. 

जो काम किणािा माणसू आह े त्याांना मांत्रीपद नाही. जे सत्तेत आहते त्याांना या 

लोकाांसाठी वेळ नाही. त्याबाबत मी सनषेध व खांत व्यक्त कितो. सविोधी पक्षाचा 

प्रस्ताव आह े त्यामध्ये एस.टी. कमवचाऱ्याांचा ज्वलांत सवषय त्यात अांतभूवत आह.े 

याबाबत त्याांना िोडी जनाची सकां वा मनाची असती.... 

 श्री.शांभिुाज दसेाई : सभापती महोदया, हाच सवषय खालछया सभागहृात सरुु 

आह.े त्यामळेु परिवहन मांत्री खालछया सभागहृात आहते. माननीय सविोधी पक्ष नेत े

श्री. दवेेंद्र फडणवीस खालछया सभागहृात भाषण किीत आहते. 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, आम्हाला मान्य आह ेकी, परिवहन मांत्री 

खालछया सभागहृात आहते पिांत ुया खात्याचे िाज्यमांत्री तिी सभागहृात उपसस्ित 

असायला पासहजेत. आम्हाला िाज्यमांत्री महोदय येिे उपसस्ित असले तिी चाल ू

शकते. ठीक आह,े सिकाि म्हणनू आम्ही आपल्यासमोि सवषय माांडतो. आम्ही 

समजनू घेतो आम्हाला काही नाही, पिांत ु एस.टी. कमवचाऱ्याांबाबत सिकाि सकती 

सांवेदनशील आह े ह े िाज्यातील जनता पाहते आह.े आम्हाला पयावय नसल्यामळेु 

आम्ही समजनू घऊे. 

 सभापती महोदया, एस.टी. ही ग्रामीण भागाची जीवनवासहनी आह.े ६० टक्के 

जनता एस.टी.बस वि अवलांबनू आह.े महािाष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातील चाांद्या पासनू  
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बाांद्यापयांत व डोंगि वस्त्याांवि सेवा दणेािी एस.टी. एकमेवि सिकािी यांत्रणा आह.े गाव 

तेिे एस.टी. हा सवश्वास एस.टी.महामांडळाने सनमावण केला आह.े नैससगवक आपत्ती व 

कोसवड काळात समसपवत भावनेने या सवव कमवचाऱ्याांनी सेवा बजावली आह ेह ेआपण 

पासहले आह.े जीवाची जोखीम पत्करुन कमवचाऱ्याांनी पाच लााखापेक्षा जास्त 

लोकाांना पििाज्यातील सीमेपयांत पोहचसवले आह.े मी एका एस.टी.कां डक्टिचा मलुगा 

आह.े एस.टी. कमवचाऱ्याांछया भावना व समस्या मला मासहती आहते. माझ्याकडे 

एस.टी.वाहक व चालकाांचा वावि होता. मी त्याांना जवळून पासहले आह.े त्यामळेु या 

सवषयाछया सांवेदना माझ्या अत्यांत तीव्र आहते. सांपातील कमवचाऱ्याांची काय 

परिसस्िती आह.े कमवचाऱ्याांना अत्यल्प पगाि आह ेतो वेळेवि समळत नाही. अनेक 

ससुवधाांचा अभाव आह.े आतापयांत अनेक कमवचाऱ्याांनी आत्महत्या केल्या आहते. 

१०० सदवसाांपेक्षा जास्त सदवस सांप सरुु आह.े सिकािला आजही तोडगा काढण्यात 

यश आले नाही. त्यामळेु िोज आत्महत्या होत आहते. तोडगा काढण्याऐवजी सिकाि 

त्याांछया जखमेवि मीठ चोळत आह ेह ेजलुमी सिकाि आह.े त्याांना सनलांसबत किण्यात 

येते. कामावरुन काढून टाकण्यात येत आह.े नोटीसा पाठवनू मसे्मा सािखा कठोि 

कायदा लावण्याची धमकी प्रसाि माध्यमातनू परिवहन मांत्री दते आहते. परिवहन मांत्री 

ह े त्याांचे पालक आहते, कमवचािी ही त्याांची बालके आहते, त्याांना आपलुकीने 

समजावणे व सेवते आणणे ह ेकिण्याऐवजी दिडावनू साांगत आहते. यावरुन कािभाि 

किण्याची सिकािची मानससकता काय आह ेते महािाष्ट्रातील जनतलेा कळून येते. 

त्यामळेु एस.टी.सेवा सरुु होऊ शकली नाही. सिकािने कां त्राटी चालक भिण्याचा 

सनणवय घेतला. त्याांना प्रसतसाद समळाला नाही. फक्त ५२ कां त्राटी चालक व १७०० 

कां त्राटी वाहक समळाले. कां त्राटी पध्दतीने एस.टी.ची सेवा आपणाला चालसवता येणाि 

नाही. ह ेसिकािने लक्षात घ्यावे. ८२ हजािाांपैकी ५४ हजाि कमवचािी आजही सांपात 

आहते, कामावि आले असे खोटे सचत्र दाखसवण्याचा प्रयत्न किीत आहते. १६ हजाि 

बसगाड्या असताना तीन ते साडेतीन हजाि बसगाड्या धावत आहते. त्यामळेु 

प्रवाशाांचे आजही हाल सरुु आह.े सकाळी या सवषयाबाबत लक्षवधेी सचूना सकां वा 

तािाांसकत प्रश्न होता. एस.टी.छया अहवालाचे काय किणाि आहात अशी मी सवचािणा  
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श्री.प्रवीण दिेकि.... 

केली आह.े सभापती महोदय श्री.िामिाजे सनांबाळकि साहबेाांचे मी आभाि मानतो. 

सकाळी त्याांनी सिकािला  असे सनदशे सदलेे की, अहवाल सभागहृासमोि आणा व 

त्याबाबत लवकिात लवकि बैठक घ्या.  एस.टी. कमवचाऱ्याांछया सांवेदना समजनू 

घेतल्या त्याबाबत मी सभापती महोदयाांचे असभनांदन कितो व कृतज्ञता व्यक्त कितो. 

सिकािला सांवेदना नाहीत. सिकािछया सांवेदना मेलेल्या आहते. माननीय सभापतींनी 

सांवेदना दाखसवल्यामळेु आमछया मनात कोठे तिी आशा सशल्लक आह.े ससमतीने 

जो अहवाल सदला तो सांसदग्ध स्वरुपाचा व कोणतीही ठोस उपाययोजना न सचूसवणािा 

आह ेअसे आम्हाला समजते. या सभागहृाछया पटलावि अहवाल सादि केल्यावि त े

स्वीकािावयाचा सकां वि फेटाळावयाचा असधकाि सभागहृाचा आह.े हा अहवाल 

पटलावि ठेवण्यात येईल तेव्हा त्याची सचिफाड किण्याचे काम आम्ही केल्यासशवाय 

िाहणाि नाही. मांत्री महोदयाांवि पत्रा चाळीसांदभावत कसमशन ऑफ इन्क्वायिी ॲक्ट 

नसुाि चौकशी झाली. या आयोगाने मांत्री महोदयाांना दोषी ठिसवले. कसमशन ऑफ 

इन्क्वायिी ॲक्ट चा अहवाल मांत्री महोदयाांना वाचसवण्यासाठी सभागहृाने 

फेटाळल्याचे उदाहिण आह.े भ्रष्टाचािाांना वाचसवण्यासाठी सिकाि अहवाल फेटाळू 

शकते. ति मग कमवचाऱ्याांछया भसवष्ट्यासाठी िाज्य सिकािला अहवाल फेटाळावा 

लागला ति तो सभागहृात फेटाळू. 

        या नांति श्री.बोिले.... 
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श्री.प्रवीण दिेकि.......... 

सवसलनीकिण अवघड असेल ति सवसलनीकिण सदृश फायद े द्यावते, सवलती 

द्याव्यात. सवसलनीकिणामळे जे लाभ समळतात ते दणे्यासाठी कोणता तिी मागव 

काढण्यात यावा. आज प्रवाशाांचे हाल होत आहते. कमवचािी आत्महत्या किीत 

आहते. सिकाि ताठि भसूमका घेत आह.े मग कसा काय मागव सनघ ू शकतो ? 

आपल्याला यातनू सवुणवमध्य काढण्याची आवश्यकता आहते.  

 सभापती महोदय, एसटी महामांडळाची आसिवक सस्िती का ढासळली ? 

सनयोजनाचा अभाव असल्यामळेु एसटी महामांडळासमोि आसिवक अडचण सनमावण 

होते आसण त्याचा परिणाम कमवचाऱ्याांवि सदु्धा होतो. महामांडळाछया भ्रष्ट 

कािभािामळेु मोठ्या प्रमाणावि सांसचत तोटा वाढलेला आह.े खाजगी बस 

वाहतकुीमळेु एसटी बस वाहतकुीवि मयावदा आलेल्या आहते. टायि, मोसल्डांग, सटेु 

पाटव खिेदी इत्यादींमध्ये मोठ्या प्रमाणावि गैिव्यवहाि झालेला आह.े तत्कालीन 

सिकािछया काळात माननीय श्री.सदवाकि िावते साहबे परिवहन मांत्री होते. मी 

आपल्याला धन्यवाद दतेो. आपल्या कायवकाळात मालमत्ता सवकास धोिण तयाि 

किण्यात आले. पिांत ुत्याची योग्य पद्धतीने अांमलबाजवणी झाली नाही. नवीन बस 

गाड्याांची खिेदी किण्यात आली नाही. मी टीका कितो, पिांत ुपयावय सदु्धा सचूसवतो. 

मी या सनसमत्ताने काही पयावय सचूसवत आह.े एसटी महामांडळाला दििोज १२ लाख 

सलटि इांधनाची आवश्यकता आह.े मी सन २०२० मधील आकडेवािी दते आह.े 

एसटी महामांडळाचा एकूण खचव ८८४० कोटी रुपये असनू त्यापैकी ३० टक्के म्हणजे 

२६५२ कोटी रुपये इांधनावि खचव होतात. िाज्य शासनाकडून सडझेलवि २१ टक्के 

व्हटॅ आकािण्यात येतो. व्हटॅ कें द्र शासनाछया अखत्यािीत नाही. हा िाज्य शासनाछया 

अखत्यािीतील सवषय आह.े एसटी महामांडळाला व्हटॅछया माध्यमातनू ८६५ कोटी 

९२ लाख रुपये द्यावे लागतात. शासनाने महामांडळाला व्हटॅमधनू सटू द्यावी. जेण े

करुन महामांडळाविील आसिवक भाि कमी होईल. आपण बेकायदा बाांधकामाांवि 

लावण्यात आलेला कोट्यवधी रुपयाांचा दांड स्वत:छया पक्षाछया आमदािाांसाठी माफ  
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करु शकता ? मग एसटी कमवचाऱ्याांछया भल्यासाठी व्हटॅ माफ किावा. िाज्य 

शासनाकडून सडझेलवि प्रती सलटि ३ रुपये सेस आकािला जातो. महामांडळाला 

सेसछया माध्यमातनू १३१ कोटी रुपये भिावे लागतात. शासनाला सेस पणूवपणे माफ 

किणे शक्य आह.े सांपणूव भाितात हा खपू गांभीि सवषय आह.े ६ टक्के प्रवासी कि 

आकािण्यात येतो. पिांत ुमहािाष्ट्र िाज्यात १७.५० टक्के प्रवासी कि आकािला जातो. 

एसटी महामांडळाछया एकूण खचावत किाचा बोजा ११.७ टक्के आह.े महामांडळाला 

१३४ कोटी रुपये कि भिावा लागतो. महामांडळासाठी प्रवासी किाचा दि ६ टक्के 

केल्यास महामांडळाची ५०० कोटी रुपयाांची बचत होईल. व्हटॅ, सेस, कि अशा 

बचतीछया योजना मी साांसगतलेल्या आह.े एसटी महामांडळ सामासजक बाांसधलकीछया 

हतेनेू सेवा दते असल्यामळेु एसटी बसेससाठी टोल माफी द्यावी. महामांडळाची टोल 

माफीछया माध्यमातनू २०० कोटी रुपये बचत होईल.   

 सभापती महोदय, भािसनयमनाचे प्रमाण व्यस्त असलेल्या मागाांवि फेऱ्याांची 

सांख्या मयावसदत किण्याचे असधकाि आगाि व्यवस्िापकाांना दणे्यात यावते. जेणे करुन 

त्या मागाववरुन होणािे नकुसान कमी किता येईल. प्रवासी भाड्यात वाढ वा कपात 

किण्याछया प्रस्तावावि सनणवय घेण्यात यावा. तत्कालीन सिकािछया काळात 

सन्माननीय सदस्य श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे ऊजाव मांत्री होते. ऊजाव सवभागाकडे सवद्यतु 

सनयामक प्रासधकिण आह.े  त्याप्रमाणे परिवहन सनयामक मांडळ स्िापन किता येईल 

काय यासाठी प्रयत्न किण्यात यावा. सन १९९६ मध्ये उछच न्यायालयाने सदलेल्या 

खाजगी वाहतकुदािाांचे बस िाांबे, कायावलये महामांडळाछया आवािापासनू २०० 

मीटिछया पलीकडे असावीत या आदशेाचे तांतोतांत पालन किण्यासाठी शासनाने 

सवशेष यांत्रणा सनमावण किावी. मालमत्ताांचा सवकास करुन त्यातनू भाडे समळवावे. जेण े

करुन  उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत सनमावण होतील. सवजेवि चालणाऱ्या नवीन बसेसची 

खिेदी किण्यात यावी. प्रवाशाांना आकसषवत किावे. आपण प्रमखु खिेदी व इति 

गोष्टींमध्ये होणािा भ्रष्टाचाि िाांबव ूशकता.  

 



08-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) II - 194 

GRB/AKN/KTG प्रिम श्री.खच े 18:30 

 

 

श्री.प्रवीण दिेकि.......... 

 सभापती महोदय, महािाष्ट्र िाज्याने दारिद््रय सनमूवलन कायवक्रम आसण सकमान 

मलूभतू ससुवधाांची तितदू ह े सतू्र स्वीकािले आह.े सन २०११-१२ मधील 

आकडेवािीनसुाि िाज्यात दारिद््रय िेषेखालील लोकसांख्या १७.३५ टक्के होती. आता 

त्यामध्ये सकमान १० टक्क्याांची वाढ झाली असावी. म्हणजे ३० टक्के लोकसांख्या 

दारिद््रय िेषेखाली आह.े दारिद््रय िेषेखालील लोक ग्रामीण, दगुवम व डोंगिाळ भागात 

िाहतात. आपण जोपयांत त्याांना दारिद््रय िेषेछया बाहिे आणत नाही तोपयांत एसटी 

सेवेची आवश्यकता आह.े म्हणजे ३० टक्के लोकसांख्या एसटीवि अवलांबनू आह.े 

त्यामळेु शासनाने पालकत्वाछया भसूमकेतनू ही जबाबदािी स्वीकािली पासहजे. 

खाजगी बस कां पन्या सेवा दते नाहीत. त्यामळेु एसटी हा एकमेव पयावय आह.े कोिोना 

महामािीछया काळात िेल्वे सेवा बांद असताना सिकाि हक्काने एसटी महामांडळाची 

सेवा घेते. एसटी बसेसवि केवळ सशवशाही सलहून सकां वा बसेसला भगवा िांग दऊेन 

सशवशाही अवतिणाि नाही ति सशवशाहीमध्ये ियतेचे सांिक्षण केले पासहजे. एसटी 

कमवचािी व जनता िाज्यातील ियत आह.े शासनाने त्याांची जबाबदािी घेतली पासहजे. 

आपण ससमतीचा अहवाल फेटाळून न्यायालयाला साांगावे की, आम्ही सिकाि म्हणनू 

जबाबदािी स्वीकाित आहोत आसण अपवादात्मक सस्िती म्हणनू सवसलनीकिण सदृश 

शांभि टक्के लाभ द्यावेत तिच तमु्हाला एसटी बसेसवि सशवशाही सलसहण्याचा नैसतक 

असधकाि आह.े  

 सभापती महोदय, एसटी महामांडळातील जवळपास ९० कमवचाऱ्याांनी 

आत्महत्या केलेल्या आहते. ब्रम्हपिुी येिे श्री. सत्यजीत ठाकूि नावाछया कमवचाऱ्याने 

आत्हत्या केली. त्याांछया घिातील सवजेचे कनेक्शन तोडण्यात आले. सकिाना 

दकुानदाि व इति लोक पैशाांचा तगादा लावत होत.े त्याांनी दोन मलु, एक मलुगी, पत्नी 

व वदृ्ध आई-वडील याांची सववांचना समोि ठेऊन आत्महत्या केली. कोल्हापिू येिील 

श्री.तानाजी मल्हािी वायदांडे याांछया हाती कािणे दाखवा नोटीस समळाली. त्यामळेु 

त्याांनी आत्महत्या किण्याचा मागव स्वीकािला. उस्मानाबाद येिील श्री.हनमुांत  
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आकोसकि याांना आसिवक अडचणीमळेु मतृ्यलूा कवटाळणे योग्य वाटले. साांगवी 

येिील श्री.जय बजिांग सिवद ेयाांना पत्नी व तीन मलुाांचा उदिसनवावह कसा भागवावा 

या सववांचनेनू आत्महत्येचा मागव स्वीकािणे सोपे वाटले. बलुडाणा येिील श्री.सवशाल 

अांबलकि याांना माझे सनलांबन होईल या भीतीमळेु हृदय सवकािाचा झटका येऊन 

त्याांचा मतृ्य ू झाला. सोलापिू येिील श्री.तकुािाम माळी या कमवचाऱ्याछया मलुाने 

आसिवक सववांचनेतनू आत्महत्या केली. आणखी सकती बळी जाणाि आहते ? िोज 

एक-दोन एसटी कमवचािी आत्महत्या किीत आहते. एसटी कमवचािी िोज शासनाकडे 

आशेने बघत आहते. आम्हाला सकाळी सकां वा िात्री फोन येतो की, तमु्ही एसटी 

महामांडळातील कमवचाऱ्याांचे प्रश्न माांडावेत. माझे एसटी बिोबि वेगळे नाते 

असल्यामळेु मला एसटी कमवचाऱ्याांचे फोन येतात. एसटी कमवचाऱ्याांछया व्यिा ऐकून 

मी अस्वस्ि होतो. मी सविोधी पक्षनेता म्हणनू साांगत नाही ति माझ्या भावना अनावि 

होतात. मला सकाळी एका कमवचाऱ्याने फोन करुन साांसगतले की, मी सवष प्राषण 

करुन आत्महत्या किणाि आह.े आपण शासनाला काही तिी मागव काढण्यास साांगावे. 

ठीक आह,े सवसलनीकिण नाही, आपण मध्यम मागव काढला. पिांत ुएसटी कमवचाऱ्याांच े

मतृ्य ू होणाि नाहीत याची काळजी घ्यावी. आपली मलेु, मलुगी, नातेवाईक याच 

मातीतील हाडामाांसाची लोक आहते. मग अशा वेळी ित्रपतींचे नाव साांगणाऱ्याांछया 

सांवेदना गोठल्या असतील ति आपल्याला ित्रपतींचे नाव घेण्याचा कोणता असधकाि 

आह,े असा प्रश्न माझ्या समोि सनमावण झालेला आह.े  

सभापती महोदय, सवसवध सवभागाांछया पिीके्षत घोटाळे झालेले आहते. तरुण 

दशेाचे भसवष्ट्य आह.े आज तरुणाांसमोि िोजगािाचा प्रश्न आह.े आपण जी पिीक्षा 

भ्रष्टाचािाछया आिोपात बिबटली नाही अशा एका तिी पिीके्षचे नाव साांगावे. सविोधी 

पक्षनेता म्हणनू मला अनेक लोक भेटतात. ग्रामीण भागातील तरुण भेटल्यानांति 

अनेक गोष्टी प्रकषावने समोि येतात.  

       यानांति श्री.साांगळे...... 
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सिकािछया भ्रष्टाचािामळेु तरुणाई कशा प्रकािे तरुणाई व्यसित झाली आह े ह े मी 

असतशय जवळून पासहले आह.े सभापती महोदया, न्यास कम्यसुनकेशन ही सांस्िा 

अपात्र असताना सदि सांस्िेला आिोग्य सवभागाची भिती किण्यासाठी पात्र का केले 

?  आम्ही हा प्रश्न अनेक सदवसाांपासनू शासनाला सवचाित आहोत. पिांत ुआम्हाला 

त्याबाबत कोणतेही उत्ति दणे्यात आले नाही.  आम्ही सिकाि असल्यामळेु आमच े

कोणी काही किणाि नाही अशी शासनाकडून भसूमका घेतली जाते. न्यास 

कम्यसुनकेशन सांस्िेमाफव त किण्यात आलेल्या आिोग्य सवभागाछया भितीमध्ये 

कशाप्रकािे अनागोंदी झाली ह ेसवाांनी पासहले आह.े त्या सांदभावत कोणतीही कािवाई 

किण्यात आली नाही. तसेच या बाबतीत सांबांसधताांवि कािवाई का किण्यात आली 

नाही ? आम्हाला त्याचे कोणतेही कािण समजले नाही. मी याबाबत तपशीलवाि 

बोलणाि नाही. आिोग्य सवभागातील "क" वगावछया भितीकरिता १५ लाख रुपये ति 

"ड" वगावछया भितीसाठी ८ लाख रुपयाांचे िेट काडव होते. सदि िक्कम कोणाछया 

खात्यामध्ये गेली याचा काही तपास लागला आह ेका ? आपल्याकडे पोलीस खात े

असल्यामळेु शासनाने याबाबत सोक्षमोक्ष लावला पासहजे. सभापती महोदया, 

म्हातािी मले्याचे द:ुख नाही, काळ सोखावता कामा नये. आपण एका भितीमध्य े

त्याांना डाांबले असते ति दसुऱ्या वेळी अशा प्रकािे काम किण्यास कोणी धजावले 

नसते. जीए सॉफ्टवेअिमधील सप्रतेश दखेमखु याांछयावि कोणती कािवाई किण्यात 

आली ? म्हाडा भितीमधील झालेल्या घोटाळयाांमधील दोषींवि कोणती कािवाई 

किण्यात आली ? पोलीस भिती घोटाळयामधील तपास कोणत्या स्टेजपयांत आला 

आह े? आम्ही या सवव प्रश्नाांची उत्तिे कधी पासनू शोधत आहोत. पिांत ुसिकाि या सवव 

प्रकिणाांमध्ये वेळकाढूपणाचे धोिण स्वीकाित आह.े सभापती महोदया, या सवव 

घोटाळयाांचे धागेदािे मांत्रालयापयांत असल्याचा सांशय आह.े म्हणनू त्याांना सांिक्षण 

दणे्याचे काम केले जात आह.े या सवव परिसस्ितीमध्ये तरुणाई उदध््वस्त झाली आह.े 

आई वसडलाांचे पाांग भेडण्यासाठी सववसामान्य व शेतकऱ्याांची मलेु शहिामध्ये  येऊन 

अभ्यास किीत असतात. पिांत ु पिीके्षला जात े वेळी शासनाकडून वेगळाच फतवा 

काढला जातो. परिणामी शासनाछया एका आदशेामळेु त्याांछया आयषु्ट्याचे स्वप्न  



08-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) JJ - 197 

MJS/AKN/KTG प्रिम श्री.बोिले 18:40 

 

 

श्री.प्रवीण दिेकि..... 

चक्काचिू होते. त्यामळेु अनेक सवद्याथ्याांनी आत्महत्या केल्या आहते. आज शेतकिी, 

एसटी कमवचािी तसचे सवद्यािी आत्महत्या किीत आहते. शासनाला आणखी सकती 

आत्महत्या हव्या आहते ?  

 सभापती महोदया, मी प्रस्तावामधील शेवटछया सवषयावि बोलणाि आह.े 

शासनाने आिक्षणासांबांधी घेतलेल्या भसूमका आपण सवाांनी पासहल्या आहते. 

तत्कालीन मखु्यमांत्री श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांनी कायद्याछया चौकटीत िाहून सवव 

प्रसक्रया पणूव करुन िाज्याला मिाठा आिक्षण सदले. तसेच आपण सदलेले मिाठा 

आिक्षण सवोछच न्यायालयात फेटाळले जाणाि नाही याबाबत त्याांनी जातीने दक्षता 

घेतली. सदनाांक ५ मे, २०२१ िोजी सवोछच न्यायालयाने मिाठा आिक्षणाला स्िसगती 

सदली. जवळपास एक वषव उलटून गेले तिी शासनाने यासांबांधी कोणतीही कायववाही 

केली नाही. शासन आिक्षण सटकव ू शकले नाही व त्या सांदभावत आपली बाज ू

न्यायालयात माांडू शकले नाही. तसेच त्याांनी कोटावत कागदपते्र सदली नाहीत. शासनाने 

भोसले ससमतीछया अहवालावि कोणतीही कायववाही केली नाही. न्यायमतुी 

श्री.सदलीप भोसले याांछया ससमतीचा अहवाल शासनाकडे सादि किण्यात आला. 

त्यात ससमतीने असे सचुसवले होते की, आयोगाछया अहवालातील त्रटुी दिू करुन 

पनु्हा मागासवगव आयोग स्िापन किावा. पिांत ु शासनाने या सांदभावत कोणतीही 

कायववाही केली नाही. न्यायमतुी ांचा अहवाल शोकेसमध्ये ठेवण्यासाठी आह ेका ? 

माननीय मखु्यमांत्री याांनी सदनाांक २६ फेब्रवुािी, २०२२ िोजी बैठक घेतली व 

मागासवगव आयोग नेमण्याची घोषणा केली. सभापती महोदया,  मिाठा आिक्षण िद्द 

होऊन १० मसहने उलटून गेले आहते. सदि कालावधीमध्ये सकल मिाठा मोचावच े

प्रसतसनधी, सविोधी पक्षाचे प्रसतसनधी तसेच ज्यषे्ठ वकील असो, सवाांनी मागासवगव 

आयोग नेमण्यासांबांधी शासनाकडे आग्रह केला होता. पिांत ु शासनाने आिक्षणाच े

िाजकािण केले. शासनाने १० मसहन्याांपवूी मागासवगव आयोग नेमण्याचा सनणवय 

घेतला असता ति आतापयांत आयोगाचा अहवाल प्राप्त होऊ शकला असता व 

त्यानांति आपल्याला सवोछच न्यायालयासमोि जाता आले असते. पिांत ुिाज्य  
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शासनाने हतेपुिुस्सि आिक्षणाचे िाजकािण केले व कोणताही सांबांध नसताना कें द्र 

शासनाला यामध्ये गोवण्यात आले. तसेच या बाबतीत माननीय िाज्यपालाांची भेट 

घेण्याचे नाटक किण्यात आले. शासनाला उशीिा मागासवगव आयोग नेमण्याच े

शहाणपण सचुले. या सांदभावत उपोषण व मोचे काढल्यानांति शासन त्यावि मलमपट्टी 

किण्याचे काम किीत आह.े सनिगडेु आयोगाकडे ओबीसी आिक्षणाचे प्रकिण आह.े 

अशा प्रकािे शासनाला दोन आयोग नेमता येतात का ? अशा प्रकािची वेगळी चचाव 

सरुु झाली आह.े शासनाने ओबीसी आयोगाची घोषणा केल्यानांति त्यासाठी कमवचािी 

व सनधी दणे्यासाठी शासनाला एक वषव लागले. तशा प्रकािे सदि मागासवगव 

आयोगाची गत करु नये. सभापती महोदया, आम्हाला दखेील आिक्षण समजते. ही 

बाब न्यायप्रसवष्ट आह.े पिांत ुतोपयांत आपल्याला सवलती समळत होत्या. शासनाने 

अण्णासाहबे पाटील आसिवक सवकास महामांडळ सक्षम केले आह े का ? सदि 

महामांडळाचा कािभाि पणूवपणे ठप्प झाला आह.े महामांडळाला कजावचे व्याज 

दणे्यासाठी दखेील शासनाकडून सनधी सदला जात नाही. शासनाकडून दारु उद्योगाला 

सवलती सदल्या जातात. पिांत ुमहामांडळाला ५०० कोटी रुपयाांचा सनधी दणे्याकरिता 

शासनाचा हात आखडतो. आपल्या पक्षाचे झेंडे उचलण्यासाठी तसचे आपल्यासाठी 

घोषणा दणे्यासाठी मिाठा समाजाची लोक पासहजेत. पिांत ु गिीब समाजाछया 

मलुाांसाठी महामांडळाला ५०० कोटी रुपयाांचा सनधी दणे्याचे औदायव शासनामध्ये 

नाही. त्यामळेु मिाठा समाजासांबांधी शासनाला पतुना मावशीचे पे्रम असल्याचे सदसनू 

येत आह.े १० लाख रुपयाांची कजव मयावदा २५ लाख रुपयाांपयांत वाढसवली जाईल 

असे शासनाने आश्वासन सदले होते. पिांत ुशासनाने सदि आश्वासनाचे पालन केले 

नाही. शासनाने महामांडळाला ४०० कोटी रुपयाांचे भाग भाांडवल जाहीि केले. पिांत ु

शासनाने महामांडळाला ५० कोटी रुपयाांपेक्षा जास्त भाग भाांडवल सदले नाही. तसेच 

२ वषाांछया काळात तमु्ही महामांडळाकरिता सदस्य, सदस्य ससचव दऊे शकला 

नाहीत. अशा प्रकािे महामांडळ लांगडे किण्याचा तमुचा डाव मिाठा समाजाने 

ओळखला आह.े  माननीय मखु्यमांत्री याांनी सदनाांक २६ फेब्रवुािी, २०२२ िोजी बैठक 

घेऊन यासांबांधी आढावा घेतला. तसेच यासांबांधी शासनाने घेतलेल्या सनणवयाची  
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अांमलबजावणी किण्यासाठी सह ससचवाांची नेमणकू केली जाणाि आह.े तत्कालीन 

मखु्यमांत्री श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांनी घेतलेल्या सनणवयाांची शासनाने २ वषाांमध्य े

व्यवसस्ितपणे अांमलबजावणी केली असती ति मिाठा समाजाचा िोष कमी झाला 

असता. पिांत ु२ वषावनांति शासनाला यासांबांधी जाग आली. त्यामळेु २ वषे सिकाि 

झोपले होते का ? मिाठा आिक्षणाला स्िसगती समळण्यापवूी  मिाठा समाजातील ज्या 

उमेदवािाांची सनवड झाली होती त्याांना सनयकु्ती दणे्यात आल्या नाहीत. त्याांनी कोणत े

पाप केले, त्याांची काय चकू होती ? न्यायालयाने दखेील याबाबत आडकाठी केली 

नसताना त्याांना सनयकु्ती का सदल्या जात नाहीत ? असा आपल्या माध्यमातनू 

शासनाला माझा प्रश्न आह.े शासनाकडून मिाठा समाजातील उमेदवािाांना सनयकु्ती 

दणे्याऐवजी समाज-समाजामध्ये भाांडण लावण्याचे काम केले जात आह.े आता 

ईडब्ल्यएूसचा पयावय दणे्यात आला. पिांत ुअनेकाांनी साांसगतले की, या माध्यमातनू 

सदलेल्या सनयकु्त्या कोटावत अडकतील. ही बाब शक्य होणाि नाही. मी दखेील 

यापवूीछया दोन्ही असधवेशनामध्ये ईएसबीसी, एसईबीसी व ईडब्ल्यएूससांबांधी वाद 

सनमावण होतील. ही बाब मी शासनाछया सनदशवनास आणनू सदली होती. पिांत ुशासन 

यातनू मागव काढण्यास तयाि नाही. शासनाला माहीत आह ेकी, अशा प्रकािे वाद होत 

िासहले ति आपले आसन स्िीि िाहील.   

 सभापती महोदया, सध्या साििीची काय अवस्िा आह े? सत्तवेि आल्यानांति 

साििीची चौकशी सरुु करुन त्याांना आिोपीछया सपांजऱ्यात उभे किण्यात आले. ही 

गोष्ट मिाठा समाज कधीही सवसिणाि नाही. आपण साििी सांस्िेची स्वायत्तता 

घालसवण्याचे काम किीत आहात. साििीला सनधी सदला जात नाही. साििीला सनधी 

समळू नये, मिाठा समाजाछया मलुाांसाठी कोणताही चाांगला उपक्रम सरुु होऊ नये 

यासाठी साििीछया सवकासाचा आिाखडा तयाि किण्याची नवीन टूम काढण्यात 

आली आह.े जेणेकरुन आिाखडा तयाि किण्यामध्ये २ ते ५ वषे काढायची व पढुच े

पढेु बघ.ू अशा प्रकािे शासनाने असतशय उत्तम सनती स्वीकािली आह.े साििी सांस्िेच े

महसलुी सवभागसनहाय कायावलये स्िापन किण्याची शासनाकडून घोषणा किण्यात  
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आली. या सांदभावत साििी सांस्िेची सवभागसनहाय सकती कायावलये सरुु झाली ? 

याबाबत मांत्री महोदयाांनी त्याांछया उत्तिामध्ये सदनाला मासहती सदली पासहजे. 

कोल्हापिू येिे साििीचे उपकें द्र सरुु केले. पिांत ुशासनाने त्याकरिता कमवचािी व जागा 

उपलब्ध करुन सदली नाही. सभापती महोदया, कोटयवधी रुपयाांचा दांड माफ 

किण्यासांबांधीचा सवषय िेट मांसत्रमांडळासमोि आणला जातो व दांड माफ केला जातो. 

याउलट शासनाकडून साििीकरिता सनधी सदला जात नाही. साििीछया सवभागीय 

कें द्रासाठी भखूांडाचे प्रस्ताव िांड बासनात पडून आहते. या सांदभावत महसलू मांत्री तसेच 

उप ससमतीचे अध्यक्ष माननीय मांत्री श्री.अशोक चव्हाण याांछयाकडे वेळ नाही. तसेच 

माननीय मखु्यमांत्री याांछया प्रकृतीमळेु मी काही बोल ूशकत नाही. िोडक्यात सिकाि 

नावाची सांस्िा आज बांद पडल्याचे सचत्र सदसनू येत आह.े साििी सांस्िेमधील रिक्त 

पद े भिण्यासाठी २ वषाांपासनू पाठपिुावा सरुु आह.े त्यानांति २७३ रिक्त पद े

भिण्यासांबांधी एक मसहन्यात भिती प्रसक्रया केली जाईल अशी शासनाने घोषणा केली. 

पिांत ुशासनाकडून त्यासांबांधी अांमलबजावणी केली जाईल यावि कोणाचाही सवश्वास 

नाही.  

 सभापती महोदया, िाज्यातील वससतगहृाांची दखेील हीच अवस्िा आह.े 

प्रत्येक सजल्हयाांमध्ये वससतगहृ े सरुु होणाि होती. त्याकरिता शासनाकडे जागेच े

प्रस्ताव पाठसवण्यात आले होते. पिांत ुत्याकरिता शासनाकडे वेळ उपलब्ध नाही.  

 

        यानांति श्री.गागिे.....  
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श्री.प्रवीण दिेकि.... 

मांत्री महोदयाांनी २३ वससतगहृाांची यादी जाहीि दखेील केली. तसेच सदनाांक १५ 

ऑगस्ट िोजी १४ वससतगहृाांचे उदघाटन किणाि असल्याची घोषणा केली होती. ठाण े

येिील वससतगहृाचे त्याांनी उदघाटन केले. त्यानांति उववरित १३ वससतगहृाांचे घोडे कुठे 

पेंड खात बसले ? वससतगहृाांचे प्रस्ताव मांत्रालयात प्रलांसबत का आहते ? उत्ति 

प्रदशेमध्ये घडलेल्या घटनेकरिता बांद पाळण्यासाठी आपल्याकडे वेळ आह.े 

दहशतवादी कािवायाांमध्ये सांबांध असणाऱ्याछया सविोधात आांदोलन किण्यासाठी 

मांसत्रमांडळाला वेळ आह.े पिांत ु मिाठा समाजाछया प्रस्तावाला मांजिुी दणे्यासाठी 

शासनाकडे वेळ नाही. आत्महत्याग्रस्त मिाठा तरुणाांछया वािसाला नोकिी दणेे, तसेच 

तमु्ही मिाठा समाजाला आिक्षण दऊे शकला नाही, ते सटकव ूशकला नाही. परिणामी 

मिाठा समाजातील मलुाांना आत्महत्या किावी लागली. शासनाने त्याांछया वािसाांना 

नोकिी दणे्याची घोषणा केली. पिांत ुआजपयांत शासनाने त्या सांदभावत सकती वािसाांना 

नोकऱ्या सदल्या आहते ? मिाठा समाजाला काही दणे्यासाठी आपला हात का 

आखडतो ? मिाठा समाजातील आांदोलनात शहीद झालेल्या लोकाांछया वािसाांना 

नोकऱ्या दणे्यात आल्या नाहीत. मिाठा आांदोलनाछया आांदोलनात मतृ्यमुखुी 

पडलेल्या १८ नागरिकाांछया वािसाांना शासकीय सेवेत घेण्याची मागणी किण्यात 

आली होती. त्या सांदभावत त्याांछयासमोि एसटी महामांडळामध्ये नोकिी दणे्याचा 

प्रस्ताव ठेवला होता. त्यामळेु त्याांना कधी पयांत नोकिीमध्ये घेणाि आहात ? अशा 

प्रकािे महामांडळाकडे सनधी नसताना त्याांछयाकडे नोकिीवि ठेवण्याचा प्रस्ताव सदला 

जात आह.े सभापती महोदया, माझ्या शासनाकडे अशा मागण्या आहते की, शासनाने 

मागासवगव आयोग नेमण्याची घोषणा केली असल्यामळेु शासनाने त्यासांबांधी तातडीने 

शासन सनणवय काढावा. त्याकरिता शासनाने सनधी, कमवचािी व कायावलय उपलब्ध 

करुन द्यावे. अण्णासाहबे पाटील आसिवक सवकास महामांडळावि तातडीने सांचालक 

व सदस्याांची नेमणकू किावी. शासनाने सदिहू महामांडळाकरिता ४०० कोटी रुपयाांच े

भाग भाांडवल दणे्याची घोषणा केली होती. ती सकमान ८०० कोटी रुपयाांपयांत 

वाढसवण्याचे शासनाने सौजन्य दाखवावे. शासनाने महामांडळाला एक मसहन्याछया 

आत भाग भाांडवलाची िक्कम सवतरित किावी. शासनाने महामांडळाकरिता २५ लाख 
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श्री.प्रवीण दिेकि.... 

 रुपयाांची कजव मयावदा जाहीि केली होती. त्यात चाांगले व्यवसाय होऊ शकतील. 

त्यामळेु त्याबाबत २५ लाख रुपये किावेत. कायदा िद्द होण्यापवूी सनयकु्त झालेल्या 

कमवचाऱ्याांना एक मसहन्याछया आत सनयकु्ती द्यावी. साििी सवकास आिखडयाचे काम 

एक मसहन्यामध्ये पणूव करुन साििी सांस्िेला शासनाने भिीव सनधी द्यावा. साििीची 

सवभागवाि कायावलये एक मसहन्यामध्ये स्िापन करुन त्याांछया कायावलयाकरिता जागा, 

कमवचािी व सनधी उपलब्ध करुन द्यावा. तसेच शासनाने घोसषत केल्याप्रमाणे दोन 

मसहन्याांछया आत २३ वससतगहृ ेसरुु किावीत.  

 सभापती महोदया, महासवकास आघाडीला मिाठा समाजाबाबत काही 

दणेेघेणे नाही. शासनाकडून यासांबांधी फक्त भलूिापा सदल्या जात आहते. तसेच 

मोठमोठया आिक्षणाची व सवलतीची गाजिे सदली जात आहते. सभापती महोदया, 

या सदनामध्ये मसु्लीम आिक्षणासांबांधी मांत्री महोदयाांनी घोषणा केली होती. त्यावि 

िाज्य सिकािकडून कोणतेही उत्ति दणे्यात आलेले नाही. सदनाछया माध्यमातनू 

आम्हाला याबाबतची मासहती समळाली पासहजे. मसु्लीम समाजामध्ये 

आिक्षणासांबांधी सांभ्रम सनमावण झाला आह.े सदनामध्ये मसु्लीम आिक्षण जाहीि केले 

असल्यामळेु त्याबाबतची भसूमका शासनाने जाहीि किावी. ओबीसी आिक्षणाची 

तशाच प्रकािे हत्या किण्यात आली. याबाबत सन्माननीय सदस्य श्री.चांद्रशेखि 

बावनकुळे तपशीलवाि बोलतील. धनगि आिक्षणाबाबत शासन एक शब्दही 

उछचािण्यास तयाि नाही. तत्कालीन मखु्यमांत्री श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांछया शासनाने 

धनगि समाजाचा अभ्यास किण्यासाठी टीस सांस्िेला काम सदले होते. सदि सांस्िेने 

याबाबत अभ्यास करुन शासनाकडे अहवाल सादि केला होता. पिांत ु त्या 

अहवालाकडे बघण्यास शासनाकडे वेळ नाही. धनगि समाजाचे आिक्षण समळेपयांत 

तत्कालीन मखु्यमांत्री श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांछया शासनाने त्याांछयाकरिता काही 

योजना सरुु केल्या होत्या. तसेच त्याकरिता तत्कालीन शासनाने एक हजाि कोटी 

रुपयाांची तितदू दखेील केली होती. पिांत ुसिकािने त्याांछयाकरिता सदि सनधी सदला 

नाही व त्याांछयाकरिता सदलेल्या सवव योजना बासनात गुांडाळल्या. आजछया चचेछया 
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श्री.प्रवीण दिेकि.... 

 माध्यमातनू धनगि आिक्षणासांबांधी शासनाने आतापयांत कोणती कायववाही केली व 

यापढेु काय किणाि आह े? याबाबत महािाष्ट्रातील गिीब, उपेसक्षत आसदवासी धनगि 

समाजाचे असधवेशनाकडे लक्ष लागलेले आह.े तत्कालीन मखु्यमांत्री श्री.दवेेंद्र 

फडणवीस याांछया काळात धनगि समाजासाठी ज्या योजना सरुु केल्या होत्या त्यापैकी 

महासवकास आघाडीछया शासनाने सकती योजना सरुु केल्या व सकती योजनाांवि खचव 

केल्या ?  याबाबत महािाष्ट्रातील समाज बाांधवाांना उत्ति समळाले पासहजे. धनगि 

आिक्षण हा तमुचा प्राधान्याचा सवषय नसल्याने तमु्ही तसे ठामपणे साांगावे. आम्ही 

आपल्याकडून त्याबाबत कोणतीही अपेक्षा किणाि नाही. धनगि समाजाला आपले 

आिक्षण कसे समळवायचे याकरिता धनगि समाज भक्कम आह.े पिांत ु याबाबत 

शासनाने आपली भसूमका स्पष्ट किणे अत्यावश्यक आह.े सभापती महोदया, या 

प्रस्तावाछया माध्यमातनू शासनाने िाज्यातील कायदा व सवु्यवस्िेकडे लक्ष द्यावे. 

एसटी कमवचाऱ्याांकरिता शासनाने कोणत्याही परिसस्ितीत तोडगा काढण्यासाठी 

समन्वय साधनू वाटेल ते किावे. एसटी कमवचाऱ्याांछया आत्महत्या होता कामा नये. 

तसेच त्याांना कामावि घतेले पासहजे. िाज्यात पनु्हा भितीछया सठकाणी घोटाळे होणाि 

नाहीत. तसेच िाज्यातील कोणताही तरुण सनिाश होणाि नाही, आत्महत्या किणाि 

नाही याची शासनाने काळजी घ्यावी. तसेच शासनाने आिक्षणाछया बाबतीत 

सकािात्मक भसूमका घ्यावी. सविोधी पक्ष आपल्या सोबत आह.े सिकाि ह ेकोणत्या 

पक्षाचे नसते, िाज्याचे व जनतेछया सहताचे असते. आपण याचे भान ठेवले पासहज.े 

आपण ित्रपती सशवाजी महािाजाांचे नाव घेऊन िाज्यकािभाि किीत असतो. त्यामळेु 

ित्रपती सशवाजी महािाजाांना आपला आदशव वाटेल अशा प्रकािची कृती 

आपल्याकडून व्हावी अशी मी आपल्याकडून अपेक्षा कितो व याच सठकाणी िाांबतो, 

धन्यवाद. जय सहांद ! जय महािाष्ट्र ! भाित माता की जय! 

     (प्रस्ताव प्रस्ततु झाला.) 

     ------------- 
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पृ.शी. : सवसनयोजन सवधेयक 

                            L. A. BILL NO. VII OF 2022 

(A BILL TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION 

OF CERTAIN FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE 

CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES  

AND PURPOSES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-

FIRST DAY OF MARCH 2022.) 

श्री.शांभिुाज दसेाई ( सवत्त िाज्यमांत्री ) :सभापती महोदय, महािाष्ट्र सवधानसभेने 

सांमत केल्याप्रमाणे सन २०२२ चे सव.स.सव. क्रमाांक - ७, सदनाांक ३१ माचव, २०२२  

िोजी सांपणाऱ्या वषावछया कामाांसाठी िाज्याछया एकसत्रत सनधीतनू आणखी सववसक्षत 

िकमा दणेे व त्याांचे सवसनयोजन किणे याांस असधकृत मांजिुी दणे्यासाठी सवधेयक 

सवचािात घेण्यात यावे, असा मी आपल्या अनमुतीने प्रस्ताव माांडतो. 

 असे किीत असताांना मी सभागहृाछया सनदशवनास आण ूइसछितो की, भाितीय 

सांसवधानाछया अनछुिेद २०७, खांड (१) द्वािे महािाष्ट्राछया िाज्यपालाांना प्रदान 

किण्यात आलेल्या शक्तींचा वापि करुन त्याांनी ह े सवधेयक महािाष्ट्र 

सवधानपरिषदसेमोि माांडण्यासाठी सशफािस केली आह.े 

प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला. 

उप सभापती : सवधेयक सवचािात घेण्यात आले आह.े आता मी सवधयेक 

खांडश: सभागहृाला सादि कितो. सशफािशी किावयाछया असल्यास सदस्याांनी 

माांडाव्यात. 

 (खांड २ व ३, अनसुचूी, खांड १, सांपणूव शीषवक व हतेवुाक्य ह ेएका पाठीमागनू 

एक याप्रमाणे सवचािात घेण्यात आले. त्याांछया बाबतीत कोणतीही सशफािस किण्यात 

आली नाही.) 
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उप सभापती : ज्याअिी, परिषदसे कोणतीही सशफािस किावयाची नाही, 

त्याअिी, कोणत्याही सशफािशीसशवाय ह ेसवधयेक सवधानसभेकडे पित पाठसवण्यात 

यीेत आह.े 

     ------- 
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    सभागृिाच्या कामकाजासांबांधी 

उप सभापती : सभागहृाची बैठक आता स्िसगत होत आह.े बधुवाि, सदनाांक 

९ माचव, २०२२ िोजी सभागहृाची सवशेष बैठक सकाळी १०.०० ते ११.४५ या वेळेत 

भिेल. या सवशेष बैठकीत सनयम २६० अन्वये प्रस्तावावि चचाव होईल. ज्याांची नावे 

आलेली आहते त्याांना या प्रस्तावावि बोलण्याची सांधी दणे्यात येईल, पिांत ुवेळेची 

मयावदा आपण सवाांनी पाळली ति चाांगले होईल. त्यानांति दपुािी १२.०० वाजता 

सभागहृाची सनयसमत बैठक भिेल.  

 

 (सभागहृाची बैठक सायांकाळी  ६ वाजनू ५ समसनटाांनी, बधुवाि, सदनाांक ९ 

माचव, २०२२ छया सकाळी १०.०० वाजेपयवत स्िसगत झाली.) 

      ------- 

   

 


